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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

   पृ.शी.: कें द्र शासनाकडून पारित केलेला कृषी कायदा िद्द  

    केल्यानंति तो िाज् य शासनाकडून िद्द करुन िाज्यातील 

    बाजाि ससितीिधील कािगाि, व्यापािी व इति  

    घटकांना न्याय दणे्यासंदर्ाात 

   मु.शी.: कें द्र शासनाकडून पारित केलेला कृषी कायदा िद्द  

    केल्यानंति तो िाज् य शासनाकडून िद्द करुन िाज्यातील 

          बाजाि ससितीिधील कािगाि, व्यापािी व इति घटकांना 

    न्याय दणेे या सवषयावि सवाश्री शसशकांत सशंद,े अिोल 

    सिटकिी,संजय दौंड, सव.प.स. यांनी उपसथित केलेली 

अल्पकालीन चचाा 

 उप सभापती : या अल्पकालीन चचेसंबंधी औपचारिक प्रथताव िांडता 

येणाि नाही.  या चचेसाठी िी ५५ सिसनटांचा वेळ सदलेला आह.े  सचूना दणेािे 

सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद े  आपली सचूना वाचतील आसण र्ाषण 

कितील. 

 श्री.शसशकांत सशंद े(सवधानसर्ेने सनवडलेले): सर्ापती िहोदया, िी आपल्या 

अनिुतीने सनयि ९७ अन्वये पढुील सवषयावि अल्पकालीन चचाा उपसथित कितो. 

"कें द्र शासनाने संपणूा र्ाितर्ि कृसष धोिण िाबसवण्याच्या सनसित्ताने ३ कृसष कायद े

पारित केले असनू या कृसष कायद्ांना दशेातील अनेक शेतकऱयांनी सविोध दशासवला 

होता. ति काही िाज्यांनी हा कायदा लाग ू केलेला नसणे, सदिील कृसष कायद े िद्द 

किण्याचा सनणाय कें द्र शासनाकडून घेण्यात येणे, पिंत ुअद्ाप िहािाष्ट्र िाज्यािध्ये 

सदिील कृसष कायद ेिद्द केल्याबाबत कोणतीही अंिलबजावणी किण्यात आलेली 

नसण,े या िद्द केलेल्या कृसष कायद्ाचा असधकाि पणन सवर्ाग सकंवा िाज्यातील 

बाजाि ससितीकडे दखेील दणे्यात आलेला नसणे, िुंबई कृसष उत्पन्न बाजाि ससिती 

आवािािध्ये अन्नधान्य, िसाला, र्ाजीपाला, फळे व कांदा बटाटा अशी िाकेट  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) A - 2 

JCN/AKN/KTG  10:00 

 

 

श्री.शसशकांत सशंद.े..... 

असणे, कें द्र शासनाचा कृसष कायद्ाची अंिलबजावणी किण्याचे सनसित्ताने िहािाष्ट्र 

िाज्याच्या पणन खात्याने वेळोवेळी अनेक कायद,े सनयि व सनणाय घेतलेले असणे, 

सदिील कें द्राचा हा कृसष कायदा िद्द झाल्याने िाज्याच्या पणन सवर्ागाने वळेोवेळी या 

कायद्ाच्या अनषुंगाने घेतलेला सनणाय िद्द किणे गिजेचे असणे, त्याअनषुंगाने 

आजसितीपयंत िुबंई कृसष उत्पन्न बाजाि ससितीच्या पाचही िाकेटिध्ये अनेक 

वथतवुि बाजाि ससितीच्या सनयिानातनू सटु सदलेली असणे, त्यािळेु बाजाि 

ससितीच्या आवािातील व्यापािी, कािगाि व इति सवा घटकांवि त्याचा फाि सवपिीत 

परिणाि झालेला असण,े सकुािेवा, साखि, डाळी, खादयतेल ह ेसन २०१३ पासनू 

सनयिन िकु्त किण्यात आले असणे, या वथत ुिेट शेतकऱयांकडून येत नसल्यािळेु 

शेतकऱयांचा काही संबंध येत नसणे, त्यािळेु बाजाि ससितीला त्याचा सेस सिळत 

नसल्यािळेु याचा बाजाि ससितीच्या व्यवसायावि परिणाि होत असण,े परिणािी 

िािाडी कािगािांच्या िजिुीवि त्याचा परिणाि होत असणे, कें द्र शासनाकडून पारित 

केलेला कृसष कायदा िद्द केल्यानंति तो आपल्या िाज्य शासनाकडून िद्द करुन 

िाज्यातील बाजाि ससितीिधील कािगाि, व्यापािी व इति घटकांना न्याय दणे्याची 

सनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा किावयाची उपाययोजना 

व शासनाची प्रसतसिया."  

 सर्ापती िहोदया, खिे म्हटले ति शेतकऱयांच्या संदर्ाातील िहत्त्वाचे सवषय 

िी आज या चचेच्या सनसित्ताने सर्ागहृािध्ये उपसथित कित आह.े   हा दशे आसण ह े

िाज्य कृषी प्रधान म्हणनू जगर्िािध्ये ओळखले जाते.  ह ेिाज्य व दशे जगर्िािध्य े

सवा जनतेच्या अन्नधान्याच्या गिजा पणूा किणािे म्हणनू ओळखला जातो.  आदिणीय 

श्री.शिद पवाि कृषीिंत्री असताना दशेर्िातील शेतकऱयांकरिता सवसवध चांगले 

सनणाय घेतले होते. त्यानंति हा दशे सक्षिपणे व थवयंथफुतीने कृषीप्रधान दशे म्हणनू 

जगर्िािध्ये ओळखला जाऊ  लागला.  आपल्या दशेाची िागणी पणूा करुन 

जगर्िातील जनतेच्या दखेील िागण्या पणूा किणािा दशे म्हणनू आपल्याकडे पासहले 

जाऊ लागले. 
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 सर्ापती िहादये, कृषी, पणन,उत्पन्नाच्या संदर्ाात या दशेात सवसवध कायद े

झाले.  िहािाष्ट्र िाज्य नेहिी सवसवध कायद्ांची अंिलबजावणी किणािा, सवसवध 

प्रकािचे कायद ेकिणािे िाज्य म्हणनू ओळखले जाते.  शेतकऱयांच्या सहताचे अनेक 

सनणाय या दशेािध्ये घेतले गेले.  शेतकिी हा कें द्रसबंद ूधरुन त्यांच्या िालाला योग्य 

र्ाव सिळावा, याकरिता आवश्यक सनणाय या िाज्यात व दशेात घेतले गेलेले आहते.  

त्याचाच एक र्ाग म्हणनू दशेात व िाज्यात कृषी-पणन कायद ेझाले. बाजाि ससितीची 

सनसिाती झाली. या िाध्यिातनू हक्काची बाजािपेठ शेतीिालाला सिळाली.   या 

बाजाि पेठेच्या िाध्यिातनू व्यापािीवगा, खिीददाि यांचे सवसवध प्रकािच ेउद्ोगधदं े

उर्े िासहले.  वेळोवेळी या कायद्ािध्ये बदल होत गेले. वेळोवेळी या कायद्ाच्या 

िाध्यिातनू शेतकिी सहताचे सनणाय घेतले गेलेले आह.े या व्यवसायांिध्ये अनेक 

लोकांचे लक्ष लागले होते. अनेक लोकांनी या संदर्ाातील व्यवसायािध्ये, 

बाजािातील शेतीच्या व्यवसायािध्ये ठोक उत्पन्न म्हणनू सहर्ागी होण्याचा प्रयत्न 

केला.  खाजगीकिणाचा दखेील यािध्ये सवषय आला होता.  िकु्त अिाव्यवथिेचा 

र्ािताने थवीकाि केला.  त्यावेळी या िकु्त अिाव्यवथिेच्या िाध्यिातनू शेतकऱयांना 

अन्य बाजािपेठ सिळावी अशा प्रकािचा सवचाि दखेील यािध्ये सिोि आला. थपधाा 

व्हावी आसण शतेकऱयांना चांगले आसिाक उत्पन्न सिळावे, हा यािध्ये िळू हते ूहोता.  

 सर्ापती िहोदय, कायदा बनवायला कोणाचाही सविोध नाही. कायदा बनवत 

असताना पवूीच्या थरक्चिला, पवूीच्या हतेलूा तडा जातो का, याचा सवचाि किण े

गिजेचे आह.े िध्यंतिीच्या काळात कें द्रात कााँगे्रसचे सिकाि असताना 

खाजगीकिणाच्या संदर्ाात सनणाय घेण्याचा प्रयत्न केला गलेा होता.  जागसतक 

थतिाविील काही कंपन्या, दशे पातळीविील काही िोठया कंपन्या यांनी यािध्ये 

उतिण्याचा सनणाय घेतला.  वॉलिाटा, रिलाईव्ह फे्रश, डी-िाटा आसद व तत्सि कंपन्या 

या थपधेत उतिल्या.  या िाध्यिातनू शेतकऱयांना बाजािपेठ सिळेल, असे प्रकािचे 

सचत्र तयाि केले गेले.  पिंत ुह े कित असताना दशे व िाज्य पातळीवि िोठया प्रिाणात 

सविोध झाला.  ह ेकित असताना िध्यंतिीच्या काळात र्ाजपचे सिकाि कें द्रात सत्तेवि  
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आले. त्यांनी कृषी कायद्ाच्या सनयिािध्ये तीन कायद ेबनसवण्याचा सनणाय घेतला.  

खाजगी बाजािपेठ, शेतकऱयांना कुठेही िाल सवकण्यासंदर्ाातील पिवानगी आसद व 

तत्सि सनयि या तीन कायद्ासंदर्ाात केले गेले.  िी त्याचा आता फािसा उल्लेख 

किणाि नाही. या तीनही कृषी कायद्ाच्या संदर्ाात दशेर्िात प्रचंड सविोध झाला. न 

र्तुो न र्सवष्ट्यतो जागसतक थतिाविील आंदोलन शेतकऱयांनी केले. शेवटी या 

िहाकाय आंदोलनापढेु कें द्र शासनाला झकुावे लागले.  कें द्र शासनाने ह ेकायद ेिागे 

घेण्याचा सनणाय घेतलेला आह.े  एका बाजलूा कें द्र शासनाने हा कृषी कायदा िाग े

घेण्याचा सनणाय घेतला. दसुऱया बाजलूा िहािाष्ट्र िाज्य व इति िाज्यांनी दखेील कें द्राच े

कृषी कायद ेलाग ूकिणाि नाही. पंजाब व िध्य प्रदशे या िाज्यांिध्ये दखेील कृषी 

कायद्ांसंदर्ाात सविोध झालेला आह.े   सविोध होत असताना िाज्य शासन दखेील 

तेिे अग्रथिानी िासहले, याचा उल्लेख िला किावे लागेल.  कायदा केल्यानंति 

कायद्ाच्या अंिलबजावणीचा फायदा शेतकऱयांना होतो सकंवा आणी इति कोणाला 

होत आह,े याचा अभ्यास किणे दखेील गिजेचे आह.े िाझा िळू उद्दशे असा आह े

की, शेतकऱयांच्या फायद्ाकरिता कोणता सनणाय झाला ति त्याकरिता कोणाचाही 

सविोध नसेल.  पिंत ु शेतकऱयांच्या कायद्ांच्या आडून बेकायदशेीिपण े व्यवसाय 

किणाऱयांना आसण र्ांडवलशाहीला पासठंबा द्ायचा का ? याचा सवचाि िाज्य 

शासनाने किणे गिजेचे आह.े 

 कें द्र शासनाने केलेला कृषी कायदा िद्द केला गेलेला आह.े  दसुऱया बाजलूा 

िाज्य शासनाने सांसगतले की, कें द्राने सदलेला कायदा आम्ही थवीकािलेला नाही. तो 

िद्द केला असेल ति जसाच्या तसा आम्ही थवीकाित आहोत. िाझा िळू िदु्दा एवढाच 

आह ेकी, ह ेकित असताना िागील सिकािच्या कालावधीत तत्कालीन पणनिंत्री 

िाननीय श्री.सरु्ाष दसेाई यांनी सवधीिंडळाच्या दोन्ही सर्ागहृांिध्ये एक कायदा 

पारित केला होता.  त्या कायद्ािध्ये फळर्ाजीपाला, कांदा-बटाटा या तीन उद्ोगांना 

बाजाि ससितीच्या कके्षिधनू िकु्त किण्यासंदर्ाात तितदू होती.  बाजाि आवािाच्या 

बाहिे असलेल्या बाबीसंदर्ाात बाजाि ससितीला कोणताही असधकाि िाहणाि नाही.  
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या असधकािावि आम्ही आव्हान दणे्याचा प्रयत्न केला. बाजाि ससितीच्या 

आवािािध्ये आसण कके्षिध्ये उदाहिणािा िुंबई बाजाि ससिती िुंबईवरुन थिलांतरित 

केली गेली. याकरिता आदिणीय श्री.शिद पवाि यांनी पढुाकाि घेतला होता.  िुंबई 

आसण िुंबईचे कायाके्षत्र असलेल्या सवा आजबुाजचू्या परिसिािध्ये हा कायदा लाग ु

केला गेला.  तो कायदा पणूापणे त्या परिके्षत्रात जेवढा व्यवसाय होईल, त्याच्यावि 

बाजाि ससितीचे सनयंत्रण असेल. असे प्रत्येक तालकु्याच्या बाजाि ससितीची कक्षा 

शासनाने ठिसवलेली होती.  नवीन कायद्ाच्या िाध्यिातनू ह े प्रयत्न सरुु झाले.  

याकरिता त्यावेळी आम्ही आंदोलन केले. त्यािध्ये व्यापािी, खिेदीदाि, शेतकिी, 

िािाडी, िापाडी असे अनेक लाखो लोक या बाजाि ससितीवि अवलंबनू होते.  या 

बाजाि ससितीच्या असथतत्त्वाला धोका सनिााण होतो की काय, अशा प्रकािची 

परिसथिती सनिााण झाली.  

 सर्ापती िहोदय, कें द्राने िाघाि घेतलेल्या कायद्ाचा जि आपल्या िाज्यात 

थवीकाि केला जात असले ति तो इति िाज्यात सटकतो का, हा प्रश्न उपसथित होतो.   

िंत्रीिहोदयांनी याचा खलुासा किणे गिजेचे आह.े  यापवूी आम्ही सवसवध आंदोलने 

केली.  शेतकऱयांसाठी ह ेआंदोलन होत आह,े आम्ही शेतकऱयांच्या सविोधातील 

र्सूिका िांडत आहोत, असे सचत्र सनिााण केले गेले होते.  िी पिुाव्यासकट काही 

बाबी िंत्रीिहोदयांच्या दालनात झालेल्या बैठकांिध्ये िांडल्या होत्या.  सिकाि 

बदलले तिीही आिच्या बैठका होत होत्या.   

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. शसशकांत सशंद.े...... 

आिच्या बैठका होत होत्या. आिची एवढीच िागणी आह ेकी, शेतकिी कोठेही िाल 

सविी करु शकतो आसण तशी पिवानगी आह ेएवढेच नव्ह ेति सवधानर्वनच्या बाहिे 

आठवडा बाजाि सरुु किण्याचा सनणाय घेतला होता. त्यावेळी िाननीय श्री. सदार्ाऊ 

खोत ह ेिंत्री होते. आठवडा बाजाि सरुु किण्याचा सनणाय घतेल्यानंति तो चालला 

काय, शेतकऱयांना िथत्यावि िाल सविी किण्यासाठीची ससुवधा सनिााण करुन सदली 

काय ? िाज्यातील सहकाि चळवळ लोप पावत असल्याचे सचत्र सनिााण झालेले आह.े 

बाजाि ससित्या सक्षि झाल्या नाही ति त्या चालचू शकत नाही, अशा प्रकािची 

परिसथिती सनिााण झालेली आह.े सिकािकडून सांसगतले जात आह े की, बाजाि 

ससित्या चालल्या पासहजेत आसण त्यािाध्यिातनू त्यांच े उत्पन्न वाढले पासहजे. 

कायद्ाच्या पळवाटातनू िाज्यातील बाजाि ससित्या बंद पडण्याच्या िागाावि आहते. 

त्यािळेु सहकाि चळवळ आसण व्यापािी अडचणीत आलेला आह.े सनयि पाळून 

आसिाक र्दूडं सोसावा लागत होता. त्यािळेु बेकायदशेीि व्यवसायाला एक प्रकािे 

चालना सिळाली. या सवषयासंदर्ाात िाननीय िंत्री िहोदयांसिवेत बैठक झाली 

त्यावेळी ससचवांची "शेतकऱयांना िकु्तपणाने व्यवसाय किण्यासाठी पिवानगी 

सिळावी" अशी र्सूिका होती. आिची त्यावेळी ना नव्हती. िल्टीपल कंपन्यांना 

आिचा सविोध नाही. कें द्र शासनाने केलेला कायदा हा िद्द झालेला असेल ति 

त्यावेळी िाज्याने केलेला कायदा िद्द किणाि आहात काय ? हा कायदा िद्द किणाि 

नसतील ति का किणाि नाही त्याचे उत्ति िंत्री िहोदयांनी आम्हाला सदले पासहजे. 

कें द्राने कायदा िद्द केल्यानंति पवूीचा कायदा असथतत्वात िाहतो. पवूीचा कायदा 

असेल ति आपला कायदा िद्द किणाि काय ? शेतकिी सटकला पासहजे एवढीच िाझी 

प्रािासणक र्ावना आह.े कंपन्यांना पिवानगी सदली पासहजे. कंपन्यांनी सनयिात िाहून 

काि केली पासहजेत. असा सनयि किण्याची गिज आह.े िािाडी कायदा सिुसक्षत 

िासहला पासहजे. िािाडी म्हणनू गेली ७ सपढ्या अनेक लोक कािे किीत आहते. सन 

२०२१ च्या कायद्ािधनू पळवाट काढल्यानंति जे उत्पन्न दाखसवले आह ेत्यािध्ये 

खपू िोठा फिक पडलेला आह.े आवश्यकता असल्यास िी त्यासंदर्ाातील सटप्पणी 

सादि कितो. सकती फिक पडलेला आह ेत्यासंदर्ाातील िी आकडेवािी दते नाही. सन 
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श्री. शसशकांत सशंद.े...... 

२०२०-२०२१ च्या दिम्यान ५ िाकेटिध्ये ५० कोटी रुपयांपयंत उत्पन्न झाले. तेच 

उत्पन्न पवूी ७० ते ८० कोटी रुपयांपयंत होत होते. त्यावेळी कोणतेही पयाायी िाकेट 

नव्हते. त्यानंति जकात नाका काढला. त्यािळेु बाजािात येणािा िाल हा पिथपि 

सवकला जातो आसण वगेवेगळ्या प्रकािचे सनणाय होतात. अशा प्रकािची परिसथिती 

सनिााण झालेली आह.े सिकािने िध्यंतिीच्या काळात शेतकऱयांच्या सहताची गोष्ट 

केल्या इिपयंत िी सिज ूशकतो. सदनांक ३ िाचा, २०१४ िोजी एक आदशे काढला. 

त्यावेळी शेतकऱयांचा िालाला सटू सदली. पण ज्या शेतकऱयांच्या िालाशी संबंध 

नाही अशा िालाला शासनाने सटू दणे्यासाठी प्रयत्न केलेला आह.े सदनांक ३ िाचा, 

२०१४ िोजी एक आदशे काढला होता, त्यािध्ये डाळी, साखि, आटा, तेल, सकुा 

िेवा, खाद्तेल आसण ड्रायफू्रट अशा प्रकािच्या आयत केलेल्या िालासधु्दा आसण 

प्रसिया करुन व्यापि किणाऱया उद्ोगांना सटू दणे्याचा प्रयत्न केला ह ेसवांत िहत्वाच े

ददुवै्य आह.े त्यािळेु बाजाि ससितीचे उत्पन्न किी झाले. शासन खाजगी व्यापाऱयांना 

सवलत दतेे काय ? सदनांक ३ िाचा, २०१४ िोजी एक आदशे काढला होता, तो िद्द 

किावा म्हणनू आम्ही सातत्याने िागणी केलेली आह.े ददुवैाने आजपयंत त्याचा 

सनणाय लागला नाही. डाळी, साखि, आटा, तेल, सकुा िेवा, खाद्तले आसण ड्रायफू्रट 

इत्यादी िाल अफगासणथतानातनू येत आह.े त्या सठकाणी आपला शेतकिी काि 

कितो काय ? पण सिकािने आदशे काढून त्यांनासधु्दा सवलत सदलेली आह.े म्हणजे 

अफगासणथतानिधील शेतकऱयांसाठी िहत्व सदले सकंवा कसे याचा सवचाि किण्याची 

गिज आह.े हा सनणाय िद्द किण्याची आवश्यकता आह ेआसण तसा सनणाय शासनाने 

लवकिात लवकि घ्यावा अशी िी आग्रही सवनंती किीत आह.े लसणू, सििची, धसनया 

आसण िसाला िाकेटिधील सवा वथतूनंा सटू दणे्यासाठीचा सनणाय घेतला जात आह.े 

त्यािळेु बाजाि ससितीच ेअसथतत्व संपषु्टात येणाि आह.े सन्िाननीय सदथय श्री. प्रसाद 

लाड यांनी ग्राहकांसाठी चांगल्या प्रकािे कािे केलेली आहते. बोरिवली, नागपाडा 

आसण कांसदवलीपयंत काही ठिासवक लोक िथत्याच्या बाजलूा व्यवसाय किीत 

आहते. त्यासाठी शासनाने पिवानगी सदलेली आह.े लायसन्स पणन सवर्ागाकडून 

सदले जाते. ही बाब आम्ही शासनाच्या सनदशानास आणनू सदली होती. त्यासंदर्ाात  
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श्री. शसशकांत सशंद.े...... 

िाननीय िंत्री आसण िाननीय गहृ िंत्री िहोदयांनी बैठका घेतलेल्या आहते. कािवाई 

किण्याचे आश्वासन सदले होते. पण ते एक िॅकेट आह.े िी आिोप किीत नाही. पोलीस 

सवर्ाग आसण इति संबंसधत यंत्रणेला हाताशी घऊेन ह ेिॅकेट सिाासपणे सरुु आह.े त्या 

सठकाणी एकही शेतकिी िाल सवकत नाही. िथत्याच्या बाजलूा बाजािपेठा उभ्या 

िासहलेल्या आहते याबद्दल िी शासनाने असर्नंदन किीत आह.े यािध्ये िाननीय िंत्री 

आसण िाननीय गहृ िंत्री िहोदयांनी बैठक घऊेन असा सनणाय घेतला होतो की, 

िहानगिपासलकेच्या कायाके्षत्रात सकंवा िुंबई बाजाि ससितीच्या कायाके्षत्रािध्ये 

पिवानगी नसलेल्या बेकायदशेीि लोकांना बंदी केले जाईल. या सवषयासंदर्ाात 

आपल्या अध्यक्षतेखाली ससिती थिापन किण्यात आलेली आह.े बाजाि ससितीला 

असधकाि सदलेला आह.े पोलीस आसण िहानगिपासलकेने एकसत्रतपणे कािवाई 

किण्याचे आदशे पारित झाले पासहजे. हा व्यवसाय बंद होईल त्यावेळी त्याचा 

परिणाि बाजाि ससितीच्या आवािातील शेतकऱयांना होणाि आह.े बाजाि ससितीने 

अनेक व्यापाऱयांकडून पैसे वसलू करुन संबंसधत शेतकऱयांना सदलेले आहते. कायदा 

केलेला असताना काही लोक दोन नंबिचा व्यवसाय किीत असल्यािळेु बाजाि 

ससितीचे असथतत्व धोक्यात आले आह.े बाजाि ससिती सटकावी म्हणनू सनयि 

केलेला आह.े बाजाि ससितीने सनयिाला धरुन कािे केली पासहजेत. एका बाजलूा 

त्यांना कायद्ान्वये बंधने घातली जात आहते आसण दसुऱया बाजलूा जो व्यवसाय 

किीत आह,े त्याला अडसवण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े िाननीय िंत्री िहोदयांनी 

बैठक घेऊन एक चांगला सनणाय घेतलेला आह.े यासंदर्ाात िाननीय गहृिंत्री श्री. 

सदलीप वळस-ेपाटील साहबेांनी पढुाकाि घेतला होता आसण िाननीय िंत्री िहोदयांनी 

पढुाकाि घेतला होता. त्यानसुाि त्यांनी कडक कािवाई केली ति अनसधकृत व्यवसाय 

बंद होतील. आंतििाष्ट्रीयथतिावि थपधाा किण्याची तयािी बाजाि ससितीची आह.े  

 

 

        यानंति श्री. बोडे....  
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श्री.शसशकांत सशंद.े... 

आज जगाच्या बाजािपेठेत कें द्र सिकािला आसण िाज्य सिकािला सवाात जाथत 

िहसलू दणेािे शहि ह े िुंबई आसण तेिील उपनगिे आहते.  आज िुंबईसािख्या 

आंतििाष्ट्रीय बाजािपेठेत िोख व्यवहाि होत असल्यािळेु वेगवेगळ्या कंपन्या ही 

बाजािपेठ काबीज किण्याचा प्रयत्न किीत आहते.  कें द्र सिकाि आसण िाज्य 

सिकािवि सातत्याने दबाव टाकत आह े की, काहीही करुन या बाजािपेठेिध्य े

आम्हाला व्यवसाय किण्यासाठी पिवानगी द्ावी. िी आपल्या सनदशानास आणनू 

दतेो की, िुंबईच्या बाजािपेठेत ९० टक्क्यांपेक्षा जाथत व्यवसाय हा शेतकऱयांऐवजी 

व्यापािी किीत आहते.  व्यापािी िंडळी ही शेतकऱयांच्या बांधावि जाऊन त्यांचा 

िाल खिेदी किण्याची परिसथिती सनिााण झाली आह.े व्यापािी ज्यावळेी शेतिाल 

खिेदी किण्यासाठी बांधावि जातो त्यावेळी शेतकऱयाला शेती िालाचे र्ाव काय 

आहते ह ेिाहीत नसते.  त्यािळेु या शेतकऱयांना िोजचा र्ाव काय आह ेयाची िासहती 

दणेािी व्यवथिा सनिााण किणे फाि गिजेचे आह.े  शेतिालाचा र्ाव िाज्य थतिावरुन 

िोजच्या िोज कळसवला गेला ति त्या शेतकऱयांची व्यापाऱयांकडून बांधावि होणािी 

फसवणकू किी होऊ शकते. यासाठी िाज्य सिकािला जे काही सनयोजन किावयाच े

असेल ते किावे. शेतकऱयांकडून खिेदी केलेला िाल जेव्हा बाजािपेठेत सविीसाठी 

येतो तेव्हा शेतकऱयांकडून खिेदी केलेल्या दिात आसण प्रत्यक्षात सविी किण्यात 

आलेल्या दिािध्ये फाि िोठी तफावत असते.  त्यािळेु बांधावि शेतकऱयांची 

फसवणकू होऊ नये या दृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक आह.े 

 सर्ापती िहोदया, िागच्या सिकाििध्ये िाननीय श्री.सरु्ाष दशेिखु ह ेपणन 

िंत्री असताना त्यांनी सवधानसर्ेत आम्हाला आश्वासन सदले होते की, िुंबईसाठी 

वेगळा कायदा किण्यात येईल.  िुंबईत आंतििाष्ट्रीय थतिाविील बाजािपेठ किावी, 

त्यािध्ये शीतगहृांपासनू वेगवेगळ्या प्रकािच्या ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबतच े

सनणाय झाले पासहजेत.  आदिणीय श्री.शिदचंद्रजी पवाि साहबेांसिवेत या सवषयी 

बैठक झाली होती. त्यानंति िाननीय िखु्यितं्री आसण िाननीय उप िखु्यिंत्री 

यांच्याकडे सदु्धा िागणी केली होती.  पनवेल येिे ससडकोने बाजािपेठेसाठी दीड-दोन 
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श्री.शसशकांत सशंद.े... 

 एकिची जागा दाखसवली होती. आतंििाष्ट्रीय बाजािपेठेत थपधाात्िकदृष््टया 

उतिण्यासाठी आसण आयात-सनयाातीला चालना दणे्यासाठी वेगळ्या प्रकािची 

बाजािपेठ सनिााण किण्याचा सनणाय र्सवष्ट्यात ससडकोच्या िाध्यिातनू किावा, अशा 

प्रकािची िागणी सदु्धा या सठकाणी किण्यात आली होती. 

 सर्ापती िहोदया, िाझी िंत्री िहोदयांनी वेगळा कायदा किण्याच्या बाबतीत 

सनणाय घ्यावा. तो कायदा झाल्यानंति थपधाा झाली तिी चालेल.  त्या थपधेत टाटांना 

उतरु द्ा, अदानींना उतरु द्ा, अबंानींना उतरु द्ा सकंवा वॉलिाका ना उतरु द्ा.  िी 

१०० टक्के खात्रीने सांगतो की, आिचा व्यापािी हा त्या थपधेिध्ये किी पडणाि 

नाही.  आपल्याला कल्पना आह ेकी,  कोिोना काळात अन्नधान्य आसण र्ाजीपाला 

किी पडू दऊे नये म्हणनू िाज्य सिकािने आवाहन केले होते.  िंत्री िहोदय, आपण 

सांसगतले की, बाजािपेठा सरुु िासहल्या पासहजेत.  कोिाना काळात अनेक िािाडी 

कािगािांचे द:ुखद सनधन झाले.  कोिोनाच्या काळात िािाडी कािगाि, व्यापािी, या 

के्षत्रात काि किणािे वेगवेगळे घटक ितृ्यिुखुी पडले.  पिंत ु िुंबई आसण िाज्यात 

अन्नधान्य व र्ाजीपाल्याची कुठेही टंचाई होणाि नाही याची काळजी या लोकांनी 

घेतली होती, याचा सवसि आपल्याला पडून चालणाि नाही.  कोिोनाच्या संकट 

काळात खाजगी व्यापािी कुठे होते, िोठ्या कंपन्या कुठे होत्या ? सर्ापती िहोदया, 

ह ेसवा उद्ोग बंद होते.  आपल्या कायाालयािध्ये काही लोकांची वेगळ्या प्रकािची 

र्ावना आह.े त्यांच्या र्ावनेचा िी आदि कितो. पिंत ु या के्षत्रात थपधाा व्हावी, 

शेतकऱयांना दोन पैसे सिळावे, त्यांना न्याय सिळावी हीच िाझी र्ावना आह.े 

सर्ापती िहोदया, या िाध्यिातनू जे चोिीचे काि होत ेत्याला आळा घालणे फाि 

आवश्यक आह.े  आजपयंत या बाबीकडे लक्ष सदले गेले नाही. त्यािळेु िुंबईसािखी 

िोठी बाजािपेठ सदु्धा ददुवैाने बंद पडेल, अशी शक्यता आह.े सर्ापती िहोदया, 

बाजाि ससितीिध्ये केवळ व्यापािी नाहीत. त्या सठकाणी हजािो िािाडी कािगाि 

आहते, िापाडी आहते, िसहला कािगाि आहते, शेतकिी आहते, खिेदीदाि आहते, 
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श्री.शसशकांत सशंद.े... 

वाहतकुदाि आहते, असे अनेक घटक त्यावि अवलंबनू आहते.  आपण जि वेळीच 

कायावाही केली नाही ति ह ेसंपणूा घटक उदध््वथत होतील.  

सर्ापती िहोदया, या सनसित्ताने िाझ्या तीन िागण्या आहते.  िुंबईसाठी थवतंत्र 

कायदा किण्यात येईल काय, बेकायदशेीिपणे काि किणाऱया अनसधकृत 

व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी िाज्य सिकाि पढुाकाि घेईल काय ? शेतकऱयांनी 

व्यवसाय किण्यास आिची कोणतीही हिकत नाही.  पिंत ुशेतकऱयांच्या नावाखाली 

या के्षत्रात काि किण्यासाठी उद्ोगपती यायला लागले आहते, त्यांच्याशी थपधाा 

किीत असताना बाजाि ससिती आसण पणन सवर्ागाच्या सनयिाच्या चौकटी सनसित 

किण्याबाबतचे सनणाय िाज्य सिकािला घ्यावे लागतील. सर्ापती िहोदया, चौिी 

बाब अशी की, कें द्र सिकािचा कृषी कायदा िद्द झाल्यानंति िाज्य सिकािचा कायदा 

आपोआप िद्द किण्यात येईल काय ? िध्यंतिी िागच्या सिकािच्या िाध्यिातनू एक 

कायदा किण्यात आला होता.  आम्ही त्या कायद्ाच्या सविोधात िोठा िोचाा काढला 

होता.  तत्कालीन िंत्री िाननीय श्री.सवनोद तावडे, िाननीय िंत्री श्री.सवजयकुिाि 

दशेिखु आसण आपण सवाजण त्या िोचााच्या सठकाणी आला होता. िसथजद बंदि येिे 

िी, िाननीय श्री.निेंद्र पाटील, बाबा आढाव, िाज्यातील िािाडींचे नेते उपसथित होते. 

५-५० हजाि लोकांचा िोचाा आपण त्याच सठकाणी अडसवला आसण सांसगतले की, 

िाज्य सिकािकडून या सवषयी सनणाय घेण्यात येईल. पिंत ु ददुवैाने त्या सनणायाची 

अंिलबजावणी अद्ापपयंत झाली नाही.  त्या वेळी आम्हा िोचकेऱयांना जी 

आश्वासने सदली होती त्यापैकी केवळ धान्याच्या बाबतीत कायदा किण्याचे 

िांबसवले.  या के्षत्रात खाजगीकिणाचा थतोि िोठ्या प्रिाणात वाढत असताना, 

उद्ोगपतींना पायघड्या घालत असताना, असथतत्वात असलेला िळू ढाचा संपषु्टात 

येणाि नाही या बाबतीत िाज्य सिकािने खलुासा किावा.  िहािाष्ट्रात थवत:चे 

असथतत्व असलेला कायदा जीवंत ठेवावा आसण शेतकऱयांसाठी हक्काची असलेली 
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श्री.शसशकांत सशंद.े... 

बाजािपेठ अबासधत ठेवावी.  तसेच त्या सठकाणी काि किणािे िािाडी, तोलाई, 

िापाडी ह ेसवा घटक जीवंत िासहले पासहजेत, एवढीच िाझी अपेक्षा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, या अल्पकालीन चचेच्या िाध्यिातनू िी केलेल्या 

िागण्यांच्या अनषुंगाने िाज्य सिकािने न्याय द्ावा, एवढीच अपेक्षा व्यक्त कितो व 

िांबतो. 

 जय सहदं, जय िहािाष्ट्र. 

-------- 
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 उप सभापती : या अल्पकालीन चचवेि बोलण्यासाठी सहा-सात सन्िाननीय 

सदथयांचे हात वि आहते.  आजच्या कािकापजसत्रकेवि दशासवण्यात आलेल्या दोन 

अल्पकालीन चचेसाठी एकूण १०५ सिसनटे वेळ उपलब्ध आह.े प्रत्येक सन्िाननीय 

सदथयांना या चचेवि बोलायचे आह,े सकंबहुना तो त्यांचा असधकाि आह.े एका 

अल्पकालीन चचेचा सवचाि केला ति उत्तिासह ५५ सिसनटे सिळणाि आहते.  

अशाप्रकािे दोन्ही चचेसाठी १०५ ते ११० सिसनटे उपलब्ध आहते.  पसहल्या चचचेा 

२६ सिसनटे वेळ बाकी आह.े  २६ सिसनटांिध्ये सन्िाननीय सदथय सवाश्री प्रसाद लाड, 

जयंत पाटील, डॉ.सधुीि तांबे, सवाश्री अरुण लाड, सिेुश धस, निेंद्र दिाडे आसण िंत्री 

िहोदयांचे उत्ति घ्यावयाचे आह.े   या चचेचे उत्ति दणे्यासाठी िंत्री िहोदयांना सकिान 

१० सिसनटे तिी द्ावे लागतील.  जि प्रत्येक सन्िाननीय सदथय दोन-तीन सिसनटे 

बोलले ति ही चचाा वळेेत पणूा होईल.  अनिुिांक-२ वि दशासवण्यात आलेली 

सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांची अल्पकालीन चचाा सदु्धा िहत्त्वाची आह.े  

िाझी एवढीच सवनंती आह े की, आपण वेळेचे र्ान ठेवनू िला सहकाया किावे. 

सकाळी १०.५५ वाजेपयंत पसहली अल्पकालीन चचाा संपवावयाची आह.े  या वेळेत 

ही चचाा संपसवली नाही ति सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांच्या अल्पकालीन 

चचवेि अन्याय होईल. 

 आता सन्िाननीय सदथय श्री.जयंत पाटील यांनी बोलावे. 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदया, िला दोन-तीन सिसनटात बोलणे शक्य 

होणाि नाही.  सवशेष बैठकीत केवळ दोन अल्पकालीन चचाा दशासवण्यात आलेल्या 

आहते.  सशवाय आजच्या सदवसाचे कािकाज फाि किी आह.े  कािण आजच्या 

कािकाजपसत्रकेतील लक्षवेधी सचूना दिवषीप्रिाणे पटलावि ठेवण्यात येणाि आहते.   

  उप सभापती : ठीक आह.े  सवांनी १०-१० सिसनटांत बोलावे, िी या बाबत 

सर्ापतींना सांगते.  आता आपण र्ाषण किण्यास सरुुवात किावी 

-------- 
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 श्री.जयंत प्र.पाटील (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री.शसशकांत सशंद े यांनी उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचेवि 

बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, कें द्र सिकािने आणलेले काळे कायद े िद्द किण्यासाठी 

िहासवकास आघाडी सिकािने पासठंबा सदला होता. पिंत ुकें द्र सिकािने ते कायद ेिद्द 

केल्यानंति ते कायद ेिाज्यात कसे असथतत्वात िाहू शकतात ? त्यावेळी िाज्य सिकािने 

सांसगतले होते की, कें द्र सिकािने कायद ेकेल्यािळेु िाज्याला कायद ेकिावे लागले 

आहते.  त्यावेळी आम्ही या कायद्ांना सविोध केला होता. िी सवचारु इसच्ितो की, 

या गोष्टी कोण ठिसवते ?  ह ेिाज्य शासन ठिसवते, सर्ागहृ ठिसवते की नोकिशाही 

ठिसवते, ह ेआम्हाला सिजले पासहजे. 

 सर्ापती िहोदया, बाजाि ससित्या सहजासहजी झालेल्या नाहीत.  या िाज्यात 

एकासधकाि पद्धत आणण्यासाठी अनेक आदंोलने झाली. िाननीय श्री.अशोक 

चव्हाण साहबे, आपले वडील असल्यापासनू आम्ही या सर्ागहृाचे कािकाज पे्रस 

गॅलिीत बसनू बघायचो.  आपण या बाजाि ससित्यांचे असथतत्व िद्द करु पाहत 

आहात, पिंत ु ते योग्य नाही.  सर्ापती िहोदया, ससडकोची सनसिाती झाल्यानंति 

िुंबईतील दाना बाजाि, लोखडं बाजाि त्या सठकाणी जाण्यास तयाि नव्हता.  हा 

बाजाि नवी िुबंईत नेण्याचे काि तेिील िािाडी कािगािांनी केले.  येिील व्यापािी 

त्या सठकाणी जाण्यास तयाि नव्हते.  िािाडी कािगािांची पसहली वसाहत कळंबोली 

येिे झाली. त्यानंति १० वषांनी बाकीच्या वसाहती झालेल्या आहते.  नवी िुंबई उर्ी 

किण्यात िािाडी कािगािांचे िोठ्या प्रिाणावि योगदान आह.े 

 

       नंति श्री.कांबळे.... 
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त्यावेळी जेएनपीटी नव्हते. वाशीिध्ये झाले, त्यावेळी लोक र्िर्रुन बोलायचे. पण 

केवळ तेिे बाजाि ससिती गेल्यानंति वाशीचा िोठ्या प्रिाणात सवकास झालेला आह.े 

िला यावि बिेच बोलायचे आह.े बाजाि ससित्या आहते. िाझ्या असलबाग बाजाि 

ससितीला अजनू जागा नाही. अशा सकती बाजाि ससित्या आहते ? आम्हाला जागा 

सिळाली होती. आम्ही ती थटेसडयिला सदली. तेव्हा जागेची सकंित कळत नव्हती. 

थटेसडयि पासहजे म्हणनू आम्ही ती जागा थटेसडयिला सदली. िात्र  त्यानंति अजनुपयंत 

आम्हाला जागा सिळाली नाही. आता ज्या बाजाि ससित्या अशा आहते, त्यांचा 

सवचाि झाला पासहजे. िी सर्ागहृात पनु्हा सवचािणाि आह.े ज्या बाजाि ससित्यांना 

जागा नाही, त्या बाजाि ससित्यांना तातडीने जागा दणे्याच्या बाबतीत कायावाही केली 

पासहजे.  

 सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथयांनी दसुिा एक चांगला िदु्दा िांडला की, 

आज नागिीकिण होत आह.े िुंबईच्या बाजबुाजलूा नागिीकिण होत आह.े त्यािळेु 

िुंबई बाजाि ससितीला जागा अपिुी पडत आह.े आज तेिे िोठ्या प्रिाणात 

नागिीकिण झाले आह.े तेिे र्ाजीचा कचिा टाकला जातो. पयााविणाच्या दृष्टीने योग्य 

नाही तमु्ही ती जागा बदलावी. िाझी पनवलेबाबत तीच िागणी आह.े पनवलेिध्ये 

इडंसथरयल एरियािध्ये त्यावेळी बाजाि ससिती झाली होती. आता त्या सठकाणी आि 

झोन झाला आह.े पनवले शहिािध्ये, िहानगिपासलकेिध्ये एक ििांकाची वथती 

बाजाि ससितीच्या लगत आह.े कल्पतरु वगैिे अशा सोसायट्या झाल्या आहते. 

त्यांचा िेट जाथत आह.े तेिे सवा घाण असते. िाझी िागणी आह ेकी, त्या बाजाि 

ससितीची जागा हलवनू तमु्ही पलीकडे न्यावी. तमु्हाला त्यािध्ये काहीही किायच े

नाही. फक्ट ससडकोकडून जागा घ्यावी, ती जागा तेिे डेव्हलप किावी, आपल्याला 

ते अद्यावत होईल. त्यांचे म्हणणे बिोबि आह.े आता वाशी ह ेसेंटि पॉईटं नाही      

का ? तेव्हा वाशी नगिपासलका होती, नंति िहानगिपासलका झाली, नवी िुबंई 

पसहल्यांदा नगिपासलका होती, त्यानंति िहानगिपासलका झाली. आज तिेे ८  
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िहानगिपासलका झाल्या आहते. ठाणे, उल्हासनगि, कल्याण, पनवेल अशा 

िहानगिपासलका आहते. आजबुाजलूा एवढ्या िोठ्या िहानगिपासलका झाल्या 

आहते. नागिीकिण िोठ्या प्रिाणात वाढलेले आह.े  

 सर्ापती िहोदया, िुंबई बाजाि ससितीला ३००-४०० एकि जागा द्ावी, 

जेणेकरुन तेिे अद्यावतपणे बाजाि ससितीचा व्यवहाि चालेल. िी िोसशयाला गलेो 

होतो. यिुोपिधील तो सगळ्यात गिीब दशे आह.े आता तिेे पोलंड, बडुापेथट वगिेै  

आह.े तेिील िच्िी िाकेटिध्ये दखेील आलेल्या ग्राहकांना बसण्यासाठी सोफा 

ठेवला आह.े तेिील र्ाजी िाकेटिध्ये अद्यावत एसी आह.े लोकसंख्या किी आह.े 

पण आपण त्याच्या १० टक्के तिी आले पासहजे. अडचण काय आह े? व्यापाऱयांचा 

लाड कसाही किा. पण बाजाि ससितीचे असथतत्व घालव ू नये. बाजाि ससितीच े

असथतत्व गेले ति व्यापािी रिलायन्स ह े सवा लोक ताब्यात घेतील. ही परिसथिती 

िहत्त्वाची आह.े आपण त्या दृष्टीकोनातनू सवचाि किावा. आपल्याच र्ागातील 

िािाडी आहते. िाझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, चांगला सवषय आह.े सदि सवषय 

अडीच तासांच्या चचेसाठी घेतला पासहज होता.  

 सर्ापती िहोदया, सन्िननीय सदथय श्री. प्रसाद लाड यांचे वजन र्ाजपिध्ये 

चांगले आह.े प्रथताव येतात. एका सवषयावि चचाा केली ति न्याय सिळेल. िोज 

अत्याचाि वगैिे काही नाही. सविोधी पक्षाच्या प्रथतावांचे व अंसति आठवडा 

प्रथतावाचे सवषय सािख ेआहते. बदलत नाहीत. आपले पण काि आह.े कोणी सदले 

म्हणनू द्ायचे नाही. न्याय दणे्याचे काि झाले पासहजे. सवषय िोठा आह.े या सवषयावि 

िाज्यातील शेतकऱयांचे अिाकािण बदल ूशकते. त्यािळेु व्यापक चचाा झाली पासहजे. 

सन्िाननीय सदथयांनी िांडलेल्या गोष्टी पिूक आहते. िािाडी जगला पासहजे, शेतकिी 

जगला पासहजे, व्यापािी जगला पासहजे. एक िोठा व्यापािी येिे काि किणाि असले 

ति योग्य नाही. िी चचचे्या सनसित्ताने एवढेच सांगतो की, िला बोलवावे. आम्ही 

असधकाऱयांशी चचाा करु. आिचे दखेील यािध्ये योगदान आह.े आम्ही काि केले 

आह.े आपण या सवषयाच्या अनषुंगाने आपल्या दालनात एक बैठक घ्यावी. आता  
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चचेत र्ाग घेणािे सकंवा अजनू कोणाला घ्यायचे असेल ति त्यांना घ्यावे. व्यापक 

चचाा घ्यावी. १० बैठका असतील तेव्हा ही बैठक घेऊ नका. आपण बैठक घेऊन २-

३ तास चचाा घ्यावी. तमु्ही आम्हाला सिजावनू सांसगतले ति फायदा आह.े आिच े

ितपरिवतान करु शकला ति बिे होईल, एवढीच िाझी इच्िा आह.े िाननीय श्री. 

बाळासाहबे पाटील कताबगाि व थवच्ि िंत्री आहते. आिचा तिुच्याकडे पाहण्याचा 

दृष्टीकोन वेगळा आह.े आपण िाज्यातील तिाि िािाडी शेतकऱयांना न्याय द्ाल 

अशी अपेक्षा व्यक्त कितो आसण िाझे सवचाि संपसवतो. 

---- 

 

 उप सभापती : सन्िाननीय सदथयांनी िहत्त्वाचे िदु्द ेिांडले आहते. चचाा दोन 

सदवस अगोदि आली असती ति ती अडीच तासांच्या चचेत कन्व्हटा केली असती. 

आपण पवूी असे केले आह.े पिंत ुिोडा उशीि झाला आह.े 
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 श्री. प्रसाद लाड (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री. शसशकांत सशंद ेयांनी सनिय ९७ अन्वये अल्पकालीन चचेतनू िहत्त्वाचा 

सवषय िांडला आह.े िी त्यावि बोलण्यासाठी उर्ा आह.े 

सर्ापती िहोदया, आपण दखेील या सवषयावि फाि गंर्ीि आहात. कें द्र 

सिकािने िंजिू केलेल्या कृषी कायद्ाचे जसे फायद ेआहते तसे तोटे दखेील होत.े 

बहुिाष्ट्रीय कंपन्यांचा फायदा घेऊन शेतकऱयांच्या िेहनतीवि डल्ला िारु नये अशी 

र्ीती काही लोकांनी िांडली. या सवधेयकािळेु शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढण्यास िदत 

होईल असे काही जणांच ेित होते. आपण कें द्र सिकािच्या कायद्ाच्या बाबतीत जि 

बोलायला गलेो ति आपल्याला सवधेयकाच े िहत्त्वाचे िदु्द े ऐकाव े लागतील. या 

सवधेयकािळेु शेतिालाला कृषी उत्पन्न बाजाि ससितीच्या आवािात जाऊन 

आंतििाज्य व आंतिसजल्हा सविी किण्याची िरू्ा सिळाली होती. इलेक्रॉसनक 

व्यापािाची तितदू दखेील या सवधेयकािध्ये केली होती. िाज्य शासनाकडून लावले 

जाणािे बाजाि शलु्क, सेस, कोणत्याही प्रकिचा कि आता िद्द किण्यात आलेला 

आह.े व्यापािी क्षेत्राच्या बाहिे कोणताही कि आता र्िावा लागणाि नाही. अिा असा 

की, या सवधेयकािळेु ३ िहत्त्वाचे फायद े शेतकऱयांना होणाि होते. एक म्हणजे 

शेतकऱयांची लटूिाि िांबणाि होती, दसुिे म्हणजे िोठी बाजािपेठ सिळणाि होती 

आसण सतसिे म्हणजे शलु्क र्िावे लागणाि नव्हते. पिंत ुकाही शेतकिी संघटनांच्या 

िाध्यिातनू याला सविोध केला. 

सर्ापती िहोदया, दशेपातळीवि सविोध झाल्यानंति हा कायदा िद्द केला. पिंत ु

यािध्ये दशेाचे िाननीय पंतप्रधान श्री. निेंद्र िोदी यांचा सवाात िोठा सवषय होता की, 

जीवनावश्यक वथतुंची दरुुथती सवधेयक. यािध्ये डाळी, तेलसबया, कांदा-बटाटे, 

शेतिाल जीवनावश्यक वथतुंच्या यादीतनू वगळण्याची तितदू आह.े नैससगाक आपत्ती 

व यधु्दजन्य परिसथितीिध्ये अपवाद वगळता साठवणकुीवि बंदी लाग ूशकणाि नाही, 

या सनणायािळेु शेती के्षत्रात िेट पिकीय गुंतवणकू येण्यास िदत होईल असे सिकािच े

म्हणणे होते. सिकािच्या दाव्यानसुाि दशेातील ८६ टक्के िोटे, िध्यि शेतकिी यांची 

बागेसनंग पॉवि नसते, अशा शेतकऱयांना या तितदुीिध्ये फायदा होणि होता.   
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शेतकऱयांना बाजाि ससितीिध्ये सवसवध सठकाणी खचा किावा लागतो, तो वाचणाि 

असल्यािळेु जाथत फायदा होईल अशी कें द्र सिकािची र्सूिका होती. पिंत ुहा कायदा 

िद्द झाल्यानंति आज सन्िाननीय सदथय श्री. शसशकांत सशंद े यांनी सवषय िांडला 

आह,े त्यािध्ये त्यांचे म्हणणे असे आह े की, या िाध्यिातनू कृषी उत्पन्न बाजाि 

ससितीचा व्यवसाय जातो. आिचे म्हणण ेहोते की, बाजाि ससितीिध्ये जाऊन तमु्ही 

व्यापाि करु नका अशी कुठेही कायद्ात तितदू नव्हती सकंवा म्हटले दखेील नव्हते. 

एवढीच तितदू होती की, बाजाि ससितीिध्ये जे शलु्क लावले जाते सकंबहुना काही 

िठूर्ि व्यापाऱयांच्या िाध्यिातनू लटू केली जाते ती िांबावी, शेतकिी िेट ग्राहकाला 

िाल सवकू शकेल आसण त्यातनू दोघांचा फायदा होईल. 

सर्ापती िहोदया, पंजाब, हियाणा येिे यासाठी खपू िोठा सविोध केला. 

कािण तेिील सिकाििधील धोिणे पासहली ति सदसेल की, बाजाि ससिती खिेदी व 

सविी यांच्या िाध्यिातनू काही िठूर्ि नेततृ्वातील सत्ताधाऱयांचे व सविोधकांच े

संगनित होऊन त्यातनू त्या बाजाि ससित्या चालसवल्या जातात. त्यािधनू खपू िोठा 

भ्रष्टाचि होऊन शेतकिी शेतकिीच िासहला आसण नेततृ्व किणािे िठूर्ि लोक श्रीितं 

झाले. त्यािळेु त्यांनी प्रचंड प्रिाणात त्याचा सविोध केला. िला एक गोष्ट सांगताना 

आनंद वाटत आह.े सन्िाननीय सदथय श्री. शसशकांत सशंद ेदखेील त्या कायाििाला 

एकदा आले होते. आम्ही िुंबईिध्ये आठवडी बाजाि सरुु केले. िुंबईत त् यावेळी 

आपण एकत्र होतो. िाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्या िाध्यिातनू सवधानर्वनच्या 

आवािात एक आठवडी बाजाि केला होता. 

         नंति श्री. खचे .... 
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पणनच्या िाध्यिातनू आठवडी बाजाि सरुु केला. पणनचा आठवडी बाजाि सकतपत 

चालेल याबाबत िाझ्या िनात शंका होती. िी व सन्िाननीय सदथय ॲड.आसशष 

शेलाि आम्ही दोघांनी सिळून िुंबईत आठवडी बाजािाचे जाळे पसिसवले. िुंबईत 

आज १३ आठवडी बाजाि िी िुंबई असर्यान व सििा शेतकिी गट यांच्या 

िाध्यिातनू चालसवले जात आहते. सििा शेतकिी गटात िाननीय उप सर्ापती 

यांच्या सवर्ागातील तरुण िलेु काि कितात. त्याचा उल्लेख िाननीय पंतप्रधान यांनी 

त्यांच्या िन की बात या कायाििात केला होता. िंत्री िहोदय आपण आियाचकीत 

व्हाला की, १३ आठवडी बाजािाच्या िाध्यिातनू आतापयंत ८८ कोटी रुपयांची 

उलाढाल ग्रािीण र्ागातील तरुण शेतकऱयांना करुन सदली आह.े कालांतिाने िाझ्या 

लक्षात आले की, आठवडी बाजािाच्या िाध्यिातनू िुंबईतील तरुण बेिोजगािांना 

आपण काि दऊे शकतो. त्यासाठी २५ चालते सफिते शेतकिी आठवडी बाजाि 

आम्ही बनसवले. िोट्या टाटा एक्स व िसहदं्रा कंपनीच्या गाड्या घऊेन त्यािध्ये पणुे, 

सातािा, सांगली व नासशक येिनू  शेतकिी र्ाजीपाला घेऊन येत होता तो िुंबईतील 

बेिोजगाि तरुणांबिोबि जाऊन वेगवेगळ्या कॉलनीत िाल सवकायला सरुुवात केली. 

कोिोना काळात आठवडी बाजाि व सफित्या शेतकिी आठवडी बाजािािळेु िुंबई व 

ठाणे शहिातील लोकांना र्ाजीपाला व इति िाल सिळाला. ही बाब सन्िाननीय 

सदथय श्री. शसशकांत सशंद े िान्य किीत आहते. कांसदवली, बोरिवली पासनू 

नागपाड्यापयंत िुंबईच्या बाहरेुन आलेले काही लोक अनसधकृतपणे िथत्यावि 

र्ाजीपाला सवकतात. िहानगिपासलकेकडे आम्ही सातत्याने पत्र व्यवहाि केला. 

िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस त्यावेळी िखु्यिंत्री होते. त्यावेळी तसे आदशे पािीत 

करुन िहानगिपासलकेला पाठसवले. िुंबईतील तरुण बिोजगाि िलेु िुंबईत व्यवसाय 

करु इसच्ितात सकंवा ग्रािीण र्ागातील तरुण िलेु िुंबईत येऊन आठवडी बाजाि व 

शेतकिी सफिता आठवडी बाजाि कितात त्यांना िुंबईत असधकृतपणे धंदा व्यवसाय 

किण्याचे लायसन्स द्ावे अशी िाझी सवनंती होती. िला वाटते आता 

िहानगिपासलकेच्या शेवटच्या बैठकीत चालत्या सफित्या खाऊंच्या गाड्यांना 

पिवानगी सदली. असे किताना शेतकऱयांवि अन्याय का किण्यात येतो. 
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 सर्ापती िहोदया, िाझी आपणाकडे सवनंती आह ेकी, आपल्या र्ागातील ह े

सवा शेतकिी असल्यािळेु तसे सनदशे सिकािला व आता िहानगिपासलकेत प्रशासक 

आहते त्यांना द्ावेत. िुंबईत येणािा ग्रािीण र्ागातील ििाठी तरुण व्यवसाय करु 

शकेल व िुंबईतील तरुण िुंबई व ठाण्यात व्यवसाय करु शकेल. सन्िाननीय सदथय 

श्री.िसवंद्र फाटक यांनी ठाणे शहिात शेतकिी आठवडी बाजाि सरुु केला आह.े िुंबई, 

ठाणे व नवी  िुबंई परिसिातील तरुणांना काि सिळेल याची िला खात्री आह.े 

 सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद े यांनी िािाडी 

कािगाि कायद्ाबाबत र्ाष्ट्य केले आह.े  िाजी िखु्यिंत्री व सविोधी पक्ष नेत्यांनी फेक 

िािाडी कािगािांबाबत काल सवधानसर्ेत िदु्दा िांडला होता. िािाडी कायदा व 

बोडााबाबत िी सन्िाननीय सदथयांना काही सांगण्याची गिज नाही. कष्टकिी 

कािगािांना संघसटत करुन थव.अण्णासाहबे पाटील यांनी ऐसतहाससक िािाडी 

चळवळ उर्ी केली. असधसनयि १९६९ नसुाि हा कायदा किण्यात आला व १५ जनू 

१९६९ िोजी कायदा अंिलात आला. यािध्ये िािाड्यांसाठी ३० ते ४३ टक्के लेव्ही 

आकािली जाते. यािध्ये र्सवष्ट्य सनवााह सनधी, बोनस, प्रशासकीय खचा, घिर्ाडे 

र्त्ता, र्िपगािी िजा, कल्याण कािगाि सनधी, गॅ्रज्यएुटी, अपघात नकुसान, िजेचा 

पगाि, प्रवास र्त्ता व वदै्कीय सेवा या सवांचा फायदा िाननीय थव.अण्णासाहबे 

पाटील यांनी सिळवनू सदला. ह ेकिीत असताना िी सर्ाागहृाच्या सनदशानास आणनू 

दतेो की, िुंबई, पणुे व आजबुाजचू्या परिसिात फेक िािाडी कािगािांची व 

दहशतवादी अंडिवल्डा टोळ्यांनी यािध्ये घसुखोिी केली आह.े घसुखोिीच्या 

िाध्यिातनू िािाडी कािगािांकडे काही सबल्ले आहते. िािाडी कािगाि नेते श्री.निेंद्र 

पाटील, श्री.शसशकांत सशंद ेव बाबा आढाव यांच्या नेततृ्वात जे काि कितात त्यांना 

काि किायला सिळत नाही. ज्यांचे अंडिवल्डाशी संबंध आहते असे लोक वेगवेगळ्या 

िाध्यिातनू बाजाि पेठेला, िॉल्सना व वेगवेगळ्या व्यायसासयकांना दिदाटी करुन 

िािाडींच्या नवीन संघटना तयाि किण्यात येत असनू अशा संघटना काि न किता 

व्यापाऱयांकडून पैसा घेत आहते. सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांना िासहती  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) E - 22 

VVK/AKN/KTG प्रिि श्री.कांबळे 10:40 

 

 

श्री.प्रसाद लाड... 

असेल की, गेल्या आठवड्यात एका िािाडी कािगाि नेत्याचा खनू झाला. त्यािध्ये 

अशा प्रकािे फेक पध्दतीने काि किणािी लोक होती. याबाबत कोणतीही चौकशी 

होत नाही. कदासचत तो कायाकताा सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद े यांच्या 

संघटनेचा असावा अशी िाझी िासहती आह.े ज्या कायाकत्यााचा खनू झाला त्याचा 

खनू फेक िािाडींच्या नेत्यांकडून किण्यात आला. कािण त्याबाबत त्यांनी आवाज 

उठसवला होता. या सवषयाबाबत गहृ िंत्री िहोदयांनी एक बैठक घेतली पासहजे. फेक 

िािाडीबाबत जे लोक काि किीत आहते त्यांच्यावि वचक बसायला पासहजे.  

िािाडी िंडळाची  थिापन कााँगे्रसच्या कािकीदीत झाली. त्या पक्षाने त्यांना जोपासले 

व िोठे केले. िाननीय श्री.शिद पवाि यांनी व थव.बाळासाहबे ठाकिे यांनी िािाडी 

कािगािांवि पे्रि केले. िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात िािाडी 

कािगािांना न्याय दणे्याचा प्रयत्न केला. या सिकािच्या काळात फेक िािाडी 

लोकांचा अंडिवल्डाच्या िाध्यिातनू सशिकाव झाला तो िांबायचा असेल व खऱया 

िािाडी कािगािांना न्याय द्ायचा असेल ति याबाबत गहृ िंत्री िहोदयांनी सनवेदन 

किावे. िाननीय गहृ िंत्री श्री. सदलीप वळसे पाटील ह ेचांगले नेते आहते. त्यांनी 

सनवेदन करुन िािाडी कािगािांना न्याय दतेाना अशा प्रकािे फेक संथिा व फेक 

िािाडी कािगाि सिळाले ति त्यांना िोका लावण्याचे काि किावे इतकी सवनंती 

कितो व िला बोलण्याची संधी सदली त्याबाबत िी आपले आर्ाि िानतो व िाझ े

र्ाषण संपसवतो. धन्यवाद. 

 उप सभापती : प्रत्येकांना बोलण्याचा असधकाि आह ेह ेखिे आह,े हळूहळू 

सर्ागहृात प्रिा पडत चालली की, १० सिसनटे बोलायचेच असे किता येत नाही. 

प्रत्येक आयधुांना वेळेच्या ियाादा आहते. 

      --------- 
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 श्री.निेंद्र दिाडे (नासशक थिासनक प्रासधकािी संथिा) : सर्ापती िहोदया, सनयि 

९७ अन्वये सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी अल्पकालीन चचाा उपसथित 

केली आह ेत्यावि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, कें द्र शासनाने तीन कृषी कायद े केले होते त्या सविोधात 

अनेक आदंोलने झाली होती. त्यासाठी अनेक शेतकऱयांनी बसलदान सदले. 

िहािाष्ट्रातील ह े तीन कृषी कायद े िद्द किण्यात येतील काय ? िाज्यातील बाजाि 

ससितीिधील कािगाि, व्यापािी व इति घटकांना न्याय दणे्यात येईल काय ? िंत्री 

िहोदयांना िाझी सवनंती आह ेकी, खाजगी बाजाि ससित्यांिध्ये ज्या अटी घातल्या 

त्या सशिील किाव्यात. येवला येिील बाजाि ससितीवि प्रशासक सनयकु्त केला आह.े 

प्रशासक हा असधकािी असतो. त्यािळेु शेतकऱयांवि अन्याय होतो. त्यािळेु िाकेट 

व्यवसथित चालसवले जात नाही. त्यासाठी बाजाि ससित्यांच्या सनवडणकुा घेण्यात 

येतील काय ? िंत्री िहोदयांना िी सवनंती कितो की, बाजाि ससित्यांना उप बाजाि 

ससित्या जोडण्यात आल्या आहते.  बाजाि ससित्यांना जागा सिळत नाहीत म्हणनू 

उप बाजाि ससित्यांना िखु्य बाजाि ससिती किण्यात यावी. बाजाि ससितीबाबत 

सन्िाननीय सदथय श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी सांसगतले आह.े पवूीच्या काळी र्िपिू 

जागा होत्या. हल्ली बाजाि ससित्यांना जागा सिळत नाही. बाजाि ससित्यांच्या काही 

जागा खिेदी किण्यात आल्या आहते त्यांच्यावि कािवाई किण्यात येईल काय ? 

     ------ 

  

 

 

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) E - 24 

VVK/AKN/KTG प्रिि श्री.कांबळे 10:40 

 

 

 श्री.अरुण लाड (पणुे सवर्ाग पदवीधि) : सर्ापती िहोदया, सनयि ९७ अन्वय े

सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी अल्पकालीन चचाा उपसथित केली आह े

त्यावि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, कें द्राने लादलेले काळे कायद े आंदोलन करुन िद्द 

झाले.त्याबाबत िहासवकास आघाडी शासनाने चांगली र्सूिका घेतली. ह ेकायद ेिद्द 

होत असताना पंजाब, िाजथिान व हरियाणा येिील शेतकऱयांना सदल्लीच्या बॉडेिवि 

एक वषे जाऊन बसावे लागले.  उन्हात व पावसात िाहूटी बांधनू त्यांना आंदोलन 

किावे लागले. बायका व िलुांसह तिेे ते िांबले होते. आंदोलनािळेु ह ेकायद ेिद्द 

झाले आहते. दशे थवाततं्र झाला तेव्हा दशेाची लोकसंख्या ३३ कोटी होती व आज 

७५ वषाानंति दशेाची लोकसंख्या १३३ कोटी आह.े जिीन वाढली नसनू जसिनीच े

तकुडे झाले आहते. त्यािळेु शेतकऱयांच्या िलुांना काहीही सिळाले नाही. शेतकिी 

टीकला पासहजे त्यासाठी  शेतीिालाला योग्य र्ाव सिळाला पासहजे. अशी सवांची 

र्ावना आह.े आज शासनाने चांगले धोिण िाबसवल्यािळेु शेतीवि कुटंुबे िाबत 

आहते. पिंत ुशेती िालाला चांगले र्ाव सिळत नसल्यािळेु शेतकऱयांची िलेु शेती 

किीत नसनू ते पळ काढत आहते. शेती किावी म्हणनू त्यांनी सपकसवलेल्या िालाला 

योग्य र्ाव सिळाला पासहजे. अनेक दशेात शेतिाल िाकेटिध्ये नेतांना वाहतकू खचा 

दणे्यात येतो. त्यािळेु आपल्या दशेात वाहतकू खचा शेतकऱयांना सिळाला ति त्याचा 

त्यांना फायदा होईल. 

        या नंति श्री.बोिले... 
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श्री.अरुण लाड......... 

र्ाित कृषी प्रधान दशे आह.े आपण ६५ टक्के तेलाची आयात कितो. आपला दशे 

कृषी प्रधान असताना तेल सबयांचे िोठ्या प्रिाणावि उत्पादन का होत नाही ? 

तेलाच्या सकंिती वाढलेल्या आहते. शासनाने आयातीविील ड्यटुी किी केल्यािळेु 

तेलाच्या सकंिती काही सदवस किी झाल्या होत्या. ज्या दशेातनू तेलाची आयात केली 

जाते त्या दशेांनी र्ाित दशेाला िोठ्या प्रिाणावि तेल लागते ह ेओळखले आसण 

त्यांनी तेलाच्या सकंितीिध्ये वाढ केली. पिंत ुअसे होता कािा नये. दशेाची धोिण 

सफक्स असली पासहजेत. दशेात तेल सबयांच्या उत्पादनात वाढ झाली पासहजे. दशेात 

तेलाची कितिता र्ासता कािा नये. र्ाितात िोठ्या प्रिाणावि शेती आह.े पिंत ु

आपण शेतीकडे लक्ष न सदल्यािळेु त्याचा फायदा होत नाही. अदानी, अबंानी यांनी 

कॉपोिेट शेती किता येते ह े लक्षात घेऊन शेत िालाची साठवणकू किण्यासाठी 

िोठ्िोठी गोडाऊन्स तयाि केलेली आहते.  

सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद े यांनी 

सांसगतल्याप्रिाणे शेतकिी कृषी उत्पन्न बाजाि ससितीिध्ये िाल घेऊन जातो. व्यापािी 

बैठक घेऊन शेत िालाला सकती सकंित द्ायची ह ेठिसवतात. त्यािळेु शेतकऱयांना 

शेत िाल नको त्या र्ावाने सवकावा लागतो. शेतकऱयाला िालाची योग्य सकंित 

सिळाली नाही ति तो िाल पित आण ूशकत नाही. कािण त्याला वाहतकुीचा खचा 

पिवडत नाही. शेतकऱयाला नाईलाजाथतव किी सकंितीत िाल सवकावा लागतो 

यासाठी आळा बसला पासहजे. हिी र्ाव सिळत नसल्यािळेु शेतकऱयांसिोि 

अडचणी सनिााण होतात. शेत िालाला योग्य र्ाव, हिी र्ाव सिळाला पासहज.े 

शेतीतनू फायदा झाला ति शेतकिी शेती कितील. शेतकऱयांनी शेती केली नाही ति 

अन्न, धान्याचे उत्पादन होणाि नाही. शेतकऱयांच्या िलुांना योग्य सशक्षण सिळत 

नाही, नोकऱया सिळत नाहीत. शेत िालाला हिी र्ाव सिळाला पासहजे, शेतकऱयांनी 

शेती किावी अशी परिसथिती सनिााण झाली पासहजे,  अशी सवनंती करुन िी 

वेळेअर्ावी िाझे दोन शब् द संपसवतो.  

-------- 
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 डॉ.सधुीि तांबे (नासशक सवर्ाग पदवीधि) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी सनयि ९७ अन्वये उपसथित केलेल्या अल्पकालीन 

चचवेि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े  

 सर्ापती िहोदया, शेतकऱयांवि अनेक संकटे येतात. नैससगाक संकटे, सिकािी 

धोिणांची संकटे असतात. कें द्र शासनाकडून आयात व सनयाात संदर्ाात धोिण े

थवीकािली जातात. शेत िालाला र्ाव चांगला असेल ति आयात सकंवा सनयाात बंदी 

केली जाते. शेतकिी शेत िालाचे उत्पादन कितो. पिंत ु त्या िालाचे पणन किणे, 

िाकेसटंग किणे िहत्वाच ेअसते आसण त्यासाठी असंख्य अडचणी येतात. त्यासाठी 

शासनाने कृषी उत्पन्न बाजाि ससित्यांची सनसिाती केली. जेणे करुन शेतकऱयांची  

फसवणकू होणाि नाही. पिंत ु आज काय परिसथिती आह े ? सन्िाननीय सदथय 

श्री.प्रसाद लाड सर्ागहृात उपसथित नाहीत. त्यांनी कें द्र शासनाच्या तीन कायद्ांचा 

उल्लेख केला. थवातंत्र्यानंति दशेात अर्तुपवूा आंदोलन झाले. शेतकिी दीड 

वषांपासनू आदंोलन किीत होते. सवसवध लोकांनी जो अंदाज वतासवला त्यानसुाि 

आंदोलनात जवळपास ७०० शेतकऱयांचे बळी गेले. खिे म्हणजे लोकशाहीतील 

सवोच्च नेता सकती दिुाग्रहीपणे वाग ू शकतो याचे ह े ितूीिंत उदाहिण आह.े 

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.िनिोहन ससंग यांच्या काळात र्िूी अधीग्रहण कायदा 

किण्यात आला होता. पिंत ुिाननीय श्री.निेंद्र िोदी साहबे पंतप्रधान झाल्यानंति त्यांनी 

तो कायदा िद्द किण्याचा प्रयत्न केला. र्िूी असधग्रहण कायद्ािळेु शेतकऱयांच्या 

जसिनीला योग्य िोबदला सिळत होता. त्यांनी तीन वेळा तो कायदा िद्द किण्याचा 

प्रयत्न केला. िी सांग ूइसच्ितो की, जे कायद ेकेले जातात ते शेतकऱयांच्या सविोधी 

असतात. आपल्या दशेातच नाही ति जगातील कोणत्याही दशेात शेतकऱयांचे शोषण 

केल्यासशवाय प्रगती होत नाही, अशी अवथिा आह.े शेतकऱयांचे िोठ्या प्रिाणावि 

शोषण सरुु आह.े या सनसित्ताने िला एकच सवषय िांडावयाचा आह.े आपण 

शेतकऱयांचा िाल िेट ग्राहकांपयंत पोहोचसवण्यासाठी व्यवथिा सनिााण किणाि 

आहोत काय ? सहकािी िाध्यिातनू ह े व्हावयास पासहजे. त्यासाठी सहकाि 

सवर्ागाने, पणन सवर्ागाने पढुाकाि घेतला पासहजे. सनि सिकािी म्हणजे एनडीडीबी 
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डॉ.सधुीि तांबे....... 

प्रिाणे िॉडेल सवकससत केले ति शेतकऱयांचा िाल िेट ग्राहकांपयंत 

पोहोचसवण्यासाठी िदत होईल. त्यािळेु शेतकऱ यांच्या िालाला सकंिान २५ ते ३० 

टक्के असधक र्ाव सिळू शकतो.  

 सर्ापती िहोदया, शेतकऱयांची व्यापाऱयांकडून िोठ्या प्रिाणावि फसवणकू 

होते. िी पिवा नासशक तालकु्यातील एका गावात गेलो होतो. टोिॅटो खिेदी किणाऱया 

व्यापाऱयाने तेिील लोकांची फसवणकू केलेली आह.े आपण संपणूा परिसिाचा सवचाि 

केला ति त्या व्यापाऱयाने लाखो शेतकऱयांची फसवणकू केलेली आह.े आपण 

एखादी ससथटीि तयाि करु शकतो काय, त्यांची बाँक गॅिंटी घेऊ शकतो काय, 

व्यापाऱयांना लायसन दणे्याची पद्धत सरुु करु शकतो काय याबाबत सवचाि किण्याची 

आवश्यकता आह.े जे कायद ेअसथतत्वात आहते त्यांची नीट अिंलबजावणी होत 

नाही. िाझ्या ितदािसंघातील शेतकऱयांची कोट्यवधी सिुपयांची फसवणकू झालेली 

आह.े शेतकऱयांची फसवणकू होणाि नाही यासाठी कठोि उपायोजना केल्या 

पासहजेत, कायद्ाची कठोि अंिलबजावणी झाली पासहजे. 

 सर्ापती िहोदया, शेतकिी कृषी उत्पन्न बाजाि ससितीिध्ये िाल आणतो. 

प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजाि ससितीिध्ये सवशेषत: नासशक सकंवा जेिे र्ाजीपाल्याची 

सविी होते तेिे कोल्ड थटोअिेज आसण सप्रकुलींग सेंटि सनिााण किणे आवश्यक 

आहते. शासनाला सनसगााच्या लहिीपणािळेु प्रत्येक वषी शेतकऱयांना हजािो कोटी 

रुपयांची िदत द्ावी लागते. सनसगा व काही सिकािी धोिणे आपल्या हातात नसतात. 

ग्राहकांना िाल थवथत सिळाला पासहजे यासाठी हिकत नाही. पिंत ुआपल्या दशेात 

शेतकऱयांच्या सखशातनू ग्राहकांना थवथत िाल दणे्याचा प्रयोग असल्यािळेु 

शेतकऱयांवि अन्याय होतो. शेत िालाला योग्य र्ाव सिळावा यासाठी पणन सवर्ागाने 

योग्य तो सनणाय घ्यावा, अशी सवनंती करुन िी वळेेअर्ावी िाझे दोन शब्द संपसवतो.  

--------- 
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 श्री.सिेुश धस (उथिानाबाद, बीड, लातिू थिासनक प्रासधकािी संथिा) : 

सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी सनयि ९७ अन्वये 

उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचेवि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े  

 सर्ापती िहोदया, पणन सवर्ागाने िेट लायसन दणे्याची पद्धत सरुु केलेली 

आह.े आपण िाकेट कसिटीत १५, २०, २५, १०० लायसन दतेो. शंर्ि पेक्षा जाथत 

लायसन सदले जातात. पिंत ु पणन कायद्ानसुाि िेट एकच लायसन सदले जात 

असल्यािळेु िाकेट कसिटीिधील शंर्ि व्यापािी अफेक्टेड होतात. पणन सवर्ागाच्या 

िाध्यिातनू जे िेट लायसन सदले जाते ते िांबसवण्यात यावे. िंत्री िहोदय या संदर्ाात 

उत्ति दतेील, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन िाझे दोन शब्द संपसवतो.  

------- 
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 श्री.सदार्ाऊ खोत (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी सनयि ९७ अन्वये उपसथित केलेल्या अल्पकालीन 

चचवेि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े  

 सर्ापती िहोदया, सन २००५ िध्ये आपण कॉन्रॅक्ट फासिंग कायदा केला. 

िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांचे सिकाि सत्तेवि आल्यानंति अडत सनयिन िकु्त व 

र्ाजीपाला, फळे सनयिन िकु्त कायदा किण्यात आला. शेतकऱयांना त्यांच्या िालाची 

िेट सविी किता आली पासहजे, व्यापाऱयांना िाल दतेा आला पासहजे, व्यापाऱयांनी 

शेतकऱयांच्या बांधावि जाऊन शेत िालाची खिेदी किावी ही त्यािागील र्सूिका 

होती. म्हणनू संत सशिोिणी सावता िाळी आठवडी बाजाि योजना सरुु किण्यात 

आली आसण िंत्रालयाच्या शेजािी आठवडी बाजाि सरुु झाला. आपला शेत िाल 

आपण कोठे सवकावा हा असधकाि सवांना आह.े आपण सकिाना दकुानात वाईन 

सविीसाठी पिवानगी दतेा. पिंत ुशेतकऱयांनी िेट िाल सवकता कािा नये, ग्राहकांना 

दतेा कािा नये. शेतकऱयांनी िाकेट कसिटीतच शेत िाल सवकला पासहजे हा अट्टाहास 

का ? आम्हाला पिवडत असेल ति आम्ही िाकेट कसिटीिध्ये िालाची सविी करु, 

थवत: िालाची सविी करु. पिंत ु शासनाला शेतकऱयांना गलुाि बनवायचे आह,े 

त्यांच्या पायात बेड्या घालायच्या आहते. कािण िाकेट कसिट्या तिुच्या ताब्यात 

आहते. िग शेतकिी िाकेट कसिट्या जगसवकण्यासाठी जन्िाला आलेला आह ेकाय,  

शेतकिी िाकेट कसिटीिधील जे वळू आहते त्यांना पोसण्यासाठी जन्िाला आलेला 

आह ेकाय ? शेतकऱयांना शेत िालाची कोठेही सविी किण्याचा असधकाि सिळाला 

पासहजे. आम्ही कोठेही शेत िालाची सविी करु. आम्हाला वाटले ति आम्ही शेत 

िालाची िाकेट कसिटीिध्ये सविी करु, ग्राहकांना दऊे सकंवा सनयात करु. शासनाने 

र्ाजीपाला सनयिन िकु्त धोिण काढण्याचा प्रयत्न केला ति िाज्यातील शेतकिी 

त्यासाठी सनसश्तपणे सविोध कितील. 

        यानंति श्री.सांगळे..... 
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श्री.सदार्ाऊ खोत.... 

सर्ापती िहोदया, िाननीय पंतप्रधान श्री.निेंद्र िोदी यांनी दशेात कृषी कायद ेआणले. 

सदि कायद्ांना दशेातील दोन िाज्यांनी सविोध केला. तसेच उत्ति प्रदशेिध्ये सनवडणकू 

झाली. त्यात उत्ति प्रदशेिधील शेतकऱयांनी सदि कृषी कायद्ांना पासठंबा असल्याची 

बाब ितदानातनू दाखवनू सदली आह.े सन्िाननीय सदथयांनी सदल्लीिधील 

आंदोलनात अनेक िाणसे िेल्यासंबंधी उल्लेख केला होता. सर्ापती िहोदय, सदि 

िाणसे गोळीबािात ियत झालेली आहते, ती िाणसे शासनाने िािलेली नाहीत. पिंत ु

िाज्यातील शेतकिी आदंोलनािध्ये ३७ पेक्षा जाथत शेतकिी हुतात्िे झालेले आहते. 

या सवा गोष्टींचा सवचाि किता शासनाने शेतकऱयांची र्सूिका सनसितपणे जाणनू 

घ्यावी. तसेच तमु्ही शेतकऱयांच्या अन्नािध्ये िाती कालवल्यास िाज्यातील शेतकिी 

तमु्हाला िाफ केल्यासशवाय िाहणाि नाही. एवढे बोलनू िी िाझे दोन शब्द पणूा कितो.  

     ------------ 
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 श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि िंत्री) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय 

श्री.शसशकांत सशंद ेयांनी सनयि ९७ अन्वये उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचते 

सन्िाननीय सदथय सवाश्री जयंत प्र.पाटील, प्रसाद लाड, निेंद्र दिाडे, अरुण लाड, सिेुश 

धस, सदार्ाऊ खोत तसेच डॉ.सधुीि तांबे यांनी आपापले सवचाि व्यक्त केलेले आहते.  

 सर्ापती िहोदया, िाज्यात १९६०-६१ पासनू पणन कायदा सरुु आह.े 

िाज्यातील शेतकऱयांचा िाल सविीसाठी येत असताना त्याकरिता हक्काची 

बाजािपेठ असली पासहजे. तसेच तेिे शेतकऱयांच्या िालाला योग्य र्ाव सिळाला 

पासहजे. शेतकऱयांच्या िालाला योग्य व चांगला र्ाव सिळत असताना त्याबाबतची 

सवश्वासाहाता िासहली पासहजे. त्या काळात शासनाने शेतकऱयांसिवेत अनेक 

लोकांकडून जसिनी ताब्यात घेतल्या व तेिे िाकेट ससित्यांची थिापना किण्यात 

आली. िाज्यात काही अपवादात्िक िाकेट ससित्या वगळल्यास सवा िाकेट ससित्या 

असतशय चांगल्या प्रकािे कािे किीत आहते. िाकेट ससित्यांिध्ये सोयाबीन, तिू, िगु 

सवशेषत: कापसू व र्ाजीपाल्याची खिेदी िोठया प्रिाणात केली जाते. त्यािळेु 

शेतकऱयांना सनसितपणे न्याय सिळत आह.े या संदर्ाात िुबंई एपीएिसीचा सवषय येत 

आह.े िुंबई एपीएिसीिध्ये िाज्याच्या कानाकोपऱयातनू तसेच पििाज्यातनू िोठया 

प्रिाणात िाल येत असतो. िुंबई परिसिात ८ िहापासलका आहते. त्या सवा सठकाणी 

िाल पोहोचसवण्याचे काि िाकेट ससितीच्या िाध्यिातनू सरुु असते. िॉफडा िाकेट 

परिसिात ही िाकेट ससिती होती. तेिे येण्यासाठी लागणािा वेळ तसचे जागेची 

अडचण लक्षात घेता नवी िुंबई परिसिात िाकेट िाकेट ससितीची थिापना किण्यात 

आली. सरुुवातीला व्यापािी तसेच िािाडी लोकांनी पढुाकाि घेतला व तेिे काि 

किण्यासाठी गेले. व्यापाऱयांना अशी शंका होती की, आपण िुंबईिधनू तिेे 

गेल्यानंति आपला व्यवसाय चांगल्या प्रकािे होऊ शकणाि नाही. पिंत ुतेिे त्यांचा 

व्यवसाय िोठया प्रिाणात वाढला. सवशषेत: िाज्यातील ग्रािीण र्ागातील तरुण 

िंडळी असो, तेिे त्यांना िोजगाि व सशक्षणाचा अर्ाव होता. अशा प्रकािची तरुण 

िंडळी िुंबईत येऊन िािाडीची कािे करु लागली. अण्णासाहबे पाटील यांनी 

िािाडी लोकांना सिाजात प्रसतष्ठा दणे्याचे काि केले. त्याकरिता थवगीय यशवंतिाव 

चव्हाण यांनी त्यांच्या सवचािाला सातत्याने पाठबळ सदले. तसेच िाननीय श्री.शिदचदं्र  
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श्री.बाळासाहबे पाटील ... 

पवाि साहबे नेहिी िािाडी लोक व त्यांच्या संघटनेिागे उर्े िासहले. त्यािळेु िािाडी 

लोकांना िाज्यात सन्िानाची वागणकू सिळत आह.े िािाडी लोक पहाटे उठून कष्ट 

किीत असतात. शेतकऱयांचा िाल उचलनू दसुऱया सठकाणी र्िण्याचे ते काि किीत 

असतात. त्यांच्या संदर्ाातील काही प्रश्न सातत्याने सिोि येत असतात. किोना 

काळात बाजाि ससित्यांिध्ये येणाऱया वाहनांची आवक किी झाली होती. कें द्र 

शासनाने कायदा केला आह.े सन्िाननीय सदथय श्री.सदार्ाऊ खोत यांनी सांसगतले 

की, आपला िाल कोठे सवकायचा, याबाबत शेतकऱयांना असधकाि असला पासहजे. 

ही बाब िला दखेील पटत आह.े शेतकऱयांना थवत:चा िाल कोणत्याही सठकाणी 

सवकण्याची िरु्ा असली पासहजे. सन्िाननीय सदथय डॉ.सधुीि तांबे यांनी जो उल्लेख 

केला, ती वथतसुथिती आह.े एखादा व्यक्ती िोबाईल घेऊन घेतो, शेतकऱयांच्या 

बांधावि जातो, तेिे  चांगल्याप्रकािे सहदंीिध्ये बोलतो. तसेच तो शेतकऱयांकडून 

बांधावि द्राके्ष, टॉिेटो खिेदी कितो. त्यांच्याकडून शेतकऱयांना पसहली सबले 

सनयसितपणे सदली जातात. पिंत ु त्यानंति शेतकऱयांची फसवणकू केली जाते. पिंत ु

शेतकऱयांनी िाकेट कसिटीिध्ये आपला िाल सदल्यास असे प्रकाि घडण्याची 

शक्यता १-२ टक्के आह.े  

 श्री.र्ाई सगिकि : सर्ापती िहोदया, अनेक िाकेट कसिटया शेतकऱयांच्या 

िालाला अगोदि चांगला र्ाव दतेात. पिंत ु तेिेही नंति शेतकऱयांच्या िालाला 

असतशय किी दि सिळतो ही वथतसुथिती आह.े  

 श्री.बाळासाहबे पाटील  : सर्ापती िहोदया, आपण सांगत आहात तो वगेळा 

प्रकाि आह.े कोल्हापिू येिे गळुाच्या एका नगाला अिकु दि सदला जातो. त्याप्रिाण े

आंब्याच्या पेटीचे पजुन होते व त्यानंति दि ठितो. लोकांना वाटते की, हा दि खपू 

आह.े पिंत ु िळुात तेवढा दि सिळत नसतो. िाकेट ससितीच्या परिसिात एखादी  

फसवणकुीची घटना घडल्यास त्याकरिता िाकेट ससिती, पणन यंत्रणा कायाित 

आहते. त्यािळेु िाकेट ससित्यांिध्ये शेतकऱयांना चांगला िोबदला सिळू शकतो. 

िहासवकास आघाडी सत्तेवि आल्यानंति किोना काळात लॉकडाऊन जाहीि  
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श्री.बाळासाहबे पाटील ... 

केल्यािळेु सनबंध लाग ू किण्यात आले. त्या परिसथितीत शेतकऱयांची कािे सरुु 

िासहली पासहजे, िहािाष्ट्रातील सवा गावांिधील ग्राहकाला त्याच्या घिाच्या सठकाणी  

र्ाजीपाला सिळाला पासहजे हा िळू उद्दशे होता. िाननीय श्री.शिदचंद्र पवाि यांनी 

िाझ्यावि पणन खात्याची जबाबदािी सदली. त्यांनी िला फोन करुन सांसगतले की, 

शेतकऱयांच्या िालाचा तोडा झाल्यासशवाय पढुील पीक येणाि नाही. तसेच िाकेट 

ससिती सरुु िासहली नाही ति ग्राहकांच्या िनात प्रचंड असंतोष सनिााण होईल. त्यािळेु 

आम्ही धाडस करुन िाकेट ससितीचे पदासधकािी, असधकािी व िािाडी असो, 

आम्ही त्यांना सदिहु कािे किण्यासाठी प्रवतृ्त केले. तेव्हा आपल्यािधील काही जण 

सनघनू गलेे. अशा प्रकािे ग्रािीण र्ागातील शेतकऱयांचा िाल िुबंई, पणु्यासािख्या 

सठकाणी आला व तो ग्राहकांपयंत पोहोचसवण्या आला. काही सन्िाननीय सदथयांनी 

नवी िुंबईला िाकेट ससिती गेली तेव्हा आजबूाजलुा लोकवथती नव्हती असे 

सांसगतले. पिंत ु आता तेिे आजबूाजलुा िोठया प्रिाणात लोकवथत्या वाढल्या 

आहते. तसेच पणु्यािध्ये घडले. पणु्यािध्ये पवूी बलुटेकडी र्ागात बाहिेच्या सठकाणी 

िाकेट कसिटी होती. आता ती िध्यवती सठकाणी आली आह.े किोना काळात 

आिच्यावि बंधने असल्यािळेु तसेच अनेक लहान व्यापािी तेिनू िाल खिेदी घेऊन 

जातात. तेव्हा पोसलसांची काही अडचण येत नव्हती. पिंत ु तिेे िोठया प्रिाणात 

ग्राहक िाल खिेदी किण्यासाठी येऊ लागले. त्यािळेु तेिे गदी होऊ लागली. 

परिणािी कायदा व सवु्यवथिेचा प्रश्न सनिााण झाला. िुबंई आसण परिसिात पणन 

िंडळाच्या वतीने आम्ही िहानगिपासलकेला सवनंती केली की, आम्हाला िाकेट 

कसिटीकरिता जागा द्ावी. आता किोनाचा प्रादुार्ाव किी झाल्यािळेु तेिे िाकेट 

िासहले आह.े त्यािळेु तिेे काही प्रश्न सनसितपणे सनिााण झालेले आहते. पििाज्यातनू 

काही दलाल येऊन तिेनू िाल घेऊन जातात. त्यािळेु िािाडींच्या बाबतीत काही 

प्रश्न सनिााण होत आहते. सन्िाननीय सदथय श्री.शसशकांत सशंद े यांनी उल्लेख 

केल्याप्रिाणे काही सठकाणी िािाडींचे काि किी झालेले आह.े कें द्राने केलेले कृषी 

कायद ेदशेातील शेतकऱयांवि लादण्याचा प्रयत्न किण्यात आला. या संदर्ाात दोन 

िाज्यांतील शेतकऱयांनी आंदोलने केलेली असली तिी दशेातील सवा शेतकऱयांची  
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श्री.बाळासाहबे पाटील ... 

अशी र्ावना होती की, कें द्र शासनाने आिच्यावि सदि सनबंध टाकू नयेत. 

शेतकऱयांनी त्या कायद्ासंदर्ाात िोठे आंदोलन केल्यािळेु िाननीय पंतप्रधान 

श्री.निेंद्र िोदी यांना सदि कायद ेिागे घ्यावे लागले. दिम्यानच्या काळात िाज्यात सदि 

कायद्ासंबंधी चचाा सरुु झाली होती.  

        यानंति श्री.गागिे .... 
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श्री.बाळासाहबे पाटील ..... 

कें द्र सिकािने केलेला कायदा काय आह,े याचा िाज्याने अभ्यास किणे आवश्यक 

होते. मखु्यमांत्री महोदयाांनी पढुाकाि घेतला, िाज्यातील सवव शेतकिी सांघटना, 

शेतकऱयाांच ेप्रसतसनधी, व्यापाऱयाांना बोलावले व तयाांचे मदु्द ेसवचािले. काही सांघटनाांनी 

साांसगतले की, कायदा माांडण्यापवूी पसललश किावा. तयाप्रमाण ेकायदा पसललश केला. 

पांतप्रधान महोदयाांनी तीन कृषी सवधेयके माग े घेतल्याचे जाहीि केले. तयामळेु 

िाज्यातील प्रस्तासवत कायदाही िद्द किण्यात आला. आज बऱयाच सठकाणी या 

कायद्याची चचाव होत असते. बाजाि, व्यापाि वाढला पासहजे याकिीता पनवेलला 

असलेल्या जागेची प्रामखु्याने चचाव होते. मुांबई व नवीन मुांबईमध्ये जागेची अडचण 

येत आह,े सन्माननीय सदस्याांनी केलेली सचूना िास्त आह.े आपण सनयमनमकु्ती 

किीत असताना शासनाने कमी दिाने व्यापाऱयाांना जागा सदलेल्या आहते. मग तयाांनी 

ज्या मालाची खिेदी सवक्री होईल तयासाठी ससे सदला पासहजे. शासनाने तमु्हाला 

सिुक्षा, स्वच्छता करुन सदली, पाण्याची ससुवधा सदली. आमच्या जागेच्या माध्यमातनू 

याचा आपण वापि किीत आहात. तयामळेु तयास सेस असण ेआवश्यक आह.े 

बाांधावि शेतकिी जातात तयाला बाजािभाव कळत नाही. पण पणन सवभागाचे ॲप 

चाांगल्या प्रकािचे आह.े सववसाधािण माणसूसधु्दा मोबाईल वापितो तयामळेु दि 

कळण्याची व्यवस्था केली जाते. बेकायदा व्यापाि मुांबई परिसिात होतो, तयाबाबत 

माननीय गहृमांत्री श्री.सदलीप वळस ेपाटील याांनी बैठक घेतली, तया बैठकीस आम्ही 

दखेील होतो. १० माचव िोजी आम्ही नोटीसिकेशन काढले आह ेकी, ज्यामध्य ेमुांबई 

बाजाि ससमतीच्या कायवक्षेत्रात महानगिपासलका सकां वा पणन सांचालकाांकडून अनजु्ञप्ती 

दणे्यात आलेली नाही, ती व्यापाि बांद किण्याकिीता ससमती गठीत केलेली आह.े 

कोणी कोठेही व्यापाि कितो, तयाने लायसन्स कोणाकडून घ्यावे. सपुिसव्हजन व 

सनबंध कोणाचे िाहतील यासाठी ही ससमती स्थासपत केलेली आह.े या ससमतीचा मी 

अध्यक्ष आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद,े मखु्य ससचव, मुांबई 

महानगिपासलकेचे आयकु्त, कामगाि आयक्ु्त, पोलीस आयक्ु्त, नवी मुांबई 

महानगिपासलकेचे आयकु्त, पणन सांचालक, सभापती एमपीएमसी, पणुे एपीएमसी 

असे सदस्य आहते. ससमतीमािव त आढावा घऊेन तस ेकाम आम्ही करु. सन्माननीय 
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 सदस्य श्री.जयांत पाटील याांनी कें द्राच्या कायद्याचा उल्लेख केला आह.े काही माकेट 

कसमटीला जागा नाही ते खिे आह.े एपीएमसीला जागा समळाली पण क्रीडाांगणासाठी 

सदली, सवांचेच लक्ष असलबागच्या जागेकडे असत.े तयामळेु जागा सदल्यास आम्ही 

सवचाि करु. ग्रामीण भागात व कोकणातही बाजाि वाढला पासहज.े कोकणाच्या 

बाबतीत िक्त् काज ूव आांलयाचा सवचाि होतो. कोिोना काळात डायिेक्ट आांबा 

ग्राहकाांपयवत् कसा जाईल याची व्यवस्था केली. यातनू शेतकऱयाांना सदलासा व िायदा 

दणे्यात आलेला आह.े ती पध्दत अद्यापही चाल ूआह,े ग्राहकाांना मासहती आह ेकी, 

आपणास डायिेक्ट माल समळू शकतो. कोकणातील शेतकऱयाांनाही ह ेकळाले आह.े 

यासांबांधी असे सन्माननीय सदस्याांना चचलेा बोलावण्यात येईल, आपल्या 

अनभुवाचा िायदा सनसित होईल. सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड याांनी कें द्रातील 

कायद्याचे समथवन केल्याचे सदसत आह.े दसुिा मदु्दा साततयाने पढेु येत आह.े ग्रामीण 

भागातील माथाडी कामगाि येथे येऊन कष्टाने काम किताना सदसतो. आपल्या 

कुटूांबाचा उदिसनवावह कितो, सांघटनेच े चाांगले काम कितो. यामध्य े होणाऱया 

घसुखोिीस पायबांध घालण ेअसतशय आवश्यक आह.े काही नवीन सांघटना येतात. 

मी मांत्री झाल्यावि आमच्या अमकु सांघटनाांना मान्यता द्या अशी लोक येतात. तयाांना 

एवढेच सदसत ेकी, श्री.शसशकाांत सशांद,े श्री.निेंद्र पाटील आमदाि झाल ेम्हणजे यामध्य े

काही तिी िाजकीय स्वाथव आह.े अशी मांडळी वेगळया मागावचा अवलांब कितात. 

ददुवैाने ही चळवळ बदनाम होऊ नय ेम्हणनू सांघटनेने यामध्य ेपढुाकाि घेण ेआवश्यक 

आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद दिाडे याांनी खाजगी माकेटचा उल्लेख केला आह,े 

खाजगी माकेटची आपण वेगळी चचाव करु अस ेमी तयाांना साांग ूइसच्छतो. येवला 

येथील सनवडणकुीबाबत तयाांनी उल्लेख केलेला आह े तयाबाबत कायववाही केली 

जाईल. माकेट कसमटीच्या सनवडणकुा आपण पढेु ढकलल्या आहते. सन्माननीय 

सदस्य श्री.अरुण लाड व डॉ.सधुीि ताांबे याांनी झालेल्या आांदोलनाचा उल्लेख केला. 

ग्राहकाांना माल पिुवठा किण्याची तयाांची मागणी आह.े शेतकऱयाांच्या 

िसवणकुीबाबत सनसित कायववाही केली जाईल. सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश धस 

याांनी साांसगतले की, डायिेक्ट लायसन्स थाांबसवण्यात यावे. आपण याकिीता 
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 कायवपध्दती सनसित केली आह ेकी, कोणाला लायसन्स द्यायचे, असधकाि कोणाला 

द्यायचे, तयाांनी कोणते काम केले पासहज.े या गोष्टी पडताळून पाहून तयाांना लायसन्स 

सदले जाते. सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत याांनी आठवडी बाजािाचा उल्लेख 

केला, मी तयाांना साांग ूइसच्छतो की, आठवडी बाजािाची कल्पना चाांगली होती पण 

बिेच आठवडी बाजाि बांद झाले. तमु्ही किाडला बाजाि सरुु केला, किाडला चाांगली 

नगिपासलका आह.े दीड बाजाि झाल्यानांति पनु्हा बाजाि झाला नाही. कल्पना चाांगली 

आह.े आता ग्राहकच शोधतो की, कोणतया बाजािात जायचे. तयामळेु बांधन किण े

योग्य नाही. एपीएमसीमध्ये माल आणण्याबाबत सनबंध सकां वा बांधने का असे म्हणत 

आहते. उत्ति प्रदशेमधील सनवडणकुीचा उल्लेख केला. ह ेते बोलण्याचे व्यासपीठ 

नाही. पण उतत्र प्रदशेमधील सदस्य सांख्यया कमी झाली ह ेदखेील आपणास मान्य 

किावे लागेल. एपीएमसीमध्ये काही मोकाट सिित असतात तयाांना वेसण 

घालण्याचेही काम आम्ही करु. कृषी सवभागाचा स्माटव प्रोजेक्ट, मगॅ्नेट प्रोजेक्ट आपण 

हाती घेतलेला आह.े या प्रकल्पातनू चाांगल्या प्रकािचे काम भसवष्यात होईल. सवशेषत 

: याचा येथे उल्लेख केला पासहजे. मुांबई माकेट कसमटीबाबत वेगळा कायदा केला 

पासहजे, याांच ेकायवक्षेत्र मुांबई किण ेआवश्यक आह.े तयाकिीता शासन पातळीवि 

आमचा सवचाि सरुु आह.े बाजाि ससमती १९६३ च्या कायद्यातील कलम ६ 

तितदूीमधनू मुांबई कृषी बाजाि ससमती वगळण्याचे असधकाि िाज्य शासनाला आहते. 

ह ेबदलण्याची कायववाही शासनाने प्रस्तावीत केलेली आह.े ते केल्यानांति पवूीप्रमाण े

बाजाि आवाि होईल. सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी ही चचाव उपसस्थत 

केली व तयावि अनेक सन्माननीय सदस्याांनी सचूना केल्या आहते. तयाांच्या सचूनाांचा 

सनसित आदि केला जाईल, अशी खात्री सकां वा सवश्वास या सनसमत्ताने येथे व्यक्त कितो. 

या अल्पकालीन चचवेिील माझे उत्ति सांपसवतो.  

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेव सदस्याांनी असतशय 

महतवाच्या सवषयावि चचाव आयोसजत केली. मी सनदशे दतेे की, कोणकोणतया 

मान्यताप्राप्त माथाडी कामगाि सांघटना आहते, तयाची यादी पोटवलवि टाकावी सकां वा 
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उप सभापती ..... 

 पटलावि ठेवावी. पणु्यामध्ये जेव्हा लोक घिातील सामान हलवायला लागतात, 

तेथील सांघटनेच े लोक येऊन म्हणतात की, आम्हाला या एरियामध्य े पिवानगी 

सदलेली आह.े  

          यानांति श्रीमती नािडे..... 
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उप सभापती ..... 

कोणी सदली काय सदली, याचे काहीच उत्ति नाही.  ज्या िान्यता प्राप्त संथिा आहते, 

ते जे रकबिोबि येतात, त्यांना ते दणेे....अडिळा... प्रश्न असा आह ेकी, लोकांकडे 

पिथपि जाऊन अशी जि का वसलूी कित असेल सकंवा पैसे िागत असेल ति 

कथटििला अशा वेळी पोसलसांची िदत घ्यावी लागते.  अशा पध्दतीने शासनाने 

याबाबत परिपत्रक काढावे.  घिातनू सािान हलवत आहते, त्यांच्याकडून प्रत्येकाने 

जाऊन अशा पध्दतीने पैसे जिा किणे योग्य नाही, शासनाने याबाबत सनदशे द्ावेत. 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सर्ापती िहोदया, आपण याबाबत चांगले 

सदशासनदशे सदलेले आहते.  एखाद्ा असधकाऱयाची बदली झाली सकंवा त्याने घि 

बदलले ति त्याच्या कुटंुसबयांनी सकंवा िलुांनी रंक बाहिे काढली तिी काही िािाडी 

लोक तेिे येतात.  आपण म्हणता त्याप्रिाणे असधकृत संघटनांची िासहती पटलावि 

ठेवतो.  आिच्या सवर्ागाच्या सकंवा कािगाि सवर्ागाच्या िाध्यिातनू सवा िाज्यातील 

असधकाऱयांना पोलीस थटेशन्सला तशा प्रकाि परिपत्रक शासनािाफा त पाठसवण्यात 

येईल. 

 उप सभापती: ठीक आह.े   आता अल्पकालीन चचाा संपली आह.े 

------- 

 

 

   पृ.शी.: ििाठा आसण ओबीसी आिक्षणासंदर्ाात शासनाने 

      घ्यावयाची योग्य र्सूिका 

   मु.शी.: ििाठा आसण ओबीसी आिक्षणासंदर्ाात शासनाने 

     घ्यावयाची योग्य र्सूिका या सवषयावि सवाश्री  

    सवनायक िेटे, ॲड सनलय नाईक, श्री.िणसजतससंह  
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    िोसहते-पाटील, सव.प.स.यांनी उपसथित केलेली  

    अल्पकालीन चचाा 

 उप सभापती : या अल्पकालीन चचेसंबंधी औपचारिक प्रथताव िांडता 

येणाि नाही.  या चचेसाठी िी ५५ सिसनटांचा वेळ सदलेला आह.े  सचूना दणेािे 

सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे  आपली सचूना वाचतील आसण र्ाषण कितील. 

 श्री.सवनायक िेटे (सवधानसर्ेने सनवडलेले): सर्ापती िहोदया, िी आपल्या 

अनिुतीने सनयि ९७ अन्वये पढुील सवषयावि अल्पकालीन चचाा उपसथित कितो. 

िहािाष्ट्रािध्ये ििाठा सिाजाचे तसेच ओबीसी  सिाजाचे िाजकीय आिक्षण िद्द होणे, 

ििाठा सिाजास आिक्षण सिळण्यासाठी शासनाने िाज्य िागास वगा आयोगाकडे 

सदिील सवषय सोपसवण्याची व पणूा सवेक्षण करुन योग्य अहवाल शासनास दणे्याची 

सनिााण झालेली आवश्यकता, आताचे िाज्य िागासवगा आयोग बिखाथत करुन त्या 

सठकाणी नवीन आयोग नेिण्याची सनिााण झालेली परिसथिती, याबाबत शासनाने 

त्विीत सनणाय घेण्याची आवश्यकता, ओबीसी िाजकीय आिक्षण संदर्ाात इसंपरिकल 

डाटा संदर्ाात सवोच्च न्यायालयाने सनदशे दणेे, त्यानसुाि सिसपात आयोग गठीत 

किण्याची अत्यंत आवश्यकता असणे, शासनथतिावि याबाबत गंर्ीिपण ेकायावाही 

न किणे,  याबाबत शासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व  शासनाची 

प्रसतसिया." 

 (सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.मलनषा कायंदे ) 

 सर्ापती िहोदया, सनयि ९७ अन्वये िांडलेल्या या अल्पकाली चचचे्या 

िाध्यिातनू िी िाझे सवचाि व्यक्त किणाि आह.े या अल्पकालीन चचिेध्ये िहत्त्वाच े

तीन िदु्द े आहते. ििाठा सिाजाचे िद्द झालेले आिक्षण कसे सिळेल, ह े पाहणे.  

ओबीसी सिाजाचे िाजकीय आिक्षण िद्द झालेले आह,े त्याच्याबद्दलची जी काही 

सध्या प्रसिया चाल ूआह,े त्याबाबचा एक सवषय, आताचा िागासवगीय आयोग जो 

आह,े त्याबाबतचा सतसिा सवषय आह.े  याबाबत िी िाझे ित व्यक्त किणाि आह.े 
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 सर्ापती िहोदया, ििाठा सिाजाला आिक्षण हवे आह,े याकरिता संपणूा 

िाज्याने गेल्या अनेक वषांपासनू सातत्याने संघषा केलेला आह.े  सन २०१६ िध्ये ति 

या िाज्यातील प्रत्येक िाणसू, केवळ ििाठा सिाजच नव्ह ेति ििाठा सिाजावि पे्रि 

किणािे इति सिाजाचे लोक दखेील िथत्यावि उतिलेले आपण पासहलेले आह.े या 

सवांनी एकच िागणी केली होती की, ििाठा सिाजाला सशक्षण व नोकिीिध्ये 

आिक्षण द्ावे.  तसेच, इति काही सोयीससुवधा दखेील ििाठा सिाजाला द्ावे.  

त्यानंति २०१८ िध्ये तत्कालीन सिकािने आिक्षणाचा सनणाय घेऊन त्यासंदर्ाात 

कायदा केला.  पढेु उच्च न्यायालयात तो कायदा सटकला. सवोच्च न्यायालयािध्ये 

िात्र अगोदि सदनांक ०९ सप्टेंबि,२०२० िध्ये त्या कायद्ाला थिसगती सिळाली.  

सदनांक ०५ िे,२०२१ िोजी तो आिक्षणाचा कायदा िद्द झाला.  

 सर्ापती िहोदया, त्याबाबत िी आता फाि बोलत नाही. त्याबाबत िी आता 

पाठीिागे जाऊन काही बोलत नाही. त्याबाबत आता िी फाि उणधेणुेही काही काढत 

नाही. कोणाच्या चकुीिळेु ह ेझाले, वकील चांगले लावले की नाही याबाबत िी 

आता बोलणाि नाही.  पिंत ुएक आह ेकी, सदनांक ०५ िे,२०२१ िोजी आिक्षण िद्द 

झाल्यानंति ििाठा सिाज ३५ वषा जेिे होता, तेिेच येऊन बसलेला आह.े  ििाठा 

सिाज आता पणूापणाने खलु्या प्रवगाात आह.े  यािळेु जो जो सिाज घटक खलु्या 

प्रवगाािध्ये येत आह,े त्यांच्याकरिता जे कें द्र सिकािने ईडब्ल्यएूस आिक्षण लाग ू

केलेले आह,े त्याचा जो काही फायदा सिळतो, तेवढाच ििाठा सिाजाला सिळू 

शकतो. अन्य कोणत्याही पध्दतीचे फायद ेििाठा सिाजाला सिळणाि नाही. असतशय 

िागासलेल्या सथितीिध्ये जो ििाठा सिाज उर्ा आह,े त्याची िलंु-बाळही उर् े

आहते.  त्यांना सदलासा दणे्याकरिता शासन काय किणाि आह,े त्याबाबत सदनांक 

०५ िे,२०२१ पासनू ते आजतागायत ठोस सनणाय झालेला नाही.  याकरिता ही सनयि 

९७ ची चचाा िहत्त्वाची आह.े  याबाबत िी सिकािवि आके्षप घेत नाही. पिंत ुजे काही 

झाले ते झाले, यािध्ये जि काही चकुा झाल्या असतील त्या जाऊ द्ा. पिंत ुआता 

तिी सकिान सिाजाच्या सहताचा आसण िलुाबाळांच्या र्सवष्ट्याचा सवचाि करुन घेऊन 

शासनाने सनणाय घ्यावा, अशी िाझी सवनंती आह.े   
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 सर्ापती िहोदय, याकरिता ज्यावेळी शासन आिक्षणाची प्रसिया सरुु किेल, 

ज्यावेळी याबाबतचा सनणाय होईल, तोपयंत या सिाजाला ज्या सोयी आसण ससुवधा 

दणे्याबाबतचा सवचाि तत्कालीन सिकािने केला होता, तो आपणही पढेु चाल ूठेवावा. 

पिंत ु त्याबाबतचा जो काही सवषय आह,े याबाबत आपल्याकडून केवळ घोषणा 

होतात.  घोषणा झाल्या तिीही त्याची अिंलबजावणी िात्र ददुवैाने होत नाही.  

याबाबत आिच्या वतीनेच नव्ह ेति िी थवत: िाननीय िखु्यिंत्री, िाननीय श्री.अशोक 

चव्हाण यांच्यासिवते दखेील खपू वेळा बैठका घेतल्या.  त्या बैठकांचे इसतवतृ्त तयाि 

झालेले आहते. ०७.०९.२०२१ िोजी जी बैठक झाली होती, त्याचे इसतवतृ्त 

िाझ्याकडे आह.े िाननीय िखु्यिंत्री आसण िाननीय श्री.अशोक चव्हाण 

यांच्यासिवेत िाझी तीन तास बैठक झाली होती. त्यात त्यांनी प्रत्येक गोष्ट िान्य केली 

होती.  त्याचे दखेील इसतवतृ्त तयाि झालेले आह.े त्याची अिंलबजावणी किण्याच े

काि सिकािकडून झालेले नाही. याकरिता िाननीय श्री.संर्ाजीिाजे उपोषणाकरिता 

आझाद िैदानाकरिता बसलेले होते. त्यांनी तेिे आििण उपोषण केले होते. तेिे 

दखेील जे कागदपते्र त्यांना सदले गेले.  आिक्षणा व्यसतरिक्त ज्या काही िागण्या होत्या, 

आिची जी बैठक होणाि होती त्यािध्ये दखेील त्याच िागण्या होत्या. पिंत ु या 

इसतवतृ्तािध्ये जो कागद सदला, तोच त्यांना कागद सदलेला आह.े सन २००९ ते 

आजपयंत यात काही बदल झाला नाही. आता याबाबत काहीतिी होईल, अशा 

पध्दतीची अपेक्षा िी सिकािकडून कित आह.े  िी ह े सवा सवषय बोलायच े

कोणकोणत्या सोयी आसण सवलती त्यािध्ये सिासवष्ट आहते, ह ेिाननीय श्री.अशोक 

चव्हाण यांना िासहती आह.े ओबीसी सिाजाप्रिाणे सोयी-सवलती, फीची १०० 

टक्के प्रसतपतूी, शैक्षसणक प्रवेश, प्रसशक्षण, फेलोसशप, ५-६ हजाि लोकांच्या 

नोकऱयांचा प्रश्न, साििी, अण्णासाहबे पाटील िहािंडळ आह.े हॉथटेल प्रवेशािधील 

आिक्षण, डॉ.पंजाबिाव दशेिखु वससतगहृातील प्रवेश आिक्षण, या सवा सवषयाबाबत 

सनणाय घेण्याबाबत आश्वासन आपण त्या बैठकीत सदले होते.   

 सर्ापती िहोदय, जे जे आपण िान्य केलेले आह.े याबाबत आश्वासन व शब्द 

शासनाने आम्हाला सदलेले आह.े याची अिंलबजावणी किण्याकरिता थवतंत्रपण े
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बैठक संबंसधत सवर्ागासिवेत जि घेतली तिच याची अंिलबजावणी होईल. 

याबाबत पनु्हा येिे चचाा किायची वेळ येणाि नाही.  

 सर्ापती िहोदय, आज ििाठा सिाजाला आिक्षण नाही.  सािासजक आसण 

शैक्षसणकदृष्टया िागासलेला हा सिाज १०० टक्के आह,े ह ेगायकवाड आयोगाने 

ससध्द केलेले आह.े  गायकवाड आयोगाच्या अहवालासंदर्ाात िाननीय न्यायालयाने 

काय म्हटले होते की, यािध्ये सॅम्पल सव्ह ेआसण काही त्रटुी िासहलेल्या आहते. तो 

अहवाल न्यायालयाने  फेटाळला गेला नव्हता. त्या अहवालातील त्रटुींिळेु, सॅम्पल 

सव्ह े जाथत न झाल्यािळेु संबंसधत आिक्षण िद्द झाले होते.  ते आिक्षण आता 

आपल्याला द्ायचे असले ति, ििाठा सिाजाबाबत आपल्याला प्रेि असेल ति िाझी 

पसहली सवनंती आह े की, आजच्या आज याबाबत घोषणा किावी की, ििाठा 

सिाजाचे आिक्षण सिळसवण्याकरिता सािासजक आसण शैक्षसणक िागासलेपण 

संबंसधताला ससध्द किावे लागेल, ते ससध्द किण्याचा असधकाि िाज्य िागासवगीय 

आयोगाला आह,े त्याचा सवे किण्याचे काि िाज्य िागासवगीय आयोगाकडे 

आजच्या आज सोपसवले जाईल, तसे संबंसधतांनी पत्र पाठवावे, अशी घोषणा 

शासनाने किावी, अशी िी िागणी कित आह.े  याकरिता िनषु्ट्यबळ व इति बाबी 

पिुसवणे, नोकिदािांचे िनषु्ट्यबळ पिुसवण्याचे काि त्यांना सनसितपणाने किावे लागले.  

िाज्य िागासवगीय आयोगाकडे जि सोपसवले ति आसण तिच ििाठा सिाजाला 

आिक्षण दणे्याचे सवषय िागी लाग ूशकतो. ििाठा सिाजाबाबतची शासनाची र्सूिका 

प्रािासणक आह,े ह ेत्यातनू कळू शकते.   

 शासनाला जि ह ेकिायचे नसेल ति िाज्य िागासवगीय आयोगकडे ह ेकाि 

पाठवायच ेनसेल ति दसुिा िागा कोणता आह,े ह ेशासनाने पाहावे. १९९४ िधील 

जी.आि. िाझ्याकडे आता आह.े शासनाने १९९४ िध्ये १०५ सिाजांचा 

ओबीसीिध्ये सिावशे केला.  याबाबत शासनाने केवळ एक जी.आि. काढला आसण 

त्यांचा सिावेश ओबीसीिध्ये केला.  गिज होती, त्या त्या सिाजाला त्यावेळी 

शासनाने ते केले, कोणाला काही याबाबत वाईट वाटण्याचे कािण नाही. अनेकांनाही 

आनंदही झालेला आह.े याप्रिाणे शासनाने या िाज्यािध्ये कुणबी सिाज आसण 
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ििाठा सिाज एकच आह.े त्यांचे सवा नातेगोते एकच आहते.  पवूीच्या काळात 

थव.पंजाबिाव दशेिखु साहबेांनी सवदर्ाािध्ये वैचारिक र्सूिका घेतली, ती पटवनू 

सदली, त्याचा त्यांना फायदा झाला.  हा िहत्त्वाचा िदु्दा आह.े याकरिता तेिे सवा 

कुणबी झाले आसण ओबीसीिध्ये आले.  उवारित सिाज म्हणजे थवत:ला ििाठा 

सिजणािे कुणबी म्हणवनू न घेणािे लोक आहते, त्यांच्याबाबत शासनाला जाहीि 

किावे लागले.   

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. सवनायक िेटे...... 

त्यािळेु शासनाला सन १९८४ प्रिाणे सनणाय घ्यावा लागणाि आह े सकंवा ििाठा 

सिाज हा ओबीसीिध्ये घ्यावा लागेल. िाज्य िागासवगीय आयोग सकंवा कायदशेीि 

प्रसिया पणूा किावयाची नसेल ति हा िागा उपलब्ध आह.े  

  तालिका सभापती (  डॉ. मलनषा कायदें ) : सन्िाननीय सदथय                

श्री. सवनायक िेटे यांच्या र्ाषणाला आतापयंत १० सिसनटे झालेली आहते. त्यांना 

फक्त आणखी ५ सिसनटांचा वेळ सदला जात आह,े त्यानसुाि त्यांनी र्ाषण किावे, 

अशी िाझी सचूना आह.े  

 श्री. सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदया, िी ५ सिसनटांिध्ये िाझे र्ाषण 

संपसवणाि आह.े िहािाष्ट्र शासनाची िागासवगीयांची सचूी आह.े त्यािध्ये 

आपल्याला कॉिा द्ावा लागेल. अशा पध्दतीने शासनाने कािे केली ति ििाठा 

सिाजाचा आिक्षणाचा प्रश्न िागी लागेल.  

 सर्ापती िहोदया, िाज्य िागासवगीय आयोगाचा सवषय असनू, त्यावि 

तोडगा काढण्याची गिज आह.े िी जबाबदािीने बोलत आह.े िाज्य िागासवगीय 

आयोगावि िाननीय िाजी न्यायितूी अध्यक्ष असतात आसण उवारित तज्ञ ह े

सवर्ागवाईज कािे किीत असतात. िी िाननीय अध्यक्षांबद्दल बोलत नाही. जी 

सदथय िंडळी आहते ती एका सवचािाने वाहून घेतलेली लोक आहते. सवनाकािण 

वाद होऊ नये म्हणनू िी व्यसक्तगत नावे घेण्याचे टाळतो. सिाजाच्या सविोधात सकंवा 

सिाजाच्या बाजनेू जे सदथय बाज ूघेतात आसण ती जातीच्या िेळाव्याला उपसथित 

िाहतात. िग ते अशा वळेी दसुऱया सिाजाबद्दल कशाप्रकािे न्याय दऊे शकतील असा 

दखेील प्रश्न आह.े िी सन्िाननीय सदथय श्री. सदवाकि िावते साहबेांना सवचारु इसच्ितो 

की, असे होऊ शकते काय ? असे होऊ शकत नाही. या घटनेत तसे म्हटलेले आह.े 

त्यािळेु केवळ ििाठा सिाजच नाही ति त्या आयोगािध्ये अनेक सिाजाचे प्रश्न 

आहते आसण त्या सिाजाला न्याय द्ावयाचा असेल ति एकाच सिाजाची बाज ू

घेणािे सदथय चालत नाहीत. म्हणनू तो आयोग बिखाथत करुन नवीन आयोग थिापन 

किण्याची गिज आह.े असे केले ति सनप:क्षपणे कािे किणािी आसण कोणत्याही 

सिाजाप्रती आकस न बाळगणाऱया  सदथयांची सनयकु्ती शासनाने केली पासहजे आसण  
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श्री. सवनायक िेटे...... 

 तशी कायावाही शासनाने किावी अशी िाझी आग्रही िागणी आह.े  

 सर्ापती िहोदया, िी ओबीसी सिाजाबद्दल तांसत्रक बोलणाि आह.े िी 

असधकचे बोलणाि नाही. िाननीय िंत्री िहोदय सर्ागहृात बसलेले आहते. ओबीसी 

सिाजाचे िाजकीय आिक्षण िद्द झालेले आह.े ते शैक्षसणक नोकिीचे आह ेअसे नाही. 

पण ििाठा सिाजाला िाजकीय आिक्षण सिळावे म्हणनू िागणीच केलेली नाही. फक्त 

सशक्षण आसण नोकिीिध्ये आिक्षण सिळावे अशी िागणी केलेली आह.े 

ओबीसीिध्ये सशक्षण आसण नोकिीिधील आिक्षण आह.े फक्त िाजकीय आिक्षण 

गेलेले आह.े िागासलेपण असेल ति ओबीसीला िाजकीय आिक्षण सिळू शकते. 

आता िाननीय सवोच्च न्यायालयाने गाईडलाईन सदलेल्या आहते. त्यािध्ये सिसपात 

आयोग नेिावा असे म्हटलेले आह.े गेल्या दहा िसहन्यापासनू सिसपात आयोग न 

नेिल्यािळेु ते वाया घालसवले आह.े त्यािळेु संपणूा िाज्यात ओबीसी सिाजाच े

नकुसान केलेले आह.े त्यािळेु सनवडणकूा पढेु घ्याव्या लागल्या आहते. त्यासाठी 

सकती उड्या िािाव्या लागलेल्या आहते ह ेसवांनी पासहलेले आह.े पसहल्याच सदवशी 

सिसपात आयोगाचा सनणाय घेतला असता ति चांगले झाले असता, त्यासंदर्ाात 

कायदा आह.े पण तसे केले नाही. पण आतासधु्दा उसशि शहानपण आलेले आह.े 

शासनाने येड्याचे शहानपण घेतलेले आह.े बांसटया यांच्या अध्यक्षतखेाली एक 

ससिती नेिली आह.े त्यांना सिसपात आयोगाचा दजाा सदलेला आह.े सन १९९२ साली 

इदं्रा सानीची जी केस होती त्या केसच्या िध्ये हा िाज्य िागासवगीय आयोग थिापन 

किावा अस ेिाननीय सवोच्च न्यायालयाने सनदशे सदले होते. यािध्ये असे म्हटले 

आह ेकी, आयोग कसा असावा आसण काय किावे. यािध्ये िाननीय िाजी न्यायितूी 

ह ेिाननीय उच्च न्यायालयातील अध्यक्ष असावेत असे म्हटलेले आह.े त्यानसुाि कें द्र 

शासनाने सन १९९३ िध्ये कायदा केला होता आसण िाज्यात सन २००५ िध्ये हा 

कायदा लाग ूझाला होता. त्याची अंिलबजावणी सन २००८-२००९ िध्ये झाली हा 

र्ाग वेगळा. कें द्र सिकािचा कायदा आसण सन २००५ िधील िाज्य सिकािच्या   
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श्री. सवनायक िेटे...... 

कायद्ािध्ये असे थपष्टपणे म्हटले आह ेकी, िाननीय उच्च न्यायालयातील िाजी 

न्यायितूी असावेत. बांसटया ससितीला आयोगाचा दजाा सदलेला आह.े ओबीसी 

सिाजातील िागासलेपणा ठिसवण्याची गिज आह.े िाननीय सवोच्च न्यायालयाने 

ओबीसी सिाजातील लोकांची संख्या सनसित किावी म्हणनू सांसगतले आह ेआसण 

त्यािध्ये त्यांचे िाजकीय िागासलेपण ठिवा. िागासलेपण ससध्द किण्याचा असधकाि 

आह ेतो आयोगाला आह.े आयोगाची पात्रता ती ठिवनू सदलेली आह.े ती फॉलो 

किीत नाही. केवळ िहािाष्ट्रात त्यांना वड्ेयात काढण्याचे काि केलेले आह.े िाननीय 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि साहबे ह ेओबीसी सिाजाच्या नावाने िाजकािण किीत आह.े 

त्यांनी ओबीसी सिाजाला फसव ूनये, एवढीच िाझी त्यांच्याकडून प्रािासणक अपेक्षा 

आह.े हाच िदु्दा िी गेल्या दहा िसहन्यापवूी िांडलेला आह.े त्यावेळी कोणीही िाझ े

ऐकले नाही. आजही िी तेच बोलत आह.े बांसटया साहबेांच्या आयोगाबाबत िाझ े

काहीच म्हणणे नाही. पण या ससितीिाफा त काि केले ति ते िाननीय न्यायालयात त े

सटकणाि नाही. कािण िाननीय सवोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईननसुाि हा आयोग 

सटकू शकत नाही. िाज्यात अनेक िाननीय िाजी न्यायितूी असनू, जो हवा आह ेतो 

घेऊन त्यांच्यािाफा त ह ेकाि केले ति ते सटकू शकणाि आह.े अन्यिा हा आयोग सटकू 

शकत नाही. त्यािळेु िाज्य िागासवगीय आयोगाचे काहीच होऊ शकत नाही. म्हणनू 

ओबीसी सिाजाला न्याय द्ावयाचा असेल ति िाननीय बांसटया आयोगाची पनुिाचना 

किण्याची गिज आह ेआसण िाननीय श्री. सवजय वडेट्टीवाि साहबेांना सांगतो की, 

त्यांना ओबीसी सिाजाचा नेता होण्याची घाई झालेली आह.े पण ह ेचांगले काि 

करुन त्यांनी ओबीसी सिाजाचा नेता व्हावे. केवळ फुकट काि करुन सकंवा नसुत े

आव आणनू कािे करु नये अशी िाझी िाननीय िंत्री िहोदयांना सवनंती आह.े िी 

िाननीय श्री. अशोक चव्हाण साहबेांना दोनच प्रश्न सवचािणाि आहते. ििाठा 

सिाजाच्या आिक्षणाबद्दल िाज्य िागासवगीय आयोगाकडे सलगली ह ेकाि सोपसवले 

जाईल काय ? िाज्य िागासवगीय आयोग बिखाथत केला जाईल काय ? सोई  
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श्री. सवनायक िेटे...... 

सवलतींबाबत जो सनणाय घेतलेला आह ेत्याची अंिलबजावणी किण्यासाठी बैठक 

आयोसजत केली जाईल काय ? एवढे बोलनू िी अल्पकालीन चचेविील िाझ्या 

र्ाषणाला सविाि दतेो. 

 

     ---------- 

  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 49 

SGS/AKN/KTG प्रिि श्रीितीनाफडे 11:30 

 

 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 

 श्री. िहादवे जानकि (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सन्िाननीय सदथय सवाश्री 

सवनायक िेटे, सनलय नाईक आसण िणसजतससंह िोसहते-पाटील यांनी ि.सव.प. सनयि 

९७ अन्वये उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचेवि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी 

उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, ििाठा, ओबीसी सकंवा धनगि सिाजाला आिक्षण सिळाव े

म्हणनू दोन्ही सर्ागहृाने िान्यता सदल्यानंति दखेील आिक्षण सिळत नसेल ति त्याची 

कािणे काय आहते ह ेशोधनू काढून त्यांचा सनपटािा किण्याची गिज आह.े सन्िाननीय 

सदथय श्री. सवनायक िेटे यांनी ििाठा सिाजाला आिक्षण सिळावे म्हणणनू 

अल्पकालीन चचाा उपसथित केलेली आह.े त्या अल्पकालीन चचलेा पाठींबा 

दणे्यासाठी िी उर्ा आह.े एनडीए आसण यपुीए सिकािने ओबीसी सिाजावि अन्याय 

केलेला आह.े काकासाहबे कालेलकि आयोग सकंवा िंडल आयोग सकंवा इति 

कोणत्याही आयोग नेिणे म्हणजे त्या सिाजाला सत्तपेासनू सकंवा आिक्षणापासनू 

वंसचत ठेवण्यासािख ेआह.े अशातला प्रकाि घडलेला आह.े ओबीसी सिाजातील 

लोकांची संख्या ५२ टक्के असताना त्यांच्यावि कटकािथिान िचण्याचे काि कोण 

किते याचा अभ्यास दोन्ही सर्ागहृातील सन्िाननीय सदथयांनी केला पासहजे. दोन्ही 

सर्ागहृातील सन्िाननीय सदथयांनी आग्रही िागणी असताना दखेील ओबीसी 

सिाजाला आिक्षण का सिळत नाही याचा दखेील सवचाि किण्याची गोष्ट आह.े 

म्हणजे झािीतील शिुाचाया कशासाठी अडवणकू कितात याचा अभ्यास केला 

पासहजे. ओबीसी सिाजाला शैक्षसणक व इति ससुवधा सिळतात. Who is the 

Ruler? Ruler असतो त्याला सन्िान सिळतो. आम्ही Ruler नाही असे आम्हाला 

कायद्ाने जाहीि केलेले आह.े आम्हाला िाजकीय आिक्षण सिळाले पासहज.े 

दशेपातळीवि आयएएस आसण आयपीएसिध्ये ओबीसी सिाजातील ०.२ टक्के 

एवढे प्रिाण आह.े चान्सलििध्ये आसण िोठिोठ्या डायिेक्टििध्ये दखेील सतच   
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श्री. िहादवे जानकि.....  

अवथिा आह.े सपु्रीि सेक्टििध्ये ते प्रिाण शनू्य टक्के आह.े यावि संशोधन केले 

पासहजे. ह ेका होत नाही. ७० वषे जनुी िागणी असनूदखेील जि ओबीसी सिाजाला 

न्याय सिळत नसेल सकंवा आिक्षण सिळत नसेल ति आडवे येणाऱया यंत्रणेचा शोध 

घेऊन त्यांच्या सविोधात कािवाई केली पासहजे. िाननीय श्री. सवजय वडेट्टीवाि 

साहबेांनी ओबीसी सिाजाप्रती चांगले कािे केलेली आहते. िाननीय सवोच्च 

न्यायालयाने बांसटया आयोगाबद्दल असे सांसगतले की, I want the Judge. 

आम्हाला न्याय हवा आह.े जे आयएएस असधकािी आह,े त्यािधील फिक त्यांनी 

थपष्ट किावा एवढीच िाझी आग्रही सवनंती आह.े त्या सिाजाला आपल्या 

अिासंकल्पातनू सनधी दणे्यासाठी प्रयत्न किावा आसण ओबीसी सिाजाला िाजकीय 

आिक्षण सिळवनू द्ावे एवढीच आग्रही िागणी िाष्ट्रीय सिाज पक्षातफे केली जात 

आह.े एवढे बोलनू िी अल्पकालीन चचेविील िाझे सवचाि या सठकाणी संपसवतो. 

 धन्यवाद. 

 

     -------- 

  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 51 

SGS/AKN/KTG प्रिि श्रीितीनाफडे 11:30 

 

 

 उप सभापती : सर्ागहृात िहत्वपणूा अशा अल्पकालीन चचेवि सन्िाननीय 

सदथयांची र्ाषणे सरुु आहते. त्यानंति िाननीय िंत्री िहोदयांना पिेुसा वेळ सिळावा 

या करिता िी सर्ागहृाची वेळ दपुािी १२.१५ वाजेपयंत वाढसवत आह.े आज सविोधी 

पक्षाचा अंसति आठवडा चचेसाठी घ्यायचा आह े सकंवा कसे याबाबत सविोधी 

पक्षातील सन्िाननीय सदथयांनी िला िागादशान किावी, अशी िाझी त्यांना सवनंती 

आह.े  

 सन्िाननीय सदथय श्री. सनलय नाईक यांनी अल्पकालीन चचेविील त्यांच्या 

र्ाषणास सरुुवात किावी, अशी िाझी सचूना आह.े  

 

 

 

        यानंति श्री. बोडे.... 
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श्री.प्रसाद लाड : सर्ापती िहोदया, *** 

 उप सभापती : िी सर्ागहृाच्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्िते की, िाननीय 

सर्ापतींच्या दालनात जी चचाा होते ती सर्ागहृात सांसगतली जात नाही असा प्रघात 

आह.े  त्यािळेु सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड यांनी जे सांसगतले ते पटलावरुन 

काढून टाकण्यात येत आह.े 

 आता सन्िाननीय सदथय ॲड.सनलय नाईक यांनी र्ाषणास सरुुवात किावी. 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत िजकूि. 
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 ॲड.सनलय नाईक (सवधानसर्ेन ेसनवडलेले ) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचेला पासठंबा दऊेन 

त्यावि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी िी उर्ा आह.े    

 सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी या अल्पकालीन 

चचेच्या िाध्यिातनू असतशय चांगले िदु्द ेिांडले आहते. या सवषयी िाननीय िंत्री 

श्री.अशोकिाव चव्हाण यांनी चांगली र्सूिका घेतली असनू त्याबद्दल िी त्यांना 

धन्यवाद दतेो.  िाननीय श्री.अशोकिाव चव्हाण ह ेिाजी िखु्यिंत्री आहते. िाननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबे िखु्यिंत्री असताना त्यांनी या सिाजांच्या आिक्षणाच्या 

अनषुंगाने काही सनणाय घेतले होते. िाज्य सिकािने ििाठा सिाजाच्या बाबतीत ज्यांचा 

अनरु्व आह े त्यांच्याशी दखेील चचाा केली पासहजे, अशी िाझी सवनंती आह.े  

आम्ही वतािानपत्रात वाचतो सकंवा टी.व्ही.चॅनेल्सवि पाहतो की, आिक्षण प्रकिणी 

सवोच्च न्यायालयात र्सूिका िांडण्यात आपले वकील  किी पडले.  िी त्यावि 

जाथत र्ाष्ट्य किीत नाही.  िाननीय िंत्री श्री.अशोक चव्हाण साहबेांचा या सवषयात 

िोठा अनरु्व आह.े  िहािाष्ट्रातील ििाठा सिाजाला न्याय दणे्याची आपली र्सूिका 

थपष्ट आसण योग्य असावयास पासहजे.  आपण या सिाजाच्या सवद्ार्थयांना तात्पिुत्या 

थवरुपात प्राधान्य सदले असले तिी या सिाजाच्या सवद्ार्थयांचे कायिथवरुपी शैक्षसणक 

नकुसान होणाि नाही याकडे गांर्ीयााने पहावे.  या सिाजाला कायिथवरुपी न्याय 

दणे्याची र्सूिका िंत्री िहोदयांनी थवीकािली पासहजे.   

 सर्ापती िहोदया, ओबीसी सिाजाच्या बाबतीत िी िाननीय िंत्री श्री.सवजय 

वडेट्टीवाि यांना िनापासनू धन्यवाद  दतेो आसण त्यांचे असर्नंदन कितो.  त्यांनी या 

प्रकिणी वािंवाि योग्य र्सूिका घेतली आह.े  पिंत ुतिी सदु्धा आपण कुठे तिी किी 

पडतो आहोत, असे िला वाटते.  सन्िाननीय सदथय श्री.चदं्रशेखि बावनकुळे सध्या 

सर्ागहृात नाहीत.  त्यांनी सदु्धा या सवषयी योग्य र्सूिका घेतली आह.े  सन्िाननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबे िखु्यिंत्री असताना त्यांनी या बाबतीत काही सनणाय घेतले 

होते.  पिंत ुआजच्या परिसथितीत ओबीसीची संपणूा एक सपढी गािद होण्याची शक्यता 

सनिााण झाली आह.े  ओबीसी सिाजाचे सवाच नेते आिदाि, खासदाि होऊ शकत 
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ॲड.सनलय नाईक... 

नाहीत. या सिाजाचे काही नेते पंचायत ससितीचे सदथय असतात, काही सजल्हा 

परिषद सदथय असतात.  या सिाजाची िाजकीय सपढी गािद होण्याची आम्हाला  

र्ीती वाटत आह.े  इसम्परिकल डाटाच्या बाबतीत िी जाथत बोलत नाही. एका 

िाजकीय सथितीत िी त्यावि बोललो असे होऊ नये म्हणनू िी त्यावि बोलत नाही. 

िाझी नम्र सवनंती आह ेकी, या सवषयाच्या बाबतीत ठोस र्सूिका घेतली पासहजे. 

आम्हाला अशी िासहती सिळते की, या प्रकिणी र्सूिका िांडणािे आपले वकील 

सवोच्च न्यायालयात पोहचले नाहीत सकंवा ठाि र्सूिका घेऊ शकले नाहीत. तसेच 

दसुिी बाब अशी की, िाज्य सिकािने थिापन केलेल्या िागासवगा आयोगाच्या 

बाबतीत संभ्रि सनिााण होत िाहतो. िागासवगा आयोगावि िाजी न्यायाधीशांची 

नेिणकू किण्याचा सवचाि किीत असाल ति चांगल्या व्यक्तीची नेिणकू केली पासहजे.  

जि त्या आयोगावि असधकाऱयांची नेिणकू केली ति त्या असधकाऱयाला जाब 

सवचािला पासहजे.  िाननीय िंत्री श्री.सवजय वडेट्टीवाि यांना सांग ूइसच्ितो की, या 

आयोगावि आपण असधकाऱयांची नेिणकू केली ति तो सनपक्षपणे त्या सठकाणी सनणाय 

घेतो की नाही, याकडे लक्ष सदले पासहजे.   

सर्ापती िहोदया, आिचा िाननीय िंत्री श्री.सवजय वडेट्टीवाि यांच्या 

नेततृ्वावि सवश्वास आह.े  ते चांगले काि किीत आहते.  िी िाजकीय बोलत नाही.  

या सवषयी िाननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्याशी चचाा केली आसण 

त्यातनू िागा सनघाला ति उद्ा या िाज्यातील ओबीसी सिाजाला न्याय सिळेल असे 

िला वाटते.   

सर्ापती िहोदया, ओबीसी सिाजाच्या सवद्ािी-सवद्ािीनींना शैक्षसणकदृष््टया 

सवलती सदल्या पासहजेत.  या बाबतीत आपली र्सूिका असतशय योग्य असली तिी 

त्या अनषुंगाने सनणाय होत नाहीत, परिणािी त्यांना न्याय सिळत नाही. िी एक वकील 

म्हणनू सांग ूइसच्ितो की, सवोच्च न्यायालयात आपली बाज ूकुठे तिी किी पडत 

आह.े  ििाठा सिाजाच्या आसण ओबीसी सिाजाच्या 
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ॲड.सनलय नाईक... 

आिक्षणाच्या बाबतीत दोन्ही िंत्र्यांनी गांर्ीयााने प्रयत्न किण्याची आवश्यकता आह.े 

ििाठा सिाजाला आिक्षण सिळवनू दणे्यासाठी िाननीय िंत्री श्री.अशोकिाव चव्हाण 

प्रयत्न किीत आहते. पिंत ुकुठे तिी लॅक्यनूा सदसतो आह.े  िाझी दोन्ही िंत्री िहोदयांना 

सवनंती आह े की, या आिक्षणाच्या बाबतीत असतशय योग्य पद्धतीने आसण 

कायद्ाच्या अधीन िाहून कायावाही किावी.  सवोच्च न्यायालयात िाज्य सिकािची 

बाज ूिांडणाऱया वसकलांशी चचाा केली पासहजे.  तसेच संबंसधत असधकािी या सवषयी 

योग्य सनणाय घेतात की नाही या प्रत्येक बाबीवि आपण लक्ष ठेवले पासहजे, अशी िी 

सवनंती कितो.  ििाठा आसण ओबीसी सिाजाला न्याय सिळण्यासाठी आपली 

आिक्षण सवषयक र्सूिका थपष्ट असली पासहजे, अशी सवनंती िी िंत्री िहोदयांना 

कितो. 

सर्ापती िहोदया, आपण िला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले 

िनापासनू आर्ाि िानतो. धन्यवाद. 

--------- 
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श्री.सिेुश धस (उथिानाबाद-बीड-लातिू थिा.प्रा.संथिा) : सर्ापती िहोदया, 

सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी उपसथित केलेल्या अल्पकालीन चचवेि 

िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठ िी उर्ा आह.े    

सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी असतशय 

िहत्त्वाच्या सवषयावि अल्पकालीन चचाा उपसथित केली आह.े ििाठा सिाजाच्या 

आिक्षणाच्या संदर्ाात आसण ओबीसी सिाजाच्या िाजकीय आिक्षणासंदर्ाात त्यांनी 

अनेक सवषय उपसथित केले आहते.  िी जाथत बोलणाि नाही.  पिंत ुिाननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस सिकािच्या काळात िाननीय श्री.चदं्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे हा 

सवषय होता.  ििाठा सिाजाचे आिक्षण लगचे सिळेल असे िी म्हणणाि नाही.  कािण 

ह े आिक्षण सिळण्यासाठी काही कालावधी लागणाि आह.े  त्या आिक्षणाच्या 

अगोदि िाननीय श्री.चदं्रकांतदादा पाटील यांनी सांसगतले होते की, िेडीकल, 

इसंजसनयिींग इत्यादी ६५५ कोसेसच्या फीपोटी  २ हजाि कोटी रुपये र्िले आहते.  

आिक्षणाला सवलंब होणाि आह ेह ेआम्ही िान्य कितो. पिंत ुिाझी िाननीय िंत्री 

श्री.अशोकिाव चव्हाण यांना सवनंती आह ेकी, शैक्षसणक ससुवधांच्या बाबतीत ििाठा 

सिाजाच्या िलुा-िलुींना फीिध्ये सवलत सदली पासहजे.  या सिाजाच्या सवद्ार्थयांना 

पवूी फीिध्ये सवलत सिळत असल्यािळेु बाँकांनी शैक्षसणक कजाासाठी िदत केली 

होती.  पिंत ुया सिाजाच ेआिक्षण िद्द झाल्यानंति या बाँकांनी आपला हात आखडता 

घेतला. कािण त्यांना वाटले की, त्यांना शैक्षसणक कजााची प्रसतपतूी सकंवा व्याज 

सिळणाि नाही.  त्यािळेु त्यांनी कजा दणेे बंद केले.  तसेच जे कजा घेतले होते त्यािध्ये 

सदु्धा अडचणी सनिााण झाल्याचे सदसनू येत आह.े  िेडीकल, इसंजसनयिींग इत्यादी 

६५५ कोसेसच्या बाबतीत ििाठा सिाजाच्या िलुा-िलुींचे शलु्क र्िण्याबाबतचा जो 

सनणाय घेण्यात आला होता तो सिकाि लाग ूकिणाि काय सकंवा या बाबतीत सिकाि 

काय र्सूिका घेणाि आह,े याचे उत्ति िंत्री िहोदयांनी द्ावे, अशी सवनंती कितो.   

सर्ापती िहोदया, ओबीसी सिाजाला िाजकीय आिक्षण सिळाल्यासशवाय 

सनवडणकुा घेऊ नयेत, असे सवांचे ित आह ेआसण व्यसक्तगत िाझे सदु्धा तेच ित 

आह.े  आम्ही ओबीसीसवना नगि पंचायतीच्या सनवडणकुा लढसवल्या.  यािध्ये खपू  
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श्री.सिेुश धस..... 

अडचणी येतात.  ज्या चाि-पाच जागा सशल्लक ठेवण्यात आल्या होत्या त्या सठकाणी 

सनवडणकुा झाल्या.  एका पक्षाने ओबीसी सिाजाचे प्रसतसनसधत्व दणे्याचा प्रयत्न 

केला ति सिोिच्या बाजकूडून खलु्या प्रवगााचा उिेदवाि उर्ा केला जातो.  िाझा 

सांगण्याचा हते ूहा आह ेकी, सनवडणकुीिध्ये दोन्ही बाजकूडून ओबीसी सिाजाचा 

उिेदवाि सदला जात नाही.  िाझी सवनंती आह ेकी, पढुील सनवडणकुा या ओबीसी 

सिाजाला आिक्षण सिळाल्यानंतिच घेण्यात याव्यात. 

सर्ापती िहोदया, या प्रकिणी सवोच्च न्यायालयात िाननीय िंत्री श्री.सवजय 

वडेट्टीवाि यांनी प्रर्ावीपणे र्सूिका िांडावी, अशी सवनंती कितो व येिेच िांबतो.  

सर्ापती िहोदया, आपण िला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले 

िनापासनू आर्ाि िानतो. धन्यवाद. 

--------- 

  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) K - 58 

SJB/AKN/KTG प्रिि श्री.सोनावणे 11:40 

 

 

श्री.अंबादास दाने (औिंगाबाद तिा जालना थिा.प्रा.संथिा) : सर्ापती 

िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी उपसथित केलेल्या अल्पकालीन 

चचवेि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठ िी उर्ा आह.े   

सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी असतशय 

चांगला सवषय अल्पकालीन चचेच्या िाध्यिातनू चचेसाठी आणलेला आह.े  िी या 

सवषयातील अभ्यासक नाही.  पिंत ुकाही र्सूिका येिे िांडू इसच्ितो. िला वाटते या 

सवषयावि एकांगी चचाा न किता, दसुऱया बाजनेू सदु्धा चचाा होण्याची आवश्यकता 

आह.े 

 

 

      नंति श्री.कांबळे.... 
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श्री. अंबादास दानवे .... 

एकच चचाा होते. िाज्य सिकाि, ठाकिे सिकाि सकंवा िाननीय िंत्री श्री. अशोकिाव 

चव्हाण या सवांिळेु आिक्षण सिळाले नाही की काय असे वाताविण सनिााण केले 

जाते सकंवा बोलण्यातनू सातत्याने येत असते. िी काही सवषय िांडू इसच्ितो. १०२ 

वी घटनादरुुथती संदर्ाात कें द्र सिकािने पनुसवाचाि यासचका दाखल केली होती. सदि 

बाबतीत सवोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आह ेयाची िी सवचािणा करु इसच्ितो. 

आिक्षणाच्या बाबतीत कें द्र सिकािने घटनादरुुथती केली पासहजे ह ेसथुपष्टपणे म्हटलेले 

असताना त्या सवषयाकडे कोणी जातच नाही. आिक्षण दणे्याचा असधकाि 

सवधीिंडळाला नव्हताच असे सथुपष्टपणे सवोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानंतिही 

कोणीही कें द्र सिकािने घटनादरुुथती केली पासहजे या सवषयाकडे कधीही लक्ष दते 

नाही सकंवा बोलत नाही असे िाझे ित आह.े 

 सर्ापती िहोदया, सदुशान ससितीची सशफािस संसदचे्या पटलावि बाकी 

आह.े ओबीसीच्या आिक्षणाच्या संदर्ाात प्रािखु्याने ह ेआह.े कें द्र सिकािने यािध्ये 

दरुुथती करुन आिक्षणाची ियाादा वाढवावी. इसक्परिकल डेटा संदर्ाात चांगल्या 

पध्दतीने िाहीत आह े की, सन २०११ ला डेटा जिा किण्याचे कें द्र सिकािच्या 

िाध्यिातनू ठिले होते. डेटा जिा झाला. कें द्र सिकािने दणेाि नाही असे सथुपष्टपण े

सांसगतले. येणाऱया जनगणनेिध्ये तो िोजला जाणाि नाही अशी र्सूिका आह.े पिंत ु

असे असताना सदुशान ससितीच्या सशफािशीचे सवधेयक संसदचे्या पटलावि प्रलंसबत 

आह,े यावि दखेील आपण लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े ह ेसवधेयक काय आह,े 

संसदचे्या पटलावि अजनू प्रलंसबत का आह े ? ओबीसींचा इसम्परिकल डेटा या 

संदर्ाात अिसवंद पनगाि ससिती नेिली आह.े डेटािध्ये फक्त दीड टक्के चकुा आहते 

असे म्हटले आह.े १०  टक्क्यांपयंतच्या चकुा, दरुुथत्या असतील ति त्या अलाऊ 

आहते असा प्रघात आह.े अिसवंद पनगाि ससितीची दखेील ५ वषांत एकही बैठक 

झालेली नाही ह े िी सनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो. एकांगी र्सूिका होताना, 

सातत्याने िाज्य सिकाििळेु आिक्षण गेले असे म्हणत असताना यािध्य ेकें द्र  
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श्री. अंबादास दानवे .... 

सिकािची जबाबदािी काय आह,े संसदचेी जबाबदािी काय आह े या सवषयाकडे 

दखेील िी लक्ष वधे ूइसच्ितो. संर्ाजीिाजे उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या जवळपास 

सवा िागण्या िान्य केल्या आहते. सिकािने प्राधान्याच्या िागणीची त्वरित 

अंिलबजावणी किावी की, ििाठा आिक्षण प्रकिणी सवोच् च न्यायालयाचा सदनांक 

९ सप्टेंबि, २०२० च्या थिसगती आदशेापवूी सनयकु्ती किता सशफािस झाली आह.े 

पिंत ु सदनांक ९ सप्टेंबि, २०२० नंति सधुािीत सनवड यादीनसुाि जे एसईबीसी व 

ईडब्ल्यएूस उिेदवाि शासकीय सेवेतनू बाहिे पडतील त्यांच्यासाठी पद ेसनिााण करुन 

त्यांच्या सनयकु्तीचा प्रथताव िंसत्रिंडळापढेु यावा आसण तो िंजिू किावा अशी सवनंती 

कितो. धन्यवाद ! 

---- 
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 श्री. सदार्ाऊ खोत (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदया, िी आपला 

आर्ािी आह.े ििाठा सिाजाला आिक्षण सिळाले पासहजे या संदर्ाात सन्िाननीय 

सदथय श्री. सवनायक िटेे यांनी अल्पकालीन चचाा आणली आह.े िी २-३ िदु्द े

सनदशानास आणनू दणेाि आह.े सवोच्च न्यायालयाने ििाठा आिक्षण िद्द केल्यानंति 

र्ोसले ससिती थिापन झाली होती, त्यांनी सचूना केल्या आहते, त्यावि सिकािची 

काय र्सूिका आह,े प्रगती काय झाली ? ििाठा सिाजाला आिक्षण सिळेपयतं 

िाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसीला तेच ििाठा सिाजाला याप्रिाण े

सवलती सदल्या होत्या, ते सतू्र आघाडी सिकाि पढेु िाबसवणाि आह ेका ? ित्रपती 

संर्ाजी िहािाजांनी उपोषण केल्यानंति सांसगतले होते की, त्यांनी ज्या िागण्या सदल्या 

होत्या त्या १५ िाचापयंत पणूा करु. िात्र त्याबाबत काय प्रगती झाली आह,े आिक्षण 

िद्द झाल्यानंति या दिम्यान ज्यांना नोकऱया सिळाल्या त्यांचे काय किणाि आहात, 

ज्यांना नोकऱया सिळाल्या नाहीत त्यांना नेिणकू पत्र दणेाि आहात का ? सिकािने 

याबाबत र्सूिका थपष्ट किावी. ओबीसींचे िाजकीय आिक्षण ह े अत्यंत िहत्त्वाच े

आह.े सिकािने तेही दणे्याबाबत सवचाि किावा. प्रथिासपत ििाठ्यांना गिीब 

ििाठ्यांना आिक्षण द्ायचे नाही का, अशी काही र्सूिका आह ेका हहेी थपष्ट होण े

अत्यंत गिजेचे आह.े एवढे बोलनू िी िाझे र्ाषण पणूा कितो. धन्यवाद ! 

---- 
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 श्री. प्रसाद लाड (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदया, ििाठा 

आिक्षण या सवषयावि बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल िी आपले आर्ाि िानतो. 

ििाठा सिाजाच्या आिक्षणाच्या सवषयात सनणायाचे श्रेय घेण्यावरुन सत्ताधाऱयांिध्ये 

आपसात जुंपली आह.े  

 सर्ापती िहोदया, ििाठा सिाजाच्या आिक्षणाचा लढा ४०-५० 

वषांपवूीपासनू चालला आह.े अण्णासाहबे पाटील यांनी या सवषयावि सदनांक २३ 

िाचा, १९८३ िध्ये थवत:चे जीवन सिाप्त करुन घेतले. पिंत ुज्या कािणासाठी त्यांनी 

जीवन सिाप्ती केली, त ेकािण पणूा झाले नाही, त्यांना अजनुपयंत ििाठा आिक्षण 

कोणी दऊे शकलेले नाही. सन २०१८ िध्ये सवधानपरिषदनेे, सवधानसर्ेने, सवा 

पक्षांच्या सन्िाननीय नेत्यांनी, सन्िाननीय सदथयांनी एकिताने हा ठिाव पास केला. 

उच्च न्यायालयाध्ये त्याला १२ व १३ टक्क्यांसाठी आव्हान झाले. १६ टक्क्यांवरुन 

ते १२-१३ टक्क्यांवि आले. पिंत ुउच्च न्यायालयािध्ये तेव्हाच्या िाननीय श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस सिकािने ते सटकवनू ठेवले. आिक्षण सवोच्च न्यायालयात गेले. िाझा 

सिकािवि थपष्ट आिोप आह.े िाजी िखु्यिंत्री श्री. अशोक चव्हाण येिे उपसथित 

आहते. ते या ससितीचे अध्यक्ष आहते.  

 सर्ापती िहोदया, िहासवकास आघाडी सिकािने सवोच्च न्यायालयात अजा 

किण्यासाठी सवलंब केला, त्यानंति ११ सदथयांच्या घटनपीठासिोि सनुावणीची 

िागणी किण्यासाठी पनु्हा सवलंब केला, सिकािने थिापन केलेल्या िंत्री ससितीच्या 

उप ससितीकडून योग्य वेळी योग्य सनणाय घतेले गेले नाहीत, थिसगती सिळण्यापवूी 

र्ितीतील सवा ििाठी उिेदवािांना सनयकु्ती दणे्यात सिकाि अपयशी ठिले, िोठ्या 

कष्टाने सिळसवलेल्या ििाठा सिाजाचे आिक्षण सटकसवण्यात सिकािने हलगजीपणा 

केला. कै. अण्णासाहबे पाटील आसिाक सवकास िहािंडळाला फडणवीस सिकािने 

२०० कोटी रुपये सदले. पिंत ुआपल्या कािसकदीत ििाठा सवद्ार्थयांना हॉथटेलिध्ये 

फायदा सिळतो, सशक्षणात फायदा सिळतो, व्यवसायात फायदा सिळतो त े

अण्णासाहबे पाटील िहािंडळ आपण बंद केले. साििीची थवायत्तता सरुुवातीला 

काढली, नंति सिाजातील िोष वाढल्यानंति ती थवायत्तता सदली. साििीच्या  
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श्री. प्रसाद लाड .... 

िाध्यिातनू तोंडाला पाने पसुण्याचे काि आपण केले.  

 सर्ापती िहोदया, सिाजातील प्रत्येक सवद्ार्थयााला सजल्यासजल्यात 

वससतगहृ काढू असे िागच्या असधवेशनात आपण म्हटले होते. वेळोवेळी सन्िाननीय 

सदथय श्री. सवनायक िटेे हा सवषय काढतात, तेव्हा आपण असचे म्हणता. पण त े

काही किताना आपण सदसत नाही. प्रत्येक वेळी आपण कें द्र सिकािकडे बोट 

दाखसवता की, कें द्र सिकािने केले नाही. पिंत ु िला सांगावयाचे आह े की, कें द्र 

सिकािने १२७ वी घटनादिुथती केली, त्यािध्ये सिकािला संपणूा असधकाि सदले 

आहते आसण या िाध्यिातनू िाज्य िागासवगा आयोग थिापन करुन िाज्य िागासवगा 

आयोगाला हा डेटा जिा किण्यासाठी सदला आसण िागासवगा आयोगाचा 

आपल्याला सनणाय आला ति तो िाज्य सिकािकडे येईल आसण त्यांच्या िाध्यिातनू 

िाननीय िाष्ट्रपतींकडे गेला ति बिे होईल. कािण आपण आिक्षणात ५० टक् क्यांच्या 

वि जात नाही.  

 सर्ापती िहोदया, आसिाक व शैक्षसणक िागास म्हणनू ह े आिक्षण िागत 

आहते. आपण या दोघांतील फिक जनतलेा सिजावनू सांसगतला पासहजे. िाज्य 

सिकािने सवोच्च न्यायालयात ते सांसगतले पासहजे. िला आठवते की, सन्िाननीय 

सदथय श्री. सवनायक िेटे यांनी आम्हाला आिक्षणावि एक प्रसशक्षण सदले होते. 

त्यावेळी सातत्याने गायकवाड ससितीसिोि सन्िाननीय सदथय सवाश्री. चंद्रकांत 

पाटील व सवनायक िेटे यांनी र्सूिका िांडली. त्यावेळी ही र्सूिका िहत्त्वाची होती 

की, ििाठा आिक्षण दणे्याची गिज काय आह,े ििाठा सिाज हा िागासवगीय कसा 

झाला. कािण आजपासनू ४-५ सपढ्यांपवूी आपल्या प्रत्येकाकडे ५०-१०० एकि 

जसिनी होत्या, त्यािळेु आपण आिक्षणाला लाग ूहोत नव्हतो. कालांतिाने सपढ्या 

वाढत गले्या. त्यावेळी एका कुटंुबात १० िलेु जन्िाला येत होती. त्यािध् ये जसिनीच े

तकुडे झाले. १० िलुांची १० िलेु अशी १०० कुटंुबे झाली. पनु्हा त्या १०० िलुांची 

१० िलेु अशी संख्या वाढत गेली. िी उदाहिण दते आह.े एका कुटंुबाची ही संख्या   
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श्री. प्रसाद लाड .... 

वाढत गेली. िाज्यात आज ििाठा सिाजात ३०-३५ गुंठ्यांच्या वि कोणाकडेही 

जिीन नाही. कोकणात ति २-४ गुंठ्याच्या वि जिीन नाही. जिीन नसेल ति शेती 

कसा किणाि, शेती केली नाही ति पैसे कसे सिळणाि, पैसे सिळाले नाहीत ति सशक्षण 

कसे घेणाि, सशक्षण घेतले नाही ति नोकिी कशी सिळणाि, नोकिी नसेल ति लग्न कस े

होणाि ह े प्रश्न ििाठा सिाजाच्या डोक्यािध्ये घोंगावत आहते. सवा सवषय  

आयोगाच्या िाध्यिातनू सव्ह े करुन गायकवाड ससितीने सलसहला होता. आपण 

कदासचत िाजकीय र्ांडणापोटी गायकवाड ससितीचा अहवाल सवोच्च 

न्यायालयापयंत पणूापण े पोहोचव ू शकला नसाल. िाझी सवनंती आह े की, िी जे 

उदाहिण सांसगतले आह,े त्या िाध्यिातनू आपण सिाजाची र्सूिका, ित, परिसथिती 

सिकाि म्हणनू िागासवगा आयोगाकडे दऊे शकला ति बिे होईल. 

                   नंति श्री. खचे ....  
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श्री.प्रसाद लाड... 

सेवासनवतृ्त न्यायासधशाच्या िाध्यिातनू िागासवगाासाठी ससिती सनयकु्त करुन 

तातडीने कायावाही केली ति आयोगाच्या सनकालानंति सनसितपणे ििाठा सिाजाला 

आिक्षण सिळेल. असे आिक्षण सिळाले नाही याची संपणूा जबाबदािी ससितीच े

अध्यक्ष म्हणनू आपणावि असेल व िहासवकास आघाडी  शासनावि असेल असे 

सांगतो व ििाठा सिाजाला आिक्षण द्ा अशी िागणी कितो व िाझे र्ाषण संपसवतो. 

धन्यवाद. 

 उप सभापती : दोन्ही िंत्री िहोदयांची उत्तिे संपेपयंत सर्ागहृाच्या सवशेष 

बैठकीची वेळ वाढसवण्यात येत आह.े 

      --------- 
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 श्री.अशोक चव्हाण (सावाजसनक बांधकाि(सावाजसनक उपिि वगळून) : 

सर्ापती िहोदया, ििाठा व ओबीसी आिक्षणा सांदभावत सभागहृात असतशय ससवस्ति 

चचाव झाली. शेवटचे र्ाषण वगळता बाकीची र्ाषणे सकािात्िक झाली आहते. 

सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड यांचे र्ाषण िाजकीय झाले आह.े त्यावि िी 

बोलणाि आह.े पक्षाच्या दृष्टीने त्यांना ते िांडणे थवार्ासवक आह.े इति ज्या सचूना 

आल्या त्या थवागताहा आहते. िागील सिकािने व िहासवकास आघाडी शासनाने 

काय काय केले ह ेिी िोडक्यात सांगतो. कािण सवा चचाा ससवथति झालेली आह े

त्यािळेु िागील पाश्वार्िूी सांगणे असतशय िहत्वाचे आह.े ििाठा सिाजाला आिक्षण 

व ओबीसी सिाजाचे आिक्षण सटकले पासहजे ही वथतसुथिती आह ेव तीच र्ावना 

िहासवकास आघाडी शासनाची आह.े सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड म्हणाले 

की, यािध्ये श्रेयवादाची लढाई आह.े  िागील सिकाि असताना सर्ागहृात जो सनणाय 

झाला तो एकिताने झाला होता. तमु्ही केले म्हणनू आम्ही काही तिी वगेळे कितो व 

आम्ही केले म्हणनू तमु्ही सविोध कितात असा सवषय नाही. दोन्ही सर्ागहृात 

एसईबीसी संदर्ाात एकिताने सनणाय झालेला होता.  सनणाय झाल्यावि बाहिे फेटे 

बांधनू आपण पेढे वाटले, या सवा बाबी आपल्या थििणात आहते. त्यानंति सवोच्च 

न्यायालयाने सरुुवातीला थिसगती सदली व नंति तो िद्द केला. यासंदर्ाातील तािखा 

सांगण्याची गिज नाही सवांना त्या िासहती आहते. सर्ागहृाला िला असे अवगत 

किायचे आह े की, ह े सवा सनणाय किीत असताना आपणा सवांना कायद्ाच्या 

चौकटीतनू जावे लागते. आपल्या व सिकािच्या र्ावना ह े केले पासहजे अशाच 

आहते. सकु्ष्ि गोष्टींचा सवचाि करुन सनणाय घेतले पासहजेत. तिच कायद्ापढेु या बाबी 

टीकतात. आपण नाही म्हणालो नसनू सवोच्च न्यायालयाने सरुुवातीला थिसगती 

सदली व त्यानंति िद्द किण्यात आले. यािध्ये तिुचा व आिचा कोणाचाही दोष नाही. 

सवोच्च न्यायालयाच्या सनणायापढेु कें द्र सकंवा िाज्य सिकाि जाऊ शकत नाही. 

त्यािध्ये जे घडले ते िेिीट व डीिरेिट चा र्ाग वेगळा आह.े सन्िाननीय सदथयांनी 

त्या जजिेंटचा अभ्यास केला असता ति त्यातील सवषय आपणाला सिजले असत े

व त्या दृष्टीने कोणत्या किेक्टीव्ह िेजि घ्यायच्या त्याबाबत आपणाला कायावाही 

किता आली असती. आता आपण िागील सथितीत जाण्यापेक्षा आताची काय  
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श्री.अशोक चव्हाण... 

परिसथिती आह े याचा सवचाि किायला पासहजे आपली रिव्य ू सपटीशन सवोच्च 

न्यायालयात प्रलंसबत आह.े बाकी सवा रिव्य ू सपटीशन फेटाळल्या गले्या आहते. 

सवोच्च न्यायालयाने सनणाय सदला की, आिक्षण लाग ूहोऊ शकत नाही,िद्दबातल 

केले. गायकवाड आयोगाचा अहवाल अथवीकृत केला. सवोच्च न्यायालयाचे काही 

ऑब्झावेशन असेल त्याबाबत िी काही बोलणाि नाही. हा अहवाल अथवीकृत करुन 

सवा यासचका फेटाळण्यात आल्या आहते. आज आपली यासचका व रिव्य ूसपटीशन 

प्रलंसबत आह.े त्या बेंच िधील एक न्यायितुी  सेवासनवतृ्त झाल्यािळेु  कदासचत त्या 

बेंचचे पनुगाठन किावे लागेल. त्यानंति रिव्यचूी सनुावणी चेंबििध्ये घेण्यात येते ती 

खलु्या कोटाात होत नाही रिव्य ूसपटीशन नॉिली चेंबििध्ये ऐकली जात ेअशी िाझी 

िासहती आह.े त्यावि अद्ाप सनणाय झालेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या सनकाला 

नंति आपण सवोच्च न्यायालयात रिव्य ू सपटीशन दाखल केले. त्यावेळी आपली 

अशी अपेक्षा होती की, सनदान रिव्य ू सपटीशन िागी लागेल. िखु्य न्यायितूी 

श्री.सदलीप र्ोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सवा जजिेंटच्या अनषुंगाने अभ्यास करुन 

त्यांनी आपणाला सचूवावे की, पढेु काय किायचे आह.े कािण सवा सलगल िॅटि आह,े 

कायदशेीि प्रसिया कोणती पाि पाडावी. त्या जजिेंटच्या आधािावि त्यांनी आही 

ऑब्झवेशन करुन सदले व त्यांनी सांसगतले की, पढेु आपणाला अशा अशा गोष्टी 

किायच्या आहते. त्यािध्ये त्यांनी असे सांसगतले की, पसहल्यांदा  एक रिव्य ूसपटीशन 

सवोच्च न्यायालयात दाखल किा. तसे सपटीशन दाखल किण्यात आले आह.े अद्ाप 

त्यावि कोणतीही सनुावणी व तािीख दणे्यात आली नाही. आपण लेखी िागणी करुन 

प्रयत्न किीत आहोत. आपली बाज ूआपण िांडणाि आहोत सवोच्च न्यायालयाला 

जो सनणाय द्ायचा असेल तो त्यांनी द्ावा, शेवटी सनणाय सवोच्च न्यायालयाल दणेाि 

आह.े सनणाय दऊेन तातडीने रिव्य ू सपसटशन िागी लागावे. न्यायितूी श्री.सदलीप 

र्ोसले यांनी असे सांसगतले की, अगोदि सवोच्च न्यायालयाचा सनणाय येऊ द्ावा 

त्यानंति पढुील कायावाही किा. िखु्यिंत्री िहोदयांनी पिवाच्या बैठकीत अस े

सांसगतले की, सवोच्च न्यायालयाच्या सनकालाची वाट न पाहता वेगळा िागासवगा 

आयोग घसटत किा. त्यानंति पढुील कायावाही बाबत आपण सरुुवात करु या. िला  
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सांसगतले पासहजे की, नसुता आयोग घसटत करुन र्ागणाि आह ेकाय ? हा दसुिा 

िहत्वाचा प्रश्न असनू जी ५० टक्के आिक्षणाची ियाादा घालण्यात आली आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड यांनी िघाशी उल्लेख केला. आपण कदासचत 

न्यायालयाचे जजिेंट वाचले नसेल. सवा आिक्षण सिळून ५० टक्केच्यावि जाता 

येणाि नाही. इदं्रा साहनी प्रकिणाचा केस लॉ आह े त्याच्या अनषुंगाने सवोच्च 

न्यायालयाने सांसगतले की, ५० टक्के आिक्षणाच्या वि तमु्हाला जाता येणाि नाही. ह े

सिकाि आल्यावि िी खालच्या सर्ागहृात सांसगतले होते की, िागच्या सिकािला 

एखाद्ा सिाजाचे िागासलेपण घोसषत किण्याचा असधकाि आह ेकाय ? हा कागद 

िाझ्याकडे आह ेव िाझ्या िासहतीनसुाि असा असधकाि नसताना आपण तसा सनणाय 

घेतला होता. कोणत्याही सिाजाचे िागासलेपण घोसषत किण्याचा असधकाि 

सिकािला नव्हता. त्यावेळी िाननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस िला 

म्हणाले की, िी तिुच्यावि सप्रव्हीलेज िोशन आण ू शकतो. िी म्हटले सबलकुल 

आणा िाझी कोणतीही तिाि नाही. जी वथतसुथिती आह ेती कायद्ाने सिजनू घेतली 

पासहजे. जि आपल्या  सिकािला तसा असधकाि होता ति कें द्र शासनाला पनु्हा  घटना 

दरुुथती करुन िाज्य सिकािला पनु्हा असधकाि दणे्याची गिज का पडली. हा िळू िदु्दा 

आह ेव तो कायद्ाचा सवषय आह.े सवोच्च न्यायालयाने पनु्हा सांसगतले की, िाज्य 

सिकािला तसा असधकाि नव्हता ह े ॲटनी जनिल व सॉसलससटि जनिल यांनी 

सांसगतले तिी कोणी ऐकायला तयाि नव्हते. घटना दरुुथती केली व िाज्य सिकािला 

असधकाि दणे्यात आला आह.े आता िाज्य सिकाि िागासलेपण ससध्द करु शकते.हा 

असधकाि बहाल किण्याचा सनणाय संसदनेे घेतला आह.े तो सनणाय लाग ू झाल्यावि 

पढुील प्रोसेस आपणाकडे आली आह.े िला एक आठवण करुन सदली पासहजे की, 

िहािाष्ट्रातील िहासवकास आघाडीचे सवा खासदाि तसेच कनााटक िधील िाननीय 

खासदाि श्री.िसल्लकाजुान खिगे, िाननीय खासदाि श्रीिती ससुप्रया सळेु, िाननीय 

खासदाि श्री.बाळू धानोिकि व अन्य खासदािांिध्ये बंगालचे िाननीय खासदाि 

श्री.हजरुद्दीन चौधिी ह े बोलले होते. िाननीय खासदाि ित्रपती संर्ाजीिाजे 

बोलण्यासाठी उर्े िासहले तेव्हा त्यांना कोणी बोल ूसदले नाही. िाज्यसर्िेध्ये  
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आिडाओिड झाला. त्यानंति त्यांना पाच सिसनटे बोलण्यास संधी सदली. म्हणजे ज्या 

तत्पितेने ित्रपती संर्ाजीिाजे यांच्या उपोषणाला आपण सििान दणे्यासाठी जातात. 

त्या तत्पितेने त्यांना सर्ागहृात बोल ू सदले असते.(...अडिळा...) तिुच्या 

बोलण्याबाबत िाझी कोणतीही तिाि नाही. शेवटचे िाजकीय र्ाषण झाले त्याचा 

उल्लेख किणे िला आवश्यक आह,े कािण एकच बाज ूसर्ागहृासिोि न येता दसुिी 

बाज ू सर्ागहृासिोि आली पासहजे. र्ाितीय जनता पक्षातफे ित्रपती संर्ाजीिाजे 

यांनी िाज्यसर्ते बाज ूिांडण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना संधी सदली गेली नाही. 

सर्ागहृात आिडा ओिड झाल्यावि त्यांना पाच सिसनटे बोलण्याची संधी सदली. या 

अगोदि िखु्यिंत्री िहोदयांनी व्हीसीद्वािे बैठका घेतल्या. त्यावेळी कें द्रीय कायद ेिंत्री 

िहोदयांना सवनंती किण्यात आली होती की, आपण त्या बैठकीला हजि व्हावे. त्या 

बैठकीला ते आले नाहीत. ििाठा सिाजाच्या ५० संघटना आहते त्यांच्या सोबत 

बैठका झाल्या त्यावेळी आपण उपसथित होता. सवांचे म्हणणे ऐकून घऊेन िखु्यिंत्री 

िहोदयांनी सनदशे सदले त्याप्रिाणे पढुील कािे झाली आहते. िाज्याला असधकाि सदले 

ही चांगली गोष्ट आह.े िाज्यसर्ेत चचाा झाली की, ५० टक्के आिक्षणाची ियाादा 

काढून टाका. यावि कें द्रीय िंत्री िहोदयांनी त्यांच्या र्ाषणात काहीही सांसगतले नाही. 

हि दखेेंगे, आपण बघयूा असे काही न बोलता फक्त िोघि उत्ति त्यांनी सदले आह.े  

        या नंति श्री.बोिले... 
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िी सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे साहबेांना सांग ूइसच्ितो की, ही अट काढली 

असती ति आपला िागा सकुि झाला असता. आपली जी प्रसिया सरुु आह,े जी 

अडिळ्यांची शयात सरुु आह ेती आणखी िोडी सोपी झाली असती. ओबीसींच्या 

बाबतीत तेिे कोणता प्रश्न आह ेयाची िला िासहती नाही. पिंत ु५० टक्क्यांची ियाादा 

काढली ति आपल्याला पढुील गोष्टी किणे सोपे व सोईचे झाले असते. आपण 

िागासलेपण ससद्ध किा, ५० टक्क्यांची अट कशी लाग ूहोत नाही सकंवा करु शकत 

नाही याबाबत सदु्धा सनणाय घ्यावा. आपण सतकडे गेल्यानंति सांगणाि की सिकाि 

किी पडले. श्री.गायकवाड सेवासनवतृ्त न्यायाधीश आहते. ते कोणत्याही पक्षाच े

नव्हते. सिकाि आिक्षण सटकसवण्यािध्ये किी पडले असे आपण सांगता. गायकवाड 

आयोग तमु्ही नेिला होता. गायकवाड आयोगाचा अहवाल त्रटुी असल्यािळेु सकंवा 

इति काही कािणािळेु अथवीकृत झाला. त्यानंति पनु्हा ससद्ध किावे असे सांगण्यात 

आले. आिच ेम्हणणे एवढेच आह ेकी, कोणी किी पडले सकंवा कसे हा सवषय नाही. 

ज्यावेळी सनणाय घेण्याची प्रसिया सरुु असते त्यावेळी सवंकष सवचाि केला जातो. 

पवूी िाणे ससिती सनयकु्त किण्यात आली होती. त्यानंति गायकवाड आयोग थिापन 

किण्यात आला. आिच ेम्हणणे एवढेच आह ेकी, सनणाय घेण्याच्या प्रसियेत, कोटाात 

बाज ूिांडण्यासाठी वकील किी पडलेले नाहीत. िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या 

काळात ज्या वसकलांची नेिणकू किण्यात आली होती तीच टीि सपु्रीि कोटाात होती. 

उलट त्यांच्या व्यसतरिक्त सदु्धा जेवढे यासचकाकते होते त्यांचेही वकील तेिे होते. 

सवांना बाज ूिांडण्याची संधी सिळालेली आह.े सिकाि किी पडले असे सांसगतले 

जाते. िग तिुचे वकील किी पडले काय ? श्री.िकुुल िोहतगी ह ेदशेातील सनष्ट्णात 

सससनअि कौसन्सल असनू ते िाज्य शासनाच्या वतीने अपील झाले. श्री.असर्शेख िन ु

ससंघवी, श्री.कसपल ससब्बल दखेील तेिे अपील झाले. सिकािच्या वतीने वसकलांची 

सवोत्ति टीि दणे्यात आली होती. या व्यसतरिक्त जे यासचकाकते होते त्यांच्या वतीने 

दखेील वसकलांची उत्ति टीि नेिण्यात आली. सन्िाननीय सदथय ॲड.सनयल नाईक 

यांनी जे सांसगतले ते त्यांचे अञान आह ेअसे िी म्हणणाि नाही. पिंत ुआपण अभ्यास 
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केला असता ति बिे झाले असते. सपु्रीि कोटाात कोणते वकील ॲसपअि झाले 

याबाबत आपण िासहती घेतली असती ति बिे झाले असते. सपु्रीि कोटाात िॅटि येते, 

िोडे फाि िागे पढेु होते. वकील गैिहजि होते असे नाही. प्रत्येक सदवशी सपु्रीि कोटाात 

अनेक िॅटसा असतात. सिकाि काही किीत नाही असे वािंवाि सांसगतले जाते. पिंत ु

हा नॅिेसटव्ह सेट किण्याचा, पिसेप्शन सनिााण किण्याचा प्रयत्न आह.े आिच्या 

काळात असे केले, तसे केले ह ेसांसगतले जाते. आपण हायकोटा, सपु्रीि कोटाापेक्षा 

िोठे आहात काय ? सपु्रीि कोटा धडाधड सनणाय घतेे. सर्ागहृात घेतलेले काही सनणाय 

दखेील सपु्रीि कोटाात िद्दबातल होतात. एखादी गोष्ट घटनेच्या सविोधात असेल ति 

सपु्रीि कोटा सर्ागहृाने घेतलेला सनणाय, कायदा दखेील िद्दबातल ठिसवते. सपु्रीि 

कोटााची व्याप्ती खपू िोठी आह.े सिकािने या संदर्ाात कोणती कायावाही केली ह ेिी 

िदु्दाि सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

 सर्ापती िहोदया, िी सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांना सांग ूइसच्ितो 

की, आपल्याला पढुील प्रसिया पाि पाडण्यासाठी वेगळा िागास आयोग सनयकु्त 

किावा लागणाि आह.े आपण जे िदु्द ेिांडले ते िी सलहून घेतलेले आहते. सरुुवातीला 

ओबीसी आिक्षणासाठी न्यायितूी सनिगडेु यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग थिापन 

किण्यात आला होता. सपु्रीि कोटााने सांसगतले की, सिसपात आयोगाची नेिणकू 

किावी. ओबीसींच्या बाबतीत श्री.बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली सिसपात आयोग 

नेिण्याबाबत सनणाय झालेला आह.े आपण म्हणाल की, उच्च न्यायालयाचे न्यायितूी 

वगैिे, ति ते तपासनू घतेील. ज्याअिी त्यांची नेिणकू झाली त्याअिी तो सनणाय 

ॲडव्होकेट जनिल यांच्या सल्ल्यानसुाि घतेलेला आह,े असा िाझा सिज आह.े 

ििाठा सिाजाच्या बाबतीत जो आयोग आह ेत्याबाबत िी सांग ूइसच्ितो की, सपु्रीि 

कोटााच्या सनणायानंति जी परिसथिती उद्भवलेली आह,े जथटीस श्री.सदलीप र्ोसले 

यांनी सचूना सदलेल्या आहते, आपण सायिल्टेसनयथली ती कायावाही सरुु करु. 

आपले रिव्य ूसपटीशन तेिे आह.े पिंत ुत्यािळेु यासाठी काही अडचण येऊ शकत 
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नाही, असे िाझे वैयसक्तक ित आह.े आपण त्यासाठी वेगळा िागास आयोग नेि.ू जे 

सवद्िान सदथय आहते त्यांच्या बाबतीत कोणती प्रसिया पाि पाडावयाची ते सदु्धा 

आपण तपासनू घेऊ. जनु्या सदथयांकडून करुन घेणे शक्य आह ेका वेगळी सनयकु्ती 

किावयाची आह,े वेगळी सनयकु्ती किताना जनु्या सदथयांबाबत कोणता सनणाय 

घ्यावयाचा असे दोन-तीन सवषय आहते. आपण जे सांसगतले त्या गोष्टी िी तपासनू 

घेतो. आपण येणाऱया काही सदवसात लवकिात लवकि सनणाय घेऊ. 

आिक्षणासंदर्ाातील िागासलेपण ससद्ध किण्याची पढुील प्रसिया जलदगतीने कशी 

पणूा होईल आसण गायकवाड आयोगात ज्या त्रटुी िासहल्या असतील त्या त्रटुी सनिााण 

होता कािा नये याकडे आपल्याला लक्ष द्ावे लागणाि आह.े ५० टक्क्यांची ियाादा 

सशिील किण्याबाबत कें द्र शासनाची िदत घेण्याची वेळ आपली ति आपण दखेील 

पाठपिुावा किावा. आपले सवांचे या गोष्टीसाठी सििान आह.े ५० टक्क्यांची ियाादा 

आड येऊ नये. ती ियाादा आड आली ति आपले सवा काि िांबते. त्यािळेु ती ियाादा 

आड येऊ नये अशा दृसष्टकोनातनू आपल्याला पढुील प्रसिया पाि पाडावी लागणाि 

आह.े  

 सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी दसुिा सवषय 

िांडलेला आह.े आम्हाला या गोष्टींचा आके्षप आह ेकी, ओबीसी आिक्षण हा पणूापण े

वेगळा सवषय आह.े त्यािळेु ििाठा व ओबीसी अशी गुंतागुतं कृपया सनिााण करु नये, 

या सनसित्ताने नवीन वाद व र्ांडण सनिााण किायचे नाही. ओबीसींच्या आिक्षणाला 

धक्का न लावता ििाठा आिक्षण सिळाले पासहजे, अशी जाहीि र्सूिका शासनाने 

घेतलेली आह.े यािध्ये गल्लत होता कािा नये. आपण प्रश्न सवचािता. आपला हते ू

िला कळला नाही. आपला हते ूचांगला व प्रािासणक असावा, असे िला वाटते. पिंत ु

या सनसित्ताने सर्ागहृाच्या बाहिे वेगळेच काही तिी सरुु होऊ नये. िी िदु्दाि सांग ू

इसच्ितो की, ओबीसींच्या आिक्षणाचा सवषय वेगळा आह.े ओबीसी व ििाठा 

आिक्षणाचा काहीही संबंध नाही. ओबीसींच्या आिक्षणाला धक्का न लावता ििाठा 

आिक्षण दणे्याची शासनाची र्सूिका आह.े  
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 सर्ापती िहोदया, अनेक सन्िाननीय सदथयांनी सवलतीबाबत उल्लेख 

केलेला आह.े िी सांग ू इसच्ितो की, शासनाने कोणत्याही सवलती बंद केलेल्या 

नाहीत. ससलेक्शन व अपॉईटंिेंट या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहते. ज्या लोकांच्या 

अपॉईटंिेंट झाल्या होत्या त्यासाठी अडचण सनिााण झाली नाही. पिंत ुसपु्रीि कोटााने 

सनणाय सदल्यानंति एिपीएससीच्या असधपत्याखालील साधािणत: २ हजाि सवद्ािी, 

सवद्ािीनींच े ससलेक्शन िखडलेले आह.े िी या संदर्ाात िोडक्यात िासहती दतेो. 

आपण असधसंख्य पद ेसनिााण किण्याबाबत सचूना सदल्या. आपल्याला कल्पना आह े

की, कें द्र शासनाने ५० टक्क्यांच्या पढेु जाऊन ईडब्ल्यएूसला १० टक्के आिक्षण सदले. 

शासनाने असा सनणाय घतेला की, ज्या लोकांना एसईबीसीचे आिक्षण सिळत नाही 

त्यांनी खलु्या सकंवा ईडब्ल्यएूस या दोन्हीिधनू एक प्रयााय सनवडावा आसण त्या 

पद्धतीने त्यांना आिक्षणाचा फायदा होईल. जे सवद्ािी ऑलिेडी ससलेक्टेड होते ते 

िुंबई उच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी सांसगतले की, ही िंडळी आली ति आिच्या 

पैकी काही लोकांना बाहिे जावे लागले. कािण जे ससलेक्शन झाले ते अडचणीत येत 

असल्यािळेु आिच्यासाठी अडचण सनिााण होत आह.े ते प्रकिण सध्या न्यायप्रसवष्ट 

आह.े या संदर्ाातील अपडेट्स िाझ्याकडे आता उपलब्ध नाहीत. हायकोटाात तो 

सवषय सरुु आह.े एिपीएससी िधील जे २ हजाि लोक आहते त्या संदर्ाात असधसंख्य 

पद े सनिााण किण्याबाबत शासन पढुील पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न किीत आह.े 

त्यािळेु खपू कायदशेीि बाबी आहते. कोणताही सनणाय घेताना कायदशेीि बाबी 

सिजनू घेऊनच सनणाय घ्यावे लागतात अन्यिा त ेिद्दबातल होतात. ती प्रसिया सध्या 

सरुु आह.े िी िखु्यितं्री िहोदयांना सवनंती किीन की, हा सवषय तातडीने 

िंसत्रिंडळासिोि आणावा. िंसत्रिंडळ त्या संदर्ाात सनणाय घेईल. त्यानंति आपल्याला 

या सवा गोष्टींना चालना दतेा येईल. जे लोक आंदोलनात ितृ्यिुखूी पडले त्यांच्या 

वािसांना एसटी िहािंडळात नोकिी दणे्याचा सवषय आह.े एकूण ४२ अजा प्राप्त झाले 

होते. त्यापैकी एका व्यक्तीचा तपशील उपलब्ध नव्हता. आत्िहत्येिळेु अपात्र ठिलेले 

६ लोक होते. १८ लोकांना सनयकु्ती दणे्यात आलेली आह.े    

        यानंति श्री.सांगळे...... 
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िायनि असल्यािळेु ६ जणांनी सनयकु्तीचा हक्क िाखनू ठेवला आह.े फौजदािी गनु्हा 

दाखल असलेली २ प्रकिणे प्रलंसबत आहते. तिी दखेील ही प्रसिया बऱयाच अंशी 

पणूा झाली आह.े ििाठा आिक्षणाच्या संदर्ाात ितृ्यिुखुी पडलेल्या ३६ वािसांना 

तत्कालीन शासनाच्या काळात ५ लाख रुपयांची सनम्िी िदत किण्यात आली होती. 

आिच्या शासनाने ३६ वािसांना िखु्यिंत्री सहायत्ता सनधीतनू १० लाख रुपयांची 

संपणूा िदत सदली आह.े गनु्ह ेिागे घेण्याच्या संदर्ाात शासनाने ३२६ पैकी ३२४ गनु्ह े

िागे घेण्यास िान्यता सदलेली आह.े तसेच न्यायालयािध्ये िागे घेतलेले २०१ गनु्ह े

आसण न्यायालयािध्ये प्रलंसबत असलेली ११४ प्रकिणे आहते. या संदर्ाात 

न्यायालयाने सनणाय घ्यावयाचा आह.े  

 सर्ापती िहोदया, उच्च व तंत्र सशक्षण सवर्ागािाफा त  वससतगहृांच्या योजनेत 

२८ सठकाणी इिािती तसेच १४ सठकाणी संथिा सनसित झाल्या आहते. तसेच ७ 

सठकाणी त्यांच्या रितसि कािास सरुुवात दखेील झाली आह.े तेिे एकूण १४५५ िलेु 

आसण २२३४ िलुी असे एकूण ३६८९ असतरिक्त क्षिता असलेले वससतगह ेकायाित 

झालेली आहते. उवारित वससतगहृांसंबंधी प्रसिया सरुु आह.े काही बाबी साििी, 

अण्णासाहबे पाटील िहािंडळ, सनयोजन सवर्ाग तसेच सािान्य प्रशासन सवर्ागाशी 

संबंसधत आहते.  त्या सवांिध्ये समन्वय िाहावा याकरिता शासन थतिावि सह 

ससचवाचे एक पद सनिााण करुन असधकािी सनयकु्त किण्यात आला आह.े  

सर्ापती िहोदया, साििीच्या िखु्यालयासंबंधी िी सदनाला सांग ूइसच्ितो 

की, ८ सठकाणी साििीच्या उप कें द्राकरिता जागा दणे्यासंबंधी कायावाही पणूा झाली 

आह.े कोल्हापिूला साििीचे उपकें द्र सरुु किण्यात आले आह.े पणु्यातील सािखी 

उपकें द्राचे र्सूिपजून किण्यात आलेले आह.े तसेच यपुीएससी, एिपीएससी, पोलीस 

र्िती, फेलोशीप अशा प्रकािच्या सवा थपधाा पिीक्षा तेिे िाबसवण्यात यणेाि आहेत. 

याकरिता आवश्यक असलेली सनधीची उपलब्धता किण्यात आली आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड यांनी अण्णासाहबे पाटील िहािंडळाचा कािर्ाि 

बंद असल्याचा उल्लेख केला होता. तसे काही नाही. तेिील कािकाज सरुु आह.े 
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तत्कालीन शासनाच्या काळात शैक्षसणक कजााविील व्याज पिताव्याची योजनेकरिता 

१० लाख रुपयांपयंत ियाादा होती. आिच्या शासनाने सदि योजनेिध्ये १५ लाख 

रुपयांपयंत वाढ केली आह.े तसेच त्याविील व्याज दणे्यासंबंधी शासनाने सनणाय 

घेतला आह.े यापवूी ३ लाख रुपयांपयंत व्याजाचा पितावा सिळत होता. शासनाने ही 

ियाादा साडेचाि लाख रुपयांपयंत वाढसवली आह.े अशा प्रकािे अण्णासाहबे पाटील, 

साििी यांच्याकरिता सनधी उपलब्ध आह.े गिजेप्रिाणे सनधीची आवश्यकता 

असल्यास त्यानसुाि सनधी सदला जातो. सवा सवषय िागी लावण्यास शासन खबंीि 

आह.े आपण ज्या िागण्या केल्या आहते त्यात प्रािखु्याने सांगायचे झाल्यास आपण 

ह ेसवा िागासवगा आयोगाकडे पणूापणे सपुदूा किीत आहोत. त्याबाबतची सवा रितसि 

प्रसिया तातडीने पणूा केली जाईल. तिेे अध्यक्ष व सदथय आहते यांच्यासंबंधी सवचाि 

करुनच शासनाला सनणाय घ्यावा लागणाि आह.े नवीन सनयकु्त्या व िागील लोकांच्या 

बाबतीत काही सनणाय घेण्यासंबंधी काही प्रसिया किावी लागणाि आह.े त्या 

प्रसियांच्या संदर्ाात तातडीने सनणाय घेतला जाईल. सर्ापती िहोदया, िी सवा 

गोष्टींचा उल्लेख केलेला असल्यािळेु सन्िाननीय सदथयांचे सिाधान झाले असाव े

अशी िला अपेक्षा आह.े ििाठा सकंवा ओबीसी आिक्षण असो, आपल्या सवांच्या 

िदतीने ते सनसितपणे सकािात्िक पद्धतीने िागी लागेल अशी िाझी अपेक्षा आह.े  

     --------- 
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 श्री.सवजय वडेट्टीवाि (िदत व पनुवासन िंत्री) : सर्ापती िहोदया, सन्िाननीय 

सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी ििाठा व ओबीसी आिक्षणासंबंधी सनयि ९७ अन्वये 

अल्पकालीन चचाा उपसथित केली असनू त्यात सन्िाननीय सदथय ॲड. सनलय 

नाईक, सन्िाननीय सदथय सिेुश धस, सदार्ाऊ खोत आसण प्रसाद लाड यांनी त्यात 

सहर्ाग घतेला. सदि चचेत अनेक िदु्ांचा िोख हा टोलवाटोलवीचा होता. काही 

सन्िाननीय सदथयांची त्यासंबंधी असलेली र्ावना प्रािासणक होती व काही 

सन्िाननीय सदथयांची र्ावना िोडी िाजकीय होती. पिंत ुया चचेतनू ििाठा आसण 

ओबीसी सिाजाला न्याय सिळाला पासहजे असा सवांचा िोख सदसनू येत आह.े ििाठा 

सिाजासंबंधी िाननीय िंत्री श्री.अशोक चव्हाण यांनी सदनाला ससवथति िासहती 

सदली आह.े ििाठा सिाजाला न्याय दते असताना थपष्टपणे र्सूिका िांडत असताना 

५० टक्क्यांपेक्षा जाथत आिक्षण होत असल्यािळेु घटना दरुुथतीची आवश्यकता 

आह.े  कदासचत काही िंडळीची अशी र्ावना असेल की, ििाठा सिाजाला ५० 

टक्क्यांच्या आत आिक्षण सिळावे. पिंत ुत्यात अनेक जणांची सवसवध ितं आहते. 

याबाबत िाननीय िंत्री श्री.अशोक चव्हाण यांनी सदनाला थपष्टपणे िासहती सदली 

आह ेकी, ििाठा सिाजाच्या गिीब सिाजाला आिक्षण दणे्यात कोणतीही अडचण 

नाही, त्यात कोणाचाही सविोध नाही. गिीब सिाजाला न्याय सिळालाच पासहजे. 

त्यानसुाि सदनािध्ये त्यांनी आपली र्सूिका िांडली आह.े    

 सर्ापती िहोदया, ओबीसीच्या िाजकीय आिक्षणाचा सवषय हा िाझ्या 

सवर्ागाकडे येत नाही. हा सवषय ग्रािसवकास सवर्ागाकडे येतो. पिंत ुिी ओबीसी 

सिाजाचा एक घटक आह.े िी सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांना सांग ू

इसच्ितो की, िला नेता होण्याची घाई नाही. कािण िी ऑलिेडी नेता आह.े ओबीसी 

सिाजाचा वापि थवत:ची आिदािकी सटकवण्यासाठी तसेच ििाठा सिाजाचा वापि 

पद सटकवण्यासाठी कोणी किीत असल्यास आपले पद सटकसवण्यासाठी ते तसे किीत 

असतात. िी ५ टिापासनू आिदाि आह.े िी कधीही ओबीसीचा सवषय घेऊन 

आिदाि झालो नाही. िी आज िंत्री आह.े त्यािळेु िला लढण्याची गिज नाही. ज्यांना 

काही सिळवायचे असत ेते सवषय पढेु नेऊन, िाजकािण करुन लढत असतात. पिंत ु

िला तसे काही किण्याची कोणतीही गिज नाही. त्यािळेु आपण िाझ्याकडे त्या  
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दृष्टीने बघ ूनये अशी िाझी आपल्याला प्रािासणकपणे सचूना, सवनंती व सल्ला आह.े 

आपण त्या चष्ट्म्यातनू सवजय वडेट्टीवािांकडे बघ ूनये. ओबीसी सिाजािध्ये ७३० 

जाती आहते. हा गिीब सिाज आह.े त्यातील अनेक सिाज र्टकत आहते. त्यांना 

िाहण्यासाठी थवत:चे घि नाही. जात प्रिाणपत्र, जात पडताळणी प्रिाणपत्रासाठी 

घिाचा सकंवा गावाचा त्यांच्याकडे पत्ता नाही. त्यांचे िेकॉडा कोठेही सिळत नाही. अशा 

प्रकािे ओबीसी सिाज हा गिीब, दलुासक्षत आसण उपेसक्षत आह.े ओबीसी सिाजाला 

न्याय सिळावा म्हणनू िी िाझी र्सूिका सातत्याने िांडत असतो. कोणाला काही दऊे 

नये अशी िाझी कधीही र्सूिका िासहलेली नाही. िी त्यांच्याकरिता लढत िाहील. 

िाझी लढण्याची र्सूिका आह.े पद ंयेत असतात, जात असतात. पद ंही कोणाच्याही 

बापाची कायिची िालित्ता नाही. सत्ता ही कायिची कोणाची नसते. आपण 

ज्याकरिता लढत असतो त्यािागील आपली र्ावना प्रािासणकपणाची असली 

पासहजे. त्यानसुाि िाझी प्रािासणक र्ावना आह ेह ेिी येिे थपष्टपणे सांग ूइसच्ितो. 

तीन सपटीशनिध्ये नेिलेल्या वसकलांची िी सदनाला िासहती दतेो. सवोच्च 

न्यायालयािध्ये िवींद्र पािसी पिाडके यांनी दाखल केलेल्या थपेशल सलव्ह सपटीशन 

ििांक ३३९१० यासाठी ॲड. शेखि नाफडे यांची नेिणकू केली. ॲड.सनशांत 

नंदसकशोि, ॲड.तषुाि िेहता, ॲड.कसपल ससब्बल, ॲड.पििजीत पटवासलया 

अशाप्रकािे असतशय सनष्ट्णांत वसकलांची नेिणकू किण्यात आलेली आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.चदं्रशेखि बावनकुळे यांनी यापेक्षा आणखी कोणी िोठे वकील 

असल्याची सचूना सदली असती ति त्यांची दखेील आपण नेिणकू केली असती. 

सवोच्च न्यायालयािध्ये दाखल केलेल्या दसुऱया सपटीशनचा ििांक ९८० /२०१९ 

िध्ये ॲड.शेखि नाफडे, ॲड.िाहुल सचटणीस, ॲड. तषुाि िेहता अशा प्रकािे वकील 

नेिले. त्यानंति ॲड.कसपल ससब्बल व ॲड.ससचन पाटील आले आह.े त्यानंति 

सपटीशन ििांक ६८१४/२०२० िध्ये ॲड.िाहुल सचटणीस, ॲड.िाकेश िाठोड, 

ॲड.कसपल ससब्बल, ॲड.ससचन पाटील अशा प्रकािे वकील नेिलेले आहते. 

न्यायालयािध्ये ओबीसीचे िाजकीय आिक्षण सटकावे याकरिता दशेातील सवोच्च, 

उत्कृष्ट, नावलौसकक असलेल्या सनष्ट्णांत वसकलांची नेिणकू किण्यात आली. िला  
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या संदर्ाातील घटनािि सांगण्याची गिज नाही. तसेच आपण असा उल्लेख केला 

होता की, जयंत बांसटया आयोगा नेिला, तो सटकणाि नाही. आम्ही आयोग 

नेिण्यापवूी सवा चौकशी केली. सवोच्च न्यायालयाच्या सनकालात सरपल टेथटिधील 

पॅिा १२ व त्या पढुील िजकूि वाचल्यास.. िला तो पॅिा सदनाला वाचनू 

दाखसवण्याची गिज नाही. त्यात सतहिेी चाचणी किावी असे सनदशे सदलेले आहते. 

पिंत ुसवोच्च न्यायालयाच्या सनणायािध्ये आयोग नेिताना त्यात सनवतृ्त न्यायाधीशच 

असावा असे कोठेही निदू केलेले नाही.  

 

        यानंति श्री.गागिे....  
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इसंदिा सहानी प्रकिणात आह ेपण सवोच्च न्यायालयाने काय सांसगतले आह ेते पहावे. 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदया, िला बोलायचे आह.े 

 उप सभापती : िी आपणास बोलण्याची पिवानगी सदलेली नाही, िंत्री 

िहोदयांचे उत् ति पणूा होऊ द्ावे. 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदया, िी त्यांना बोलण्यास सविोध किीत नाही, 

रीपल रेथटबाबत त्यांनी सांसगतले आह.े ओबीसी सिाजाचे िाजकीय आिक्षण िद्द 

होतानाचा तो सनणाय आह.े इसंदिा सहानीच्या केसपासनू िाष्ट्रीय िागासवगा आयोग, 

िाज्यिागास वगा आयोग, कें द्र शासनाचा कायदा, िाज्याचा २००५ चा कायदा, 

िाजकीय, शैक्षसणक, सािासजक िागासलेले पण ठिसवण्याचे असधकाि िागासवगीय 

आयोगाला आह,े त्याच्या पात्रतचेे सनकष त्या जजिेंटिध्ये आहते, यािध्ये नाही. 

चकुीचे िेकॉडावि िाहू नये यासाठी सांगतो. 

 उप सभापती : िी सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांना सांग ूइसच्िते 

की, आपणास काही बोलायचे असेल तशी तमु्ही सचठ्ठी द्ावी. कािण आपणास 

आजचा प्रश्नोत्तिाचा तास सरुु किायचा आह.े 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सर्ापती िहोदया, ह े खिे आह े की इसंदिा सहानी 

प्रकिणापासनू िागासवगीय आयोगाचे गठण किावे याचा त्यािध्ये उल्लेख होता. 

िागासवगीय आयोगाबाबत आपण म्हणता ते बिोबि आह.े पिंत ु सवोच्च 

न्यायालयाने असलकडे सदलेल्या सनकालात सांसगतले आह ेकी, सरपल  केस करुनच 

आिच्या पढेु यावे सकंवा ह ेआिक्षण लाग ूकिावे, यािध्ये  िात्र हा सनणाय नव्हता. 

ज्यावेळी िागासवगा आयोगाची थिापना केली, त्यावि श्री.सनिगडेु यांची सनयकु्ती 

केली तेव्हा टिास ऑफ िेफिन्स म्हणजे टीओआि सदला होता त्यात थपष्टपणे काही 

सांसगतले होते. सवोच्च न्यायालयाच्या सनणायाला  अनसुरुच आम्ही तो सनणाय घेतला 

होता. पिंत ुत्या आयोगाने आपली कायाकक्षा िोडी वाढवली. कािण ते जातसनहाय 

जनगणनेपयात पोहचले होते. त्यांचा प्रथताव आला, किी कालावधीिध्ये या सवा 
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 गोष्टी किणे अपेक्षीत नव्हते, कािण कोिोनाचा काळ होता, या काळात सवा संकटाने 

ग्रासले होते. दािोदाि जाऊन ते किणे व सिळसवणे त्या काळात शक्य नव्हते. अशा 

सथितीत. त्यानंति सवोच्च न्यायालयाचा सनकाल आला. आपणास िासहती आह ेकी, 

सवोच्च न्यायालयाने १५ सदवसाचा कालावधी सदला. १५ सदवसात ओबीसी 

किीशनकडून तो संपणूा अहवाल िागवावा लागला. िी सन्िाननीय सदथय 

श्री.सवनायक िेटे यांना सांग ू इसच्ितो की, वेळेत आम्ही तो अहवाल सवोच्च 

न्यायालयाला  सदला, त्या न्यायालयाचा सनकाल असंति असतो, त्यावि र्ाष्ट्य 

किण्याची गिज नाही 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : िंत्री िहोदयांनी उत्ति आटोपते घ्याव ेअसे िी सांग ूइसच्ितो. 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सर्ापती िहोदय, आपल्या आदशेानसुाि किी शब्दात 

संपसवण्याचा प्रयत्न कितो. सन्िाननीय सदथयांनी सांसगतले की, आयोगािध्ये 

िाजकीय लोकांचा र्िणा केला, िागील आयोगातील नावे िी वाचनू दाखसवतो, त्यात 

कोण िाजकीय होते ह ेिासहती नाही. त्यात सनवतृ्त न्यायाधीश होते. ॲड. िेश्राि ह े

कोणत्याही पक्षात नव्हते, सजल्हा कोटााचे ते सनवतृ्त न्यायाधीश होते. ॲङ 

सकल्लािीकि ह े औिंगाबाद खडंपीठाचे सससनयि ॲडव्होकेट, प्रा. संजीव सोनावणे, 

डॉ. गजानन खिाटे, श्रीिती सनसलिा सिाफ िसहला सदथय, र्.ज. ब, र्.ज. क सदथय 

नेिावा लागतो, सवर्ागीय सदथय एक नेिावा लागतो, श्री.गोसवंद कडे ह े खलु्या 

संवगाातील व ििाठा सिाजाचे आहते, प्रा. लक्ष्िण हाके यांचे बाबत आके्षप असेल 

ति ह े कोणत्या पक्षात आहते ते सांगावे. श्रीिती ज्यो.िा.चव्हाण हया कोणत्या 

सिाजातील आहते. कोणत्या पक्षाच्या आहते. नेिलेला, कोणत्याही पक्षाचा संबंध 

नसलेले आयोग आहते. श्री.तायवाडे ह े सिाजशास्त्रातील तज्ञ आहते. िागील 

सदथय आता नाहीत. पण पवूीचे दोन सदथय आहते. आम्हाला त्यािध्ये जायचे नाही. 

सन्िाननीय सदथयांनी केलेल्या आिोपािळेु त्यांनी िाजीनािा दखेील सदला आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.चदं्रशेखि बावनकुळे यांनी सांसगतले ति या सदथयांना 
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 त्यांच्यापढेु आणनू  उर्े कितो. त्यांना िाजकीय ियाादा होत्या. या सवषयावि काि 

किीत असताना त्यांना िाजकीय र्सूिका घेता येत नव्हती म्हणनू त्यांनी िाजीनािा 

सदला. तिुचे म्हणणे काहीही असेल पण िला त्या संदर्ाात बोलायच े नाही. पण 

ओबीसी आयोगावि नेिलेले सवा सदथय  िाजकीय नाहीत त्यािळेु आता यावि 

असधक चचाा किण्याची गिज नाही. आपण आताच्या आयोगाबाबत सचूना केल्या 

आहते की, हा आयोग सटकेल का. आम्ही सवा तज्ञांचा सल्ला घेऊनच हा आयोग 

केलेला आह.े ह ेसटकण्यासाठी खालच्या सर्ागहृाच्या िाननीय सविोधी पक्ष नेत्यांचा 

दखेील सल्ला घेतलेला आह.े या आयोगाने काि सरुु केलेले आह,े त्यांना 

कायाालयही उपलब्ध व सरुु करुन सदलेले आह.े याकिीता २५ कोटी रुपयांचा सनधी 

उपलब्ध करुन सदलेला आह.े सवोच्च न्यायालयाने सदलेल्या आदशेाप्रिाणे त्या 

चौकटीत काि किावे व तीन िसहन्यात अहवाल द्ावा अशी सवनंती केली आह.े 

आवश्यकता पडली ति एक िसहन्याची िदुतवाढ दतेा येईल, तशी तितदूही ठेवली 

आह.े त्या आयोगाचे काि पणूा झाल्यावि पनु्हा सवोच्च न्यायालयापढेु जाऊ. 

तमु्हाला तसेच आम्हाला सवश्वास व इच्िा आह ेकी, ओबीसीचे िाजकीय आिक्षण 

सटकले पाहीजे. तमु्ही-आम्ही आिोप न किता ते आिक्षण सटकसवण्यासाठी सवोतोपिी 

प्रयत्न किीत आहोत. त्याची सरुुवात झाली आह.े िला सवश्वास वाटतो की, 

िहासवकास आघाडी सिकाििधील नेत्यांची र्सूिका व आपली र्सूिका आिक्षण 

सटकवण्यासाठी आह,े त्यािळेु हा आयोग सटकेल. यािळेु सवोच्च न्यायालयात 

आपल्या बाजनेू सनणाय येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त कितो. आपण चांगली र्सूिका 

िांडली. खिे ति वेळ किी आह,े आम्ही काय केले आह ेते िला असधक सवथततृपण े

िांडायचे होते. पण आम्ही सविोधाच्या र्सूिकेतनू जात नाही. सन्िाननीय सदथय 

श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांचा नवीन ओबीसी नेता म्हणनू उदय झाला आह.े ते पवूी 

र्सूिका िांडत नव्हते. िाझ्यावि र्सूिका िांडण्यासाठी ढाल म्हणनू त्यांना पढेु केले 

आह.े पण त्यांची व आिची ढाल एकच आह.े त्यािळेु कोणी त्याची काळजी करु 

नये. एकिखुाने व एकसदलाने आम्ही लढू त्यािळेु ते आिक्षण नक्की सटकेल यादृष्टीने  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि ..... 

आम्ही काि करु, हा सवश्वास िी या सनसित्ताने िी िहािाष्ट्रातील जनतेला दते आह.े 

धन्यवाद.  

सभापती : आता अल्पकालीन चचाा संपली आह.े  

       -------- 
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     पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे  

सभापती : आता िाखनू ठेवलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३ चचलेा 

घेण्यात येईल. 

   (प्रेस : येिे सोबतचा प्रश्न िापावा) 

     ----- 
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िाखनू ठेवलेला ता.प.क. १२६०३..... 

 डॉ.सधुीि तांबे : सर्ापती िहोदय, िाज्यातील सवा शासकीय व सनिशासकीय 

किाचाऱयांकिीता सदनांक १ नोव्हेंबि २००५ िोजी पेन्शन योजना शासनाने लाग ूकेली 

आह.े ही योजना त्यांना िान्य नाही व त्यांची जनु्या पेन्शन योजनेची िागणी आह.े 

याबाबत वेळोवेळी उत्तिे सदलेली आह,े सवत्त सवर्ागाकडून ही योजना लाग ूकिणे 

शक्य नसल्याचे उत्ति सिळालेले आह.े तिी दखेील हा प्रश्न उपसथित किण्याची दोन 

तीन कािणे आहते. खिे ति सेवासनवतृ्ती वेतन सिळणे हा त्या किाचाऱयांचा असधकाि 

असतो.  

 

       यानंति श्रीिती नाफडे.... 
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िाखनू ठेवलेला तािांसकत प्रश्न १२६०३............. 

डॉ.सधुीि तांबे...... 

तो त्याचा सािासजक हक्क असतो.  नव्या पेन्शन योजनेबद्दल त्या किाचाऱयाला जो 

असवश्वास वाटतो, तो दिू होणे गिजेचे आह.े  िाज्य शासन या किाचाऱयांच्या 

िागणीचा सवचाि किणाि का ? या नवीन पेन्शन योजनेिध्ये फॅसिली पेन्शनची सोय 

नाही. गॅ्रच्यसुयटीची ससुवधा नाही. पसहला टप्पा म्हणनू त्यांना शासन कुटंुब सनवतृ्ती 

वेतन लाग ूकिणाि आह ेका ? शासन त्यांना गॅ्रच्यसुयटी लाग ूकिणाि आह ेका ? 

 श्री.असजत पवाि : सर्ापती िहोदय, दशेात व अनेक िाज्यांिध्ये हा प्रश्न 

ऐिणीवि आलेला आह.े  सर्ागहृाला िी िासहती दतेो की, जनुी सनवतृ्ती वतेन योजना 

जी होती, त्याच्यािध्ये सनवतृ्तीच्या वेळी एकूण सॅलिीच्या साधािणत: पन्नास टक्के 

सॅलिी त्यांना पेन्शन म्हणनू सिळत होती. त्यािध्ये किाचाऱयाचे कंसरब्यशून सनिंक 

होते. एखादा रिटायि होणाि असले आसण रिटायि होताना जि त्याला ५०००० रुपये 

पगाि असेल ति त्याला २५००० रुपये पेन्शन सिळत होते.  पणूा वका फोसाचे केवळ 

१२ टक्के किाचािी यािध्ये कव्हि होत होते. ८८ टक्के किाचािी यािध्ये कव्हि दखेील 

होत नव्हते.  ह े कें द्राने केलेले ॲनसलससस आह.े  कािण आताची जी नवीन 

सनवतृ्तीवेतन योजना आह,े ती कें द्राने सदलेली आह.े त्या नवीन सनवतृ्ती वेतन योजनेच े

अनकुिण बहुतेक सवाच िाज्ये किीत आहते.  नवीन पेन्शन योजनेिध्ये किाचाऱयांच े

कंसरब्यशून १० टक्के आह.े  यापवूी शासनाचे त्यािध्ये १० टक्के कॉसन्रब्यशून होते, 

आता ते शासनाने १४ टक्के इतके वाढसवलेले आह.े  सेंरल िेकॉडा सकपींग एजन्सीच्या 

िाध्यिातनू यािध्ये एक यसुनटी ठेवलेली आह.े सनवतृ्तीच्या वेळी ६०टक्के पैसे त्याला 

सिळतात.  ४० टक्के जी िक्कि िाहते, त्याच्यावि त्यांना व्याज म्हणनू िाससक सनवतृ्ती 

वेतन सिळते.  जे किाचािी पणूा पेन्शन घेतात, त्यािध्ये " गॅ्रण्ट इन एन्ड " अशी एक 

पध्दत आह.े  यािध्ये ितृ्यनंूति वािस जोपयंत िक्कि ४० टक्के काढत नाही, तोपयंत 

त्यांना ती सिळत िाहणाि आह.े  जि त्यांना ती ४० टक्के िक्कि काढायची असेल ति 

तो ऑप्शन दखेील सदलेला आह.े  अशा प्रकािची ही नवीन पेन्शन योजना सन २००५ 

िध्ये आलेली आह.े  
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िाखनू ठेवलेला तािांसकत प्रश्न १२६०३............. 

श्री.असजत पवाि.... 

सर्ापती िहोदय, २००५ िध्ये आपणही िंत्रीिडंळािध्ये िंत्री म्हणनू कृष्ट्णा खोऱयाच े

काि पाहत होता.  तत्कालीन अिािंत्री िहोदय श्री.जयंत प्र.पाटील ह ेहोते.  सवत्त 

सवर्ागाने अशी िासहती घेतली होती की, पढेु काही वषे होत गेली की, िाज्याची 

परिसथिती काय होईल ? आताची नवीन पेन्शन योजना चाल ू केली नसती ति 

तत्कालीन अंदाजानसुाि सन २०२१-२०२२ िध्ये िहसलूी जिा २,६९,२३१ कोटी 

रुपये इतकी दाखसवलेली होती.  यापैकी वेतनाविील खचा १,११,५४५ कोटी रुपय े

इतका होता.  सनवतृ्ती वेतनाविील खचा १,०४,६६२ कोटी रुपये इतका अंदासजत होता.  

यानंति पढुील काळात ति काही वषांनी सन २०२२-२०२३, २०२३-२०२४ नंति 

जेवढी काही िहसलूी जिा झाली असती त्याच्यापेक्षा जाथत खचा वेतन आसण सनवतृ्ती 

विचा झाला असता.  त्यािळेु सन २००५ िध्ये ही नवीन पेन्शन योजना आणली 

होती.  एकूण किाचािी १८ लाख रुपये गसृहत धरु. पेन्शन घेणािे किाचािी १५ लाख 

इतके गसृहत धरु. प्रतीवषी २०००० किाचािी सनवतृ्त होतात.  वषा २००५ िध्ये 

पेन्शनविील वासषाक खचा हा ४९६४ कोटी रुपये इतका होता.  सध्या १४ टक्क्यांिळेु 

येणािा खचा हा २,००० कोटी रुपये इतका येतो.  पवूीप्रिाणचे पेन्शन ठेवली असती 

ति सर्ागहृातील सवा सन्िाननीय सदथयांना िला सांगायचे आह ेकी, १,०४,००० 

कोटी रुपये केवळ पेन्शनकरिता खचा किावे लागले असते.  िहासवकास आघाडी 

सिकािच्या नंति पढेु जे कोणते सिकाि आले असते त्यांना केवळ िहसलू जिा 

किायचा आसण त्यातनू पगाि आसण पेन्शन किायचे, याच्याव्यसतरिक्त काहीही काि 

उिले नसते. सवा िाज्यात याबाबत असंतोष सनिााण झाला असता.  या ठिासवक 

पेन्शनि वा िाज्य सिकािी किाचािी यांच्याकरिता िाज्य चालवायचे आह े ? 

सवासािान्य िाणसांकरिता िाज्य चालवायचे आह ेकी नाही ?  याकरिता नवीन पेन्शन 

योजनेच्या िाध्यिातनू एक चांगला िागा काढण्याचे काि झालेले आह.े आता जनुी 

पेन्शन योजना असती  ति वगा-१ असधकाऱयाला पेन्शन २,१९,००० रुपये सिळाले 

असते.  नवीन पेन्शन योजनेनसुाि त्याला साधािणत: ८३,००० रुपये पेन्शन सिळणाि  
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िाखनू ठेवलेला तािांसकत प्रश्न १२६०३............. 

श्री.असजत पवाि...... 

आह.े  जनु्या पेन्शन योजनेिध्ये लिसि सिळणािी िक्कि वगा-१ असधकािी यांना ७१ 

लाख रुपये इतकी होती. आताच्या नवीन योजनेिध्ये वगा-१ असधकाऱ याला 

१,९८,००,००० रुपये इतकी िक्कि लिसि सिळणाि आह.े  वगा-२ ला जनु्या 

पेन्शननसुाि ५३ लाख रुपये लिसि िक्कि सिळाली होती.  आताच्या नवीन पेन्शन 

योजनेनसुाि वगा-२ असधकाऱयाला १,५८,००,०० रुपये इतकी िक्कि लिसि 

सिळणाि आह.े वगा-३ किाचाऱयाला जनु्या पेन्शन योजनेनसुाि ३८ लाख सिळाले 

असते, नवीन पेन्शन योजनेनसुाि त्याला ८२ लाख रुपये सिळणाि आह.े वगा-४ 

किाचाऱयाला जनु्या पेन्शन योजनेनसुाि ३१ लाख रुपये आसण नवीन पेन्शन 

योजनेनसुाि ६१ लाख रुपये एवढी लिसि िक्कि सिळाली असती.  सशवाय िाससक 

वेतन सिळणाि आह,े त ेवेगळेच आह.े  ज्याचा याबाबत िाझी बािकाईने अभ्यास 

आह,े त्याच्यासिवेत िाझी या िाज्याचा अिािंत्री म्हणनू चचाा किायची तयािी आह.े 

यापवूी सवसवध असधकाऱयांचे नेततृ्त्व किणािे जे कािगाि नेते आहते, त्यांच्यासिवते 

आिची चचाा झालेली आह.े कें द्र शासनावि दखेील याचे प्रेशि आलेले आह.े िधल्या 

काळात िाजथिान आसण ित्तीसगढ सिकािने अिासंकल्प सादि कित असताना 

योजना सदली नाही, पिंत ुपवूीची जनुी सनवतृ्तीवेतन योजना चाल ूकरु, असे काहीतिी 

सांसगतलेले आह.े िी या संदर्ाात त्यांच्याबिोबि संपका  साधनू िासहती घेण्याचा प्रयत्न 

केलेला आह.े पिंत ु या संदर्ाात ठोस अशा प्रकािची योजना नाही.  याकरिता या 

सवांचा सवचाि शेवटी तमु्ही जसे सांसगतले की, ही सािासजक बांसधलकी आह,े जसे 

वेतनाच्या बाबत सनवतृ्तीच्या बाबत असधकािी-किाचािी यांना न्याय सदला पासहजे.  

तसेच, त्यांच्यावि अवलंबनू असलेल्या १२-१३ कोटी लोकांनाही न्याय सिळण े

आवश्यक आह.े  िाज्य चालसवत असताना लोकासर्िखु कािर्ाि किावा लागतो.  

त्यांनाही वाऱयावि सोडून चालत नाही, असे िी थपष्ट सांगतो.  यािध्ये आणखी काही 

काय किायचे म्हटले ति कें द्रीय पातळीवि याबाबतची चचाा चाल ूआह.े  जसे िधल्या 

काळात दहा टक्क्यांच्या ऐवजी १४ टक्के शासनाचे कंसरब्यशून सदले गेले.   
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िाखनू ठेवलेला तािांसकत प्रश्न १२६०३............. 

श्री.असजत पवाि..... 

 सर्ापती िहोदय, जनुी पेन्शन योजना चाल ू किणाि नाही, असेही आम्ही 

म्हणणाि नाही.  नवीन सनवतृ्ती योजना जशीच्या तशी चाल ूिाहणाि, असाही आिचा 

दावा नाही.  याच्यािध्ये वेळोवेळी काही बदल जि होत गेले, जि ते बदल िाष्ट्रीय 

पातळीवि बदल झालेले असतील.  आज दशेाचे पंतप्रधान िाननीय श्री.निेंद्र िोदी 

साहबे दशेाचे नेततृ्त्व कितात, तेही अनेक वषे गजुिािचे िखु्यिंत्री म्हणनू काि कित 

होते.  असधकािी-किाचािी यांनाही न्याय सिळाला पासहजे. त्याचिोबि दशे,कािर्ाि, 

िाज्य चालले पासहजे.  सन्िाननीय सदथय डॉ.सधुीि तांबे िी याबाबत चचाा किायला 

तयाि आह.े  पढुील काळात याबाबत वेगळा सनणाय झाला ति िाज्याच्या सवकासाला 

सनधी किी न पडता वेगळया प्रकािचा प्रथताव आला ति आिची र्सूिका सकािात्िक 

आह.े 

 श्री.कसपल पाटील : सर्ापती िहोदय, िाननीय उप िखु्यिंत्री िहोदयांची 

र्सूिका ही खलुी आह.े चचचेे दिवाजे त्यांनी खलेु केलेले आहते. त्याबाबत िी त्यांच े

आर्ाि िानतो.  नवीन योजनेसंदर्ाात िाझा प्रश्न आह ेकी, नवीन पेन्शन योजना लाग ू

झाल्यानंति ज्या किाचाऱयांचे अकथिात ितृ्य ू झाले, त्यांना जी िदत कें द्रीय 

योजनेप्रिाणे सिळणे आवश्यक होती, ती िहािारात सिळू शकलेली नाही. सन २०१५ 

नंति ती लाग ूकिण्याच्या सिकािच्या र्सूिकेनंति ०१ नोव्हेंबि २००५ ते सन २०१५ 

च्या दिम्यान ज्यांचे ितृ्य ूझाले, त्यांना त्याचे उपदान आसण ितृ्यनंूति सिळणाऱया 

ससुवधा कें द्रीय योजनेप्रिाणे िाज्य शासन दणेाि का ? जी योजना शासनाने 

थवीकािलेली आह,े? जो त्या योजनेचा र्ाग आह.े    

 

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

 श्री. असजत पवाि : सर्ापती िहोदय, अशा प्रकािे वेगवेगळ्या प्रकािचे प्रश्न 

सनिााण होतात म्हणनू िाननीय सवत्त िाज्यिंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली िागील 

सिकािच्या काळात एक ससिती नेिलेली होती. आताचे िाननीय सवद्िान सवत्त 

िाज्यिंत्री श्री. शंर्िुाज दसेाई ह ेसवा कािकाज पाहत आहते. सन्िाननीय सदथय श्री. 

कसपल पाटील यांनी जो प्रश्न उपसथित केलेला आह,े त्याची इर्थयंर्तू िासहती त्यांनी 

िला द्ावी आसण ती िासहती िी िाननीय िाननीय सवत्त िाज्यिंत्री श्री. शंर्िुाज दसेाई 

यांच्याकडे दतेो आसण त्यांना तपासणी किायला सांगतो. तसेच ते असधकाऱयांची 

िदत घेतील आसण ते थवत: ससितीचे अध्यक्ष आहते. िाननीय सवत्त िाज्यिंत्री         

श्री. शंर्िुाज दसेाई ह ेअभ्यास करुन िाझ्यापढेु प्रथताव सादि कितील आसण त्यानसुाि 

आिचा सवर्ाग त्याचा साकल्ल्याने सवचाि किणाि आह.े तसेच िाननीय िखु्यिंत्री 

िहोदयांशी दखेील चचाा केली जाईल. पण आता सन्िाननीय सदथयांनी सवचािलेल्या 

प्रश्नाबाबत िी त्यांना ठोस असे उत्ति दऊे शकत नाही. पण आिचा सवर्ाग यािधनू 

व्यवहािी िागा काढण्यासाठी प्रयत्न किणाि आह.े ससिती नेिलेली असनू, त्यांच्या 

बैठका सरुु झालेल्या आहते. सन्िाननीय सदथय श्री. कसपल पाटील यांनी सदलेला 

प्रथताव सदिहू ससितीला अभ्यास किण्यासाठी सदला जाईल. तसेच आवश्यकता 

वाटल्यास सन्िाननीय सदथय आसण त्या ससितीची बैठक आयोसजत किण्यासाठी िी 

संबंसधतांना सांगतो. त्यावेळी सन्िाननीय सदथयांनी ससितीला आवश्यक ती िासहती 

द्ावी आसण त्यानंति परिपणूा प्रथताव येईल. आिचा सवर्ाग कोणाविही अन्याय 

किणाि नाही. िाज्यकत्यांनी कधीही असधकािी सकंवा किाचाऱयांवि अन्याय करुन 

िाज्याचा कािर्ाि केलेला नाही. ह ेसनसवावाद सत्य आह.े िाज्याचा कािर्ाि चालसवत 

असताना शेवटच्या िाणसाला दखेील सवसरुन चालता येत नाही याची दखेील सवा 

सन्िाननीय सदथयांनी नोंद घ्यावी.   
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िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

 श्री. असर्जीत वंजािी : सर्ापती िहोदय, िी सदिहू प्रश्नाच्या अनषुगंाने 

िाननीय श्री. असजतदादा पवाि यांना एकच सवनंती किणाि आह.े िी जनुी पेन्शन 

योजना, डीसीपीएस सकंवा एनपीएस योजना लाग ू किायची सकंवा कसे याबाबत 

बोलत नाही. फक्त रासन्झट सपरियडिध्ये असे झालेले आह ेकी, सदनांक १ नोव्हेंबि, 

२००५ नंति जनुी पेन्शन योजना िद्द केली आसण सन २०१० च्या सनयिाप्रिाण े

डीसीपीएस योजना लाग ू केली. आता अनेक प्रकािचे उप संचालक सकंवा 

सशक्षणासधकािी ह े लोकांना पिथपि सांगतात की, एनपीएसचे खात े सरुु किा. 

डीसीपीएस अंतगात अनेक असधकािी आसण किाचाऱयांचे आसण शासनाच े

कॉन्रीब्यटु होते. त्याचा सहशेब सशक्षकांना सिळाला पासहजे आसण त्यािधील ससुतू्रता 

सवत्त सकंवा सशक्षण सवर्ागाच्या िाध्यिातनू िाज्यात सिान लाग ूकेली जाईल काय 

असा िाझा प्रश्न आह.े    

 श्री. असजत पवाि : सर्ापती िहोदय, िाननीय श्री. दवेेंद्र फडवणीस ह ेसन 

२०१९ िध्ये िखु्यिंत्री होते. सवद्िान िाननीय सवत्त िाज्यिंत्री श्री. शंर्िुाज दसेाई 

यांच्या अध्यक्षतेखाली सदनांक १९ जानेवािी, २०१९ िोजी अभ्यास गटाची थिापना 

केलेली आह.े सदनांक १ नोव्हबेि, २००५ िोजी व त्यानंति सनयकु्त होणाऱया असधकािी 

व किाचाऱयांसाठी लाग ूकेलेली िाष्ट्रीय सनवतृ्ती योजनांिधील सवसवध त्रटुींचा अभ्यास 

किण्यासाठी सवत्त सवर्ागाने शासन सनणाय सनगासित केलेला आह.े सन्िाननीय 

सदथयांनी जी सचूना केलेली आह,े त्या सचूनेचा अभ्यास कितील. सदनांक १ 

नोव्हबेि, २००५ िोजी जनुी पेन्शन योजना बंद केली आसण नवीन पेन्शन योजना सरुु 

केली होती. त्यानंति कें द्र शासनाच्या धतीवि ससितीने सशफािस केली. सदनांक १९ 

ऑगथट, २०१९ िोजी शासन सनणायानसुाि िाष्ट्रीय सनवतृ्ती योजनेंतगात शासन अंशदान 

१० टक्के होते ते १४ टक्के केलेले आह.े काही गोष्टी या न्यायप्रसवष्ट आहते. िाननीय 
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न्यायालयाने दखेील त्यासंदर्ाातील काही सनकाल सदलेले आहते. िाननीय 

न्यायालयाच्या पणूा पीठाच्या सदनांक ३० एसप्रल, २०१९ िोजी िागादशानपि  

िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

श्री. असजत पवाि....... 

आदशेासवरुध्द िाननीय सवोच्च न्यायालयात श्री. प्रदीप िहल्ले व इतिांनी सवशेष 

अनिुती यासचका दाखल केलेली आह.े िाज्यातील सवा सवनाअनदुासनत आसण 

अनदुासनत अंशत: अनदुासनत पदांवि सदनांक १ नोव्हेंबि, २००५ पवूी सनयकु्त झालेले 

सवा सशक्षक आसण सशक्षकेत्ति किाचाऱयांना जनुी पेन्शन योजना लाग ूकिण्याचे प्रकिण 

न्यायप्रसवष्ट आह.े ही िाष्ट्रीय सनवतृ्ती योजना आह.े त्यासंदर्ाात या योजनेत वेळोवेळी 

जे बदल होतील त्यासंदर्ाात अभ्यास करुन आिचा सवर्ाग त्यानसुाि अिंलबजावणी 

किण्याचा सवचाि केला जाईल.   

 श्री. सविि काळे : सर्ापती िहोदय, िाज्यातील हजािो सशक्षकांच े लक्ष 

िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा िाननीय सवत्त िंत्री िहोदयांच्या उत्तिाकडे लागलेले आह.े 

सदनांक १ नोव्हेंबि, २००५ नंति ज्या सशक्षकांची आसण सिकािी असधकािी, 

किाचाऱयांची सनयकु्ती झालेली असनू, त्यांच्यासवषयी िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा 

िाननीय सवत्त िंत्री िहोदयांनी र्सूिका थपष्ट केलेली आह.े आम्ही त्याचे थवागत 

कितो. सदनांक १ नोव्हेंबि, २००५ पवूीचा प्रश्न आह.े त्यावेळी जनुी पेन्शन योजना 

लाग ू होती. िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा िाननीय सवत्त िंत्री िहोदयांचा ज्यावेळी 

कायािि असतो त्यावेळी लोकांनी या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वधेले असता त्यांनी असे 

सांसगतले की, तिुच्यावि अन्याय झालेला असनू, िहासवकास आघाडी तो अन्याय 

दिू किणाि आह.े िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा िाननीय सवत्त िंत्री िहोदयांना एकदा 

पटले की ते पटते आसण त्या नंति सनणाय होतो याबद्दल कोणाचेही दिुत नाही. त्यांच े

अनदुान सदनांक १ नोव्हेंबि, २००५ नंति १०० टक्के झालेले आह.े म्हणनू त्यांना 

नवीन योजना लाग ू किण्यासाठी शासनाने सनणाय घेतलेला आह.े त्यािळेु अशा 
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लोकांना जनुी पेन्शन योजना लाग ू होईल काय असा िाझा प्रश्न आह.े यासंदर्ाात 

िहासवकास आघाडीचे सिकाि सनणाय घेईल काय आसण आज अिासंकल्पीय 

असधवशेन संथिसगत होणाि आह.े िाननीय सर्ापती िहोदयांनी सशक्षकांचा  

िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

श्री. सविि काळे....... 

अनदुानाचा प्रश्न दोन वेळा िाखनू ठेवला होता आसण प्रसंगी सर्ागहृाची बैठक 

थिसगतही किावी लागली होती. िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा िाननीय सवत्त िंत्री       

श्री. असजतदादा पवाि या सठकाणी उपसथित आहते. िाननीय सर्ापती िहोदयांनी या 

सवषयासंबंधी िाननीय उप िखु्यिंत्री तिा िाननीय सवत्त िंत्री यांच्यासिवेत बैठक 

आयोसजत करुन प्रश्न िागी लाव ूअसे आश्वासन सदले होते. िाननीय उप िखु्यिंत्री 

तिा िाननीय सवत्त िंत्री या सठकाणी उपसथित आहते. त्यानसुाि िाननीय उप िखु्यिंत्री 

तिा िाननीय सवत्त ितं्री िहोदयांनी सनवेदन किावे आसण या सवनाअनदुासनत 

शाळांसाठी आता आसिाक तितदू किणे शक्य नसल्यािळेु सकिान यादी जाहीि 

किण्यासाठीची पिवानगी िाननीय िखु्यिंत्री आसण सवत्त सवर्ाग दईेल काय एवढाच 

आिचा आग्रही प्रश्न आह.े   

 श्री. असजत पवाि : सर्ापती िहोदय, आपण जी चचाा कितो ती कधीही बाहिे 

बोलली जात नाही. काल िाननीय सर्ापती िहोदयांनी िखु्यिंत्री िहोदयांना फोन 

केला होता, त्यावेळी िी त्यांच्या शेजािी बसलो होतो. िाननीय सर्ापती िहोदयांनी 

िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांची वेळ घ्यावी. सन्िाननीय सदथय श्री. सविि काळे यांनी 

आता जो िदु्दा उपसथित केलेला आह,े तो आसिाक र्ािाच्या संदर्ाातील आह.े 

यासंदर्ाात िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांशी चचाा केल्यासशवाय िी कोणतेही उत्ति 

सर्ागहृाला दऊे शकत नाही. िाननीय िखु्यितं्री िहोदयांनी पढुील आठवड्यात 

सोिावाि, िंगळवाि, बधुवाि आसण गरुुवाि सदनांक ३१ िाचा, २०२२ िोजी जी तािीख 

आसण वेळ पासहजे ती त्यांना सदली जाईल. त्यानसुाि वेळ घ्यावी. त्यावेळी िी दखेील 
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उपसथित िाहीन. तसेच िाननीय प्रा. वषााताई गायकवाड या त्या सवर्ागाच्या िंत्री 

असल्यािळेु त्यांना दखेील बैठकीसाठी आिंसत्रत केल जाईल आसण त्यानसुाि चचाा 

केली जाईल. सर्ागहृ त्या सवषयािळेु सातत्याने बंद पाडले जात होते सकंवा चचाा 

केली जाते.  त्या सशक्षकांचे प्रसतसनधी किणाऱया सन्िाननीय सदथयांची ती र्सूिका  

िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

श्री. असजत पवाि....... 

असणािच याबद्दल कोणाचेही दिूत नाही. िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांशी चचाा करुन 

अंसति सनणाय घतेला जाईल.  

 सर्ापती िहोदय, १ नोव्हबेि, २००५ पवूी लागलेले किाचािी नंति कायि 

झालेले आहते. त्यांना नवीन पेन्शन योजना लाग ूकिावी असे िाननीय न्यायालयाने 

सांसगतलेले आह.े िाननीय न्यायालयात ते प्रकिण सरुु आह.े िाननीय न्यायालय या 

प्रकिणी जो आदशे दईेल त्यानसुाि िहासवकास आघाडी सिकािला कायावही किावी  

िाखनू ठेवण्यात आलेला तािांसकत प्रश्न ििांक १२६०३....... 

लागणाि आह.े दोन्ही सर्ागहृातील सन्िाननीय सदथयांची िते वेगवेगळी अस ू

शकतात आसण वेगवेगळ्या सचूना अस ूशकतात. त्यानसुाि त्यांनी त्यांचे सनवेदन 

िला द्ावे. िी िाननीय सवत्त िाज्यिंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची 

थिापना केलेली आह.े त्यांना त्याबाबत िासहती घेऊन अभ्यास किायला सांगतो. 

त्यानसुाि जो प्रथताव येईल त्यावेळी अंसति सनणाय घेतला जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े सदिहू प्रश्नाविील चचाा संपलेली असल्यािळेु आता 

पढुील प्रश्न चचेला घेण्यात येत आह.े  

 

     -------- 
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जिसपंदा लिभागातीि अलभयंतयांची रिक्त पदे भिण्याबाबत 

(१) * ११८०७ श्री.ससतश चव्हाण, श्री.अििनाि िाजिूकि, श्री.सविि काळे : 

सन्िाननीय जलसंपदा ितं्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यात जलसंपदा सवर्ागात २७०० असर्यंत्यांची पद ेरिक्त असनू असर्यंते व 

किाचाऱ यांची ४७ टक्के पद ेही सेवासनवतृ्तीिळेु रिक्त आहते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शेतकऱ यांच्यादृष्टीने असतशय िहत्वपणूा अशा जलसंपदा 

सवर्ागातील रिक्त पदांिळेु उवारित किाचाऱ यांवि कािाचा असतरिक्त ताण पडत आह,े 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िागील ६ िसहन्यापवूी िहािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक 

कायाकािी असर्यंत्यांच्या ३२४ पदांसाठी परिक्षा/िलुाखती घेऊन सनवड केली, पिंत ु

अद्ाप त्यांना पदथिापना सदली नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंगाने सनवड झालेल्या असर्यंत्यांना पदथिापना दवेनू रिक्त पद े र्िण्याबाबत 

कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह.े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.जयतं पाटीि : (१) होय, अंशत: खिे आह.े 

 खचाातील काटकसि व कोिोनाच्या पाश्वार्िूीिळेु पदर्ितीवि सनबंध होते. 

त्यािळेु पद ेरिक्त आहते. जलसंपदा सवर्ागांतगात िाह ेसप्टेंबि, २०२१ अखिे तांसत्रक 

(कसनष्ठ असर्यंता ते िखु्य असर्यंता संवगाापयंत) संवगाात िंजिू असलेल्या ९८१४ 

पदांपैकी ४०७५ पद ेरिक्त आहते. 

(२) होय, खिे आह.े 

(३) होय, अंशत: खिे आह.े 
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ता.प्र.ि. ११८०७.......... 

श्री. जयंत पाटील...... 

 िहािाष्ट्र असर्यांसत्रकी सेवा पिीक्षा २०१९ किीता सवर्ागाकडून पाठसवण्यात 

आलेल्या (सहायक कायाकािी असर्यंता-७ पद,े सहायक असर्यंता श्रेणी १-२१ पद े

व सहायक असर्यंता श्रणेी २-५५३ पद)े ५८१ पदांकिीता िाह ेऑक्टोबि, २०२१ ते 

फेब्रवुािी, २०२२ या कालावधीत आयोगाकडून िलुाखती घेण्यात आल्या. ति, 

िहािाष्ट्र असर्यांसत्रकी सेवा पिीक्षा २०२० किीता सवर्ागाकडून पाठसवण्यात 

आलेल्या (सहायक कायाकािी असर्यंता-५ पद,े सहायक असर्यंता श्रेणी १- १८ पद े

व सहायक असर्यंता श्रणेी २- ९४ पद)े ११७ पदांकिीता सदनांक १८/१२/२०२१ 

िोजी आयोगािाफा त िखु्य पिीक्षा आयोसजत किण्यात आली होती. तिासप, सदिहू 

पिीक्षांिधनू आयोगाकडून अद्ाप उिेदवािांच्या सशफािशी सवर्ागाकडे प्राप्त 

झालेल्या नाहीत. सशफािशी प्राप्त झाल्यानंति पदथिापना दणे्याची कायावाही तातडीने 

किण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

 श्री. सविि काळे : सर्ापती िहोदय, िाननीय जलसंपदा िंत्री िहोदयांनी सवा 

िाज्याला या असधवेशन काळात अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रकल्पांवि चचाा झाली 

होती. जनू, २०२३ पयंत ह ेिखडलेले सवा प्रकल्प पणूा किण्याचा प्रयत्न केला जाईल 

आसण त्या र्ागातील शेतकऱयांना सदलासा दणे्याचे काि करु आसण पाणी सतिपयंत 
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पोहचसवण्याचे काि करु असे िाननीय जसंपदा िंत्री िहोदयांनी िाज्यातील 

शेतकऱयांना आश्वासन सदले होते. िी त्याचे थवागत कितो.  

 

 

        यानंति श्री. बोडे.... 
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ता.प्र.ि.११८०७..... 

श्री.सविि काळे.... 

या सवा बाबी किण्यासाठी मनषु्ट्यबळाची आवश्यकता असते.  पिंत ुया सवर्ागात 

असर्यंता आसण इति तांसत्रक असधकाऱयांची पद ेरिक्त आहते.  आज इसंजसनयिींगची 

पदवी प्राप्त केलेले हजािो उिेदवाि आम्हाला नोकिी कधी लागेल याची वाट पाहत 

आहते.    पिंत ुया सवर्ागातील पद र्िती िखडलेली आह.े  आज हजािो यवुक 

िाननीय असजतदादांच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवनू आहते.  िी िाननीय श्री.असजतदादा  

पवाि यांचा उल्लेख यासाठी केला की, जलसंपदा सवर्ागाला जिी र्िती किावयाची 

असली तिी त्यांना पद र्ितीच्या पिवानगीसाठी सवत्त सवर्ागाकडे जावे लागत.े  

त्यािळेु िी थपेसससफक सवचाितो की, जलसंपदा सवर्ागात शाखा असर्यंत्यांपासनू 

कायाकािी असर्यंत्यांपयंत रिक्त असलेली पद ेर्िण्याचा सनणाय एसप्रल, २०२२ च्या 

आत घेण्यात येईल काय ? 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, होय. 

----------- 
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न्हािे ग्रुप ग्रामपंचायत (ता.िोहा, लज.िायगड) हद्दीतीि न्हािे-गडबि 

िस्तयाििीि पूिाची दुरुस्ती किण्याबाबत 

  

(२) * १२२१२ श्री.जयतं पाटीि : सन्िाननीय ग्रामलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) न्हावे ग्रपु ग्रािपंचायत (ता.िोहा, सज.िायगड) हद्दीतील न्हावे-गडबल िथत्याविील 

पलू नादरुूथत झाला असल्यािळेु िोठी दघुाटना होण्याची शक्यता सनिााण झाली 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि पलू कोसळल्यास न्हावे, नवखाि व सोनखाि या गावातील 

ग्रािथिांना जाण-ेयेणेचा िागा बंद होणाि असल्याने पयाायी दसुिा िागा नसल्यािळेु 

दळणवळणाच्यादृष्टीने गिैसोयीचे होणाि आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि पलूाच ेथरक्चिल ऑडीट करून पलूाची दरुूथती अिवा नवा 

पलू बांधण्यासाठी तेिील ग्रािथिांनी सावाजसनक बांधकाि सवर्ाग, िोहा व िहाड 

यांना लेखी सनवेदन सदले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले व त्यानषुंगाने न्हावे-गडबल िथत्याविील पलूाच्या दरुूथतीसाठी वा 

नवीन पलू बांधण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.अब्दुि सत्ताि, श्री.हसन मुश्रीफ यांच्याकरिता : (१) अंशत: खिे आह.े 

(२) होय, खिे आह.े 

(३) व (४) न्हावे गडबल पलू हा प्रिखु िाज्यिागा ते न्हावे पोच िागा या इसजिा ि.९१ 

च्या सा.ि.०/०८० िध्ये आह.े 

 सदि पलुाचे थरक्चिल ऑडीट किण्यात आलेले असनू सदि पलुाची दरुुथती 

किणे आवश्यक आह.े सदि पलुाच्या दरुुथतीसाठी सजल्हा परिषदनेे सजल्हा सनयोजन 

ससितीकडे प्रथताव सादि केलेला आह.े सनधीच्या उपलब्धतेनसुाि पलुाच ेकाि हाती 

घेण्याचे सजल्हा परिषदचेे प्रयत्न आह.े 

(५) प्रश्नच उद ्र्वत नाही. 
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ता.प्र.ि.१२२१२.... 

  

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, िायगड सजल्यात ६ हजाि सक.िी. 

लांबीचे िथते सजल्हा परिषदचे्या अखत्यािीत आहते.  असतवषृ्टीिळेु ग्रािीण र्ागातील 

िथते नादरुुथत झालेले आहते.  िी थपेसससफक सवचाितो की, न्हावे ग्रपु ग्रािपंचायत 

हद्दीतील न्हावे-गडबल िथत्याविील पलू नादरुुथत झाल्यािळेु या पलुाची दरुुथती 

किण्यासाठी िाज्य सिकाि खास बाब म्हणनू सनधी उपलब्ध करुन दणेाि काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, असतवषृ्टी झाल्यानंति नादरुुथत झालेल्या 

कािांसंदर्ाात प्रत्येक सजल्यातनू दरुुथती किण्याबाबतच ेप्रथताव प्राप्त झालेले आहते. 

या  कािांच्या दरुुथतीसाठी अिासंकल्पािध्ये ३१८ कोटी रुपयांची तितदू केली आह.े  

सशवाय पिुवणी िागणी २०० कोटी रुपयांची आह.े  त्या बाबतचा प्रथताव िाननीय  

सवत्त िंत्री श्री.असजतदादा पवाि यांच्याकडे पाठसवला आह.े  त्यांच्याकडून सनधी 

उपलब्ध झाल्यानंति ज्या ज्या सठकाणी अत्यावश्यक दरुुथती किावयाची आह ेत्या 

सठकाणी सनधी दणे्यात यईेल. 

 श्री.शसशकांत सशंद े: सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदयांनी सांसगतले की, सनधीची 

उपलब्धता झाल्यानंति दरुुथतीसाठी सनधी दणे्यात येईल.  िी थपेसससफक सवचारु 

इसच्ितो की, म्हावे-गडबल िथत्याविील या पलुाची सकंित सकती आह,े जि या 

पलुाची सकंित ३० लाख रुपयांच्या वि असेल ति ह ेकाि डीपीसीतनू िंजिू किता 

येते काय, नसल्यास, या पलुाच्या दरुुथतीसाठी कोणत्या िाध्यिातनू सनधी उपलब्ध 

करुन दणे्यात येईल ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, या पलुाची सकंित ४० लाख रुपये आह.े  

या पलुाच्या दरुुथतीचे काि सजल्हा परिषदचे्या िाध्यिातनू झाले नाही ति सिकािच्या 

िाध्यिातनू सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

 श्री.असनकेत तटकिे : सर्ापती िहोदय, कोकणात असे अनेक पलू आहते की 

ते नादरुुथत आहते. गले्या वषी  िरुुड-कासशद िथत्यावि एक पलू कोसळून चाि 

लोकांना आपला जीव गिवावा लागला होता.  िी थपेसससफक सवचाितो की, 

कोकणातील अशा सकती पलुांच्या थरक्चिल ऑडीटच े रिपोटा आपल्याकडे आले 

आहते,  नादरुुथत असलेल्या सवाच पलुांच्या दरुुथतीसाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात 
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ता.प्र.ि.१२२१२.... 

श्री.असनकेत तटकिे.... 

येईल काय, डीपीसी व्यसतरिक्त कोकणाला जे पॅकेज दणे्यात आलेले आह ेत्यािध्ये 

या पलुांच्या दरुुथतीचा अंतर्ााव किण्यात येईल काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, हा प्रश्न न्हावे ग्रपु ग्रािपंचायत, ता.िोहा, 

सज.िायगड हद्दीतील न्हावे-गडबल िथत्याविील पलुाची दरुुथती किण्यापिुता ियाासदत 

आह.े  या पलुाचे थरक्चिल ऑडीट किण्यात आलेले आह.े  अन्य नादरुुथत पलुांच े

थरक्चिल ऑडीट किण्यात येईल.  तसेच अन्य पलुांची िासहती घेऊन ती 

सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात येईल. 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, चिीवादळ आल्यानंति कोकणात 

झालेल्या नकुसानीपोटी कोकणाला पॅकेज दणे्यात आलेले आह.े  त्या चिीवादळाची 

सरुुवात जेिनू झाली होती तेिनू न्हावे ह ेगाव जवळच आह.े  िाझी सवनंती आह ेकी, 

चिीवादळाच्या पाश्वार्िूीवि कोकणाला जे पॅकेज दणे्यात आलेले आह ेत्यातनू या 

िोट्या पलुाच्या दरुुथतीसाठी सनधी सदला पासहजे.  िी थपेसससफक सवचाितो की, ग्राि 

सवकास सवर्ागाला जो सनधी प्राप्त झाला आह ेत्यातनू या पलुाच्या दरुुथतीसाठी सनधी 

सदला जाईल की अन्य हडे अंतगात सनधी सदला जाईल ? सर्ापती िहोदय, आम्ही 

४५ सदवस अगोदि प्रश्न दते असतो. त्यािळेु त्या प्रश्नाला सिाधानकािक उत्ति सदले 

पासहजे.  िी पनु्हा एकदा सवचाितो की, या पलुाच्या दरुुथतीसाठी सनधीची तितदू 

किण्यात येईल काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, िी थपष्ट सांसगतले आह ेकी, तज्ञांनी 

सदलेल्या िासहतीनसुाि या पलुाच्या दरुुथतीसाठी ४० लाख रुपये उपलब्ध करुन 

दणे्यात येतील. 

--------- 
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गटलशक्षणालिकािी, लिस्ताि अलिकािी या पदांिि बी.एड./एम.एड. 

अहहतािािकांची स्पिाह पिीके्षद्वािे लनयकु्ती किण्याबाबत 

  

(३) * १२२१३ श्री.सिेुश िस : सन्िाननीय ग्रामलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील सजल्हा परिषदचे्या पीएचडी व नेट-सेट (यजूीसी) धािक सशक्षकांना 

प्रशासकीय वगा-१ व वगा-२ च्या गटसशक्षणासधकािी, सवथताि असधकािी या पदांवि 

सािावनू घेण्याकिीता शासनाने परिपत्रक काढून प्रथताव/ िासहती िासगतली आह,े ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त पदांसाठी शैक्षसणक पात्रता व व्यावसासयक पात्रता ही बी.एड./ 

एि.एड. धािक असनू, सदि पद ेबी.एड./ एि.एड. धािक, सजल्हाथतिीय सवर्ागीय 

पिीक्षा तसचे िहािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेद्वािे र्िली जात होती, ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि पद ेही बी.एड./ एि.एड. धािक सशक्षकांिधनू न र्िता नेट-सटे 

(यजूीसी), पीएचडी अहाता धािक सशक्षकांिधनू र्िली जात असल्याने बी.एड./ 

एि.एड. पात्रता धािक सशक्षकांिध्ये असंतोषाची र्ावना सनिााण झाली आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन प्रशासकीय वगा-१ व वगा-२ 

च्या गट सशक्षणासधकािी, सवथताि असधकािी या पदांवि बी.एड./एि.एड. पात्रता 

धािक सशक्षकांची सनयकु्ती थपधाा पिीके्षद्वािे किण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.अब्दुि सत्ताि, श्री.हसन मुश्रीफ यांच्याकरिता : (१) अंशत: खिे आह.े 

 पीएचडी व नेट/ सेट धािकांना िहािाष्ट्र सशक्षण सेवा, गट-अ व ब (प्रशासन 

शाखा) या संवगाातील पदावि सािावनू घेण्याबाबत कोणतेही परिपत्रक काढून प्रथताव 

िागसवलेला नसनू, शालेय सशक्षण सवर्ागाकडे प्राप्त झालेल्या सवधानसर्ा तािांसकत 
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ता.प्र.ि.१२२१३..... 

श्री.अब्दलु सत्ताि..... 

प्रश्न ि.२८८८३ संदर्ाात, त्या सवर्ागाने प्रश्नाच्या अनषुंगाने िासहती या सवर्ागाकडे 

िागसवली होती. या तािांसकत प्रश्नाच्या अनषुंगाने सवर्ागीय आयकु्तांिाफा त संबंसधत 

सजल्हा परिषदांकडून िासहती िागसवण्यात आली होती. या िासहती िागसवलेल्या 

पत्राच्या संदर्ाात ग्रािसवकास सवर्ागाकडे सनवेदन प्राप्त झाले होते. त्या सनवेदनाच्या 

अनषुंगानेही िासहती सवर्ागीय आयकु्तांकडून पत्राद्वािे िागसवण्यात आली होती. 

 

(२) व (३) िहािाष्ट्र सशक्षण सेवा, गट-अ व ब (प्रशासन शाखा) या संवगाातील 

सशक्षणासधकािी व तत्सि वगा-१ आसण उपसशक्षणासधकािी व तत्सि वगा-२ 

संवगाासाठी सदनांक ०५/०७/२०१६ च्या असधसचुनेन्वये शालेय सशक्षण व िीडा 

सवर्ागाने सेवाप्रवेश सनयिािध्ये सधुािणा केली आह.े सदि सधुािणेनसूाि 

सशक्षणासधकािी व गटसशक्षणासधकािी पदाच्या सिळसेवा प्रवेशाकिीता सांसवसधक 

सवद्ापीठाची कोणत्याही शाखतेील पदवी सकंवा शासनाने त्यास सितलु्य म्हणनू 

जाहीि केलेली अन्य कोणतीही अहाता धािण केलेल्या उिेदवािास पात्र ठिसवण्याची 

तितदू आह.े  

 ति उपसशक्षणासधकािी पदाकिीता पदोन्नती व सवर्ागीय थपधाा परिक्षेच्या 

कोट्यािध्ये िहािाष्ट्र सशक्षण सेवा गट क िधील व सजल्हा तांसत्रक सेवा गट क िधील 

पद धािण केलेले व त्या पदावि सकिान ५ वषा सनयसित सेवा पणूा केलेली असण े

आवश्यक आह.े जेष्ठता असधन पात्रता या सनकषाच्याद्वािे पदोन्नती कोट्यातनू ति, 

थपधाा परिक्षेच्या सनकालाच्याआधािे तयाि केलेल्या गणुवत्ता यादीच्याआधािे 

सवर्ागीय थपधाा परिके्षच्या कोट्यातनू सनवडीने पात्र ठरु शकतात. 

(४) व (५) सशक्षणासधकािी, उप सशक्षणासधकािी व तत्सि संवगाासाठी सेवाप्रवशे 

सनयिानसुाि कोणत्याही शाखतेील पदवी ही अहाता सनसित केलेली आह.े बी.एड. 

/एि.एड. ही अहाता, पदवी नंति धािण केली जाते. त्यािळेु असे बी.एड./ एि.एड. 

अहाता धािक ह ेपदवी उत्तीणा असल्यािळेु त्यांना िहािाष्ट्र लोकसेवा आयोग अिवा 

अन्य थतिावि आयोसजत किण्यात येणाऱया थपधाा परिके्षस बसता येईल. त्यािळेु या 

अनषुंगाने कायावाही किण्याचा प्रश्नच उद ्र्वत नाही. 
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ता.प्र.ि.१२२१३..... 

 श्री.सिेुश धस : सर्ापती िहोदय,  शासन सनणाय सनगासित केल्यािळेु सजल्हा 

परिषदतेील सशक्षकांच्या बाबतीत अडचण सनिााण होत आह.े  कािण या शासन 

सनणायात काही अटी टाकलेल्या आहते. या अटी सवर्ागापासनू सजल्हा परिषदपेयंत 

सदु्धा लाग ू केलेल्या आहते.  पवूी ही पद े केवळ सजल्हा परिषदचे्या सशक्षकांिधनू 

र्िण्यात येत होती.  िी थपेसससफक सवचाितो की, सशक्षकांिधनू थपधाा पिीक्षा सकंवा 

सवर्ागीय थपधाा पिीक्षा घेऊन ही पद ेर्िण्यात यतेील काय, तसेच ही र्िती किताना 

सशकसवण्याचा अनरु्व सवचािात घेण्यात येईल काय ? केवळ उच्च सशक्षण या 

सनकषावि र्िती सकंवा पदोन्नती किता कािा नये. असे झाल्यास त े सवासािान्य 

उिेदवाि आसण सशक्षकांवि  अन्याय किणािे ठिणाि असल्यािळेु या बाबतीत शासन 

काही वेगळा सवचाि किणाि आह ेकाय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, गटसशक्षणासधकािी, सशक्षण सवथताि 

असधकािी या पदासाठी बी.एङ, एि.एड. या अहाताधािकांची सनयकु्ती थपधाा 

पिीके्षद्वािेच किता येते. या पदी िेट सनयकु्ती किण्याची पद्धत नाही. पिंत ुइति उिेदवाि 

या थपधाा पिीक्षेिध्ये र्ाग घेऊ शकतात.  २०२०-२०२१ च्या दिम्यान सवधानसर्ा 

तािांसकत प्रश्न ि.२८८८३ हा शालेय सशक्षण सवर्ागाचा होता. या सवर्ागातील रिक्त 

पद,े वगा-१ व वगा-२ या सशक्षण सवथताि असधकाऱयाच्या प्रशासकीय पदावि सजल्हा 

परिषदिेध्ये पीएचडी धािक सशक्षकांची सनयकु्ती किण्याबाबत शालेय सशक्षण व िीडा 

सवर्ागाकडून सचूना प्राप्त झाल्या होत्या.  यािध्ये थपष्ट आह े की, अशाप्रकािे 

कोणत्याही िेट सनयकु्त्या दतेा येणाि नाहीत. पिंत ुते थपधाा पिीके्षला बस ूशकतात. 

 श्री.सविि काळे : सर्ापती िहोदय, िाननीय िाज्यिंत्र्यांनी सदलेले उत्ति 

बिोबि आह.े पिंत ुकोणाचीही िागणी नसताना २०१६ िध्ये तत्कालीन ससचवांनी 

थवत:च्या िनिानीप्रिाण े सेवा प्रवेश सनयि तयाि केले.  आम्ही त्यास सविोध केला 

होता.  गट सशक्षणासधकािी, सशक्षण सवथताि असधकािी, उप सशक्षणासधकािी, 

सशक्षणासधकािी ही सशक्षण क्षेत्रातील पद ेआहते.   या पदावि सशक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती 

पासहजे म्हणनू थव.यशवतंिावजी चव्हाण यांनी सजल्हा परिषदांची थिापना किण्याचा 

िांसतकािण सनणाय घेतला.  तेव्हापासनू हा कायदा अंिलात आला. 

 

       नंति श्री.कांबळे..... 
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ता.प्र.ि.१२२१३.... 

श्री. सविि काळे .... 

िी आपले दखेील लक्ष वेधतो. आपण सशक्षक होता. िी दखेील सशक्षक आह.े जो 

बी.एड्. झाला आह,े एि.एड्. झाला आह,े त्याला येिे संधी सदली पासहजे. िला 

िाननीय िंत्र्यांना सांगावयाचे आह ेकी, सेवा प्रवशे सनयिािध्ये दरुुथती केली पासहजे. 

उत्तिािध्ये कोणताही पदवीधि म्हटलेले नाही. सेवा प्रवेश सनयिात दरुुथती करुन 

बी.एड्. व एि.एड्. झालेल्या व्यक्तींनाच ही संधी उपलब्ध करुन दणे्यासाठी आपण 

पावले उचलणाि का ? 

श्री. अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, तमु्हाला सवा िाहीत आह.े सदनांक 

५.२.२०१६ िोजी असधसचूना सनघाल्यानंति शालेय सशक्षण व िीडा सवर्ागाच्या 

सेवा प्रवेश सनयिात सधुािणा केलेली आह.े सदि सधुािणेनसुाि सशक्षणासधकािी व 

गटसशक्षणासधकािी या पदाच्या सिळसेवा परिक्षकेरिता सवद्ापीठाची कोणत्याही 

शाखतेील पदवी सकंवा शासनाने त्यास सितलु्य म्हणनू जाहीि केलेला असेल अशी 

अन्य कोणतीही अहाता धािण केलेल्या उिेदवािास पात्र ठिसवण्यात येईल. िाज्यातील 

सवसवध असधकािी, किाचािी यांचे सेवा प्रवशे सनयिानसुािच ठिसवले जातात, 

त्यापध्दतीने त्यांनाही, िी अगोदि बोललो त्याप्रिाणे, त्यािध्ये र्ाग घेण्याचा 

असधकाि आह,े ते परिके्षला बस ूशकतात. 

---- 
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िाज्यातीि आशा सेलिकांच्या मागण्या मान्य किण्याबाबत 

(४) * १२३३४ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत लमर्ाह, श्री.अलभलजत िंजािी, 

श्री.िाजेश िाठोड : सन्िाननीय सािहजलनक आिोग् य ि कुटंुब कल् याण मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) ओिोस (सज.ससंधदुगुा) येिे आशा सेसवका यांनी िाष्ट्रीय आिोग्य असर्यान कायि 

करुन सनधीत वाढ किा, आशा सेसवकांना सेवेत कायि सािावनू घ्यावे,  

सकिान वेतन लाग ू किा व सवा सािासजक सवलती द्ाव्यात यासह सवसवध 

िागण्यांसाठी सदनांक १० ऑगथट, २०२१ िोजी वा त्यासिुािास जेलर्िो आंदोलन 

केले असल्याचे सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आंदोलन असधक तीव्र करु असा 

इशािाही या आशा सेसवकांनी सदला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुंगाने आशा 

सेसवकांच्या िागण्या पणूा किण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.िाजेश टोपे : (१) व (२) ह ेखिे आह.े  

(३) सदनांक १७ जलैु, २०२० च्या शासन सनणायानसुाि आशा थवयंसेसवका व 

गटप्रवताक यांना प्रत्येकी रुपये २०००/- व रुपये ३०००/- प्रिाणे ऑक्टोबि, २०२१ 

पयंतचे िानधन अदा किण्यात आले आह.े तसेच सदनांक ०७/०३/२०२२ च्या शासन 

सनणायान्वये आशा थवयंसेसवका व गटप्रवताक यांना िाह ेनोव्हेंबि, २०२१ ते िाचा, 

२०२२ या कालावधीतील जनु्या दिाने व सदनांक ९ सप्टेंबि, २०२१ च्या शासन 

सनणायानसुाि िान्य केलेले िाह े जलैु, २०२१ ते िाचा, २०२२ या कालावधीतील 

वाढीव िानधन अदा किण्यास िान्यता सदली आह.े सदि िानधन अदा किण्याची 

कायावाही सरुु आह.े  

 सािासजक सिुक्षा अंतगात कोसवड-१९ चे काि किताना कोसवडिळेु ितृ्य ू

झाल्यास प्रधानिंत्री गिीब कल्याण सविा योजनेतंगात आशांच्या कुटंुसबयांना रुपये 

५०.०० लक्ष इतका सनधी प्राप्त होणाि आह.े त्याच प्रिाणे आशांचा कोणत्याही प्रकािे 

ितृ्य ूझाल्यास जीवन ज्योती सविा योजनेतगंात रुपये २.०० लक्ष, प्रधानिंत्री अपघात 

सिुक्षा सविा योजनेतगंात अपघाती ितृ्य ू झाल्यास रुपये २.०० लक्ष सकंवा 

अपघातािध्ये शिीिाचा कोणताही एक अवयव कायिचा सनकािी झाल्यास रुपये  
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ता.प्र.ि.१२३३४.... 

श्री. िाजेश टोपे .... 

१.०० लक्ष प्राप्त होणाि आह.े श्रियोगी पेंशन योजना व अटल पेंशन योजनेची 

अंिलबजावणी किण्यात येत आह.े आशा व गटप्रवताक ह े कािावि आधारित 

िोबदला प्राप्त किणािे घटक असल्यािळेु कायि सेवेत सािावनू घेणे, सकिान वेतन 

लाग ूकिणे इ. िागण्या िान्य किता येत नाहीत.  

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

 डॉ. प्रञा सातव : सर्ापती िहोदय, कोिोना िहािािीच्या काळात जीव 

धोक्यात घालनू घिोघिी जावनू २४ बाय ७ सवेा किण्याचे काि आशा वका ि व गट 

प्रवताक यांनी केले आह.े िहािाष्ट्राच ेिाननीय िखु्यिंत्री श्री. उद्धव ठाकिे यांनी सधु्दा 

त्यांना "सपलसा ऑफ िहािाष्ट्र" असे उद्गाि काढून संबोसधत केले आह.े आशा वका ि 

व गट प्रवताक यांना प्रत्येकी २ ते ३ हजाि इतकेच िानधन सदले जात.े प्रसत सदन 

कािगािप्रिाणे धिले ति १७८ रुपये प्रसत सदन होतात. आज इतके किी तटुपुंजे 

िानधन कोणालाही नाही. साधा कािगािसधु्दा ५०० ते ७०० रुपये प्रसत सदन 

किासवतो. त्यािळेु या िानधनािध्ये वाढ करुन सकिान वेतन कायद्ानसुाि १२ ते १५ 

हजाि रुपये इतके िानधन दणेे आवश्यक आह.े शासन यासाठी सनणाय घेणाि का ? 

उत्तिात असे सांसगतले आह ेकी, जलैु, २०२१ ते िाचा, २०२२ या काळातील वाढीव 

िानधन दणे्याचे शासनाने सदनांक ९ सप्टेंबि, २०२१ च्या शासन सनणायानसुाि िान्य 

केले आह.े िात्र ह ेवाढीव िानधन दणे्याची प्रसिया अद्ापपयंत दखेील सरुु झालेली 

नाही. त्याची अिंलबजावणी कधीपयंत होणाि आह े? आशा सेसवकांच्या ितृ्यनंूति 

जीवनज्योती सविा योजनेंतगात, अपघात झाल्यास २ लाख रुपये व शिीिातील 

कोणताही अवयव कायिचा सनकािी झाल्यास १ लाख रुपये अशी कें द्र शासनाच्या 

योजनेतनू आशा सेसवकांच्या कुटंुबीयांना िदत केली जाते. िाज्य शासनाच्या 

योजनांतनू आशा सेवकांसाठी सकिान ५ लाख रुपयांच्या सवम्याचा लार् दणे्यात यावा 

अशी िाझी िागणी आह.े 
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ता.प्र.ि.१२३३४.... 

 श्री. िाजेश टोपे : सर्ापती िहोदय, आशा वका िप्रती सनसितपणे सवांची 

सहानरु्तूी आह.े ३ प्रश्न सवचािले आहते. सकिान वेतन दणेाि का असे म्हटले आह.े 

सन २००५ िध्ये कें द्र सिकाि व िाज्य शासनाने सिळून आशा वका िची योजना सरुु 

केली आह,े त्यािध्ये कािावि आधारित िोबदला सदला जातो. कािावि आधारित 

िोबदला याच िाध्यिातनू आशा वका िच्या नेिणकुा केल्या जातात. कािावि 

आधारित िोबदला हा सवषय असल्यािळेु त्यांना सकिान वेतन दणेे सकंवा कायि 

किणे वगैिे हा सवषय उत्तिात फाि सथुपष्ट किण्यात आला आह.े आता आशा वका िला  

नॉन रायबल एरियािध्ये जवळपास एकूण १० हजाि रुपये सिळू शकतात अशी 

परिथिती आह ेआसण रायबल एरियािध्ये जवळपास एकूण ११ हजाि रुपये सिळू 

शकतात अशी त्यांच्या कािावि आधारित व्यवथिा  किण्यात आली आह.े िी 

वाढीव िानधन अंिलबजावणीच्या बाबतीत सांगेन की, जलैु िसहन्यांत त्यांनी जेव्हा 

संप पकुािला होता, तेव्हा साधािणपणे वाढ किण्यात आली होती. आशा वका िला 

१५०० रुपये आसण गट प्रवताकाला १७०० रुपय ेवाढ किण्यात आह.े त्याची सगळी 

एकूण दये िक्कि िाचा अखिेपयंत सनसितपणे दते आहोत. त्यािध्ये िाज्याचा सहथसा  

१८० कोटी रुपयांचा िासहलेला आह.े तो सनसितपणे िाचा अखिेपयंत म्हणजे आज 

२५ तािीख आह,े अजनू ४-५ सदवसांच्या आत सिळेल. सवत्त सवर्ागाने त ेिंजिू केले 

आह.े कोणत्याही परिसथितीत िाचा अखिेपयंत आशा वका िचे संपणूा दयेक, वाढीव 

आह े त्याच्यासह, पणूा दणे्यात येईल. ५ लाख रुपयांचा सािासजक िदतीच र्ाग 

सांसगतला आह.े िला एक बाब सांगायची आह ेकी, त्यांची जी सचूना, िागणी आह,े 

त्याबाबत योग्य सवचाि किण्यात येईल. 

 श्री. सदार्ाऊ खोत : सर्ापती िहोदय, िला एक बाब सचुवायची आह.े 

आशा वका ि व गट प्रवताक यांनी िाज्यात कोिोनाच्या काळात फाि चांगले काि केले 

आह.े सहानरु्तूीने सवचाि करुन त्यांच्या अनदुानािध्ये वाढ किणे अत्यंत गिजेच े

आह.े कािण कोिोना काळात आशा वका ि व गट प्रवताक ही दोनच िाणसे कोिोना 
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रुग्णाजवळ जात होती, घिांत पोहोचत होती. आपण त्यांचे िानधन िोडे वाढसवण े

गिजचे आह.े आपण त्याचा सहानरु्सूतपवूाक सवचाि किावा. 

ता.प्र.ि.१२३३४.... 

 श्री. िाजेश टोपे : सर्ापती िहोदय, िी आताच सांसगतले आह े की, जलैु 

२०२१ ला आशा वका िला १५०० रुपये वाढ सदली होती आसण गट प्रवताकाला 

१७०० रुपये वाढ सदली होती. आता आपण िाचा िसहन्यािध्ये आहोत, एसप्रल, ि,े 

जनू नंति जलैु, २०२२ पासनू आणखी ५०० रुपये वाढ सनसितपण ेकिण् यात येईल 

आसण त्या पध्दतीने त्या वाढीचे अनदुान त्यानंतिच्या काळात सदले जाईल. 

 श्री. शसशकांत सशंद े : सर्ापती िहोदय, आपल्याला िाहीत आह े की, 

कोिोनाच्या काळात डॉक्टि सधु्दा उपलब्ध होत नव्हते, सवाात जाथत कािे आशा 

वका ि व सपुिव्हायजि यांनी केली आहते. येिे जाहीि केले की सकिान वेतन दतेा येत 

नाही, कायदशेीि घेता येत नाही आसण िानधनात पनु्हा ७०० रुपये वाढ किण्याच्या 

बाबतीतील सनणाय घेतलेला आह.े 

सर्ापती िहोदय, त्यांची िागणी सकती होती आसण िानधन म्हणनू त्यांना 

सकती सिळणाि आहते ? कोिोना काळात ज्यांचा ितृ्य ूझाला आह,े त्यांना आपण 

५० लाख रुपये दणे्याचा सनणाय घेतलेला आह.े कोिोना काळात ितृ्य ू झालेल्या 

लोकांना िदत केली आह ेका, केली असल्यास, सकती लोकांना िदत केली आह े? 

 श्री. िाजेश टोपे : सर्ापती िहोदय, िी वाढीच्या बाबतीत सांसगतले आह ेकी, 

आम्ही त्यांच्या संघटनेबिोबि बसनू १५०० रुपये वाढ िागच्या वषी केली. त्यांचा 

पणूा ॲरिअसा िाचा अखिेपयंत पढुील चाि सदवसांत दणे्यात येईल. जलैुपासनू पनु्हा 

५०० रुपये वाढसवण्यात येतील. िाज्याची त्यांच्या प्रती सहानरु्सूत आह.े ही कें द्र 

सिकािची वाढ नाही ति ही पणूापणे िाज्य शासनाची वाढ आह.े आपण ५० लाख 

रुपयांच्या संदर्ााने िदतीचा हात दते आहोत. एकूण ११ आशा वका िच्या कुटंुबीयांना 

त्यांचा ितृ्य ूझाला असल्याने पंतप्रधान गिीब कल्याण पॅकेजच्या अंतगात लार् दणेाि 
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आहोत, त्यापैकी ८ आशा वका िना लार् दणे्यात आला आह.े ३ आशा वका िचे 

प्रकिण कें द्र शासनाकडे पाठसवण्यात आले आह.े ते लवकिच दणे्या येणाि आह.े  

 

 

ता.प्र.ि.१२३३४.... 

श्री. िाजेश टोपे .... 

 सर्ापती िहोदय, िी िदु्दाि आशा वका िच्या संदर्ाात एक िहत्त्वाची घोषणा 

करु इसच्ितो. आपण बेथट पिफॉसिंग २ आशा वका िला आतापयंत ५ हजाि रुपयांच े

बसक्षस प्रत्येक सजल्यात दते होतो. आशा वका िने खपू चांगले काि केले आह.े आता 

बसक्षसािध्ये वाढ केली आह.े आता प्रत्येक सजल्यात बेथट पिफॉसिंग पसहल्या आशा 

वका िला ५० हजाि रुपये आसण दसुऱया आशा वका िला ३० हजाि रुपये असे पसहले 

व दसुिे पारितोसषक असणाि आह.े 

                   नंति श्री. खचे ....  
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ता.प्र.ि.१२३३४.... 

श्री.िाजेश टोपे... 

िाज्यािध्ये नवीन घोषणा करु इसच्ितो की, िाज्यातील  पसहल्या ििांकाच्या बेथट 

आशा वका िला १ लाख रुपयांचे पारितोसषक दणे्यात येईल. िाज्यातील दसुऱया 

ििांकाच्या बेथट आशा वका िला ७५ हजाि रुपये पारितोसषक दणे्यात येईल. 

त्याचप्रिाणे िाज्यातील सतसऱया ििांकाच्या बेथट आशा वका िला ५० हजाि रुपयांच े

पारितोसषक दणे्यात येईल. अशा प्रकािे प्रोत्साहानात्िक पारितोसषके दणे्यात येणाि 

आहते. 

     ------ 
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घाटंजी (लज.यितमाळ) तािुक्यातीि लनम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे  

काम सुरु किण्याबाबत 

(५) * १२३१७ श्री.िामदास आंबटकि, श्री.नागोिाि गाणाि : सन्िाननीय 

जिसपंदा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) घाटंजी (सज.यवतिाळ) तालकु्यातील पैनगंगा नदीविील सनम्न पैनगंगा 

प्रकल्पाला सन १९९७ िध्ये प्रशासकीय िान्यता दवेनू २५ वषााचा कालावधी 

होऊनही सदि प्रकल्पाचे काि सरुु न झाल्याने चंद्रपिू व यवतिाळ सजल्यातील 

शेतकिी ससंचनापासनू वंसचत असल्याचे सदनांक २१ सडसेंबि, २०२१ िोजी वा 

त्यासिुािास सनदशानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले व त्यानषुंगाने सदि ससंचन प्रकल्पाच्या कािाकिीता सनधी उपलब्ध 

करून दवेनू काि सरुू किण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.जयतं पाटीि : (१) अंशत: खिे आह.े 

 सनम्न पैनगंगा प्रकल्पास सन १९९७ िध्ये िळू प्रशासकीय िान्यता 

शासनािाफा त दणे्यात आली आह.े त्यानंति प्रिि सधुारि त प्रशासकीय िान्यता 

प्रथतावास सदनांक १४/०८/२००९ िोजी सवदर्ा पाटबंधािे सवकास िहािंडळ, नागपिु 

यांनी िान्यता सदली. या कालावधीिध्ये प्रकल्पाकिीता आवश्यक वनजिीन, 

पयााविण िान्यता, पनुवासन सवषयक बाबी ही कािे किण्यात आली. या प्रकल्पाच े

धिणाचे कािास अगोदि पासनू थिासनक प्रकल्पग्रथतांचा असलेल्या तीव्र सविोधािळेु 

वािंवाि अडचणी आल्या. िाह,े जलैु, २००७ िध्ये या प्रकल्पाविील शासकीय 

असधकािी यांना िािहाणीची घटना घडली. त्यानंति सन २०११ िध्ये या प्रकल्पाचे 

बांधकािास प्रत्यक्ष सरुुवात किण्यात आली, तिासप, प्रकल्पग्रथतांच्या, थिासनक 

लोकप्रतीसनधींच्या तीव्र सविोधािळेु सदि धिणाचे काि िाह े िे, २०१२ िध्ये 

बळजबिीपवूाक बंद पाडण्यात आले. तेव्हा पासनू या प्रकल्पाचे काि बंद अवथिेत  
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ता.प्र.ि.१२३१७.... 

श्री.जयंत पाटील.... 

आह.े 

(२) प्रकल्पाच्या सधुारित अंदाजपत्रकास सधुारित प्रशासकीय िान्यता आवश्यक 

आह.े त्यासाठी या प्रकल्पाविील दोषाबाबत व फेिसनयोजनाबाबत िाज्यथतिीय  

तांसत्रक सल्लागाि ससिती, नासशक यांचेकडे तांसत्रक तपासणी किण्यात आली आह.े 

सदि तपासणी अहवालाच्या त्रटुीपतूातेची कायावाही प्रगतीपिावि आह.े  

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

 श्री.नागोिाव गाणाि : सर्ापती िहोदय, यवतिाळ सजल्यातील घाटंजी 

तालकु्यातील सनम्न पैनंगगा प्रकल्पाचा हा प्रश्न आह.े या प्रकल्पाचे काि बंद पडले 

आह.े ह ेकाि बंद पडण्याचे खिे कािण दोन िाजकीय नेत्यांची तेिे असलेली र्ांडण े

ह े आह.े िंत्री िहोदयांनी लेखी उत्तिात असे निदू केले आह े की, तपासणी 

अहवालाच्या त्रटुी पतूातचेी कायावाही प्रगतीपिावि आह.े िाझा प्रश्न असा आह ेकी, 

त्रटुी पतूातेची कायावाही केव्हा सरुु झाली व सकती कालावधीिध्ये ती पणूा होईल. 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, या प्रकल्पाला १९९७ िध्ये प्रशासकीय 

िान्यता सदलेली आह.े जवळपास २५ वषााचा कालखडं उलटलेला आह.े सन २००९ 

िध्ये सधुारित प्रशासकीय िान्यता दणे्यात आली. त्रटुीपतूातेची कायावाही 

प्रगतीपिावि आह.े एसएलटीसीने प्रकल्पाचे फेि सनयोजन किण्याबाबत ससूचत केले 

आह.े प्रकल्पातनू उपसा ससंचन योजना वगळून सिुािे ९ हजाि हके्टि ससंचनके्षत्र इति 

ग्राव्हीटी पध्दतीने दसुऱया बाजलूा जाते काय यासाठी प्रयत्न सरुु आहते. प्रकल्पाची 

सकंित जाथत असल्यािळेु प्रकल्पाचे टप्पासनहाय फेि सनयोजन केलेले आह.े या फेि 

सनयोजनासह प्रथताव शासनास प्राप्त झाला असनू त्याच्या िान्यतचेी कायावाही 

शाासन थतिावि सरुु आह.े दोष िकु्ततेच्या कािाबाबत िी काल आढावा घेतला 

असनू ८ सदवसात काि पणूा होईल व तातडीने सनसवदा काढण्याचे काि किण्यात 

येईल. हा प्रकल्प खपू सदवसापासनूचा आह,े हा प्रकल्प िाष्ट्रीय प्रकल्प होतो काय ते  
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ता.प्र.ि.१२३१७.... 

श्री.जयंत पाटील.... 

किण्यासाठी सन २०११ पासनू प्रयत्न सरुु आह.े िाष्ट्रीय प्रकल्पात ज्या तीन अटी 

आहते त्यातील एक अट दोन लाख हके्टिपेक्षा जाथत ससंचन व्हायला पासहजे. 

त्यािध्ये तो प्रकल्प बसतो. आंतििाज्य प्रकल्पात तो बसतो. आंतिदशे म्हणजे दसुऱया 

दशेांशी संबंसधत आह ेकाय ति तसे नसनू दोन अटींिध्ये हा प्रकल्प बसतो. शेजािच्या 

दशेाशी प्रकल्प संबसधत असेल ति िाष्ट्रीय प्रकल्प होण्याच्या दोन अटींिध्ये तो 

बसतो. प्रयत्न केला ति हा िाष्ट्रीय प्रकल्प होऊ शकेल. त्यातनू ९० टक्के अनदुान 

कें द्र शासनाकडून आपणाला सिळेल. त्या प्रकल्पाची आजची सकंित १८ हजाि कोटी 

रुपये आह.े टप्प्या टप्प्याने हा प्रकल्प केला पासहजे. ४० टीएिसी पाणी या प्रकल्पात 

साठसवले जाणाि आह.े यवतिाळ व चंद्रपिू सजल्यातील दोन तीन लाख हके्टि के्षत्र  

ससांचनाखाली येणाि आह,े तयामळेु  त्रटुींची पतूवता झाल्यावि या प्रकल्पाचे टेंडि 

लवकि काढण्यात येणाि आह.े दोन मसहन्याच्या आत प्रकल्पाला गती दऊेन 

प्रकल्पाचे काम सरुु किण्याचा प्रयत्न होईल असे िी आश्वासन दतेो. 

 श्री. चंद्रशेखि बावनकुळे : सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदयांनी हा प्रकल्प 

पनुसजासवत किण्याबाबत सकािात्िक उत्ति सदले आह.े कशािळेु तिेे र्ांडणे झाली 

त्यािध्ये िला जायचे नाही. तेलंगणा िध्ये पैनगंगा नदीवि दोन प्रकल्प बांधले व 

त्यांचा फायदा त्यांना झाला आह.े िाज्य व कें द्र सिकािने किायचे असे दोन्ही प्रयत्न 

आपण किीत आहात. २९ सडसेंबि िोजी नासशक येिे बैठक झाली ह ेसांगण्यात आले 

आह,े त्याबाबत िला काही म्हणायचे नाही. सवदर्ाात ससंचनाचा अनशेुष अशाच 

प्रकल्पािळेु वाढत गलेा. त्यािळेु या प्रकल्पाच्य सनसवदा वषार्िात पणूा करुन सन 

२०२३ िध्ये सकिान काि सरुु व्हावे अशी सवदर्ाातील लोकांची र्ावना आह ेतशी 

कायावाही किण्यात येईल काय ? 

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 115 

VVK/AKN/KTG प्रिि श्री.कांबळे 13:20 

 

 

ता.प्र.ि.१२३१७.... 

 श्री.जयंत पाटील :  जलैु िसहन्यात आपण पनु्हा असधवशेनात र्ेटणाि आहोत, 

त्यासंदर्ाातील कायावाही िी पटलावि ठेवीन, हा प्रकल्प िोठा आह.े िाझा प्रयत्न 

असा आह ेकी, ऑगथट,सप्टेंबिपयंत सनसवदा फायनल करुन काि सरुु किायचे आह.े 

सन २०२३ यासाठी उजाडणाि नाही याची खात्री िी दतेो. िाज्य सिकाि सरुुवातीला 

बजेटिध्ये प्रोव्हीजन किेल व कें द्र सिकािची िदत घेण्यासाठी आपण सवांनी प्रयत्न 

केला ति तेही शक्य  होईल. यासाठी कें द्र शासनाची िदत घ्यावी लागले. 

     -------- 
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पािघि लजल्यातीि दारिद्रयिेषेखािीि कुटंुबांचे सिेक्षण किण्याबाबत 

  

(६) * १२३४८ श्री.िलिदं्र फाटक : सन्िाननीय ग्रामलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) पालघि सजल्यात गत १५ वषांपासनू दारिद्रयिेषेखालील कुटंुबांचे सवेक्षण झाले 

नसल्यािळेु उक्त सजल्यातील आसदवासी शासनाच्या सवसवध योजनांपासनू वंसचत 

िासहले आहते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दारिद्रयिेषेखालील यादीत नाव नसलेल्या कुटंुबांची संख्या १५ 

हजािांहून असधक असनू िोफत धान्य, घिकुल योजना, व्यसक्तगत लार्ाच्या योजनेचा 

लार् सिळत नसल्याने आसदवासींची आसिाक सथिती सबकट झाली असल्याचे िाह े

सडसेंबि, २०२१ िध्ये वा त्यादिम्यान सनदशानास आले आह,े     ह ेखिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पालघि सजल्यातील दारिद्रयिेषखेालील कुटंुबांचा सव्ह ेकरुन त्यांना 

शासनाच्या योजनांचा लार् दणे्याबाबत थिासनक लोकप्रसतसनधींनी शासनाकडे 

िागणी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन पालघि सजल्यातील 

दारिद्रयिेषेखालील असलेल्या कुटंुबाना सवसवध योजनांचा लार् घेता यावा, यादृष्टीने 

कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.अब्दुि सत्ताि,श्री.हसन मुश्रीफ यांच्याकरिता : (१) व (२) ह ेखिे नाही. 

 िाज्यातील दारिद््रयिेषेखालील कुटंुबे सनसित किण्याकिीता कें द्र शासनाच्या 

िागादशाक सचुनेनसुाि िाज्यात दारिद््रयिेषेखालील कुटंुब गणना २००२ किण्यात 

आली. तसेच कें द्र शासनाच्या िागादशाक सचुनेनसुाि िाज्यात सािासजक, आसिाक व 

जात सनहाय सवेक्षण - २०११ (SECC-२०११) किण्यात आली. त्यानसुाि पालघि 

सजल्यातील आसदवासी कुटंुबांना सवसवध योजनांचा लार् दणे्यात येतो. 

 कोिोना सवषाणचू्या प्रादरु्ाावािळेु शासनाने िाह ेएसप्रल, २०२० पासनू  
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ता.प्र.ि.१२३४८.... 

श्री.अब्दलु सत्ताि.... 

प्रधानिंत्री गिीब कल्याण अन्न योजनेंतगात अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटंुब 

लार्ार्थयांकिीता िोफत अन्नधान्याचा लार् दणे्यात येतो. तसेच गिीब व गिज ू

कुटंुबांना कें द्रीय योजनेतनू व कें द्रवती अिासंकल्पीय योजनेंतगात शेतीसाठी सकंवा 

शेतीपिुक व्यवसायासाठी तसेच आसिाक सवकास वाढीसाठी तसेच उन्नतीसाठी 

सवसवध प्रकािच्या योजना िाबसवण्यात येऊन त्या िाध्यिातनू आसदवासी बांधवांना 

िोजगाि उपलब्ध करुन दणे्यात येतात. 

 कें द्रवती अिासंकल्प योजना व कें द्रपिुथकृत योजनांिध्ये वैयसक्तक लार्ाच्या 

योजनांिध्ये दारिद्रयिेषखेालील लार्ािी असल्यास त्यांना प्राधान्य दणे्यात येते, 

त्याचबिोबि दारिद्रयिेषखेालील लार्ािी नसल्यास किी उत्पन्नापासनू ते जाथत 

उत्पन्न असणाऱ या पात्र लार्ार्थयांची यादी तयाि करुन त्यांना लार् सदला जातो. 

(३) याबाबतचे सनवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 

(४) व (५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

 श्री.िसवंद्र फाटक : सर्ापती िहोदय, िहािाष्ट्रातील प्रत्येक सजल्यात 

शासनाच्या योजनांचा लार् घेणाऱया नाकिीकांची संख्या वाढत आह.े िाझा प्रश्न 

पालघि सजल्यातील आह.े पालघि सजल्यातील सकती आसदवासी कुटंुबांनी सवसवध 

योजनांचा लार् घेतला त्याची आकडेवािी सिळेल काय ?  सर्ापती िहोदय, लेखी 

उत्तिात असे निदू केले आह े की, दारिद््रयिेषेखालील लार्ािी नसल्यास किी 

उत्पन्नापासनू ते जाथत उत्पन्न असणाऱया पात्र लार्ार्थयांची यादी तयाि करुन त्यांना 

लार् सदला जातो. पालघि सजल्यातील अशा सकती लोकांना शासनाकडून सदि 

योजनांचा लार् िागील एक वषाात दणे्यात आला याची िासहती िंत्री िहोदय दतेील 

काय ? 
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ता.प्र.ि.१२३४८....  

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथयांनी जो प्रश्न सवचािला 

तो पालघि सजल्याचा आह.े पालघि सजल्यात १,६१,७४९ लार्ार्थयांची संख्या 

आह,े दारिद््रयिेषेखालील कुटंुबाना कें द्र शासनाच्या सनयि व सनकषानसुाि लार्  

दणे्यात येतो. यािध्ये िाज्य सिकािच्या काही योजना आहते. त्यांचा लार् 

१,६१,७४९ लार्ार्थयांना दणे्यात येत आह.े  

    ------- 
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कोकणातीि लसंचन/ लबगिलसंचन के्षत्रासाठी कोयना  

अिजिाचा िापि किण्याबाबत 

 

(७) * ११९८६ श्री.सुलनि लशंदे, श्री.प्रसाद िाड : तािांलकत प्रश्न क्रमांक ६५९३ 

िा लदनांक ८ माचह, २०२१ िोजी लदिेल्या उत्तिाच्या संदभाहत सन्िाननीय 

जिसपंदा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कोयना अवजलाचा वापि ित्नासगिी, ससंधदुगूा, िायगड, पालघि व ठाण े

सजल्यातील ससंचन/ सबगिससंचन के्षत्रासाठी तसेच िुंबई शहिाच्या पाणी 

पिुवठ्यासाठी किण्याचा प्रथताव शासनाच्या सवचािाधीन आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ित्नासगिी येिे िाह े ऑक्टोबि, २०२१ िध्ये जलपरिषदचे्या 

सादिीकिणािध्ये कोकण पाटबंधािे िहािंडळाच्या कायाकािी असर्यंता यांनी कोयना 

अवजलातील ६७.५० टीएिसी पाण्यापैकी ५० टीएिसी पाणी उत्तिेकडील खोऱयात 

वळवले ति त्यािधनू आताच्या दिानसुाि ४२.८१ कोटी रूपये दिवषी उपकिापोटी 

ित्नासगिी सजल्याला सिळतील तसेच अवजलातील १७.५ टीएिसी पाणी वापिासाठी 

िोटे िोटे प्रकल्प उर्ािता येतील व त्यासाठी या सनधीतील ४० टक्के िक्कि खचा 

किता येऊ शकत,े असे प्रसतपादन केले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कोयना धिणातील सिुािे ६७.५० अब्ज घनफूट सोडण्यात आलेले 

पाणी वीजसनसिातीनंति वासशष्ठी नदीतनू सिदु्रास जावनू सिळत असल्याने ित्नासगिी 

सजल्यातील आिदाि व इति थिासनक लोकप्रसतसनधींनी कोयना अवजलाचा वापि 

कोकणािध्येच ससंचन व सबगिससंचनासाठी किण्याबाबतची िागणी केली असनू 

कोकणचा जलआिाखडा तयाि केला असनू वासशष्ठी खोऱयातील ३६ गावांबिोबि 

संपणूा ित्नासगिी सजल्याला आसिाक फायदा होऊ शकतो, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदिहू प्रथतावाचे िोडक्यात थवरूप काय आह े व प्रथतावाच्या 

व्यवहायातेची तपासणी शासनाने केली आह े काय तसेच कोकण पाटबंधािे 

िहािंडळाच्या कायाकािी असर्यंता यांनी केलेल्या प्रसतपादनाबाबत कोणती  
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ता.प्र.ि.११९८६.... 

श्री.सनुील सशंद.े... 

कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) तसेच, सदि प्रथतावाच्या अंिलबजावणीसाठी सकती रुपयांच्या सनधीची 

आवश्यकता आह ेव आवश्यक असलेला सनधी प्रकल्पाच्या कािासाठी दणे्याबाबत 

शासनाचे धोिण काय आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.जयतं पाटीि : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) होय, ह ेखिे आह.े 

 िाह ेऑक्टोबि, २०२१ िध्ये ित्नासगिी सजल्हा जलसाक्षिता ससिती, ित्नासगिी 

व सहिवळ प्रसतष्ठान, िायगड यांच्या संयकु्त सवद्िानाने के्षसत्रय थतिावि आयोसजत 

केलेल्या एकसदवसीय जलजागतृी कायाशाळेत ित्नासगिी पाटबंधािे िंडळाने केलेल्या 

सादिीकिणािध्ये सदि आकडेवािी सादि केली होती. 

(३) होय, ह ेखिे आह.े 

(४) वासशष्ठी खोऱ यातील खडे व सचपळूण तालकु्यातील एकूण ३६ गावांतील 

११०३१ ह.े के्षत्रास ससंचनासाठी उपसाद्वािे पाणी दणे्याची योजना असनू सदि 

योजनेचा अभ्यास किण्याबाबत सनयािक िडंळाने कोकण पाटबंधािे सवकास 

िहािंडळास िान्यता सदलेली आह.े त्यानसुाि के्षसत्रय थतिावि कायावाही प्रगतीत 

आह.े  

 पसिि वासहनी नदी खोऱ याच्या एकासत्िक िाज्य जल आिाखड्यास सदनांक 

२२/०६/२०१८ िोजी िा.िखु्यिंत्री, िहािाष्ट्र िाज्य यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या 

िाज्य जल परिषदचे्या पाचव्या बैठकीत िान्यता दणेेत आली आह.े सदि बैठकीत 

िा.िखु्यिंत्री यांनी कोयना जलसवद्तु प्रकल्पातनु कोयना नदीचे ६७.५ अघफू पाणी 

वीज सनिीतीनंति कोकणात सोडण्यात येते त्यापैकी बहुतांश पाणी सिदु्रात सवनावापि 

वाहून जात असल्याने सदि पाण्याचा वापि कोकण प्रदशेात कोळकेवाडी धिणातनू  
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ता.प्र.ि.११९८६.... 

श्री.जयंत पाटील.... 

गॅ्रसव्हटी ग्रीडद्वािे ससंचन/ सबगि ससंचन पाणीपिुवठा किण्याच्या दृष्टीने ससवथति 

अभ्यास किणे सवषयाची सचुना केल्या आहते. 

 त्यानसुाि सदि योजनेचा ससवथति प्रकल्प अहवाल कें द्र शासन अंगीकृत 

WAPCOS Ltd, नवी सदल्ली या असर्कणाकडून करून घेण्याची कायावाही कोकण 

पाटबंधािे सवकास िहािडंळािाफा त प्रगतीत आह.े 

(५) WAPCOS असर्किणािाफा त प्राप्त होणाऱ या ससवथति प्रकल्प अहवालावरून 

सदि प्रकल्पासाठी लागणाऱ या सनधीची सनसिती किणे शक्य आह.े  

 तसेच, उपिोक्त अभ्यास/ ससवथति प्रकल्प अहवाल पणूा झाले नंति त्याच े

सनष्ट्कषाावरून व िाज्याच्या आिोपायाच्या सथितीनसुाि कोयना अवजलाचा वापि 

किणेबाबतचा प्रकल्प िाबसवणेबाबत सनणाय घेणे शक्य आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

 श्री.सनुील सशंद े: सर्ापती िहोदय, कोयना अवजलातील ६७.५० टीएिसी 

पाण्यापैकी ५० टीएिसी पाणी उत्तिेकडील खोऱयात वळसवले ति त्यािधनू ित्नासगिी 

सजल्याला ४२.८१ कोटी रुपये ह ेउपकिापोटी सिळतील. तसेच  अवजलातील १७.५ 

टीएिसी पाणी वापिासाठी िोटे प्रकल्प उर्ािता येतील यादृष्टीने शासन सवचाि 

किणाि आह ेकाय ?  िागील वषी सचपळूण िध्ये कोयना धिणातनू पाणी सोडल्यािळेु 

हाहाकाि उडाला त्याची शासनाने चौकशी केली आह ेकाय ? त्या चौकशीतनू काय 

सनष्ट्पन्न झाले. र्सवष्ट्यात अशा घटनांची पनुिावतृ्ती होऊ नये म्हणनू शासनाने कोणत्या 

उपाययोजना हाती घतेल्या आहते. कोयना अवजल वापिण्यात यावे यासाठी 

शासनाने आजतागायत अनेक ससित्या नेिल्या आहते. त्यांनी शासनास कोणत्या 

सशफािशी केल्या व त्यापैकी शासनाने कोणत्या सशफािशी थवीकािल्या याची िासहती 

िंत्री िहोदय दतेील काय ? 
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ता.प्र.ि.११९८६.... 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथयांनी पसहला प्रश्न 

सवचािला त्याचे उत्ति होय असे आह.े िोटे िोटे प्रकल्प तयाि किता येतील. दसुऱया 

व सतसऱया प्रश्नाचे एकसत्रत उत्ति दतेो. वासशष्ठी नदीला आलेल्या पिुािळेु सचपळूण 

शहिाच ेिोठे नकुसान झाले होते त्यावि ऑलिेडी उपाययोजना सरुु केल्या आहते. 

२८ िाचा िोजी सकाळी सचपळूण येिे जाऊन तिेील कािांची पाहणी किणाि आह.े 

वासशष्ठी नदीतील गाळ सकंवा नदी पात्रातील बेटे काढण्यासाठी यंत्रणा कायाासन्वत 

आह.े त्या यंत्रणेत वाढ किण्यात येणाि आह.े 

        या नंति श्री.बोिले... 
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ता.प्र.ि.११९८६.......... 

श्री.जयंत प्र.पाटील...... 

तेिील गाळ आसण आतील बेट काढली ति नदीतनू जाथतीत जाथत पाणी वाहून जाऊ 

शकेल. िाझ्याकडे आता अहवाल उपलब्ध नाही. पिंत ु सकती पाऊस पडला, 

कशािळेु झाले, कशािळेु झाले नाही या संदर्ाातील तपशील िाझ्याकडे आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.सनुील सशंद ेयांना िी ती िासहती थवतंत्रपणे उपलब्ध करुन 

दणे्याचा प्रयत्न किीन. तसेच, ते पाणी उत्ति र्ागात म्हणजे िायगड सजल्यात कस े

आणावायाचे ह ेकाि आपण वपॅकॉस कंपनीला सदलेले आह.े कोळकेवाडी धिणातनू 

शेवटच्या जनिेशन पॉईटंनंति पाणी खाली आल्यानंति ते पाणी उत्तिेला नेण्याचे काि 

आपण करु शकतो. वॅपकॉस ही कें द्रीय संथिा आह.े त्या कंपनीने या कािासाठी १९ 

कोटी रुपये िासगतलेले आहते. ते बोअि घणेाि आहते, सखोल सवके्षण किणाि 

आहते. ते पाणी असलबाग सकंवा नवी िुंबई जवळ कसे आणायचे (...अडिळा...) 

िी सन्िाननीय सदथय श्री.जयंत प्र.पाटील यांना सांग ू इसच्ितो की, िुंबई-सदल्ली 

कॉरिडॉि होत आह.े त्यािळेु सदघी परिसिात िोठ्या प्रिाणावि औद्ोसगकीकिण 

होणाि आह.े एिआयडीसीने दखेील तेिे आिक्षण सनसित केलेले आह.े तेिे होणािी 

ॲसडशनल लोकवथती या सवांसाठी पाण्याची आवश्यकता आह.े आपण 

सांसगतल्यानंति िी तपशीलवाि िासहती घेतलेली आह.े आपण ह े काि वॅपकॉस 

कंपनीला सदलेले असनू त्यांनी कॉथट दखेील सांसगतली आह.े िी काल कोकण 

इरिगेशन डेव्हलपिेंट कॉपोिेशन सिवते बैठक घेऊन ती कॉथट दणे्याची तयािी 

दशावावी अशा सचूना त्यांना सदलेल्या आहते. ससवथति सवेक्षण हाती आले ति त्या 

प्रकल्पाची सरुुवात कशा प्रकािे किावयाची ह े ठिसवता येईल. शासन यािध्य े

गांर्ीयााने लक्ष घालत आह.े  

 श्री.असनकेत तटकिे : सर्ापती िहोदय, ितं्री िहोदयांनी कोकणातील 

ससंचनाचा अनशेुष र्रुन काढण्यासाठी सकािात्िक सनणाय घेतलेले आहते. आपण 

सवे किण्याचे काि वॅपकॉन कंपनीला सदलेले आह.े त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन  
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ता.प्र.ि.११९८६.......... 

श्री.असनकेत तटकिे.......... 

दणे्याचे िान्य किण्यात आले आह.े आपण दसक्षणेकडील पाणी उत्तिेकडे आणण्याचा 

प्रकल्प हाती घेत आहोत. िागील ८-१० वषांपासनू िायगड सजल्यातील काळकंुर्े, 

कोिीिे, दसहवली, कालवली, नागशे्वि तसचे ित्नासगिी सजल्यातील पोयनाि ह ेप्रकल्प 

अपणूा आहते. ह ेप्रकल्प पणूा किण्याची आवश्यकता आह.े या प्रकल्पांचे जवळपस 

६० ते ७० टक्के काि पणूा झालेले आह.े उवारित काि पणूा केले ति तिेील लोकांची 

दखेील तहान र्ागेल. आपण दसक्षणेकडील पाणी उत्तिेकडील र्ागात आणत आहात. 

आपल्याला ह े प्रकल्प त्याला जोडता येतील. सचपळून येिे िहापिू आला होता. 

आपण त्यासाठी उपाययोजना केलेल्या आहते. िहाड येिे पिुाचा धोका सनिााण 

झालेला आह.े काळकंुर्े प्रकल्प पणूात्वास गलेा ति तो धोका किी होईल. शासन 

त्यासाठी सनधीची उपलब्धता केव्हा किणाि आह े? 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.असनकेत तटकिे 

यांनी ज्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला त्या संदर्ाातील सद्:सथिती िाझ्याकडे नाही. 

आपण यावषी बऱयाच प्रकल्पांसाठी बजेटिी प्रोसव्हजन केलेली आह.े प्रकल्प 

जाथतीत जाथत लवकि पणूा किण्याचे आिचे धोिण आह.े आपण काळकंुर्े आसण 

इति प्रकल्पांचे पाणी तसेच कोयनेतनू येणािे पाणी या सवा कािांना गती दणे्याचा 

प्रयत्न किीत आहोत. नागेश्विी, कोिेिी, पोयनाि या सतन्ही प्रकल्पांची सधुािीत 

प्रशासकीय िान्यता प्रगतीत आह.े सदि प्रकल्प वेगवेगळ्या थटेजेसवि आहते. पिंत ु

प्रकल्पांची कािे सरुु आहते. ह ेप्रकल्प लवकिात लवकि पणूा किण्याचे शासनाच े

धोिण आह.े 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदयांनी सांसगतले की, 

प्रकल्पाचे काि सरुु आह.े िागील २-३ िसहन्यांपासनू गाळ काढण्याच े काि सरुु 

आह.े आता पयंत सकती गाळ काढण्यात आला. तसेच, एसप्रल व िे िसहन्यात 

आणखी सकती गाळ काढणे अपेसक्षत आह े? 
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ता.प्र.ि.११९८६......... 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथयांनी उपसथित केलेल्या 

दोन्ही प्रश्नांची िासहती िाझ्याकडे नाही. कािण हा प्रश्न वेगळा आह.े आता पयंत सकती 

गाळ काढण्यात आला या संदर्ाातील नोट िी आपल्याला िोड्या वेळात उपलब्ध 

करुन दतेो. िी थवत: २८ तािखलेा सचपळून येिे जाऊन कािाची पाहणी किणाि 

आह.े  

 सभापती : िंत्री िहोदय, आपण सन्िाननीय सदथय श्री.जयंत प्र.पाटील व 

कोकणातील सवाच आिदािांना तेिे बोलवावे.  

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, सन्िानीय सदथयांना त्यांच्या व्यथत 

कािातनू वेळ सिळणाि असेल ति िी त्यांना तेिे घेऊन जाईन. त्यांच्यािध्ये व 

िाझ्यािध्ये फिक नाही. िी जे बघतो तचे ते बघतात.  

--------- 
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उिण (लज.िायगड) तािुक्यामध्ये उपलजल्हा रुग्णािय ि प्राथलमक आिोग्य 

कें दे्र उभािण्याबाबत  

(८) * १२५०७ अॅड.लनिंजन डािखिे, श्री.प्रलिण दिेकि, श्री.प्रसाद िाड, 

डॉ.परिणय फुके, डॉ.िणलजत पाटीि : सन्िाननीय सािहजलनक आिोग् य ि 

कुटंुब कल् याण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) फंुडे (ता.उिण, सज.िायगड) येिील िंजिू उपसजल्हा रुग्णालय आसण फंुडे, 

िातवली, सपिकोन, आविे व वशेणी येिे प्रािसिक आिोग्य कें द्र उर्ािण्याची िागणी 

िायगड सजल्याचे पालकिंत्री यांच्याकडे िाह ेजानेवािी, २०२२ िध्ये वा त्यादिम्यान 

सनवेदनाद्वािे केली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उिण तालकु्यातील नागरिक अनेक वषांपासनू आिोग्य सेवेपासनू 

वंसचत आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िंजिू उपसजल्हा रुग्णालय आसण प्रािसिक आिोग्य कें द्र 

उर्ािणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.िाजेश टोपे : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

 रुग्णालयात येणाऱ या सवा रुग्णांना उपलब्ध असलेल्या आिोग्य ससुवधा 

पिुसवण्यात येतात. 

(३) शासन सनणाय सदनांक १७/०१/२०१३ नसुाि िाज्याचा नवीन आिोग्य संथिा 

थिापनेचा बहृतआिाखडा िंजिू केला असनू त्यािध्ये उिण येिील ग्रािीण 

रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपसजल्हा रुग्णालयािध्ये श्रेणीवधान किण्यास व उिण 

तालकु्यािध्ये ०१ प्रािसिक आिोग्य कें द्र व ०६ उपकें द्र े नव्याने िंजिू किण्यास 

िान्यता सदलेली आह.े या आिोग्य संथिांसाठी जागा व सनधी उपलब्धतेची कायावाही 

सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
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ता.प्र.ि.१२५०७....... 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, उिण शहिाच्या लगत जेएनपीटी आह.े 

त्या परिसिात िोठ्या प्रिाणावि रुग्ण संख्या आह.े सजल्हा रुग्णालयाचा दजाा सदला 

पासहजे एवढे रुग्ण आहते. तेिे उप कें द्र ठीक आह.े आता तेिे िथत्यांचे नेटवका  चांगले 

आह.े उिण शहिाच्या आजबुाजलूा गिीब िजिू, िािाडी कािगाि िोठ्या प्रिाणावि 

िाहतात. उिण येिील रुग्णालयाचे काि जलदगतीने किण्यासाठी शासन कायावाही 

किणाि आह ेकाय ? 

 श्री.िाजेश टोपे : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी 

जे सांसगतले ती वथतसुथिती आह.े िी सर्ागहृाला सांग ूइसच्ितो की, सन २०१३ िध्ये 

उिण येिील ३० खाटांच्या ग्रािीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उप सजल्हा 

रुग्णालयात श्रेणीवधान किण्यास िान्यता सदलेली आह.े त्यावेळी असे ठिले होत ेकी, 

त्यासाठी सीएसआिच्या िाध्यिातनू सनधी उपलब्ध व्हावा. पिंत ु सीएसआििधनू 

फािसा सनधी उपलब्ध होण्याची सचन्ह ेसदसत नाहीत. ससडकोच्या जागेबाबतचा सवषय 

होता. पिंत ुआता ती जागा प्राप्त झालेली आह.े आपण उिण येिील १०० खाटांच्या 

उप सजल्हा रुग्णालयाच्या ५७ कोटी ५१ लाख ३३ हजाि रुपयांच्या कािाला िान्यता 

सदलेली आह.े जेएनपीटी यांनी त्यांच्या सीएसआििधनू पैसे सदले ति ठीक नाही ति 

िाज्य शासन सनयसित फंडातनू पैसे दईेन. आपण त्यासाठी प्रयत्न करु. सन २०२१-

२२ िध्ये ४ कोटी रुपये सनधी सदलेला आह.े तसेच, उिण तालकु्यात प्रािसिक आिोग्य 

कें द्र १ व उपकें द्र ६ नव्याने िंजिू किण्यात आलेले आहते. िी िाननीय पालकिंत्र्यांना 

सवनंती किीन की, या सवा संथिांना प्राधान्य ििाने सनधी उपलब्ध करुन द्ावा. जेणे 

करुन नव्याने िंजिू झालेल्या संथिा म्हणजे प्रािसिक आिोग्य कें द्र १ व उपकें द्र ६ या 

सवांसाठी सनधी उपलब्ध करुन दतेा येईल. 

-------- 
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नागपूि लजल्यात ग्रामीण भागातीि िस्तयांची दुििस्था र्ाल्याबाबत  

(९) * १२३७७ श्री.चंद्रशेखि बािनकुळे, डॉ.परिणय फुके : सन्िाननीय 

ग्रामलिकास मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) नागपिू सजल्यात असतवषृ्टीिळेु ग्रािीण र्ागातील िथत्यांची दिुवथिा झाल्यािळेु 

िोठ्या प्रिाणात अपघात होवनू जीसवत व िालित्ता हानी होत असल्याचे सनदशानास 

आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पिुसथिती व असतवषृ्टीिळेु खिाब िथते दरुूथतीकिीता सजल्हा 

परिषददे्वािे ५ कोटी ९५ लक्ष रूपयांचा प्रथताव शासनास सादि किण्यात आला आह,े 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ग्रािीण र्ागात पाणंद िथते, ग्रािीण िागा, इति सजल्हा िागा, प्रिखु 

सजल्हा िागा, प्रिखु िाज्य िागा व िाष्ट्रीय िहािागा असे सिुािे १०००० सक.िी. चे 

िथते असनू वषाानवुषे दखेर्ाल-दरुूथती अर्ावी िथते वाहतकुीस अवघड होत 

असल्याने तसेच अपघाताच्या प्रिाणात वाढ होत असल्याने या सवा िथत्यांच्या 

दरुूथती व बांधकािाकिीता शासनाकडे सन २०१३ िध्य ेरुपये १४४ कोटीचा प्रथताव 

सादि केला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, यापैकी फक्त ३४ कोटी रुपयांची िंजिुी प्राप्त होवनू सनधी सजल्हा 

परिषदलेा दणे्यात आला असनू सनधीच्या कितितेिळेु िथते दरुूथती व बांधकाि 

प्रलंसबत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंगाने सदि िथत्यांच्या दरुूथती व बांधकािाकिीता सनधी उपलब्ध करुन व सदि 

प्रथतावाला िान्यता दणे्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.अब्दुि सत्ताि श्री.हसन मुश्रीफ यांच्याकरिता : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) व (३) नागपिू सजल्यातील प्रिखु िाज्यिागा, िाज्यिागा, प्रिखु सजल्हा िागा, इति 

सजल्हा िागा व ग्रािीण िागा यांची सिुािे १४०९५ सक.िी.इतकी लांबी आह.े तसेच 

सजल्हा परिषद, नागपिू यांचेकडून िथते दरुुथतीसाठी वेळोवेळी प्रथताव शासनाकडे 

सादि किण्यात आले आहते. ह,े खिे आह.े 
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ता.प्र.ि. १२३७७....... 

श्री.अब्दलु सत्ताि........ 

(४) व (५) सन २०१३-१४ पासनू सन २०२१-२२ पयंत सजल्हा परिषदचे्या 

अखत्यािीतील िथत्यांच्या दरुुथतीसाठी शासनाद्वािे सिुािे रुपये ४२४.४२ कोटी एवढा 

सनधी िंजिू किण्यात आला आह.े तसेच सनधीच्या उपलब्धतेनसुाि िथते ससुथितीत 

ठेवण्याचा सजल्हा परिषदचेा प्रयत्न आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  

 

 श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे : सर्ापती िहोदय, सवर्ागीय आयकु्तांनी नागपिू 

सजल्हापरिषदलेा ३०५४ अंतगात २३ कोटी रुपयांचा प्रथताव सादि किावा, अशा 

सचूना सदलेल्या आहते. िंत्री िहोदय नागपिू सजल्हापरिषदलेा ३०५४ अंतगात २३ 

कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणेाि आहते काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.चंद्रशेखि 

बावनकुळे यांनी प्रथताव पाठसवण्यात आलेला आह ेअसे सांसगतले. िी सांग ूइसच्ितो 

की, आपण नागपिू सजल्हापरिषदलेा सनयसित दिुथतीसाठी त्यापैकी काही सनधी 

सदलेला आह.े आपण शासनाकडे प्रथताव प्राप्त झाल्याचे सांसगतले. प्राप्त सनधी नसुाि 

ते दतेा येईल काय ह े तपासनू घेतले जाईल. िंत्री िहोदयांसिवेत चचाा करुन या 

संदर्ाात अंसति सनणाय घणे्यात येईल. 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: लेखी उत्तिे  

मु.शी.:  

 

अतािांसकत प्रश्नोत्तिाची एकसवसावी यादी 

सर्ागहृासिोि ठेवणे. 

    

 उप ससचव (श्री.तािवी) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या अनिुतीने 

अतािांसकत प्रश्नोत्तिाची एकसवसावी यादी सर्ागहृासिोि ठेवतो. 

 सभापती : अतािांसकत प्रश्नोत्तिाची एकसवसावी यादी सर्ागहृासिोि 

ठेवण्यात आली आह.े  

( प्रेस : येिे सोबत जोडलेली यादी िापावी.) 

--------- 

        यानंति श्री.सांगळे........ 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W - 131 

MJS/AKN/KTG प्रिि श्री.बोिले 13:40 

 

 

     पृ.शी./मु.शी.: कागदपते्र सर्ागहृासिोि ठेवण े

 

श्री.शंर्िुाज दसेाई (सवत्त िाज्यिंत्री) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या 

अनिुतीने र्ािताचे सनयंत्रक व िहालेखापिीक्षक यांचा सदनांक ३१ िाचा, २०२१ िोजी 

संपलेल्या वषााचा अनपुालन अहवाल" सर्ागहृासिोि ठेवतो.  

सभापती : अनपुालन अहवाल सर्ागहृासिोि ठेवण्यात आला आह.े 

    ------- 

श्री.शंर्िुाज दसेाई : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या अनिुतीने सलंगर्ाव 

अिासंकल्प सवविणपत्र (Gender Budget Statement) व बाल अिासंकल्प 

सवविणपत्र (Child Budget Statement) २०२२-२०२३ ह े प्रकाशन" 

सर्ागहृासिोि ठेवतो.  

सभापती : प्रकाशन सर्ागहृासिोि ठेवण्यात आले आह.े 

    ---------- 

श्री.िाजेश टोपे (सावाजसनक आिोग्य िंत्री) : िी आपल्या अनिुतीने चदं्रपिू व 

गडसचिोली सजल्यात सवसवध सािीच्या आजािांची झालेली लागण" या सवषयाबाबत 

श्रीिती शोर्ा फडणवीस िाजी व इति सव.प.स. यांनी ि.सव.प. सनयि १०१ अन्वय े

सदलेल्या लक्षवेधी सचूनेविील चचेच्यावेळी डॉ.सनलि गोऱह ेसव.प.स. यांनी उपसथित 

केलेल्या "िहािाष्ट्रात अनेक रुग्णालयात सी.टी. थकॅन, एक्स िे िशीन नादरुुथत 

अवथिेत आहते." या िदु्ासंदर्ाात सदनांक ११ जलैु, २०१२ िोजी सदलेल्या 

आश्वासनानसुाि असधक िासहती सर्ागहृासिोि ठेवतो.  

सभापती : असधक िासहती सर्ागहृासिोि ठेवण्यात आली आह.े 

     ---------- 
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डॉ.सजतेंद्र आव्हाड (गहृसनिााण िाज्यिंत्री) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या 

अनिुतीने िहािाष्ट्र िाज्य अल्पसंख्याक आयोग यांचे सन २०१३-२०१४, सन 

२०१४-२०१५ व सन २०१५-२०१६ या वषांचे वासषाक अहवाल" सर्ागहृासिोि 

ठेवतो. 

सभापती : अहवाल सर्ागहृासिोि ठेवण्यात आले आहते. 

     ---------- 

श्री.अंबादास दानवे (ससिती सदथय) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या 

अनिुतीने पंचायती िाज ससितीचा अकिावा, बािावा, तेिावा व चौदावा अहवाल 

सादि कितो. 

सभापती : पंचायती िाज ससितीचे अहवाल सर्ागहृासिोि ठेवण्यात आले 

आहते. 

     ---------- 
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पृ.शी./मु.शी.: सवधेयकाला संिती व असधसंिती 

सभापती : सवधानपरिषदनेे पारित केलेल्या पढुील सवधेयकाला सवधानसर्ेची 

संिती सिळाल्याची आसण दोन्ही सर्ागहृांनी संित केलेल्या सवधेयकांना 

िाज्यपालांची असधसंिती सिळाल्याची यादी उप ससचव वाचनू दाखवतील.  

 उप ससचव : लििानपरिषदेने संमत केिेल्या खािीि लििेयकािा 

लििानसभेची समंती लमळािी :- 

१)     सन २०२२ चे सव.प.सव. ििांक १ - सनकिाि सवद्ापीठ, पणुे सवधेयक, २०२२ 

खािीि लििेयकांना िाज्यपािांची अलिसमंती लमळािी :- 

१)     सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक १ – िहािाष्ट्र दकुाने व आथिापना (नोकिीच े

व सेवाशतीचंे सवसनयिन) (सधुािणा) सवधेयक, २०२२ 

२)    सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक ३ – िुंबई िहानगिपासलका, िहािाष्ट्र सशक्षण 

व िोजगाि हिी (उपकि) आसण िहािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) झाडांचे संिक्षण व जतन 

(सधुािणा) सवधेयक, २०२२ 

३)    सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक ४ – िुंबई िहानगिपासलका (सधुािणा) 

सवधेयक, २०२२ 

४)    सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक ५ – िुंबई िहानगिपासलका, िहािाष्ट्र 

िहानगिपासलका आसण िहािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पंचायती व औद्ोसगक नगिी 

(सधुािणा) सवधेयक, २०२२ 

५)    सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक ६ – िहािाष्ट्र ग्रािपचांयत आसण िहािाष्ट्र 

सजल्हा परिषद व पंचायत ससित्या (सधुािणा) सवधेयक, २०२२ 

६)    सन २०२२ चे सव.स.सव. ििांक ७ – िहािाष्ट्र (पिुवणी) सवसनयोजन सवधेयक, 

२०२२ 

     -------------- 
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प.ृशी./मु.शी.:  ठाणे, पालघि सजल्यातील सावाजसनक बांधकाि 

सवर्ागाची कािे केलेल्या सजजाऊ कन्थरक्शन 

कंपनी, ठाणे या कंपनीच्या कािांची गणुवत्ता 

तपासणी किणे या सवषयासंबंधी सवाश्री प्रवीण 

दिेकि, सवजय ऊफा  र्ाई सगिकि, डॉ. परिणय फुके, 

सवाश्री सिेुश धस, सदार्ाऊ खोत, प्रसाद लाड, 

गोसपचंद पडळकि, अॅड. सनिंजन डावखिे, सवाश्री 

सवनायक िेटे, नागोिाव गाणाि, डॉ. िणसजत 

पाटील, ॲड. सनलय नाईक, सवाश्री ििेशदादा 

पाटील, प्रवीण दटके, चंदरू्ाई पटेल, सव.प.स. 

यांनी सदलेली सनयि ९३ अन्वये सचूना 

 

 सभापती : आजच्या कायाििपसत्रकेत अनिुिांक पाच अंतगात दशासवण्यात 

आलेल्या सन्िाननीय सदथय सवाश्री प्रवीण दिेकि, सवजय ऊफा  र्ाई सगिकि, डॉ. 

परिणय फुके, सवाश्री सिेुश धस, सदार्ाऊ खोत, प्रसाद लाड, गोसपचदं पडळकि, 

अॅड. सनिंजन डावखिे, सवाश्री सवनायक िेटे, नागोिाव गाणाि, डॉ. िणसजत पाटील, 

ॲड. सनलय नाईक, सवाश्री ििेशदादा पाटील, प्रवीण दटके, चंदरू्ाई पटेल, सव.प.स. 

यांच्या सचूना ििांक १८ विील सनवेदन सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्याच े

िी घोसषत कितो. 

    ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

      ---------- 
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पृ.शी./मु.शी.:  िाज्यातील वाढती स्त्रीभ्रणृ हत्या िोखण्याकरिता 

प्रसतबंधात्िक उपाययोजना किणे या सवषयासंबंधी 

श्री चदं्रशेखि बावनकुळे, सव.प.स. यांनी सदलेली 

सनयि ९३ अन्वये सचूना 

 

 श्री.िाजेश टोपे (सावाजसनक आिोग्य िंत्री) : सर्ापती िहोदय, सनयि ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रिाणे िला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्िाननीय सदथयांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने िी सचूना ििांक - १९ चे सनवेदन सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

      सनवेदन 

    ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

   ---------- 
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 श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे : सर्ापती िहोदय, िाज्यात यापवूी ज्याप्रिाणे स्त्रीभ्रणू 

हत्या झाल्या. िहािाष्ट्रात र्सवष्ट्यात असे प्रकाि घडू नयेत याकरिता कडक र्सूिका 

व पढुाकाि घऊेन शासन कोणते धोिण आखणाि आह ेतसेच त्याकरिता कडक कायद े

किणाि आहते का ?  

 श्री.िाजेश टोपे : िी सन्िाननीय सदथय श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांच्या ९३ 

च्या सचूनेिध्ये ससवथति सनवेदन सदलेले आह.े या संदर्ाात िाज्यात पीसीपीएनडीटीचा 

कायदा असथतत्वात आह े व तो अत्यंत चांगला आह.े त्या कायद्ाची कडकपण े

अंिलबजावणी केली जाईल असे िी सदनाला खात्रीपवूाक सांगतो. तसेच िानससकता 

सनिााण किावी. हा सवाात िहत्त्वाचा सवषय आह.े त्याकरिता प्रबोधन होणे आवश्यक 

आह.े त्यासाठी Information, Education and Communication (IEC) 

प्रर्ावशील पद्धतीने किता येऊ शकेल. याबाबत असतशय गांर्ीयााने नोंद घेऊन 

असर्पे्रत रिझल्ट दणे्यासंबंधी आम्ही सनसितपणे कायावाही करु.  

 श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे : सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदयांनी ससवथति उत्ति 

सदले आह.े पिंत ुज्यांनी अशा प्रकािे स्त्रीभ्रणू हत्या केलेल्या  आहते. त्यांचे िोठे िॅकेट 

आह.े ज्या रुग्णालयांिध्ये स्त्रीभ्रणू हत्याचे प्रकाि घडलेले आहते, त्यांना पनु्हा 

लायसन्स सिळणाि नाही तसेच र्सवष्ट्यात अशा प्रकािचा गरं्ीि गनु्हा कोणी किणाि 

नाही यासाठी शासन वगेळा कायदा किणाि आह ेका ? याचे कािण असे आह ेकी, 

सध्या असथतत्वात असलेल्या कायद्ािळेु जाथत संिक्षण सिळत नाही. या संदर्ाात 

शासन वेगळा कायदा किणाि आहात का ? ज्या रुग्णालयांिध्ये स्त्रीभ्रणू हत्याचे प्रकाि 

घडलेले असल्यािळेु त्यांना पनु्हा लायसन्स सिळणाि नाहीत याकरिता शासन कोणता 

पढुाकाि घणेाि आह े? 

 श्री.िाजेश टोपे : सर्ापती िहोदय, शासन या संदर्ाात असतशय संवेदनशील 

आह.े सन्िाननीय सदथय श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे यांनी सांसगतल्याप्रिाणे ज्यांनी 

अशा प्रकािचा गरं्ीि गनु्हा केला आह ेत्यांना कडक शासन केले जाईल, त्यांच्यावि 

केसेस दाखल केल्या जातील. या प्रकिणांिध्ये जे डॉक्टि सहर्ागी आहते त्यांनी सनद  
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श्री.िाजेश टोपे ... 

िेडीकल कौसन्सलऑफ इसंडयाकडे पाठवनू त्यासंबंधी कािवाई किण्यासंबंधी पणूापण े

कायावाही केली जाईल. पीसीपीएनडीटी आसण एिटीपी ॲक्ट ह े कें द्र शासनाचे 

आहते. कें द्र शासनाने सदि कायद्ांिध्ये बदल केल्यास िाज्य शासनाकडून त्याबाबत 

सनसितपणे अंिलबजावणी केली जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े 

      ------------ 
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लनयम २८९ च्या सूचनेसंबंिी 

 

 सभापती : आज सदनांक २५ िाचा, २०२२  िोजी श्री.सवनायक िेटे, सव.प.स. 

यांनी सकाळी १०.०० वाजता "बीड शहि व शहिाच्या आजबूाजलुा असलेल्या 

िहसलू िंडळािध्ये बीड शहिातील झालेले खिेदी सविीच्या व्यवहािांची  

कागदपत्रांसह िासहती िागणे" या सवषयाबाबत ि.सव.प.सनयि २८९ अन्वये सचूना 

सदली आह.े  

आज असधवेशनाचा शेवटचा सदवस आह.े िी सदि सचूना नाकािली आह.े 

पिंत ुया संदर्ाात सन्िानीय सदथयांनी एक सिसनटािध्ये त्यांचे म्हणणे िांडावे.  

     (िाननीय उप िखु्यितं्री श्री.असजत पवाि सदनािधनू बाहिे जाण्यासाठी सनघतात.) 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, िाझी िाननीय उप िखु्यिंत्री यांना सवनंती 

आह ेकी, आपण िाझे म्हणणे ऐकण्यासाठी सदनािध्ये उपसथित िहावे.   

 सभापती : आपल्या िनाप्रिाणे सवा काही होणाि नाही. िी यिेे उपसथित 

आह.े आपण डायिेक्ट िंत्री िहोदयांसिवेत बोलण्याचे काही कािण नाही.  

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, ठीक आह.े आपण िला या सवषयासंबंधी 

बोलण्याची संधी सदली िी त्याबद्दल आपले आर्ाि िानतो.  िी हा सवषय यापवूी 

वेगळया आयधुािाफा त उपसथित केला होता. िाननीय िंत्री श्री.जयंत पाटील, 

िाष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्षाच ेप्रदशेाध्यक्ष आहात. सर्ापती िहोदय, िी या संदर्ाात सवा 

नोटीसा दऊेन प्रसिया पणूा केलेली आह.े  

 श्री.सदवाकि िावते : सर्ापती िहोदय, आपण २८९ अन्वये सचूनेसंबंधी 

उल्लेख किीत असताना इगं्रजी र्ाषेत टू ऐटी नाईन असा उल्लेख केला आह.े आपण 

त्याऐवजी चेअिवरुन सांगताना सनयि दोनशे एकोणन्नवद अन्वये सचूना असा  

उल्लेख किावा. जेणेकरुन सदनाला त्यानसुाि सवय होईल.  

 सभापती : आपली बाब िान्य आह.े  
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 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, बीड सवधानसर्ा क्षेत्राचे सन्िाननीय 

सदथय श्री.संदीप क्षीिसागि यांनी तहसीलदाि यांना लेखी पत्र सदले आह ेकी, बीड 

शहि आसण शहिाच्या आजबूाजलुा असलेली जी िहसलू िंडळे आहते. त्या 

िंडळािध्ये बीड शहिातील जेवढे खिेदी सविीचे व्यवहाि झालेले असतील, त्या सवा 

व्यवहािांची िला कागदपत्रांसह िासहती सदली पासहजे. 

 

       यानंति श्री.गागिे.... 
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श्री.सवनायक िेटे ..... 

त्यात फेिफाि झाले असतील ति त्याचीही त्यांना कल्पना सदली पासहजे. यानंति 

सिजा कोणी आके्षप घतेला ति त्याचेही त्यांना लेखी पत्र सकंवा सनवेदन पासहजे. 

सनुावणी असेल ति तपशीलवाि सलसखत िासहती पासहजे. ह ेसदले नाही ति तिुच्यावि 

कािवाई किेल अशा पध्दतीचे आिदाि िहोयांचे पत्र आह.े त्यावि कहि म्हणजे 

तहससलदाि बीड यांनी नावासनशी सवा िंडळ असधकाऱयांना पत्र पाठवले की,आिदाि 

िहोदयांनी िागवलेली िासहती व हवी असलेली िासहती सदली नाही ति तिुच्यावि 

कडक कािवाई केली जाईल. यािध्ये दोन िोठे गंर्ीि सवषय सनिााण झालेले आहते. 

ज्यांचे व्यवहाि होतात, त्याबाबत कोणाला सांगण्याचे कायदशेीि बंधन, तसेच 

लोकप्रसतसनधींना आह.े 

 सभापती : िी सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांना सांग ूइसच्ितो की, 

आपण प्रश्न सवचािावेत, शासनाला िासहती दते बस ूनये.  

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय,कािण याच ेखपू गंर्ीि परिणाि होणाि 

आहते  

 सभापती : िी आपणास सांग ूइसच्ितो की, २५ वषाात तिुचा एकही सवषय 

िला कळाला नाही की, जो िहत्वाचा नाही. 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, प्रत्येक गोष्ट हटेाळीवि घेऊ नका. बीड 

शहिात ज्यांच्या खिेदी सविी व फेिफाि झाले आहते ते सवा जण अथवथि आहते. 

खिेदी सविीचे वैयसक्तक कागदपत्र दसुऱयाला िागण्याचा व दणे्याचा असधकाि नाही. 

आिच्या खिेदी सविी कागदपत्रांचे ह ेआिदाि िहोदय काय किणाि आहते. गहाण 

ठेवणाि का, त्यानसुाि काही बोगस कागदपत्र किणाि का. त्यावि कजा घेणाि का, ती 

िालित्ता दसुऱयाला सवकणाि का यािळेु बीड िधील नागरिकांच्या िालित्तवेि टाच 

येण्याची िोठी शक्यता सनिााण झालेली आह,े म्हणनू या नागरिकांिध्ये अथवथिता 

पसिली आह.े ददुवैाची बाब म्हणजे याकिीता आिदाि िहोदयांनी याकिीता  
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श्री.सवनायक िेटे ..... 

थवत:जवळचे कायाकते तयाि केले आहते. ते कायाकते आता अनेकांच्या तिािी 

किीत आहते. त्यािळेु तहससलदाि फेिफाि िांबवायला लागले आहते. ही अत्यंत 

गांर्ीयााची बाब आह.े त्यािळेु याबाबत कािवाई व्हावी. 

 सभापती : िी शासनाला सचूना दते आह े की, सन्िाननीय सदथय 

श्री.सवनायक िेटे यांनी िांडलेल्या सवषयाबाबत गरं्ीिपणे सवचाि करुन उसचत कािवाई 

किावी. 

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, श्री.संदीप सक्षिसागि,सव.स.स. ह ेतरुण व 

असतशय उत्साही आिदाि आहते.असे काही किण्यािध्ये त्यांचा हते ू थवच्िच 

असेल. तिी दखेील आपण िांडलेल्या सवषयाची असधक िासहती घऊे. कोणताही 

व्यवहाि झाल्यावि तो पसब्लक डाक्यिुेंट होते, पब्लीक डोिेन िध्ये येतो. त्यात काही 

सवशेष नाही.  

 सभापती : पसब्लक डाक्यिुेंट कोणालाही िागता येते.  

श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, तिी दखेील सन्िाननीय सदसय 

श्री.सवनायक िेटे यांनी िांडलेले िदुद ेतपासनू योग्य ती कािवाई करु. 

    ------- 
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महािाष्ट्र कनाटहक सीमा प्रश्नी माननीय मुख्यमंत्री, कनाहटक िाज्य यांच्या 

िक्तव्याबाबत लनषेिाचा ठिाि 

 श्री.सदवाकि िावते: सर्ापती िहोदय, िागील आठवडयात या सदनात 

िहािाष्ट्र कनाटाक सीिा प्रश्नासंदर्ाात चचाा झाली. आपणही गांर्ीयााने त्या 

प्रकिणाकडे पासहले. सनणाय दतेाना आपण सांसगतले होते की, ही घटना गंर्ीि असनू 

सवोच्च न्यायालयाबाबत काय किता येईल ते पाहू व दोन्ही सदनात तशा प्रकािचा 

ठिाव आण.ू त्यांचा ठिाव आज येतो की नाही याची िला कल्पना नाही. चचिेध्ये 

ठिाव आणायचा की नाही तो आपला प्रश्न होता. आता बेळगाव, कािवाि सनपाणीसह 

सीिा प्रश्नी संयकु्त िहािाष्ट्र हा सवषय असताना तिेील ििाठी जनता िागील ६० वष े

टाहो फोडत असताना तेिे आिोश होत आह.े गांर्ीयााने त्या र्ागातील लोकांनी 

बसलदान केले व िहािाष्ट्राने व सशवसेनेने ६९ हुतात्िे सदले आहते ह ेिासहती आह.े 

आज सवषय आला आह.े िहाजन आयोग नेिला गेला, या आयोगािध्ये कनााटक व 

िहािाष्ट्र असे दोन्ही सिकािचे प्रसतसनधी होते. या आयोग नेिला गलेा म्हणजे सीिा 

प्रश्न असथतवात आह ेअसा होतो. सनणाय सवोच्च न्यायालयात लागले, पण आज 

दसैनक सािनािध्ये बातिी आली आह ेती अत्यंत गंर्ीि आह.े यािध्ये असे म्हटले 

आह ेकी, सीिा प्रश्न असथतत्वात नाही असे तेिील िखु्यिंत्री िहोदयांनी  सनवेदन केले 

आह.े सोलापिू व अक्कलकोट दऊेन आम्ही बेळगाव व कािवाि घतेले आह ेत्यािळेु 

सीिा प्रश्न असथतत्वात नाही असे त्यांनी म्हटले आह.े सदिहू सीिा प्रश्न न्यायप्रसवष्ठ 

असताना तेिे होणािे अत्याचािही िी येिे िांडले होते. तेिील जनतेला िोज 

पोसलसांकडून र्िडले जात आह,े ते पोलीस कथटडीिध्ये आहते, सदि प्रदशे 

कें द्रशासीत किावा अशी र्सूिका असताना, तेिील सवासािान्यांचा जाच किी होऊन 

सखुससुवधा तिी सिळतील. त्याकिीता न्यायालय पहायला तयाि नाही व कें द्र सिकाि 

पहायला तयाि नाही. अशा परिसथितीत कनााटकच्या िखु्यिंत्री िहोदयांनी असे 

सनवेदन केले आह.े इति कोणी केले असते ति िी सिज ूशकलो असतो ही िाजकीय 

र्ाग आह.े पण तिेील िखु्यिंत्री िहोदय म्हणत आहते की, हा प्रश्न असथतत्वात नाही, 

श्री.सदवाकि िावते ..... 
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 तमु्हाला आम्ही सोलापिू व अक्कलकोट सदले आह,े बेळगाव आिचे आह ेव हा 

प्रश्न संपलेला आह.े यािध्ये सवोच्च न्यायालयात सीिा प्रश्न यासचका प्रलंसबत 

असताना हा न्यायालयाचा अविान होत नाही का, ही बाब गंर्ीि आह.े सािना 

दसैनकातील बातिीिळेु ह ेसिजले. कनााटक सिकािचा अशा प्रकािाबाबत सनषेध ति 

केला पासहजेच. िखु्यितं्री िहोदयांचा सनषेध किता येतो की नाही ह ेिला िासहती 

नाही. तो किावा की नाही, औसचत्यात बसले की नाही ह े िला िासहती नाही. 

िखु्यिंत्री अशा प्रकािे तेिील लोकांना र्डकावनू व सडवचनू अपिासनत किीत 

असतील. िहािाष्ट्र कनााटक सीिा प्रश्नी िहािाष्ट्र सिकािची र्सूिका अशी आह ेकी, 

हा आिचा ििाठी प्रांत आह.े पण आपणास असे अपिानीत किीत असतील ति ही 

गंर्ीि आह.े या सदनात गांर्ीयााने याची आपण दखल घेत आहोत, सदन गांर्ीयााने 

व्यक्त होईल, या सदनाने एकिखुी असे म्हटले पासहजे. सिकाि कोणाचे आह ेयापेक्षा 

िहािाष्ट्राच्या जनतचेा तेिे सातत्याने अविान केला जातो, त्या अविानाचा सनषधे 

केला गेला पासहजे. िी सनषेध व्यक्त कितो.  

सभापती : िी िंत्री िहोदय श्री.जयंत पाटील यांना सांग ूइसच्ितो की, सीिा 

प्रश्नी आपल्या दोन्ही सर्ागहृाच्या र्ावना तीव्र असनू िला त्या जाणनू िासहती 

आहते. दोन पयााय िला सचुत आह.े सन्िाननीय सदथय श्री. सदवाकि िावते यांनी 

थवत: हा प्रथताव िांडावा. नसता संसदीय काया िंत्री िहोदयांनी शासनातफे प्रथताव 

िांडावा.  

 श्री.जयंत पाटील : सर्ापती िहोदय, शासनाकडून प्रथताव येण्यास वेळ 

लागेल. सविोधी पक्षाच्या वतीने सन्िाननीय सदथय श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे ह ेसििान 

दतेील. 

 श्री.सदवाकि िावते: सर्ापती िहोदय, सर्ापती म्हणनू आपण प्रथताव िांडला 

ति तो सदनाचा होईल. 

 सभापती :  ठीक आह.े सन्िाननीय सदथय श्री.सदवाकि िावत ेयांनी िाननीय 

िखु्यिंत्री, कनााटक िाज्य यांनी िहािाष्ट्र कनााटक सीिा प्रश्नासंबंधी कदासचत सोलापिू 

व अक्कलकोटचा सवषयी वक्तव्य केले आह.े सोलापिू व अक्कलकोट आम्ही 
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िहािाष्ट्राला सदल्यािळेु आम्ही बेळगाव घतेले अशा प्रकािचे वक्तव्य केलेले आह.े 

त्याचप्रिाणे सवोच्च न्यायालयात सीिा प्रश्न प्रलंसबत असल्याने अशा प्रकािच े

वक्तव्य करुन न्यायालयीन प्रसियेत प्रर्ाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आह ेका ह ेिला 

िासहती नाही. तेव्हा िाझ्यातफे सर्ापतींचा प्रथताव म्हणनू या बाबतीत िाननीय 

िखु्यिंत्री, कनाटाक िाज्य व कनााटक सिकािचा सनषेधाचा प्रथताव िी िांडत आह.े 

हा प्रथताव आपण एकिताने िंजिू किावा.  

    प्रथताव एकिताने संित झाला. 

      ---- 
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 श्री.प्रसाद लाड : सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदय श्री.सजतेंद्र आव्हाड 

सर्ागहृात उपसथित आहते. दोन सदवसापवूी म्हाडा कायाालयात अाँटी किप्शन 

ब्यिुोकडून दोन असधकािी व इति चाि लोकांना पकडण्यात आले  िी ितं्री 

िहोदयांच्या सनदशानास दोन सवषय आण ू इसच्ितो. िंत्री िहोदय गहृसनिााण 

सवर्ागातफे िहािाष्ट्रात खपू चांगले काि किीत आहते. पण काही असधकाऱयांच्या 

िाध्यिातनू आपला व आपले ज्येष्ठ नेते ज्यांचा आपण सवाच जण आदि कितो त्यांच े

नाव घेऊन अनादि केला जातो. तेिे दोन असधकािी पकडले आहते. एक प्रकिण 

२०१३ सालच्या लॉटिी ससथटीिचे आह,े २०१७ िध्ये त्याचे अलॉटिेंट झाले. 

यानसुाि पैसे र्िण्याची िदुत २०१९ ची होती पण तो कोिोनाचा काळ होता. कोिाना 

काळात काही लोकांना पैसे र्िण्यास उशीि झाला.  

       यानंति श्रीिती नाफडे ..... 
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श्री.प्रसाद लाड ........ 

त्यािध्ये शासन आसण म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी पैसे उसशिाने र्िण्याची पिवानगी 

सदली.  पिंत ु खाली एक िॅकेट आह.े  ज्याच्यािध्ये गायकवाड नावाचे उप िखु्य 

कायाकािी असधकािी आहते.  सयुावंशी नावाचा असधकािी आह.े  यासंदर्ाात दोन 

असधकािी पकडले गेलेले आहते. त्यांचे असे म्हणणे पडते की सकंवा ते असे काही 

विती पटु-अप कितात की, एखाद्ा गरिबाने पैसे र्िले ति त्यांचे असे म्हणणे पडत े

की, ते पैसे तमु्ही कुठून आणले ? तमु्हाला कजा कोणी सदले ति ते कुठून सदले ? 

अकाऊंटच्या नावाखाली त्यांचे अजा िद्दबातल कितात. २ ते ८ लाख रुपयापयंत ते 

पैसे घेतात.  दोन सदवसांपवूी ७५,००० रुपये ॲडव्हान्स घेताना दोन असधकािी 

पकडले गेलेले आहते. त्यांच्यािध्ये गायकवाड, सयुावंशी आसण गोसवंद नावाच े

सीईओचं्या कायाालयात काि किणािे ह ेतीन असधकािी आहते, यांची चौकशी चाल ू

आह.े  िाझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, या प्रकिणािध्ये जे पकडले गलेेले आहते, 

त्यांना ति तमु्ही सनलंसबत किालच, पिंत ु त्या व्यसतरिक्त या तीन लोकांवि दखेील 

चौकशी लावनू त्यांना सनलंसबत किावे.  िाननीय िंत्री डॉ.सजतेंद्र आव्हाड िुंबईिध्ये 

आपण सातत्याने सगिणी कािगािांच्या घिांसाठी प्रयत्न किीत असतात. त्याकरिता 

एक वेगळे खाते सनिााण केलेले आह.े  आतापयतं िाझ्याकडे  अशा प्रकािच्या ५६ 

केसेस आलेल्या आहते.  त्यापैकी दोन केसेस िी निनु्याखाति िाननीय सर्ापती 

िहोदयांच्या िाध्यिातनू िंत्रीिहोदयांकडे दते आह.े  जे सगिणी कािगाि ितृ पावलेले 

आहते सकंवा जे सगिणी कािगाि क्लेिला आलेले नाहीत, त्यांच्या नावाने ॲलॉटिेंट 

काढून त्यांची घिे ॲलॉट केली जात आहते. ही गंर्ीि बाब आह.े ज्यावेळी सगिणी 

कािगाि तेिे घि िागण्याकरिता जातो, त्यावेळी त्यांना सांसगतले जाते की, तिुचे घि 

ॲलॉट झालेले आह.े  िाननीय िंत्रीिहोदय या दोन्ही केसिध्ये आपण थवत: लक्ष 

घालावे.  शासनाने याबाबत प्रससध्दी-पत्रक काढावे. गोि-गरिबांना शासनाने न्याय 

द्ावा, ही िी सवनंती कितो. जे असधकािी पकडले गेलेले आहते, ज्या असधकाऱयांवि 

ठपका आह,े त्या असधकाऱयांना शासन तत्काळ सनलंसबत किेल, अशी िला खात्री 

आह.े  
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 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड 

यांनी जे काही आिोप केलेले आहते, ते असतशय गंर्ीि आहते.  सगिणी कािगािांच्या 

बाबतीत जी काही िासहती असेल ती िाझ्याकडे दणे्यात यावी.  सगिणी कािगािांच े

जे घिे वाटप होत आहते, ते िॅन्यअुली होत आहते. ते आता यापढेु िॅन्यअुली न होता 

ऑटो पध्दतीने होणाि आह.े जेणेकरुन यािध्ये कोणाचा काहीही संबंध येणाि नाही. 

ज्यांना घिे सदलेली आहते, त्यांना त्यांची नाव े सदसतील, त्याप्रिाणचे घिे सदली 

जातील.  यापवूी जि काही झाले असेल ति त्याची िासहती िाझ्याकडे द्ावी, त्या 

संबंसधत सेलिध्ये असलेल्या सवा असधकाऱयांची चौकशी केली जाईल.  यातनू ह े

कोणी केलेले आह,े ह ेशोधले जाईल, त्याप्रिाणे त्यावि कडक कािवाई केली जाईल. 

दसुिी गोष्ट अशी आह े की, सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड जे म्हणाले की, 

७५००० रुपये ॲडव्हान्स घेताना वगैिे कोणाला पकडले, त्यासंदर्ाात आपण दोन 

असधकाऱयांची नावे घेतलेली आहते.  त्यांची सवर्ागीय चौकशी केली जाईल. त्यात 

त्यांचा काय दोष आह,े ह ेशोधनू त्या दोषानसुाि संबंसधतांवि कािवाई केली जाईल. 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y - 148 

JCN/AKN/KTG प्रिि श्री.गागिे 14:00 

 

 

कें द्रीय मंत्रीमहोदयांच्या लचिंजीिांनी आमदािांबाबत अिमानास्पद ट्िीट 

केल्याबाबत 

 श्री.अिोल सिटकिी : सर्ापती िहोदय, िाझा पॉईटं ऑफ इन्फिेशन आह.े  

काल सवधानसर्ेत िाननीय िखु्यिंत्री आसण िाननीय गहृसनिााण िंत्री यांनी सवापक्षीय 

आिदािांसाठी ३०० घिांच्या योजनेच्या संदर्ाात घोषणा केली. सवापक्षीय 

आिदािांकरिता ३०० घिांबाबतची घोषणा जी खालच्या सर्ागहृात केलेली आह,े 

त्या घोषणेबाबत ससवथतिपणे वरिष्ठ सर्ागहृात दखेील िासहती द्ावी, ही सवनंती िी 

कित आह.े 

 सर्ापती िहोदय, एका पक्षाचे खासदाि आहते, याबाबत त्यांनी आता ट्वीट 

केलेले आह.े  ही बाब असतशय गरं्ीि आह.े  या ट्वीटिध्ये त्यांनी आिदािासंदर्ाात 

अविानकािक वक्तव्य केलेले आह.े  कें द्रीय ितं्रीिहोदयांचे ते सचिंजीव आहते, िी 

त्यांचे नाव घेणाि नाही. त्यांनी असे ट्वीट केलेले आह ेकी, " िखु्यिंत्री िहोदयांनी 

३०० आिदािांना िुंबईत घि दणे्याचा सनणाय घेतलेला आह.े  िळुात िुंबईला 

आल्यावि बहुतेक आिदाि सायंकाळी काय कितात, हा तपास अगोदि िखु्यिंत्री 

िहोदयांनी किायला हवा होता.  असधवेशनाच्या काळात आिदाि कुठे असतात, 

काय कितात, ह ेजि लोकांना कळले ति िाजकािणाविचा उिला सिुला सवश्वासही 

उठेल.  अशा पध्दतीचे आिदािांचे अपिान किणािे ह ेट्वीट आह.े  याबाबत दखेील 

काहीतिी सनणाय घेऊन योग्य ती कािवाई व्हावी, अशी िाझी सवनंती आह.े  

 सभापती : सन्िाननीय गहृसनिााण िंत्रीिहोदय आजचा सदवस या सत्राचा 

शेवटचा सदवस आह.े  सन्िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांना ति आपल्याला बोलवायच े

काही कािण नाही.  आपणच याबाबत िासहती घ्यावी.   

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.अिोल सिटकिी 

यांनी जी काही िासहती सदलेली आह,े त्यानसुाि "खासदािांच्या िलुाने असे ट्वीट 

केलेले आह े की, संध्याकाळी सगळे म्हणजे सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड, 

सन्िाननीय सदथय श्री.चदं्रशेखि बावनकुळे या व इति सवांसकट ह ेसवा संध्याकाळी 

काय कितात, याची जि िासहती कळली ति....अडिळा..... 
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डॉ.सजतेंद्र आव्हाड ...... 

िंत्रीिहोदय दखेील आिदािच असतात.  यात िंत्री दखेील आले. यात दोन्ही 

सर्ागहृाचा अविान झालेला आह.े  सर्ापती िहोदय, आपण सवसधतज्ञ आहात.  

...अडिळा....त्यांची वगेळी सोय असते......(अडिळा) हा दोन्ही सर्ागहृांचा 

अविान आह.े  सर्ापती िहोदय, आपण दखेील पसहले आिदाि आहात, नंति 

सर्ापती आहात.  ही बाब गांर्ीयााने घ्या.  सर्ागहृाची सटंगलटवाळी किणे याचा 

असधकाि कोणालाही नाही.  ह ेसावार्ौि सर्ागहृ आह,े याबाबत गांर्ीयााने दखल 

घ्यावी. 

 डॉ.िसनषा कायंद े( खाली बसनू ): याबाबत हक्कर्ंग दाखल केला पासहजे. 

 सभापती : ठीक आह.े  सन्िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांनी ३०० घिे 

आिदािांना द्ावी, याबाबत िाझ्या दालनात बैठक झाली होती. याबाबत िला िोडी 

िासहती आह,े त्याबाबत िी सर्ागहृाला अवगत कितो. सन्िाननीय सदथय 

श्री.शसशकांत सशंद े दखेील संबंसधत बैठकीस उपसथित होते. सवधानसर्ेचे काही 

आिदािही या बैठकीला उपसथित होते. ससडकोच्या योजनेंतगात हाऊससंगकरिता जो 

प्लॉट ठेवलेला आह.े  त्यांनी ३०० घिांचा िांडलेला िदु्दा आह,े त्यासंबंधी िी बोलत 

आह.े  ससडकोच्या त्या थकीिप्रिाणे ज्यसुडसशयिीज म्हणजे कोटाातील जथटीस, 

आयएएस असधकािी, इति प्रशाससनक असधकािी आसण आिदाि यांच्याकरिता एक 

प्लॉट रिझव्हा झालेला आह.े  आिदािांच्या या प्लॉट बाबतीत सन्िाननीय िखु्यिंत्री 

िहोदयांनी जे सनवेदन केलेले आह,े  त्याप्रिाणे जि कोणाला त्यात सहर्ाग घ्यायचा 

असेल ति िाझ्यापेक्षा सन्िाननीय सदथय श्री.संजय दौंड यांना याबाबत िासहती आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री.संजय दौड यांना र्ेटून याबाबत त्यांच्याकडून सखोल िासहती 

घ्यावी.  यासंदर्ाात आिदािांच्या  काही िागण्या आहते.  आपण सवा जण गेली 

सकत्येक वषे पाहत आहोत.  सन्िाननीय गहृसनिााण िंत्री सर्ागहृात उपसथित आहते. 

बिीच वषे विळीवरुन जाता-येतांना तेिे असलेले आिदाि संकुल जे आह,े त्या 

इिाितीची दशा पाहता त्या इिािती जनु्या झालेल्या आहते.  आपल्या सनयिात बसत 

असेल ति या ज्या पाच-सहा सोसायटया आहते, त्यांची याकरिता जि संिती असेल  
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सभापती........ 

ति या संपणूा संकुलाचा पनुसवाकास करुन िाजी व आजी आिदािांना घिे दणे्याचा 

शासनाने प्रयत्न किावा, अशी िाझी सचूना आह.े  शासनाने यावि प्रसतसिया द्ावी. 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सर्ापती िहोदय, सवाप्रिि िी ३०० घिांचे सक्लयि 

कितो. काल िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांनी ३०० घिांची घोषणा केली. त्याच्यापवूी 

िाझे र्ाषण झाले होते.  त्यातील या िदु्दयावि सशक्कािोताब किण्याकरिता, िाननीय 

िखु्यिंत्री िहोदय आले होते.  िाझ्या र्ाषणात िी म्हटले होते की, गोिेगांव, गोिाई 

च्या बाजलूा ३०० घिांचे एक संकुल बांधले जाईल.  आिदािांची घिे तेिे सनिााण 

केली जातील, तसा प्लॉट िी शोधनू ठेवलेला आह.े  िाझा त्याकरिता आवश्यक 

असलेला प्लानही तयाि आह.े लवकिच या कािाचे र्सुिपजून किण्यात येईल. 

यािळेु िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांनी याबाबतची घोषणा केलेली आह.े 

 सर्ापती िहोदय, आपण जो िदु्दा िांडलेला आह,े त्याबाबत िी असे सांगत 

आह े की, याबाबतचा प्रथताव ताबडतोब म्हाडाला सादि किावा, यावि तातडीने 

सनणाय घेण्यात येईल. याकरिता सिहु सवकासाचा सनयि लाग ूपडतो.  शासन याचा 

सवकास तातडीने किेल. 

 सभापती : त्या र्ागात िाझ्या िासहतीनसुाि सहा सोसायटया आहते, त्यांची 

बैठक अगोदि शासनाला घ्यावी लागले. त्यांची एक ॲपेक्स सोसायटी आह.े 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : ॲपेक्स सोसायटीने जि शासनाकडे पनुासवकासाबाबतचा 

प्रथताव सादि केला ति म्हाडा त्यात तातडीने लक्ष घालनू सदि पनुासवकास िागी 

लावले.  

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. शसशकांत सशंद े : सर्ापती िहोदयांनी िासहती सदलेली आह.े िाननीय 

सर्ापती िहोदयांनी बैठक आयोसजत किण्याऐवजी.... ती जागा शासनाने 

आिदािांना सदली होती. अनेक लोकांनी जागा सवकलेली आह.े आता तेिे 

सोसायट्या थिापन झालेल्या आहते. जागा शासनाची असनू, त्यावि इिािती उभ्या 

आहते. िाननीय गहृसनिााण िंत्री िहोदयांनी या संबंसधत सोसायट्यांना बोलासवण्याची 

आवश्यकता आह.े त्यांना जाथत एफएसआय सिळतो. वाढीव एफएसआय 

सिळाल्यानंति त्या सठकाणी पनुसवाकास होऊ शकतो. िाननीय सर्ापती िहोदयांच्या 

दालनात िाननीय गहृसनिााण िंत्री िहोदयांनी त्यांच्या असधकाऱयांना व इति संबंसधत 

लोकांना....शासनाची जागा असल्यािळेु बैठकीत सनणाय होऊ शकतो आसण 

त्यानसुाि िाननीय सर्ापती िहोदयांच्या दालनात बैठक आयोसजत केली जाईल    

काय ? 

 सभापती : िाननीय गहृसनिााण िंत्री िहोदयांनी इच्िा असेल तिच िी िाझ्या 

दालनात बैठक आयोसजत कितो. 

 डॉ. सजतेंद्र आव्हाड : सर्ापती िहोदयांनी त्यांच्या दालनात बैठक आयोसजत 

किावी. त्यासंबंधीचा सनणाय आिचा सवर्ाग घेईल.  

 सभापती : ठीक आह.े िाननीय गहृसनिााण िंत्री िहोदयांनी सदिहू बैठकीस 

उपसथित िाहून सकािात्िक सनणाय घ्यावा, अशी िाझी सवनंती आह.े  

 

     -------- 
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    पॉईटं ऑफ इन्फमेशनबाबत  

श्री. जयंत प्र. पाटील : सर्ापती िहोदय, िाझा पॉईटं ऑफ इन्फिेशन आह.े 

िी चौर्थयांदा सदिहू सवषय सर्ागहृाच्या सनदशानास आणनू दते आह.े िाननीय िंत्री 

िहोदय ह े एसटी कािगािांच्या संदर्ाात सनवेदन किणाि होते ते सनवेदन अजनूतिी 

झालेले नाही. ४ तासािध्ये अिासंकल्पीय असधवशेन संथिसगत होणाि आह.े िाननीय 

सर्ापती िहोदयांनी एसटी कािगािाच्या न्याय हक्काच्या िागण्यांच्या संदर्ाात 

त्यांच्या दालनात िंत्री िहोदयांसिवेत बैठक आयोसजत केल्यानंति एक ससिती 

सनयकु्त केली होती. त्या ससितीिध्ये आम्ही होतो आसण त्यािध्ये सनणाय घेतलेला 

आह.े हाच सनणाय सवधानसर्ेत दखेील झाल्याची िासहती संबंसधत वतािानपत्रातील 

बातिी वाचल्यानंति आम्हाला कळाली होती. िाज्यातील एसटी कािगाि िाननीय 

िंत्री िहोदयांच्या उत्तिाची वाट पहात आह.े काल दिूदशान आसण दोन ते तीन चॅनलवि 

ग्रािीण र्ागातील लहान िलेु ही १४ सक.िी.चालत पिीक्षलेा जात असल्याची दृष्ट्य े

दाखवली होती. त्या िलुांच्या िलुाखती दखेील आम्ही पासहलेल्या आहते. याच े

िाननीय परिवहन िंत्री िहोदयांना गांर्ीया नाही. हा संप सिटसवण्यासाठी शासनाने 

तातडीने उपाययोजना केल्या पासहजे आसण पिीक्षा ज्या सठकाणी सरुु आहते तिेील 

सवद्ार्थयांना य-ेजा किण्यासाठी काही तिी तातडीने व्यवथिा सनिााण केली पासहजे. 

१८ सक.िी. चालनू पिीके्षला गेल्यानंति संबंसधत सवद्ार्थयांची िानससकता कशी 

असणाि आह,े याचा दखेील शासनाने सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े िाननीय 

सर्ापती ह ेसवसधिंडळाचे प्रिखु आहते. सवाात शेवटची दाद िागण्याचे थिान आपले 

आह.े िाननीय िंत्री िहोदयांकडून सनवेदन केले जात नसेल ति ते बिोबि नाही. 

सर्ागहृातील सवा कािकाज िांबवनू िाननीय िंत्री िहोदयांनी सनवेदन केले पासहजे 

अशी िाझी आग्रही िागणी आह.े ही गंर्ीि बाब आह.े िी सर्ागहृातील सन्िाननीय 

सदथयांना सवनंती किीत आह ेकी, एसटी कािगािांच्या न्याय हक्कासंदर्ाात तातडीने 

चचाा करुन त्यांचा संप िांबसवला पासहजे. अिासंकल्पीय असधवेशन संपण्यापवूी 

िाननीय परिवहन िंत्री िहोदयांनी एसटी कािगािाच्या न्याय हक्कांच्या िागण्या िंजिू 

केल्या पासहजे अन्यिा या सर्ागहृात असधवेशन संपले तिी आम्ही िाण िांडून बस.ू 
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श्री. कसपल पाटील : सर्ापती िहोदय, िाझा पॉईटं ऑफ इन्फिेशन आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी िांडल्या पॉईटं ऑफ इन्फेिेशनला िाझा 

पाठींबा आह.े काल बातम्यांिधनू जी दृष्ट्ये दाखसवण्यात आली ती िलेु िाझ्या 

तालकु्यातील आसण आसदवासी र्ागातील आहते. १० सक.िी. पायपीट किीत ही 

िलेु पिीक्षा कें द्रावि जात आहते आसण पिीक्षा संपल्यानंति पनु्हा आपल्या घिी १० 

सक.िी. पायपीट किीत जात आहते. र्ि उन्हात १० सक.िी. पायपीट किीत पिीक्षा 

कें द्रावि आल्यानंति ती िलेु कशी पिीक्षा दते असतील याचा शासनाने सवचाि केलेला 

आह े काय ? एसटीचा संप अजनूतिी सिटलेला नाही. तो कसा सिटवायचा ही 

सिकािची जबाबदािी आह.े पिंत,ु पिीके्षला जाणाऱया सवद्ार्थयांची सोय किण्याची 

जबाबदािी ही शासनाची आह.े िाईट टू एज्यकेुशनचा कायदा आल्यािळेु ती िाज्य 

शासनाची जबाबदािी आह.े हा प्रश्न डहाण ूसकंवा पालघि सजल्यापिूता ियाासदत नसनू 

तो संपणूा िाज्याचा आह.े िाज्यातील दगुाि र्ागातील िलेु पायपीट किीत पिीक्षा 

कें द्रावि जात आहते. अशा सवद्ार्थयांची सोय शासनाने तातडीने केली पासहजे आसण 

ती सोय नसल्यािळेु र्सवष्ट्यात िलुींचे प्रिाण ति सशक्षणाच्या बाहिे फेकले जाण्याची 

शक्यता आह.े िाननीय सर्ापती िहोदय ह े सदनाचे प्रिखु असल्यािळेु त्यांनी 

शासनाला या प्रकिणाची तातडीने दखल घ्यावे अशा प्रकािचे सनदशे दणे्याची गिज 

आह ेआसण त्या िलुांची तातडीने सोय किावी, एवढीच िाझी प्रािासणक अपेक्षा 

आह.े  

सभापती : सन्िाननीय सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी दोन प्रश्न उपसथित 

केलेले आहते त्याला सन्िाननीय सदथय श्री. कसपल पाटील यांनी सििान सदलेले 

आह.े कािण त्यांचा तो तालकुा आह.े  

एसटीच्या संपािळेु दिुगािी आसण अल्पकालीन परिणाि होत आह.े त्याचा 

हा एक दृष्ट्य र्ाग आह.े यापवूी िाननीय परिवहन िंत्री ॲड. असनल पिब यांनी सदनात 

सनवेदन केले होते. त्यावेळी त्यांनी िहत्वाची िासहती सदली होती. िाननीय 

न्यायालयात ह ेप्रकिण असनू, त्यांनी असा सनणाय सदला होता की, सिकािने चौकशी 
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ससिती नेिली असनू, त्याचा अहवाल... त्यासंदर्ाातील पत्र... तांसत्रक बाबीने 

िाननीय न्यायालयाने सांसगतले की, िंसत्रिंडळाने सनणाय घ्यावा. िाझ्या िासहतीप्रिाण े 

सभापती.... 

सदिहू अहवाल िंसत्रिंडळाने थवीकािलेला आह.े सदिहू अहवालात काय आह ेह े

अिासंकल्पीय असधवेशन संथिसगत होण्यापवूी िाननीय श्री. सरु्ाष दसेाई साहबे ह े

िाननीय परिवहन िंत्री ॲड. असनल पिब साहबेांपयंत सदनाची र्ावना कळवतील.  

अहवाल काय आह ेआसण त्याचा परिणाि काय होणाि आह.े..एसटी कािगािांच्या 

िागण्यांवि.... हा प्रश्न आह.े सनसितपणे त्यांना.... िलुांची  सोय किण्यासाठी शासनाने 

गांर्ीयापवूाक लक्ष दऊेन पयाायी काही तिी व्यवथिा सकंवा सोय केली पासहजे, याबाबत 

कोणाचेही दिुत असण्याचे काहीच कािण नाही.  

 

    --------- 
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श्री. सदार्ाऊ खोते : सर्ापती िहोदय, िाझा पॉईटं ऑफ इन्फिेशन आह.े 

सन्िाननीय सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील साहबेांनी एका गंर्ीि सवषयाकडे पॉईटं ऑफ 

इन्फिेशनच्या िाध्यिातनू सर्ागहृाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न केलेला आह.े  

सर्ापती िहोदय, आज सकाळी बोधवड तालकु्यातील कुिािी ततृ्पी चौधिी 

नावाची िलुगी एसटीनसल्यािळेु खाजगी वाहनाने शाळेला जात असताना अपघात 

होऊन ितृ्यिूखुी पडलेली आह.े सतच्या आईने सांसगतले की, एसटी जि सरुु असती 

ति तीचा असा ददुवैी अंत झाला नसता आसण िाझी िलुगी वाचली असती. आज 

िाज्यात दहावी आसण बािावीच्या पिीक्षा सरुु आहते. िाननीय परिहवन िंत्री 

िहोदयांनी सद्:सथितीत सनवेदन केलेले नाही. िाननीय न्यायालयात 

सवलसनकिणासंबंधी चचाा सरुु आह.े सातवा वेतन आयोग सकंवा त्याविील 

कायावाहीचा सनणाय िाननीय परिवहन िंत्री िहोदयांनी आजच्या आज घ्यावा आसण 

नाही घेतला ति आम्ही या सर्ागहृात सन्िाननीय सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील 

साहबेांनी सांसगतल्यानसुाि धिणे आंदोलन किणाि आहोत. िाननीय सर्ापती 

िहोदयांनी िाननीय परिवहन िंत्री िहोदयांना आजच्या आज सनवेदन किण्यासाठी 

सनदशे द्ावेत अशी िाझी आग्रही िागणी आह.े  

 

    --------- 
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श्री. सनलय नाईक : सर्ापती िहोदय, िाझा पॉईटं ऑफ इन्फिेशन आह.े पसुद 

तालकु्यात बेलोिा नावाचे गाव आह.े त्या सठकाणी चकिकीत िाििाव सोटसगिे हा 

जवान शहीद झाला होता. ह ेसन २०१० िधील प्रकिण आह.े आतापयंत त्यांच्या 

थिािकाचा सनणाय झालेला नाही. िाननीय सर्ापती िहोदयांिाफा त िी शासनाला 

अशी सवनंती किीत आह ेकी, शहीद िाििाव सोटसगिे यांच्या थिािकाच्या कागदांचा 

११ वषे होऊनसधु्दा पसुद ते िुंबई आसण िुंबई ते पसुद असा प्रवास संपलेला नाही. 

िासहती घतेली असता सदहू प्रथताव ग्रािसवकास सवर्ागाकडे प्रलंसबत आह.े िाननीय 

सर्ापती िहोदयांिाफा त िी शासनाला अशी सवनंती किीत आह े की, शासनाने 

तातडीने सनणाय घऊेन शहीद िाििाव सोटसगिे यांचे थिािक व्हावे अशी िाझी आग्रही 

िागणी आह.े त्यांचे थिािक झाले ति त्यांना खऱया अिााने श्रध्दांजली सदल्यासािख े

होईल असे िला प्रािासणकपणे वाटत आह.े िाननीय सर्ापती िहोदयांनी या प्रकिणी 

लक्ष दऊेन शासनाला सनदशे द्ावेत अशी िाझी नम्र सवनंती आह.े  

सभापती : सन्िाननीय सदथय श्री. सनलय नाईक यांनी उपसथित केलेल्या 

पॉईटं आफ इन्फेिेशनसंबंधी शासनाने गांर्ीयााने दखल घेऊन त्वरित कायावाही 

किावी.  

 

    --------- 

 

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA - 158 

SJB/AKN/KTG प्रिि श्री.सोनावणे 14:20 

 

 

 श्री.निेंद्र दिाडे : सर्ापती िहोदय, आजच्या कािकाजपसत्रकेवि अनिुिांक-

३ वि िाझी लक्षवेधी सचूना दशासवण्यात अिलेली आह.े  आपण सदिहू लक्षवेधी 

सचूना पटलावि ठेवल्याबद्दल िी आपले आर्ाि िानतो.  िी शासनाला सवनंती कितो 

की, श्री साईबाबा रुग्णालयात िसवदं्र ठाकिे आसण आबाळे यांनी भ्रष्टाचाि केल्यािळेु 

त्यांना सनलंसबत किण्यात यावे. 

----------- 
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 श्री.सकिण सिनाईक : सर्ापती िहोदय, आपण िला संधी सदल्याबद्दल आपले 

िनापासनू आर्ाि िानतो. वासशि सजल्यातील सशक्षण सवर्ागातील िहत्त्वाचा सवषय 

िी सर्ागहृाच्या सनदशानास आणनू दते आह.े  

 वासशि सजल्यातील १३९ सशक्षक-सशक्षकेति किाचाऱयांच्या वैयसक्तक 

िान्यता वैध ठिवायच्या की अवैध ठिवायच्या यासाठी िाननीय आयकु्त कायाालय, 

पणुे यांच्या िाध्यिातनू सहा वेळा चौकशी किण्यात आली, सनुावणी घणे्यात आली.  

िाननीय शालेय सशक्षण िंत्र्यांचे िी िनापासनू आर्ाि िानतो की, त्यांनी दखेील या 

१३९ किाचाऱयांच्या िान्यता वैध ठिवायच्या की अवैध ठिवायच्या  या सवषयी तीन 

बैठका घेतल्या.  त्यांचा प्रयत्न हाच होता की, या सशक्षक-सशक्षकेति किाचाऱयांच्या 

िान्यता वैध झाल्या पासहजेत. पिंत ु त्या बैठकांिध्ये या सवषयी काही सनणाय होऊ 

शकला नाही. िहोदय, या १३९ सशक्षक-सशक्षकेति किाचाऱयांपैकी जे किाचािी 

न्यायालयात गेले, त्यांचे वेतन सरुु आह.े पिंत ु जे किाचािी काही अडचणीथतव 

न्यायालयात जाऊ शकले नाहीत त्यांचे वेतन अनदुान बंद किण्यात आले आह.े  

िाझी सवनंती आह े की, या किाचाऱयांचे सदु्धा वेतन अनदुान सरुु ठेवण्याबाबत 

शासनाने त्वरित कायावाही किावी. 

----------- 

  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA - 160 

SJB/AKN/KTG प्रिि श्री.सोनावणे 14:20 

 

 

 श्री.शसशकांत सशंद े : सर्ापती िहोदय, आपण िला संधी सदल्याबद्दल िी 

आपले आर्ाि िानतो. 

 सर्ापती िहोदय, िी गहृ सवर्ागाशी संबंसधत काही प्रश्न उपसथित किीत 

आह.े  िािाडी चळवळीिध्ये काही सवसशष्ट लोकांचा फाि िोठ्या प्रिाणात हथतके्षप 

होऊ लागला आह,े या चळवळीत गुंडप्रवतृ्त्या वाढीस लागल्या आहते. यािळेु 

सवनाकािण िािाडी चळवळ बदनाि होत आह.े  िािाडी कािगािांच्या बाबतीत 

वेगवेगळ्या प्रकािच्या चचाा व्हायला लागल्या आहते. सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद 

लाड यांनी सांसगतल्यानसुाि पणुे येिील टाटा िोटसा सलसिटेड येिे िािाडी 

िकुादिाचा खनू झालेला आह.े या घटनेला वेगळा िाजकीय िंग सदला जात आह,े या 

घटनेत कोणी िाजकािण किीत आह.े  त्या सठकाणी पैसे वाटण्यासंदर्ाातील वाद होता 

व त्यात िािाडी िकुादिाचा खनू झालेला आह.े या घटनेतील आिोपी पकडण्यात 

आले आहते. पिंत ुया घटनेच्या िळुाशी जाऊन या घटनेला जे दोषी आहते त्यांच्यावि 

कािवाई किणे गिजेचे आह.े या घटनेच्या िळुात जाण्यासाठी आपण गहृ सवर्ागाला 

सचूना किावी, अशी िाझी सवनंती आह.े 

सर्ापती िहोदय, दसुिा सवषय असा आह ेकी, तोफखाना पोलीस थटेशनिध्य े

सतीश सत्रर्वुन आसण कोिल सशंद ेयांच्या संदर्ाातील तिाि अजा आपल्याकडे सदु्धा 

सदला होता. त्यांचा वषृाली आनंद गायकवाड यांच्याशी शरु्सववाह झाला होता.  

सवर्ागािध्ये तो असधकािी असल्यािळेु त्यांच्या पत्नीला नाहक त्रास दते आह.े  या 

संदर्ाातील तिाि िी आपल्याकडे दतेो.  आपण गहृ सवर्ागाला सचूना करुन या 

प्रकिणी संबंसधतांना न्याय द्ावा.  

सभापती : या प्रकिणी शासनाने उसचत कायावाही किावी. 

---------- 
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श्री.शसशकांत सशंद े : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.चंद्रशेखि 

बावनकुळे यांची सजल्हा खसनज प्रसतष्ठानचे अध्यक्षपद सजल्हासधकाऱयांना दणे्यात 

आल्याबद्दलची लक्षवधेी सचूना आजच्या कािकाजपसत्रकेत आह.े  आजच्या 

लक्षवेधी सचूना पटलावि ठेवण्यात आलेल्या आहते.  या िाध्यिातनू 

सजल्हासधकाऱयांना गौण खसनज वाटपाचा असधकाि दणे्यात आलेला आह.े  पिंत ु

सजल्हासधकािी गौण खसनजाचे वाटप किताना लोकप्रसतसनधी सकंवा अन्य कोणालाही 

सवश्वासात घेत नसतील ति ह ेअसधकाि िाननीय पालकिंत्र्यांना दणेे गिजेचे आह.े 

सभापती : या प्रकिणी शासनाने उसचत कायावाही किावी. 

----------- 
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सभागृहापुढीि कामकाजाबाबत 

 सभापती : आजच्या सदवसाच्या कािकाजपसत्रकेत दशासवण्यात आलेल्या 

सवा लक्षवधेी सचूना, िान्य किण्यात आलेल्या सवशेष उल्लेखाच्या सचूना िी 

सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवत आह.े सन्िाननीय सदथयांच्या थवीकृत झालेल्या पिंत ु

चचेस न आलेल्या अन्य लक्षवेधी सचूना, अधाा-तास चचेच्या सचूना, औसचत्याचे 

िदु्द,े ि.सव.प.सनयि ९३ अन्वये सचूना व सवशेष उल्लेखाच्या सचूना या बाबतीत 

सन्िाननीय सदथयांनी सवनंती केल्यास त्या सवषयी संबंसधत िंत्री िहोदयांसिवेत बैठक 

घेण्याची िाझी तयािी आह ेव िी ती घेईन. संबंसधत िंत्री िहोदयांसिवते त्या सवषयी 

बैठक आयोसजत किण्यात येईल.  पिंत ुत्या बाबतचा असंति सनणाय शासनाचा िाहील. 

------------ 
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पृ.शी./मु.शी. : लक्षवेधी सचूनांसंबंधीची सनवेदने  

                        सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवणे. 

 उप ससचव (श्री.तािवी) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या अनिुतीने आजच्या 

सदवसाच्या कािकाजपसत्रकेतील बाब ििांक-सहा (ख) अंतगात दशासवण्यात 

आलेल्या ििांक-१ त े १४२ या लक्षवेधी सचूनांसंबंधीची सनवेदन सर्ागहृाच्या 

पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदने सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आहते. 

 

(पे्रस : येिे सोबत जोडलेली ििांक १ ते १४२ ची सनवेदने कृपया िापावीत.) 
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      पृ.शी./मु.शी. : सवशेषासधकाि ससितीचा अहवाल सादि किण्याची  

                                           िदुत वाढसवणे. 

 

 श्री.शसशकांत सशंद े (ससिती सदथय) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या 

अनिुतीने प्रथताव प्रथततु कितो की, सवधानपरिषद सवशषेासधकाि ससितीकडे 

सवचािािा प्रलंसबत असलेल्या, 

(१) सन्िाननीय सवधानपरिषद सदथया प्रा.डॉ.िनीषा कायंद े तसेच तत्कालीन 

सन्िाननीय सवधानपरिषद सदथय श्री. र्ाई जगताप यांनी श्री.अणाब गोथवािी, 

संपादक, वतृ्त सनवेदक व कायािि सतू्र संचालक रिपसब्लक  सटव्ही वतृ्तवासहनी 

यांचेसवरुध्द सदनांक ०८ सप्टेंबि, २०२० िोजी उपसथित केलेले सवशेषासधकाि र्ंग व 

अविानाचे प्रकिण. 

(२) तत्कालीन सन्िाननीय सवधानपरिषद सदथय श्री.र्ाई जगताप यांनी सहदंी ससने 

असर्नेत्री कंगना िाणावत यांचेसवरुद्ध सदनांक ०८ सप्टेंबि, २०२० िोजी उपसथित 

केलेले सवशेषासधकाि र्गं व अविानाचे प्रकिण. 

  या दोन प्रकिणांविील सवशेषासधकाि ससितीचे अहवाल सादि किण्याकरिता 

िहािाष्ट्र सवधानपरिषद सनयि १७८ च्या पोट सनयि (१) च्या पिंतकुान्वये पढुील 

असधवशेनाच्या शेवटच्या सदवसापयंत िदुत वाढवनू दणे्यात यावी. 

प्रथताव एकिताने संित झाला. 

----------- 
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पृ.शी. : िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध सिथयांबाबत िाज्य सिकाि 

गंर्ीि नसण े

मु.शी.: िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध सिथयांबाबत िाज्य सिकाि 

गंर्ीि नसणे, या सवषयावि सवाश्री प्रवीण दिेकि, सवजय ऊफा  र्ाई 

सगिकि, प्रसाद लाड, डॉ.परिणय फुके, सवाश्री चंद्रशेखि 

बावनकुळे, सिेुश धस, सदार्ाऊ खोत, गोसपचंद पडळकि, 

सवनायक िेटे, डॉ.िणसजत पाटील सवाश्री प्रवीण पोटे पाटील, 

िहादवे जानकि, िणसजतससंह िोसहते-पाटील, अॅड.सनिंजन 

डावखिे, ॲङसनलय नाईक, सवाश्री चंदरु्ाई पटेल, प्रवीण दटके, 

ििेशदादा पाटील, नागोिाव गाणाि, िाजहसं ससंह, िािदास 

आंबटकि, ििेश किाड, अििीशर्ाई पटेल, िाििाव पाटील, 

सव.प.स. यांचा ि.सव.प. सनयि २५९ अन्वये अंसति आठवडा 

प्रथताव. 

 

 सभापती : आता असंति आठवडा प्रथतावाविील चचाा सरुु होईल.  तत्पवूी 

िाझी सत्ताधािी बाजचू्या सन्िाननीय सदथयांना सवनंती आह ेकी, अंसति आठवडा 

प्रथतावाच्या अनषुंगाने आपल्याला जे काही िांडावयाचे आह ेत्या संदर्ाातील सनवेदन 

िाझ्याकडे पाठसवल्यास िी िंत्री िहोदयांना त्यावि उत्ति दणे्यास सांगेन.  तसेच 

सविोधी पक्षाच्या सन्िाननीय सदथयांनी या प्रथतावावि केवळ पाच-पाच सिसनटे र्ाषण 

करुन, िला सहकाया किावे. 

 आता सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे यांनी र्ाषणास सरुुवात किावी. 
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(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.लिक्रम काळे) 

 

 श्री.सवनायक िेटे (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदय, िाननीय 

सविोधी पक्ष नेत्यांनी ि.सव.प.सनयि २५९ अन्वये उपसथित केलेल्या अंसति आठवडा 

प्रथतावावि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े  हा अंसति आठवडा प्रथताव सविोधी 

पक्षाच्या दृष्टीने अत्यंत िहत्त्वाचा आह.े  अंसति आठवडा प्रथताव हा चाि-पाच 

सवर्ागांशी संबंसधत आह.े  या सठकाणी िाननीय उद्ोग िंत्री व िाननीय कृषी िंत्री 

उपसथित आहते.   पिंत ुया प्रथतावात िाननीय कृषी िंत्र्यांशी संबंसधत जाथत सवषय 

नाहीत. 

 

       नंति श्री.कांबळे..... 
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श्री. सवनायक िेटे .... 

िहसलू सवर्ाग आह,े नगिसवकास सवर्ाग आह,े पयाटन सवर्ाग आह,े पयााविण 

सवर्ाग आह ेअसे सवा िहत्त्वाचे सवर्ाग या प्रथतावािध्ये आहते. िाननीय िंत्री श्री. 

सरु्ाष दसेाई यांनी या संदर्ाात िाननीय िंत्र्यांना सचूना सदली ति बिे होईल. आपला 

दखेील सवषय यािध्य े आह.े अंसति आठवडा प्रथताव गांर्ीयााने घेण्याची पध्दत, 

पिंपिा आह.े अंसति आठवडा प्रथताव सविोधकांचा आह.े  

 सर्ापती िहोदय, िुंबई िहानगि प्रदशे सवकास प्रासधकिण हा िहत्त्वाचा सवषय 

आह.े िुंबई व िुंबईच्या आसपासच्या परिसिासंदर्ाातील हा सवषय आह.े आघाडी 

सिकािचे पथुतक िाझ्याकडे आह.े "िहािुंबईचा िहासवकास - आपला िहािाष्ट्र 

आपले सिकाि", अशी िोठी जासहिातबाजी या सनसित्ताने केली आह.े यािध्ये 

िाननीय िखु्यिंत्र्यांचा संदशे व सनिय आह.े िी यातील फक्त िहत्त्वाचा र्ाग वाचतो.  

या िहानगिातील पायार्तू ससुवधांच्या सवकासात पयााविणपिूकता जाणीवपवूाक 

जपत आहोत, पण त्याचबिोबि जगातील सवोत्ति आसण अत्याधसुनक तंत्रञान येिे 

येईल याची पणूा खबिदािी आपण घऊे आसण त्याचबिोबि िहािुंबईचा सवांगीन 

सवकास आपण करु, असे त्यांनी सनियािध्ये म्हटले आह.े िुबंई व िहािुंबईचा 

सवकास खऱया अिााने झाला आह ेका ? िुंबईला दशेाची आसिाक िाजधानी म्हणनू 

फाि िोठी प्रसतष्ठा होती. िुंबई व िहािाष्ट्राला थिान होते. आज ते थिान आह ेका ? 

िुंबईचे अगदी आसिाक िाजधानीचे थिान सधु्दा डळिळीत होत चालले आह.े 

आसिाक िाजधानी म्हणनू िुंबईचा नावलौसकक होता, तो येिील सगिणी, अनेक िोटे, 

िोठे उद्ोग या सवा गोष्टींिळेु होता. आज त्यातील काय सशल्लक आह े? सगिण्या बंद 

पडल्या आहते, सचिण्या बंद पडल्या आहते, िोटे, िोठ उद्ोग बंद पडले आहते. 

उद्ोगपती आपला कािर्ाि व कायदा व सवु्यवथिा पाहून बाहिेच्या दशेात सनघनू 

जाव ूलागले आहते. त्यािळेु तमु्ही हा संकल्प कशाच्या जीवावि किीत आहात ह े

िला कळत नाही. 

 सर्ापती िहोदय, िुंबईचा आसिाक िाजधानी म्हणनू नावलौसकक होता, तो 

पणूापणे गले्यात जिा आह.े िी अनेक नावे न घेतलेली बिे आह.े अनेक िाज्यांतील  
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श्री. सवनायक िेटे .... 

अनेक शहिे िुबंईपेक्षा पढेु चालली आहते, याचा सवचाि किणे गिजेचे आह.े आसिाक 

िाजधानीपासनू िलूर्तू सोयी आहते. पण िुंबईत वाहतकू वाढली आह,े झोपडपट््टया 

वाढल्या आहते, कायदा व सवु्यवथिेचा प्रश्न आह,े पयाटनाचा प्रश्न आह,े प्रदषुणाचा 

प्रश्न आह,े अशा अनेक जंत्र्या दतेा येतील. सवाच बाबतीत आपले दलुाक्ष झाले आह.े 

 सर्ापती िहोदय, आता कोणाचे सिकाि आह ेव िागे कोणाचे सिकाि होत े

हा िदु्दा नाही. िाझ्या दृष्टीने िहािाष्ट्र आसण िहािाष्ट्रातील िुंबई आसिाक िाजधानीचा 

नावलौसकक िहत्त्वाचा आह.े िुंबई या सुंदि शहिाची आज कशा पध्दतीने बकाल 

अवथिा झाली आह,े येिील सिथयांनी सकती उग्र थवरुप धािण केले आह ेह ेपहावे. 

आपल्याकडे यासाठी ठोस र्सूिका, सनयोजन काय आह े ? आपल्याकडे याचे 

कोणतेही सनयोजन नाही असे आम्हाला ददुवैाने म्हणावे लागत आह.े िथत्यावि 

वाहतकू वाढली आह.े बोिीवली, सििा र्ाईदंि, चेंबिू येिनू २-२ तास येऊ शकत नाही 

अशी अवथिा आह.े जागच्या गाड्या हालत नाहीत. आपण त्यासाठी काय सनयोजन 

किीत आहोत ? आपण काहीही सनयोजन किीत नाही.  

 सर्ापती िहोदय, आपण िुंबईत सफरु लागलो ति अनेक सठकाणी झोपडपट््टया 

सदसतात. आपण एसआिएच्या सकतीही योजना िाबवा, अन्य गोष्टी िाबवा, त्यािध्ये 

फािसा फिक पडत नाही. फाि किी िथते असतील की, जेिे असतििणे नाहीत. 

असतििण नाही असा एक िथता सांगा. एकही िथता सशल्लक नाही की, त्या िथत्यावि 

पाल टाकले नाहीत आसण तेिे कोणी िाहत नाही. िुंबईिध्ये िोठ्या प्रिाणात 

झोपडपट्टया झाल्या आहते. अनेक सठकाणाहून लोक येतात. ते नवीन सठकाणी झोपडे 

बांधतात, तिेे िाहतात, नंति त्याला पक्के कितात आसण त्यानंति आपण त्याचे 

एसआिए प्रकल्प कितो, त्यांना पक्की घिे दतेो. पित ते दसुिीकडे जातात, पित तसचे 

होते. ह ेदषु्टचि चाल ूअसल्यािळेु िुंबईचा सवकास कसा किणाि आहात, िुंबईचा 

कसा नावलौसकक वाढसवणाि आहात ह ेिला कळत नाही.  
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 सर्ापती िहोदय, झोपडपट््टया कोणािळेु वाढतात ? पोलीस याकडे दलुाक्ष 

कितात. पोलीस, तहसीलदाि तडजोड कितात. पोसलसांनी दलुाक्ष केले की, लगेच 

झोपडी येते. त्या र्ागातील कायाकते, नगिसेवक, अन्य लोक यांच्या ितांिळेु, अन्य  

श्री. सवनायक िेटे .... 

काही कािणांिळेु ह ेसवाजण झोपडपट््टया उभ्या किायला लावतात. िालवणीिध्ये 

काय चालले आह ेत ेकधी तिी सांगावे. अंधिेी, बोिीवली, गोिाई या र्ागांत काय 

चालले आह े? अनेक र्ाग असे आहते की, तिेे झोपडपट््टया उभ्या केल्या आहते. 

वांद्रिेध्ये सवा झोपडपट््टया आहते आसण त्या जाणीवपवूाक उभ्या केल्या आहते. तमु्ही 

त्याला नंति संिक्षण द्ायचे, सवा ससुवधा द्ायच्या आसण ह े संपणूापण े अनसधकृत 

असताना पोसलसांनी दलुाक्ष किायचे आसण याबाबत नंति तहसीलदािांनी त्याला 

िान्यता द्ायची, िुंबई िहानगिपासलकेने सवा ससुवधा पिुवायच्या, िेशन दकुानदािांनी 

काडा द्ायचे, वीज द्ायची, यािळेु झोपडपट््टया वाढल्या आहते. तमु्ही याचे काय 

किणाि आहात ? तमु्ही िुंबईचे काही तिी सनयोजन केले पासहजे, तमु्ही िाजकीय 

इच्िाशक्ती सनिााण केली पासहजे ति ह ेहोऊ शकते. आज ती िाजकीय इच्िाशक्ती या 

सिकािकडे िला ति सदसत नाही. आपण सातत्याने काही गोष्टी बोलतो. िी 

आपल्याला वाहतकुीबाबत सांसगतले, पयाटन, आसिाक िाजधानी याबाबत सांसगतले. 

तमु्ही असे सनयोजन केले ति चांगल्या गोष्टींची वाढ कशी होईल ? 

 सर्ापती िहोदय, या पथुतकात डॉ. बाबासाहबे आबेंडकि यांच्या 

थिािकाबाबत सांसगतले आह.े खपू चांगले आह.े असतशय सिाधानाची व आनंदाची 

गोष्ट आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकिाचे थिािक तिी होऊ पाहत आह.े ह ेथिािक 

पाहण्यासाठी दशेातनू नाही ति जगातनू लोक येणाि आहते. िुंबईला त्याचा आसिाक 

फायदा होणाि आह.े अनेक िोट्या, िोठ्या उद्ोगांना त्याचा फायदा होणाि आह.े 

पण ित्रपती सशवाजी िहािाजांच्या थिािकाचा साधा उल्लेख सधु्दा तमु्हाला करु 

वाटला नाही. तमु्ही सशवाजी िहािाजांचे नाव घते आहात. पण तिुचे काि िात्र तसे 

असजबात नाही. आम्ही सशवाजी िहािाजांच्या थिािकाचा सखोल अभ्यास केला. 

जवळपास १२ ते १५ टक् क्यांनी िुंबईचे आसिाक उत्पन्न वाढत होते. तमु्हाला िुंबईचा 

आसिाक िाजधानी हा नावलौसकक कायि ठेवायचा आह,े पयाटक वाढवायचे आहते 
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ति यासाठी सनयोजन लागेल, इच्िाशक्ती लागले व कठोि सनणाय घेण्याची क्षिता 

लागेल. तिुच्यािध्ये कठोि सनणाय घेण्याची क्षिता आह ेका ? िला ती असजबात 

सदसत नाही. सनयोजन आह ेका ? असजबात सदसत नाही. तमु्ही फक्त घोषणा किण्याच े 

 

श्री. सवनायक िेटे .... 

काि किीत आहात. िुंबईचे थिान सटकवायचे असेल, िुंबईचा पनुसवाकास किायचा 

असेल, चांगला सवकास कायचा असेल, िुंबई थवच्ि व सुंदि किायची असेल ति 

तमु्हाला काही सनणाय सनसितपणे घ्यावे लागतील. 

 सर्ापती िहोदय, तमु्हाला एसआएच्या योजनांतील हथतके्षप बंद किाव े

लागतील. तमु्ही सकती सदवसांपयंत सटु दणेाि आहात. तमु्हाला याचाही सनणाय घ्यावा 

लागेल. एसआिएच्या काही गोष्टी घडत आहते. िाझ्याकडे जागशे्विी पवूा बाबतची 

एक िासहती आह.े जागा एकाची, िालक दसुिा आसण बनावट कागदपत्रे तयाि 

किायची, एखाद्ाला िालक म्हणनू उर्े किायचे आसण त्यािध्ये िाजकीय लोकांनी 

हथतके्षप करुन त्याचा फायदा घ्यायचा ह ेसवा चाल ूआह.े यािध्ये सवथकळीतपणा  

आह,े गैिकािर्ाि वाढला आह,े भ्रष्टाचाि बोकाळला आह,े त्यािळेु झोपडपट्टीदादा 

िोठ्या प्रिाणात वाढत चालले आहते. ह ेसवा िांबले पासहजे.  

 सर्ापती िहोदय, िुंबईत नवीन गोष्टी पाहण्यासाठी िाणसे येतात. पण िुंबईत 

प्रेक्षणीय असे काय आह े? िुंबईत आपल्या गावाकडील लोक येतात, नातेवाईक 

येतात, बाहिेचे अनेक लोक येतात.  

                   नंति श्री. खचे .... 
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जगातनू व दशेातनू लोक िुंबईत येतात. िुंबईत त्यांना आपण गेटवे ऑफ इसंडया 

दाखसवतो. सिदु्र दाखसवतो या पसलकडे आपणाकडे दाखसवण्यासािख ेकाय आह,े 

सजजामाता उद्यान आह.े मुांबईचे स्वरुप पासहले ति ह,े ह ेआह ेअसे म्हणनू आपण 

एकिेकांचे फक्त सिाधान करुन घेत आहोत. पिंत ुह ेपिेुसे आह ेकाय, ति असजबात 

पिेुसे नाही. िुंबईत कुटंुबासह िनोिंजनासाठी जाव,ू पयाटनासाठी जाव ूतेिे आपली 

कििणकू होईल अशी सठकाणे आपणाला सदसतात काय ? िाननीय श्री.उद्धव ठाकिे  

ह ेिखु्यिंत्री नसताना िागच्या सिकािच्या काळात त्यांनी अशी घोषणा केली होती 

की, िेसकोसाची लीज संपलेली आह े त्यावेळी तेिे िोठे पाका  तयाि करु. ते का 

किण्यात येत नाही. जागसतक दजााचे पाका  तेिे तयाि किा. त्या जागेवि काही अडचणी 

असतील ति दसुऱया जागेवि किा. िुंबईत बाहरेुन आलेला पयाटक असेल सकंवा सवा  

सािान्य िाणसू आला ति त्याला कोठे तिी सफिायला, बघायला, कििणकू किायला 

िुंबईत एकही सठकाण नाही. अनेक दशे, िाज्ये पयाटन व्यवसायाच्या उत्पन्नावि सरुु 

आहते. िहािाष्ट्राला िोठा सिदु्र सकनािा लार्ला आह,े आपणाकडे गड, सकल्ले, 

दवेथिाने आहते, अनेक ऐसतहाससक वाथत ूआहते. त्यासंदर्ाातील सनणाय कोण घेणाि 

आह.े िुंबईत संजय गांधी िाष्ट्रीय उद्ान आह,े ते व्यवसथित डेव्हलप किण्यात 

आलेले नाही. त्याकडे नेहिी दलुाक्ष केले जात आह.े अनेक बाबी िाज्य शासन करु 

शकते पण त्या होऊ शकल्या नाहीत हा ददुवेाचा र्ाग आह.े िुंबईला िोठा सिदु्र 

सकनािा लार्ला आह,े तेिे िनोिंजन पाका  किता येईल. पणूा र्ािताच्या व 

सहदंथूिानाच्या इसतहासात दादासाहबे फाळके या ििाठी िाणसाने सचत्रपट सषृ्टीची 

सरुुवात केली. त्यांना १०० ते ११० वषे होऊन गेली आहते. याचा आपणाला 

असर्िान वाटायला पासहजे. गोिेगाव यिेे सचत्रपट नगिीचे िोठे िैदान आह,े त्याचा 

इसतहास आपण इतिांना का दाखव ूशकत नाही. एखाद ेिोठे म्यसुझयि का करु शकत 

नाही. र्ाितीय  ससनेिाचा व ििाठी ससनेिाचा इसतहास आपणाला सांगता येईल. 

जगर्िातनू ससनेिाचे जाणकाि येिे येतील, ते सशक्षण व प्रसशक्षण दतेील. पवूीच्या 

काळात टेक्नीकल व कलाकािांिध्ये सकंवा इति कोणत्याही के्षत्रात ििाठी िाणसे 

सदसत होती. आपण नेहिी ििाठी ििाठी किीत आहात, आज सहदंी सचत्रपट सषृ्टीत  
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श्री.सवनायक िेटे.... 

िाणसे अर्ावाने सदसायला लागली आहते. आपले के्षत्र पणूापणे बाजलूा किण्यात 

आले आह.े आपणाकडे दिूदृष्टी नसल्यािळेु या बाबी घडत आहते. अजनूही वळे 

गेलेली नाही. याबाबत सवचाि करुन ससनेिा जगताचा इसतहास कसा सनिााण किावा 

यादृष्टीने शासनाने प्रयत्न केले पासहजेत. प्रदषूणाबाबत खपू िोठ्या प्रिाणात वाढ 

झाली आह,े िी चेंबिू येिे िाहतो. तिेील घिाची सखडकी उघडली व त्यावि बोट 

सफिसवले सकंवा सखडक्या उघड्या ठेवल्यावि सकाळी उठले ति चेहिा पणूा काळा 

सदसतो. अंगाविील कपडे काळे होतात इतके प्रचंड प्रदषूण आह.े  िी एक घटना 

आपणाला सांगाते, िाननीय सर्ापती िहोदयांकडे प्रदषूणाबाबत बैठक होती. कृषी 

सवर्ागाअतंगात पोखिा योजना आह.े पोखिा योजनेचा संबंध प्रदषूणासी कसा येतो 

याचे सादिीकिण दाखसवण्यात आले. पोखिा व प्रदषूणाचा काहीही संबंध नाही. 

पयााविण िंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे बैठकीला उपसथित होते. त्यांच्या पढेु काय काय व 

सकती किावे याची चढाओढ चालली होती. पोखिाचा जन्ि प्रदषूणासाठी कसा झाला 

ह े सांगण्याची िोठी अहसिका लागली होती. िी त्यांना सांसगतले की, िी त्या 

ससितीवि दोन तीन वषे काि केले आह.े पोखिाच्या सवा योजना िला िासहती आहते. 

िला दाखवा कोणत्या योजनेतनू प्रदषूणाचे काि होत आह.े त्यावि एक तिी पैसा खचा 

झालेला आह ेकाय ? 

 श्री.दादाजी र्सेु : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे ह े

ज्येष्ठ सदथय आहते, पयााविण व वाताविणात जे बदल होतात त्या अनषुगंाने नानाजी 

दशेिखु पोखिा योजना  िागील सिकािच्या काळात आणलेली आह.े वाताविणात 

व पयााविणात बदल होत आहते. कधी अवकाळी पाऊस पडतो ति कधी गािपीट 

होते. कधी वादळी वािे येतात. त्याला पिूक शेती कशी केली पासहजे त्यासाठी ती 

योजना आह.े िी फक्त ह ेसनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो. 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, िंत्री िहोदयांना जे बोलायच ेअसेल त े

त्यांनी उत्तिात जरुि बोलावे. िाझा काहीही आके्षप नाही. िी त्या योजनेवि पसहल्या 

सदवसापासनू काि केले आह.े िला त्यातील सवा योजनांची िासहती आहते. त्यातील  
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श्री.सवनायक िेटे... 

सनधी कशावि खचा झाला याची िासहती िला आह.े िदु्दा इतका आह े की, िंत्री 

िहोदयांचे नाव घेतले म्हणनू तमु्ही लगचे थपष्टीकिण सदले. अनेक सठकाणावरुन 

प्रदषूण किी किणे हा सवाात िहत्वाचा सवषय आह.े त्या करिता असधकािी काय 

कितात ह ेलक्षात घेतले पासहजे. प्रदषूण किी किण्यासाठी तकलाद ूगोष्टी न किता 

अशा योजना केल्या पासहजेत की, त्यािळेु प्रदषूण किी होईल व चांगले जीवन 

आपणाला जगता येईल. वेळेअर्ावी िी िाझे र्ाषण संपसवतो. 

     ----- 
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 श्री.सवलास पोतनीस (िुबंई सवर्ाग पदवीधि) : सर्ापती िहोदय, सनयि २५९ 

अन्वये अंसति आठवडा प्रथताव सविोधी पक्ष नेत्यांनी िांडला आह,े त्यावि िाझ े

सवचाि व्यक्त किण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदय, या प्रथतावावि अनेक सन्िाननीय सदथयांनी र्ाषणे केली 

आहते. िुंबई िहानगिपासलका व भ्रष्टाचाि यावि त्यांनी र्ाष्ट्य केले आह.े िुंबई 

िहानगिपासलकेने कोणती िहत्वाची कािे केली ते िी सांगणाि आह.े िखु्यिंत्री 

िहोदय िुंबईचे असल्यािळेु शहिासाठी अनेक चांगल्या गोष्टी किण्याचा त्यांनी 

संकल्प केला आह.े िुबंई िहानगिपासलकेने िसहलांसाठी व पयााविणासाठी खपू 

िहत्वाच्या गोष्टी केल्या आहते. अशा योजना कोणत्याही िहानगिपासलकेिध्य े

किण्यात आलेल्या नाहीत. 

 श्री.सवनायक िेटे : सर्ापती िहोदय, सर्ागहृात कोिि नाही, त्यािळेु 

सर्ागहृाची बैठक थिसगत किण्यात यावी. 

 श्री.सवलास पोतनीस : सर्ापती िहोदय, ५०० थक्वेअि फूटाच्या सदसनकांचा 

िालित्ता कि िहासवकास आघाडी शासनाने िाफ केला आह.े िहासवकास आघाडी 

शासनाने एन.ए.टॅक्सबाबत थिसगती सदली आह.े िुंबईिध्ये वाहतकू कोंडी 

फोडण्यासाठी असतशय िहत्वाकांक्षी कोथटल िोड  शासनाने सरुु केला आह.े िाननीय 

पयााविण िंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यांनी िुंबईची ओळख असलेला सी-सलंक प्रिाण े

कोथटल िोडिळेु िुंबईची वेगळी ओळख सनिााण होणाि आह.े कोथटल िोड सोबत 

८.५ सकलोिीटि लांब सिदु्र सकनािा असतशय सुंदि बनसवण्यात येणाि आह.े  या 

िागाावि चालण्यासाठी सायकल रॅक सह हवेत लटकणािे उद्ान ह े पयाटकांच े

आकषाण कें द्र ठिणाि आह.े कफ पिेड ते वांद््रयापयंत या िागााचे ५० टक्क्यापेक्षा 

जाथत काि पणूा झाले आह.े या िागाावि ओपन सिअटि व अंडिग्राऊंड पासका ग आसण 

थवच्ितागहृ े बनसवली जाणाि आहते. असे कोठे ही किण्यात आलेले नाही. या 

िागाावि लोकांना बसण्याची व्यवथिा व झाडे लावण्यात येणाि आहते. हा प्रकल्प 

२०२३ पयंत पणूा किण्याचे उसद्दष्ट आखण्यात आले आह.े सप्रन्सेस थरीट ते विळी सी 

सलंक पयंतच्या िागाात तीन आंतिबदल आसण चाि वाहतन तळे असनू त्यापैकी  
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श्री.सवलास पोतनीस... 

आंतिबदलांची लांबी १५.६६ सकलोिीटि आह.े या प्रकल्पात सप्रयदशानी पाका  ते 

सगिगाव चौपाटीपयंत जसिनीखाली प्रत्येकी दोन सकलोिीटिचे दोन बोगद ेखोदण्यात 

येत आहते. या प्रकल्पात दशेात प्रििच एकलथतंर्ी पाया आसण सकाडो नोझल ही 

वायसुवजन यंत्रणा बससवली जाणाि आह.े 

         या नंति श्री.बोिले... 
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श्री.सवलास पोतनीस....... 

गाडीला आग लागनू धिू येत असेल ति तो या यंत्रणेच्या सहाय्याने बाहिेच्या सदशेने 

फेकला जाईल, अशी व्यवथिा उड्डाण पलुावि सनिााण किण्यात आलेली आह.े  

 सर्ापती िहोदय, सवकासात दळणवळणाची सेवा िहत्वाची आह.े िथते, पलू, 

िेल्वे, िेरो, र्युािी िेल्वे यािध्ये आधसुनकीकिणाची कास धिण्यात आलेली आह.े 

िुंबईत प्रििच वॉटि टॅक्सी सरुु किण्यात आलेली आह.े तसेच, िुंबई पासनू 

कोकणाला जोडणािा सागिी िागा, सशवडी न्हावा शेवा िागा असे परिवहनाचे जाळे 

िहासवकास आघाडी शासनाने सवकससत केले आह.े  

 सर्ापती िहोदय, िुंबई िहानगिपासलकेच्या शाळा आंतििाष्ट्रीय दजााच्या 

किण्यात आलेल्या आहते. सीबीएसई व आयबी बोडााच्या सवद्ार्थयांकडून 

िहानगिपासलका एक रुपया सदु्धा घेणाि नाही. सीबीएसई बोडााच्या ११ व आयबी 

बोडााच्या २ शाळा सरुु किण्यात आलेल्या आहते. तसेच, िुंबई बेथट परिवहनच्या 

एअि कंसडशनि बस सेवेसाठी सवाात किी दि आकािण्यात येत आह.े ५ सकलो िीटि 

अंतिासाठी ६ रुपये, ५ ते १० सकलो िीटि अंतिासाठी १३ रुपये, १० ते १५ सकलो 

िीटि अंतिासाठी १९ रुपये व १५ सकलो िीटि पेक्षा जाथत अतंिासाठी २५ रुपये दि 

आकािण्यात येत आह.े तसेच, एअि कंसडशनि बसचा दनंैसदन पास प्रवाशांना केवळ 

६० रुपयात उपलब्ध करुन दणे्यात येत आह.े र्ाितातील कोणत्याही शहिात इतक्या 

किी सकितीत सेवा उपलब्ध करुन सदली जात नाही. 

 सर्ापती िहोदय, सर्ागहृात सातत्याने गैिव्यवहाि झाला, भ्रष्टाचाि झाला 

असे सांगण्यात येते. पिंत ुसवाच चोि आहते आसण आम्हीच केवळ साध ूआहोत 

असा डंका सपटणाऱया सविोधी पक्षातील सन्िाननीय सदथयांना िी सांग ूइसच्ितो की, 

सपवळा चश्िा लावणाऱया व्यक्तीला सवाच सपवळे सदसते. िुंबईतील अनसधकृत 

बांधकािांचा शोध घणेाऱया सविोधी पक्षाच्या िाजी खासदािाच्या िलुाने वसई 

गोखीविे येिील र्खुडंाचे श्रीखडं खाल्ले असल्याचे िात्र त्यांना सोयीथकििीत्या  

सदसले नाही. ४५० कोटी रुपये िलू्य असलेल्या र्खुडंाची सकंित केवळ ४.५ कोटी 
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श्री.सवलास पोतनीस....... 

रुपये दाखसवण्यात आली. त्यािळेु शासनाच्या िहसलुाचे नकुसान झाले असनू 

शासनाची घोि फसवणकू झालेली आह.े ते खासदाि सातत्याने टीव्हीवि येऊन 

प्रत्रकाि परिषद घेऊन अिकू व्यक्तीने भ्रष्टाचाि केला, िी त्याला तरंुुगात पाठसवणाि 

असे सांगत असतात. त्यांच्या िलुाने ह ेकेले ह ेसवशेष आह.े सविोधी पक्षातील िाजी 

खासदािाचा िलुगा संचालक असलेल्या सनकॉन इन्फ्रा एलएलपी कंपनीने 

नगिसवकास आसण पयााविण सवर्ागाच्या आवश्यक पिवानग्या ने घताच सदि 

र्खुडंावि गहृसनिााण प्रकल्पाचे बांधकाि किीत असल्याची बाब सिोि आलेली 

आह.े िाझी शासनाला सवनंती आह ेकी, दधु का दधु औि पाणी का पाणी किण्यासाठी 

गोखीविे, वसई येिे सनकॉन इन्फ्रा एलएलपी कंपनीने बेकायदशेीिपण ेउर्ािलेल्या 

गहृसनिााण प्रकल्पाची तसेच र्खुडंाच्या सकितीिध्ये केलेल्या असनयसिततेची 

सखोल चौकशी किण्यात यावी, अशी सवनंती करुन िी िाझे र्ाषण संपसवतो.  

------- 
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 श्री.प्रसाद लाड (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदय, िी सनयि २५९ 

अन्वये िांडण्यात आलेल्या अंसति आठवडा प्रथतावावि बोलण्यासाठी उर्ा आह.े  

 सर्ापती िहोदय, अंसति आठवडा प्रथतावावि सत्ताधािी पक्षाच्या सविोधात 

खदेाने काही गोष्टी िांडताना िला असजबात खदे होत नाही. िुंबई शहिातील 

सवकासाच्या बाबतीत बोलावयाचे झाले ति िहानगिपासलकेत िागील २५ वषांपासनू 

सत्तेवि असणाऱया सत्ताधाऱयांनी िुंबईकिांवि दजुार्ाव किण्याचे काि सातत्याने 

केलेले आह.े िागील २ वषांपासनू िाज्याच्या सत्तेत सहर्ागी असणाऱयांनी िुंबईच्या 

सवकासाचा डंका सपटत असताना प्रत्येक वळेी िी ह े करुन दाखसवले असे 

म्हणणाऱयांना िी सांग ूइसच्ितो की, आपण िागील सिकाििध्ये सहर्ागी होता ह े

िला िान्य आह.े पिंत ु तत्कालीन िखु्यिंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी िुंबई व 

िहािाष्ट्रात लाखो, कोटी रुपयांची गुंतवणकू आणली त्यािळेु तमु्ही त्यांना सवसरुन 

चालणाि नाही. िग िरेो, जल वाहतकू, िुंबई न्हावा-सेवा प्रकल्प, िुंबई-गोवा 

िहािागा, वसई-सविाि िरेो, नवी िुंबईचा सवकास, ठाण्याचा सवकास, एिएिआिडीए, 

एिएसआिडीसी, नैना, ससडको, िहानगिपासलका असेल. तत्कालीन िखु्यिंत्री 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी कोणताही दजुार्ाव न किता िुंबईचा सवकास कसा होईल 

याकडे प्रािखु्याने लक्ष सदले. िुंबई शहिातील ५० वषाापेक्षा जनु्या इिाितींचा  

पनुसवाकास होत आह.े िागील ५ वषांपासनू िी हा प्रश्न सातत्याने सर्ागहृात िांडत 

आह.े िुंबई शहिात अनेक जनु्या इिािती आह.े सन १९७२ िध्ये जी पनुसवाकास 

योजना लाग ू झाली त्या योजनेिध्ये १९४० िधील इिाितींचा सिावशे किण्यात 

आला. सन्िाननीय सदथय श्री.सनुील सशंद ेसाहबेांच्या ितदािसंघात ह ेप्रश्न िोठया 

प्रिाणावि आहते. िाननीय श्री.आसदत्य ठाकिे साहबे िंत्री आहते. ते त्याच 

ितदािसंघातनू सनवडून आलेले आहते. सन १९४० िधील इिािती ८० वषे जनु्या 

झालेल्या आहते. खिे म्हणजे त्या इिािती सन १९१० िध्येच बांधण्यात आल्या 

होत्या. आता त्या इिािती शंर्ि वषाापेक्षा जाथत जनु्या झालेल्या आहते. िाझी 

िाननीय िखु्यिंत्री व िाननीय गहृसनिााण िंत्र्यांना सवनंती आह े की, हा आकडा 

१९८० सकंवा १९८५ पयंत किावा आसण पनुसवाकासाचा ३३(७) चा प्रश्न िागी 
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लावावा. सन १९६० ते १९७० नंतिच्या इिाितींच्या पनुसवाकासाचा िदु्दा ऐिणीचा 

आह.े िुंबईतील सवा सािान्य सगिणी कािगाि, ििाठी िाणसू, कोकणी िाणसू िुंबई 

शहिात िाहतो. पिंत ु३३(७) संदर्ाात सनणाय का होत नाही असा प्रश्न िाझ्या सिोि 

आह.े ३३(७)(अे) अतंगात अशाच पद्धतीने िुबंई उपनगिाचा सवकास किावा, अशी 

िाझी िागणी होती. िी म्हाडाचा सर्ापती असताना सन २०१४ िध्ये तसा प्रथताव 

सदला होता. त्यावेळी िाननीय श्री.परृ्थवीिाज चव्हाण साहबे िखु्यिंत्री होत.े सत्ताधािी 

पक्षासोबत असणािे श्री.ससचन असहि त्यावेळी िाज्यिंत्री होते. म्हाडाने तो प्रथताव 

पास करुन पाठसवला होता. ३३(७)(अे) च्या िाध्यिातनू िुंबई उपगिासाठी म्हाडाच े

नवीन िहािंडळ सनिााण किावे. कािण सन १९४७ नंति म्हणजे थवातंत्र्यानंति िुंबई 

उपनगिांचा िोठ्या प्रिाणावि सवकास झालेला आह.े पवूी िुंबईचे के्षत्रफळ िाहीि व 

सायन पयंत होते. आता िुंबईचे के्षत्रफळ िलुुंड, दसहसि, र्ाईदंि पयंत आह.े 

३३(७)(अे) च्या िाध्यिातनू सवकास केला ति िुंबई शहिात िाहणाऱया सवासािान्य 

िुंबईकिांचा, ििाठी लोकांचा फायदा होईल. जे लोक वसई, नाला सोपािा, डहाण ू

येिे िाहण्यासाठी जातात त्यांना थवत:ची घिे सिळतील. 

 सर्ापती िहोदय, सविानतळ परिसिातील झोपड्यांच्या सवकासाचा प्रश्न आह.े 

आपण नवी िुंबई येिे सविानतळ तयाि किीत आहोत. पढुील दोन वषाात ते काि पणूा 

होईल. ससडकोच्या िाध्यिातनू सविानतळाचे काि वेगाने सरुु आह.े त्याद्दल िी 

शासनाचे असर्नंदन कितो. िुंबई शहिातील सब्रटीश कालीन सविानतळाच्या 

आजबुाजलूा एअि पोटा ॲिॉरिटी ऑफ इसंडयाच्या जागेवि झोपडपट्टी झालेली आह.े 

ज्यावेळी सविानतळाचे खाजगीकिण झाले त्यावेळी त्या झोपडपट्टीचा पनुसवाकास 

किावा अशी योजना होती. िुंबई शहिातील िहत्वाच्या र्ागातील हजािो लोकांची 

झोपडपट्टी, िग ती कुलाा, सांतािुझ, सवलेपाले, अंधेिी, कोलडोंगिी र्ागातील 

झोपडपट्टी असले, अद्ाप त्या झोपडपट्टीचा सवकास होऊ शकला नाही. तो सवकास 

न होण्याची काािणे आम्हाला िासहती नाहीत. िखु्यिंत्री िहोदयांनी या संदर्ाात बैठक 
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आयोसजत केली पासहजे. यािळेु कोणाला फायदा होईल याच्याशी आिचे काहीही 

दणेे घेणे नाही. िी सन्िाननीय सदथय श्री.सनुील सशंद े यांना सांग ू इसच्ितो की, 

सशवसेना प्रिखु थव.बाळासाहबे ठाकिे यांच्या र्ाषेत सांगावयाचे झाले ति िुंबईिध्ये 

िाहणाऱया त्यांच्या िुंबईकिांना घि सिळेल.  

        यानंति श्री.सांगळे....... 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 181 

MJS/AKN/KTG प्रिि श्री.बोिले 15:00 

 

 

श्री.प्रसाद लाड .... 

आपण या गोष्टीकरिता प्राधान्य द्ावे अशी िाझी आपल्याला सवनंती आह.े 

झोपडपट्टीधािकाची पात्रता ठिसवत असताना त्याबाबत झोपडपट्टीधािकाला िोठा 

त्रास सहन किावा लागतो. त्यािळेु पात्रतेसंबंधी ९० सदवसांची ियाादा घालनू सदली 

पासहजे. जेणेकरुन िुंबईतील प्रश्न सटुु शकतील. िाननीय िंत्री प्रा.वषाा गायकवाड 

यांना िाहीत आह ेकी, धािावीिध्ये हा प्रश्न सकती िोठा आह.े तसेच आिदाि या 

नात्याने त्यांना या गोष्टीचा सातत्याने त्रास होत असतो.  

 सर्ापती िहोदया, सहकािी गहृसनिााण संथिांच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास 

िुंबई उपनगिांिधील िकीत सेवा शलु्कासंबंधीचा सवषय असतशय िोठा आह.े िुंबई 

उपनगिांिध्ये एक टक्का िेरो कि लावला जातो.  िुंबईकिांसाठी लावलेला सदिह ु

कि असतशय चकुीच्या पद्धतीचा आह.े सन्िाननीय सदथय ॲड.आसशष शेलाि यांनी 

काल सदनािध्ये असतशय िहत्त्वाचा सवषय उपसथित केला होता की, काही 

सबल्डिांनी झोपडपट्टीत तसेच चाळीत िाहणाऱया लोकांच्या इिािती व चाळी 

तोडल्या. पिंत ुआसिाक टाळेबंदीिध्ये नकुसान झाल्यािळेु सबल्डिांनी त्यांना र्ाडे दणे े

बंद केले. सवासािान्य िुबंईकि हा चाकििानी असनू तो नोकिी किीत असतो. अशा 

परिसथितीत सवासािान्य िाणसाने कोणाकडे र्ाडे िागायचे आसण कोठे िहायचे ? हा 

असतशय िहत्त्वाचा प्रश्न त्यांच्यासिोि सनिााण झाला आह.े काही सबल्डि इिािती 

बांधतात. तसेच ॲसेसिेंटचा प्रश्न आल्यानंति सबल्डि हात वि कितात. त्यािळेु 

चाळीिधील पनुसवाकासािध्ये आलेले लोक,  फ्लॅटस सवकत घेतलेले लोक असो, 

त्यांच्या एक-एक इिाितीवि २ ते ५ कोटी रुपयांचा आसिाक र्ाि टाकण्यात आला 

आह.े अशा सबल्डिांना तमु्ही ताकीद दणेाि आहात का ? सकंवा त्या सोसायटीिध्ये 

िाहणाऱया लोकांसाठी एखादी ॲिेसनटी थकीि आणनू त्यात त्यांना लार् दणेाि 

आहात का ?  

 सर्ापती िहोदया, कें द्र शासनाच्या जागवेिील अनसधकृत झोपडया असो, 

धािावीचा र्ाग असो, धािावीच्या संदर्ाात असे आिोप किण्यात आले की, शासनाने 

िेल्वचेी जिीन घतेली असनू अद्ाप ती सिळालेली नाही. िाननीय िंत्री प्रा.वषाा  
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गायकवाड आपण तिेील नेततृ्त्व किीत आहात. िी आपल्या बाजचू्या सवर्ागाच े

नेततृ्त्व किीत आह.े हा िाजकीय श्रेय घेण्याचा र्ाग नाही. आपण वषाानवुषे तिेनू 

सनवडून येत आहात. िाझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, िाजकीय िदु्दा बाजलूा ठेवनू 

आपण धािावीचा प्रश्न सोडसवल्यास र्ाितातील सवाात िोठी झोपडपट्टीच्या 

पनुसवाकासाचा प्रश्न सटूु शकेल. आपल्याला िेल्वचेी िदत घ्यावी लागल्यास व 

त्याकरिता िाननीय कें द्रीय िाज्यिंत्री श्री.िावसाहबे दानवे यांच्याकडे जाव ेलागल्यास 

िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या िाध्यिातनू िाननीय िखु्यिंत्री व िाननीय 

गहृसनिााण िंत्री यांच्यासिेवत आपण चचाा किावी. जेणेकरुन ह ेसवा प्रश्न सटुण्यास 

िदत होईल. 

 सर्ापती िहोदया,  िाननीय गहृसनिााण िंत्री श्री.सजतेंद्र आव्हाड यांनी बीडीडी 

चाळीचा प्रश्न सोडसवण्यासाठी पढेु आणला आह.े िला आठवते की, सन २०१८ 

िध्ये िाननीय िखु्यिंत्री आसण िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे उद्घाटन केले 

होते. आज अनेक प्रिखु पदासधकािी त्याबाबत श्रेय लाटत आहते. सन १९४७ िध्ये 

दशेाला थवातंत्र्य सिळाल्यानंति बीडीडी चाळीचा ७/१२ पवूी सब्रसटशांच्या नावे होता. 

तो कालांतिाने तो िाष्ट्रपती यांच्या नावाने झाला. सदि ७/१२ उतािा हा िाष्ट्रपती 

यांच्या नावावरुन कें द्र शासनाच्या नावे, कें द्र शासनाच्या नावावरुन शासनाच्या नावे, 

त्यानंति तो िाज्य शासनाच्या नावावरुन म्हाडाच्या नावे किण्यास दोन वषांचा काळ 

उलटून गेला. या संदर्ाात तेव्हा प्रासधकिणात कायाित असलेले असधकािी श्री.झेंडे 

साहबेांनी असतशय िनापासनू काि केले. या संदर्ाात कायावाही किीत असताना तमु्ही 

िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस आसण श्री.झेंडे साहबेांना सवसिला. आम्ही असे म्हणत 

नाही की, त्याकरिता आिचे नाव द्ा. काल तमु्ही सहदं ूहृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे 

यांचे नाव दणे्याचा सनणाय घेतला. आम्हाला त्याबाबत असतशय आनंद झाला. आपण 

जेिे सहदं ूहृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे यांच ेनाव द्ाल तेिे आपल्या सोबत र्ाितीय 

जनता पाटी िाहणाि आह.े पिंत ुज्यांनी िेहनत घतेली आह ेत्यांच्या नावाचा आपण 

तमु्ही उल्लेख केल्यास त्याचा आपल्याला सनसितपणे फायदा होईल.  
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श्री.प्रसाद लाड .... 

 सर्ापती िहोदया, एसआिएसंबंधी सांगायचे झाल्यास त्यािध्ये झालेले 

भ्रष्टाचाि सातत्याने सिोि येतात. सदनािध्ये िाननीय गहृसनिााण िंत्री उपसथित नाहीत. 

एसआिएिध्ये झालेल्या भ्रष्टाचािासंबंधी िी सदनाला एक उदाहिण दतेो.  

 उप सभापती : आपले र्ाषण सरुु होऊन १० सिसनटे झाली आहते. अंसति 

आठवडा प्रथतावावि आणखी १६-१७ सदथय बोलणाि आहते. आपल्याला र्ाषण 

संपसवण्यासाठी आणखी सकती सिसनटे लागणाि आहते ?   

 श्री.प्रसाद लाड : सर्ापती िहोदया, िी दोन सिसनटांिध्ये िाझे र्ाषण पणूा 

कितो.एसआिएिध्ये िहानगिपासलकेने थटेप-१ िध्ये पात्र केले. त्यानंति 

िहानगिपासलकेने ॲलॉटिेंट इश्य ु केले. त्यानंति आिटीआय पडले. न्यायालयाने 

त्यासंबंधी सनणाय सदले व त्यात झोपडपट्टी पनुसवाकासाला िान्यता सदली. त्यानंति पढेु 

कायावाही का किण्यात आली नाही ? ह ेिला सिजले नाही. आता अचानक सिकाि 

बदलले. कुलाा सवर्ागात अचानकपणे तो एलओआय िद्द किण्याची कायावाही 

किण्यात आली. िाननीय श्रीिती पनुि िहाजन यांच्या ितदािसंघातील हा सवषय 

असल्यािळेु सदि सवषय त्या सातत्याने उपसथित किीत आहते. यात कोणी श्रेय 

घ्यायचे, हा प्रश्न वेगळा आह.े पिंत ुआपण सवांनी िुंबईचा सवकास किीत असताना 

अशा सवा गोष्टींचा सनसितपणे सवचाि केला पासहजे.  

 सर्ापती िहोदया, िुंबई िहानगिपासलकेत झालेल्या भ्रष्टाचािाबद्दल िाननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी अनेक गोष्टी सांसगतलेल्या आहते. िी त्या संदर्ाात एक 

उदाहिण दऊेन िाझे र्ाषण पणूा कितो. काही सदवसांपवूी िुंबईिधील तलाव थवच्ि 

किण्यासाठी सनसवदा काढण्यात आल्या. ३८ ते ४० टक्के अबाऊ सनसवदा थवीकारुन 

िुंबईतील तलाव थवच्ि किण्यासाठी कािे दणे्यात आली. त्यािळेु ३०० कोटी 

रुपयांचे काि ४५० कोटी रुपयांना दणे्यात आले. अशा प्रकािे िुंबईत ५ कािे दणे्यात 

आली. िहानगिपासलकेचा कायाकाळ संपत असताना अशा प्रकािे कािे दणे्यात 

आली. ह ेति सहिनगाचे एक टोक आह.े िहानगिपासलकेच्या थिायी ससितीिध्ये एक 

सदवसािध्ये हजािो कोटी रुपयांचे व्यवहाि किण्यात आले. िाननीय श्री.दवेेंद्र  
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फडणवीस यांनी काल सदनािध्ये सांसगतले होते की, तेिे अनेक लोकांची िांग 

लागली होती. तसेच थिायी ससितीच्या अध्यक्षांवि आसण एका व्यक्तीवि ज्या 

घटकाची िेड पडली. त्यापवूी सदि व्यक्ती सदनाच्या बाहिे सदसनू आला होता. अशा 

प्रकािे िहानगिपासलकेिध्ये लाखो, किोडो रुपयांचा भ्रष्टाचाि किायचा त्यानंति िबुई 

व िुंबईकि आिचे आहते असे बोलायचे. ही बाब िला िान्य नाही. िला असे वाटत े

की, िाननीय िखु्यिंत्री यांना सदि बाब िासहती नसावी. िी सदनाच्या िाध्यिातनू 

िाननीय िखु्यिंत्र्यांना सवनंती किणाि आह ेकी, िाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांनी 

काल सदनािध्ये र्ाषण किीत असताना अनेक कागदपत्रे सदनाच्या पटलावि ठेवली 

होती. त्याप्रिाणे िला आज अनेक कागदपत्रे सदनाच्या पटलावि ठेवायची होती. 

पिंत ुिी लवकिात वलकि िाझे र्ाषण संपवावे असे िाननीय सर्ापती यांनी िला 

सांसगतले आह.े िला या संदर्ाात जे काही बोलायचे होते, िाझे जे काही आिोप होत े

िी त्याबाबतची सवा  कागदपते्र  सदनाच्या पटलावि ठेवतो. आपण सदिहू कागदपते्र 

संबंसधत सवर्ागाकडे तसेच िाननीय संसदीय कायािंत्र्यांना दखेील द्ावीत अशी िी 

आपल्याला सवनंती कितो. सर्ापती िहोदया, आपण िला अंसति आठवडा 

प्रथतावावि िाझे सवचाि व्यक्त किण्याची संधी सदली. िी त्याबद्दल आपले आर्ाि 

िानतो व िाझे िनोगत पणूा कितो.  

 उप सभापती : िाननीय संसदीय कायािंत्री तसेच िाननीय शालेय सशक्षण 

िंत्री यांना सदनािध्ये सनवेदन किायचे आह.े त्यापवूी सन्िाननीय सदथया डॉ.िसनषा 

कायंद ेयांनी िोडक्यात आपला औसचत्याचा िदु्दा िांडावा. िलुींच्या सिुसक्षततेचा 

प्रश्न असल्यािळेु त्यांना सदि अनिुती दते आह.े  
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   पृ.शी./मु.शी.: औसचत्याचा िदु्द े  

 उप सभापती : आता औसचत्याचे िदु्देे घेण्यात येतील. 

 डॉ.िसनषा कायंद े : सर्ापती िहोदयेा, िाझा औसचत्याचा िदु्दा आह.े 

 सर्ापती िहोदया, ही अत्यंत दरु्ााग्यपणूा व तेवढीच तातडी असलेली 

िहत्त्वाची व गरं्ीि बाब आह.े पणुे येिील िलुींच्या एका शाळेिध्ये ११ वषााच्या 

िलुीवि शाळेच्या थवच्ितागहृािध्येच बलात्काि झाला. ही घटना काल सदनांक २४ 

िाचा, २०२२ िोजी घडली आह.े ही घटना अत्यंत खदेजनक आह.े  सदि िलुीच्या 

शाळेत एक अञात व्यक्ती येतो. तो व्यक्ती तेिे कसा आला ? हा िळू प्रश्न आह.े 

ग्रािीण, शहिी सकंवा सनिशहिी र्ाग असो, सवा शाळांिध्ये तसेच त्यांच्या प्रांगणािध्ये 

सीसीटीव्ही कॅििे बससवणे बंधनकािक केले पासहजेत.  

 उप सभापती : याच सवषयाच्या अनषुंगाने िाननीय शालेय सशक्षण िंत्री 

सदनािध्ये सनवेदन किणाि आहते.  

 डॉ.िसनषा कायंद े : सर्ापती िहोदयेा, ठीक आह.े  

 प्रा.वषाा गायकवाड : सर्ापती िहोदया, आम्ही या सवषयासंबंधी एक बैठक 

घेतली होती. ही बाब सन्िाननीय सदथयांना िाहीत आह.े आपल्या सवांना या 

संदर्ाात काळजी आह.े या संदर्ाात असतशय कडक उपाययोजना केल्या पासहजेत 

अशी आपल्या सवांची धािणा आह.े सन्िाननीय सदथयांनी पणुे येिील कन्या 

शाळेिध्ये सदनांक २३ िाचा, २०२२ िोजी घडलेल्या घटनेसंबंधी उल्लेख केला होता. 

िी त्या घटनेसंबंधी सदनािध्ये उल्लेख करु इच्िीत नाही. पिंत ुती ददुवैी घटना आह.े 

शाळांच्या आवािात अशा घटना घडू नयेत. याकरिता असतशय कडक कािवाई  किणे 

तसेच त्या अनषुंगाने शासन कोणकोणत्या उपाययोजना किणाि आह,े या बाबतीत 

िी सदनािध्ये एक सनवेदन किणाि आह.े     

                           ----------      

यानंति श्री.गागिे.... 
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या सांदभावत आपणास मासहती आह ेकी, सदनाांक ७.४.२०१६ च्या परिपत्रकान्वय े

िाज्यातील सवव माध्यमाांच्या खाजगी व्यवस्थापनाांच्या शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही 

बससवणेबाबत सनदशे दणे्यात आले आहते. तयानसुाि येत े शैक्षसणक वषव सरुु 

होण्यापवूी सवव खाजगी शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्याबाबत व ते सरुु 

असतील याबाबत साांसगतले जाईल. 

 सभापती महोदया, पणु्याच्या शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे लावण्यात आल े

होते पण तयामध्ये हाडवडीस्क नव्हती. वषावच्या सरुुवातीला िक्त कॅमेिे लावले जाणाि 

नाहीत ति त ेसरुु असले पासहजेत याची सधु्दा काटेकािेपणे अांमलबजावणी किण्यात 

येईल.  

 सभापती महोदया, िाज्यातील शासकीय तसेच स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या 

शाळाांमध्ये सवद्यार्थयांच्या सिुके्षच्या दृष्टीकोनातनू सीसीटीव्ही बससवण्यासांदभावत 

धोिण ठिसवण्यात आले आह.े िाज्यात एकूण शासकीय व स्थासनक स्विाज्य 

सांस्थाच्या समुािे ६५ हजाि शाळा आहते, तयापैकी सद्यसस्थतीत १६२४ शाहाांमध्ये 

सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्यात आले आहते. उववरित शासकीय / स्थासनक स्विाज्य 

सांस्थाच्या शाळाांमध्ये पढुील वषवभिात टप्पप्पयाटप्पप्पयाने सीसीटीव्ही बससवण्याबाबतची 

कायववाही किण्यात येईल. याकिीता येणािा खचव सजल्हा सनयोजन व सवकास सनधी 

म्हणज े डीपीडीसी चा स्थासनक स्विाज सांस्थाांचा सनधी, सीएसआि िां ड सकां वा 

लोकसहभागातनू तसचे लोकप्रसतसनधींच्या सवकास सनधीतनू किण्याबाबत सचूना 

दणे्यात येतील. िाज्यातील सवव शाळाांमध्ये मलुामलुींकिीता सनकोप आसण समतामलु्य 

वाताविण सनसमवतीसाठी व सवव सवद्यार्थयांच्या सिुसक्षततेसाठी सखी-सासवत्री ससमतया 

गठीत किण्याचे सनदशे शासन सनणवय सदनाांक १० माचव, २०२२ अन्वय ेदणे्यात आलेले 

आहते. सदि ससमतया पढुील १५ सदवसात गठीत किण्यात येतील. सदि शाळा 

स्तिाविील सखी-सासवत्री ससमतीमध्य ेशाळा व्यवस्थापन ससमतीचे अध्यक्ष, मसहला 

सशक्षक प्रसतसनधी, समपुदशेक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ मसहला प्रसतसनधी, पोलीस 

पाटील, मसहला ग्रामपांचायत सदस्य, सांगणवाडी सेसवका, मसहला पालक प्रसतसनधी,  
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शाळेतील सवद्याथी प्रसतसनधी यामध्य े दोन सवद्याथी व दोन सवद्याथीनी इतयादींचा 

समावेश किण्यात आला आह.े सदि सखी-सासवत्री ससमतीमािव त, शाळाांमध्ये 

सनकोप, समतामलुक व आिोग्यमय वाताविण सनमावण होईल याबाबत काळजी 

घेतण्यात येईल. तसचे सदि ससमतीला दि मसहन्याचे सीसीटीव्ही िुटेज तपासण्याची 

जबाबदािी दणे्यात येईल. तयामध्ये काही आक्षेपाहव आढळल्यास ससमती तयाची 

तक्राि शाळा व्यवस्थापन ससमतीकडे किेल व तक्रािीचे सनवािण होईपयवत पाठपिुावा 

किण्यात येईल. सवव शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्यात आले आहते सकां वा 

नाही याची जबाबदािी सनसित केली आह.े सखी-सासवत्री ससमतयाांच ेगठण व सनयांत्रण 

याबाबतची जबाबदािी सशक्षण आयकु्त याांची िाहील. शाळाांमध्ये मलुींना मागवदशवन 

किण्याकिीता एक मसहला सशसक्षकेवि जबाबदािी दणे्यात येईल. पेालीस 

सवभागामािव त पोलीस स्टेशन पातळीवि पोलीस काका व पोलीस दीदी सांकल्पना 

िाबसवण्यात आली असनू या पोलीस काका व पोलीस दीदींची तसचे सखी-सासवत्री 

ससमतीतील महतवाच्या सदस्याांची नावे व भ्रमणधवनी क्रमाांक शाळेच्या दशवनी 

भागावि ठळकपणे दशवसवण्यात येतील. िाज्यातील आदशव शाळाांमध्ये चाांगला स्पशव-

वाईट स्पशव म्हणजे गडु टच-बॅड टच या सांदभावत सवद्यार्थयावचे प्रबोधन किण्यास 

सरुुवात किण्यात आली आह,े सदिची मोसहम व्यापक स्वरुपात येणाऱया वषवभिामध्य े

िाज्यातील सवव शाळाांमध्ये िाबसवण्यात येईल. अज्ञात व्यक्तीच्या सचूनाांचे पालन 

असलकडे झालेल्या घटनेत झालेले आह.े तयामळेु अज्ञात व्यक्तींच्या सचूनाांचे सकां वा 

सनदशेाांच ेपालन करु नय ेयाबाबत सवद्यार्थयांचे प्रबोधन किण्यात येईल. प्रतयेक शाळेत 

तक्रािपेटी बससवण्याच्या सचूना दणे्यात येतील. शाळेतील सवद्यार्थयांच्या 

उपसस्थतीच्या नोंदी दोन वेळा म्हणजेच सकाळी आसण शाळा सटुण्याच्या प्रसांगी 

ठेवण्यात येतील तसचे अनपुसस्थत सवद्यार्थयांच्या पालकाांना िोनद्वािे सवचािणा 

किण्यात येईल.   
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सभापती महोदया, शालेय सशक्षण सवभाग व गहृ सवभागाच्या माध्यमातनू 

समन्वयाचे काम येणाऱया काळात दोन सवभागाच्या ससचवाांकडून होईल. तशी 

अांमलबजावणी किण्याचा आमचा प्रयतन िाहील. 

 उप सभापती : मी अनेकदा सनदशे दते असते. पिांत ु याच असधवेशनात 

सदलेल्या सनदशेाचे पालन शालेय सशक्षण सवभागाने केलेले आह.े याबद्दल मी मांत्री 

महोदयाांच ेसवशेष आभाि मानते. सदनाांक २३ माचव िोजी गहृ सवभाग व शाालेय सशक्षण 

सवभाग याांची मी ऑलिेडी एक बैठक घेतली होती. तेव्हा सचूना आली होती की, 

शाळेमध्य ेहोमगाडव याांना बोलावण्यात यावे, कािण सिुक्षा िक्षकाांनीच काही सठकाणी 

त्रास सदला आह ेअशी उदाहिणे समोि येत आहते. मसहला व परुुष होमगाडव असतील. 

यावि महािाष्राचे पोलीस महासनिीक्षक श्री.िसवांद्र सेनगावकि याांनी दोन पिीपत्रक 

काढलेले आहते. मी आज तयाांनी सवचािले होते की, २३ माचवच्या बैठकीतील 

मदु्दयाांवि पढेु काय कायववाही झाली. तेव्हा तयाांनी दोन परिपत्रके पाठसवली आहते, 

पोलीस दीदी नेमणे सकां वा पोसलसाांशी समन्वय या सवव सचूनाांचे गहृ सवभागाने 

परिपत्रक काढले आह.े तयाचबिोबि प्रतयेक शाळेला एक मसहला कॉन्स्टेबल व 

असधकािी जोडला जाणाि आह.े तसेच स्टूडांड पोलीस कॅडेट ही एक सांकल्पना आह.े 

शाळाांमध्येच मलुी पोलीस कॅडेट म्हणनू असतील अशा प्रकािची सचूना केलेली 

आह.े गहृ सवभागाचे ह ेपरिपत्रक तयाांनी मला सदलेले आह.े याखिेीज एमएसडलल्य ू

सोशल वकव ि असणािे अनेक सशक्षक शाळाांमध्ये आहते तयाांचाही उपयोग किता 

येईल. मांत्री महोदयाांनी सनवेदनातनू योग्य पाऊल उचललेले सदसत आह ेतयामळेु मी 

शालेय सशक्षण मांत्री महोदयाांच ेआभाि मानते. यानांति मांत्री महोदय ॲङ असनल पिब 

याांनी सनवेदन किावे.  

   (सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, कां त्राटी कमवचािी सकां वा सिुक्षा 

कमवचाऱयाांकडून या अशा घटना घडलेल्या आहते. सीसीटीव्ही लावले तिी तयाच्या 

खचावचा मदु्दा आह.े पिांत ुमीिा भाई ांदिची घटना स्वच्छतागहृात घडली होती, तेथे 

सीसीटीव्ही लाव ूशकत नाही, अशा अनेक गोष्टी आहते. आपण सशपाई पासनू सवव 
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श्री.कसपल पाटील ..... 

 पद ेकां त्राटी ततवावि व नाममात्र मानधनावि भिण्यास सरुुवात केली आहते. तयाचा 

मोठा िटका शाळाांच्या सिुसक्षततेवि सवशषेत: मलुींच्या सिुसक्षततेवि येत आह,े ही 

गोष्ट लक्षात आली पासहजे. माझी आपणास सवनांती आह ेकी, आपण ही बाब माननीय 

मखु्यमांत्री, उपमखु्यमांत्री व सवत्त मांत्री असे शासनातील वरिष्ाांच्या सनदशवनास आणनू 

द्यावे. कां त्राटी कमवचाऱयाांची पद ेकमी किावीत. प्रतयेक शाळेमध्य ेचतथुवश्रणेी कमवचािी 

नेमताना सांख्या कमी असेल ति प्राधान्याने मसहलाांची नेमणकू किावी. सांख्या असधक 

असेल ति सनम्म्याहून असधक मसहला कमवचािी असले पासहजते. सिाई कमवचािी, 

सिुक्षा कमवचािी सकां वा सशपाई असोत. सशपाई दादा ऐवजी सशपाई ताई असली पाहीजे. 

यासाठी तमु्ही आग्रह धिाल का. पोलीस स्टूडांडबाबत आपण साांसगतले. मुांबई 

पोसलसाांमािव त आम्ही हा उपक्रम हाती घेतला होता. सशक्षक भाितीच्या वतीने मी 

एक कायवक्रम आयोसजत केला होता. ततकालीन गहृमांत्री आि.आि.पाटील ह ेया 

कायवक्रमास न बोलावता आले होते. तेव्हा घडलेल्या घटनेबाबत पोलीस व 

मानसोपचाि तज्ज्ञाांचे एक वकव शॉप घेतले होते. तयाांनी ते वतवमानपत्रात वाचले व मला 

सकाळी िोन केला की, महतवाची गोष्ट आह ेमी स्वत: येऊन पाहतो. ते स्वत: 

प्रेक्षकात येऊन बसले व पासहले. तयाांनी स्वत: भाषण करुन अनेक सचूना केल्या. 

मलुाांसाठी हले्पलाईन सरुु किण्याची तयाांनी तेथे घोषणा केली. ततकालीन गहृमांत्री 

महोदयाांनी ज्या प्रकािे ही भसूमका घेतली होती. माझी आता मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह ेकी, गहृ खातयाशी चचाव करुन आपणास समन्वय साधता आला ति, प्रतयेक 

सठकाणी होमगाडव नेमता येईल असे नाही. पण स्थासनक पोसलसाांनी एक िेिी मािली 

तिी दिािा सनमावण होऊ शकतो. तयाबाबत आपण काळजी घ्यावी. मलुींच्या व 

सवशेषत: मलुाांच्या समपुदशेानासाठी काळजी घ्यावी. आपण बॅड टच, गडु टच बाबत 

सचूना केली आह,े समपुदशेक सशक्षकाांची पवूी नेमणकू व्हायची. तयाांच ेप्रसशक्षण व 

नेमणकूाही थाांबलेल्या आहते. जे आहते तयातनू एका सशक्षकाची सनवड केली जात े

व तयाांना थोडां असधक मानधन दऊेन सकां वा तशी व्यवस्था करुन ते केले जायचे. या 

सवांची व्यवस्था केली पासहजे. कािण आज एका मलुीचा प्रश्न नाही. अशा घटना 

वािांवाि घडत असतात, तक्राि केली जात नाही म्हणनू तया लक्षात येत नाही. कधी 
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श्री.कसपल पाटील ..... 

 कधी जाऊ द ेम्हणनू दलुवक्ष केले जाते. म्हणनू याबाबत असधक काळजी घेण्याची 

आवश्यकता आह.े माझी सवनांती आह ेकी, आपण याबद्दल थोडे साांगावे. 

 प्रा.वषाव गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील 

याांनी खपू चाांगले मदु्द ेमाांडले आहते. सशपाई नेमताना सशपाई ताई ांना प्राधान्य सदले 

पाहीजे. मी आपल्या मताशी सबलकुल सहमत आह.े आपण इच्छा व अपेक्षा व्यक्त् 

केली आह ेतयाप्रमाणे सती सासवत्री कसमटीमािव त आमचा तोच प्रयतन िाहणाि आह,े 

तयातनू सनकोप, आिोग्यमय व सिुक्षामय वाताविण असावे.  

 

       यानांति श्रीमती नािडे ..... 
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प्रा.वषाा गायकवाड ......... 

जेणेकरुन प्रत्येक सवद्ािी आसण सवद्ासिानीला एक जागा सकंवा व्यासपीठ असाव े

की, जेिे त्याला सकंवा सतला आपले प्रश्न िांडता येतील.  याकरिता याची थिापना 

किणाऱयांना आिचे प्राधान्य िाहील.  सन्िाननीय सदथय आपण गडु टच आसण बॅड 

टच बाबत बोलले आहात. सध्या ते आम्ही आदशा शाळेत चाल ू केलेले आह.े 

िाज्यर्िात ही िोहीि कशी असधक प्रर्ावीपणे चालसवता येईल, याकरिता शासनाचे 

प्रयत्न िाहणाि आहते.  यासंदर्ाात आपण केलेल्या सचूनांचा शासन सनसितपण े

सवचाि किेल.   

 सर्ापती िहोदय, शालेय सशक्षण ससचव आसण गहृ ससचव यांची दखेील बैठक 

होणािच आह.े येत्या काळात िी िाननीय गहृिंत्री िहोदयांशी दखेील याबाबत 

बोलेल.  प्रत्येक सठकाणी होिगाडा सकंवा पोलीस थटेशनचा व्यक्ती येईलच, असे शक्य 

होणाि नाही.  पंित ुजि तेिील पोलीस थटेशनच ेनंबसा तेिे लावणे, तेिील पोलीस 

तेिनू सफरुन आले ति त्या र्ागािध्ये एक प्रकािचा वचक िाहतो.  शासन याबाबत 

एक प्रयत्न होिगाडाचा दखेील किणाि आह.े  याबाबत िी गहृिंत्री िहोदयांबिोबि 

चचाा करुन काय िागा काढता येईल, यासाठी प्रयत्न किेल. 

 श्री.कसपल पाटील : सर्ापती िहोदय, सशक्षणिंत्री िहोदयांनी असतशय चांगले 

उत्ति सदलेले आह.े त्या िसहला असल्यािळेु असधक संवेदनशील आहते, ह े

थवार्ासवक आह.े जसे ितं्रीिहोदयांनी " सशपाई ताई " बाबत आश्वासन सदलेले आह.े 

िाझे पढेु जाऊन याबाबत असेही म्हणणे आह े की, िुंबईिध्ये ७० टक्के िसहला 

सशसक्षका आहते.  उवारित िहािाष्ट्रात नेिके उलट प्रिाण आह.े  सकिान सशक्षण 

खात्यािध्ये ५० टक्के सशक्षक आसण इति किाचािी िसहला असल्या पासहजेत, 

याकरिता शासन पढुील काळात आग्रह धिणाि आह ेका ? एवढीच िाझी सवनंती 

आह.े 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सर्ापती िहोदय, सन्िाननीय सदथयांनी सदलेली सचूना 

चांगली आह,े सनसितपणे त्याचा सवचाि केला जाईल. 

----------- 
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                               पृ.शी. : एसटी किाचाऱयांच्या प्रदीघा संप आसण प्रलंसबत  

    िागण्यांबाबत शासनाची र्सूिका 

   मु.शी. :. एसटी किाचाऱयांच्या प्रदीघा संप आसण प्रलंसबत  

    िागण्यांबाबत शासनाची र्सूिका या संबंधी परिवहन िंत्र्यांचे 

    सनवेदन 

 ॲड असनल पिब ( परिवहन िंत्री) : सर्ापती िहोदय, िी आपल्या अनिुतीने 

ि.सव.प. सनयि ४६ अन्वये पढुील सनवेदन कितो..  

 ॲड असनल पिब : सर्ापती िहोदय, गेल्या पाच िसहन्यांपासनू सरुु असलेल्या 

संपाबाबत सनवेदन किण्यासाठी िी उर्ा आह.े  सदि संपाबाबत चाल ूअसधवेशनािध्ये 

सवधानपरिषदते ज्यावेळी सविोधी पक्षाने हा िदु्दा ज्यावेळी िांडला, त्या अनषुंगाने सवा 

ज्येष्ठ सदथयांनी आग्रह केल्यािळेु िाननीय सर्ापतींनी  याबाबतची त्यांची र्सूिका 

आसण अन्य सवा बाबींचा सवचाि करुन सदनाक ०९ िाचा,२०२२ िोजी त्यांच्या 

दालनात एक बैठक आयोसजत केली होती. या बैठकीनंति ज्या काही घटना घडल्या, 

आतापयंत याबाबत जे काही झालेले आह,े त्याबाबत सिकािची र्सूिका काय 

असेल, ह ेिी सर्ागहृात येऊन िांडेल, असे िी त्यावेळी िान्य केले होते.  

 सर्ापती िहोदय, याबाबतीतील िी िोडक्यात पाश्वार्िूी सांगतो. सदनांक २७ 

ऑक्टोबि, २०२१ िोजी १ लाख किाचाऱयांच्या ज्या १९ यसुनयन्स आहते, त्या १९ 

यसुनयन्स यांनी आिच्याकडे एक पत्र सदले होते. आम्ही बेिदुत उपोषणाला बसत 

आहोत, अशी एक नोटीस त्यांनी आम्हाला सदली होती. सदवाळीच्या तोंडी अशा 

प्रकािचे आंदोलन होऊ नये , याकरिता या १ लाख किाचाऱयांच्या १९ यसुनयन्सची 

एक कृती ससिती आह,े या कृतीससितीसिोि िाझी बैठक झाली. या कृती ससितीच्या 

प्रािखु्याने तीन िागण्या होत्या.  त्यात त्यांनी असे म्हटलेले होते की, आिच्या िागील 

किािािध्ये िान्य केलेल्या गोष्टी अजनूपयंत आम्हाला सदलेल्या नाहीत. त्या गोष्टी 

आपण आम्हाला द्ाव्यात, अशा प्रकािची त्यांची िागणी होती.  यािध्ये कधीही 

सवसलनीकिणाची िागणी व  त्याबाबतची चचाा कधीही नव्हती.  आिच्या किािािध्ये 

जी एक अट आह ेकी, िाज्य सिकािप्रिाणे डी.ए. हा एसटी किाचाऱयांना सिळेल.  
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ॲड असनल पिब....... 

िाज्य किाचाऱयांचा डी.ए. हा त्यावेळी १७ टक्के होता. एसटी किाचाऱयांचा १२ टक्के 

डी.ए. होता.  त्यांची वतेनवाढ २ टक्क्यांवरुन ३ टक्के अशी िाज्य शासनाप्रिाण े

सिळावी, अशी िाझी दसुिी िागणी होती.  घिर्ाडे र्त्ता ७.१४.२१ वरुन ८.१६.२४ 

इतका सिकािी किाचाऱयांप्रिाणे किावा, अशा या िागण्या होत्या.  सवासाधािणपण े

ज्यावेळी िाज्य शासन किाचािी यांचा डीए १७ टक्के इतका होता, त्यावेळी 

िहािंडळाचा डी.ए.१२ टक्के इतका होता.   पिंत ुकाही सदवसांपवूीच िाज्य शासनाचा 

डी.ए. हा १७ टक्क्यांवरुन २८ टक्के इतका झाला होता.  ज्यावेळी िाझी अशी चचाा 

चाल ूहोती,  त्यावेळी िी ही र्सूिका घेतली की, जे किािािध्ये आपण िान्य केलेले 

आह,े आपल्याला त्याच्यापासनू दिू जाता येणाि नाही. जिी एसटीचे सकतीही नकुसान 

झाले असेल तिीही यांच्या िागण्या िान्य केल्या पासहजेत.  या ज्या त्यांच्या तीन 

प्रिखु िागण्या होत्या, त्या शासनाने ताबडतोब िान्य केल्या.  त्यांचा िहागाई र्त्ता 

१२ टक्क्याहून २८ टक्के इतका वाढसवला.  त्यांचा घिर्ाडे र्त्ता ७.१४.२१ इतका 

होता, तो ८.१६.२४ टक्के इतका वाढसवलेला आह.े  किाचाऱयांची वतेनवाढ दोन 

टक्क्यांहून तीन टक्के इतकी केली.  या सवांचे जे काही आसिाक गसणत होते, त्याची 

सवा जबाबदािी साधिणत: २८कोटी रुपये प्रती िसहना इतकी होती, हा सवा आम्ही 

वाढीव बोजा सहन किायचे ठिसवले.  कृती ससितीने सदलेली आंदोलनाची नोटीस 

िागे घतेली गेली.  िला असे वाटले की, ज्या लाखर्ि किाचाऱयांच्या १९ यसुनयन 

आहते, या १९ यसुनयन ज्यावेळी िाझ्याबिोबि किाि कितात, त्यावेळी कािगािांिध्ये 

अशी कोणतीही र्ावना आता िासहलेली नाही.  त्यानंति लगेच िला दसुिी नोटीस 

एका यसुनयनने सदली.  त्यािध्ये असे म्हटले होत ेकी, आम्ही आता बेिदुत संपावि 

जात आहोत.  िाझ्यासिोि हा प्रश्न होता की, नकुत्याच िी त्यांच्या िागण्या िान्य 

केलेल्या आहते.  अस ेअसताना पनु्हा एक िोटी यसुनयन िला बेिदुत संपाबाबत 

नोटीस दतेे,  सदवाळीच्या तोंडावि लोकांना त्रास होऊ नये म्हणनू िी त्या नोसटशीच्या 

सविोधात उद्ोग न्यायालयात गलेो.  उद्ोग न्यायालयाने िंडळाच्या बाजनेू सनकाल 

सदला की, किाचाऱयांनी संपपावि जाऊ नये. असे असताना या सवा पाश्वार्िूीवि  गेल्या 

दोन वषाात कोसवडिघ्ये बोनस सदला नव्हता, याकरिता शासनाने कािगािांना आसण  
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ॲड असनल पिब........ 

असधकाऱयांना अनिुि े २५०० आसण ४५०० सदवाळीची र्ेट म्हणनू सदली. जी 

आपण दिवषी दतेो.  साधािणत: त्याचाही २४ कोटी रुपयांचा बोजा िहािंडळाने 

नकुसाानीत असतानाही थवीकािलेला आह.े ह ेसवा चाल ूअसताना ज्यावळेी कोटााची 

नोटीस आली, कोटााने आदशे सदला, त्यानंति एक-एक डेपो बंद होत गेले.   यानंति 

ही सवलीनीकिणाची िागणी जोि धरु लागली, त्यावेळी िी पनु्हा  उच्च न्यायालयात 

गेलो.  ज्यावेळी सदलेले आदशे पाळले जात नाहीत त्यावेळी या संदर्ाात "कंटेम्प्ट 

सपटीशन" फाईल केले गेले. या सपटीशनवि अशा प्रकािची र्सूिका घेतली की, 

याबाबत एक ससिती गसठत करुन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.  या ससितीचा अहवाल 

बािा आठवडयात दणे्यात यावा. आजच्या आज दपुािी चाि वाजेपयंत याबाबतचा 

जी.आि.काढण्यात यावा.  पाच वाजता आम्ही आदशे दऊे की, संप िागे घेण्यात 

यावा.  कधी नव्ह े त े िी थवत: इतकी धावपळ करुन दपुािी तीन वाजता 

जी.आि.काढला.  चाि वाजता त्या कसिटीची पसहली बैठक झाली.  साडे चाि वाजता 

िी प्रोससडींग्ज कोटाात सबसिट केले.  एवढे करुन दखेील कोटााने त्या सदवशी आदशे 

सदला नाही, हा संप चालचू िासहला.  हा संप चाल ूअसताना वािंवाि कोटााला शासन 

हचे सांगत आह े की, सत्रसदथयीय ससिती नेिलेली आह,े या ससितीकडे जे काि 

सोपसवलेले आह,े ती ससिती १२ आठवडयांिध्ये आपला सनणाय दईेल.  याच्यािध्ये 

एसटी किाचाऱयांना शासकीय किाचािी म्हणनू िान्यता सिळावी,याच्याबाबत 

कसिटीने अभ्यास सरुु केला, त्यांनी सवा यसुनयनचे म्हणणे एकून घेतले.  कािगािांच े

म्हणणे ऐकून घेतले. प्रशासकीय,कायदशेीि, आसिाक बाबी सवा काही तपासनू 

घेतल्या.  एका ठिासवक वेळेला हा संप िाग े येईल, असे आम्हाला वाटले होते.  

त्यावेळी संपाचे नेततृ्त्व सन्िाननीय सदथय श्री.सदार्ाऊ खोत, सन्िाननीय सदथय 

श्री.गोसपचंद पडळकि ह ेकित होते.  याकरिता िी त्यांच्याशी बोलनू पासहले, त्यािध्ये 

त्यांनी अशी र्सूिका िांडली की, ज्यावेळी सवलीनीकिणाचे येईल त्यावेळी येईल. 

तोपयंत कािगािांच्या पगािािध्ये वाढ किावी. कािगािांनी संप केलेला आह े ति 

त्यातनू काहीतिी आपल्या हाताशी लागले, असा सवचाि करुन कािगाि कािावि 

येतील.  आम्ही दखेील त्यावेळी असा कधीही िागेपढेु सवचाि केला नाही. त्यांनी जी  
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ॲड असनल पिब...... 

काही िागणी केली ती िेट आम्ही त्यांच्या पगािातनू सदलेला आह.े दहा वषे ज्यांची 

सेवा बाकी आह,े त्यांना ५००० रुपये सदलेले आहते. दहा-वीस वषे सेवापणूा 

केलेल्यांना ४००० रुपय े पगािात सदलेले आहते. २० वषांपेक्षा असधक सेवा बाकी 

आह ेत्यांच्या पगािात िेट २५०० रुपये इतकी वाढ केली.  ज्यावेळी पाच हजाि रुपय े

पगािात वाढ केली जाते, त्यावेळी त्यांचा पगाि प्रत्यक्ष आठ हजाि रुपयांनी वाढतो.  

यानंति श्री.सोनावणे.... 
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ॲड. असनल पिब..... 

आजपयंतचा एसटीचा पवूाइसतहास आह.े एसटीिधील किाचाऱयांना यापवूी कधी 

त्यांच्या पगािात ८०० सकंवा ९०० रुपयांपेक्षा जाथत वाढ कधीही झालेली नाही. 

ज्याचा पगाि ४ हजाि रुपये होता, अशा किाचाऱयांच्या पगािात ६ हजाि रुपयांची 

वाढ केली. ज्याचा पगाि २ हजाि ५०० रुपये होता, अशा किाचाऱयांच्या पगािात ४ 

हजाि रुपयांची वाढ केली. ही वाढ जवळपास सातव्या वेतन आयोगाच्या बिोबि 

आह.े एसटी किाचाऱयांची सवलनीकिणाची िागणी होती. त्यासंदर्ाात आिच्या 

सवर्ागाने अभ्यास केलेला आह.े यािध्ये त्यांच्या तीन प्रिखु िागण्या आहते. एसटी 

किाचाऱयांना िाज्य शासकीय किाचाऱयांप्रिाणे पगाि सिळावा, पगािाची हिी िाज्य 

शासनाने घ्यावी, आिची नोकिी शाबतू िहावी, अशा त्यांच्या तीन प्रिखु िागण्या 

होत्या. परिवहन सवर्ागाने त्यांना चांगल्यापैकी पगाि वाढ केलेली आह.े एसटी 

किाचाऱयांचे पगाि ह ेशासकीय किाचाऱयांच्या बिोबि नेऊन ठेवले आहते. एसटी 

िहािंडळ नकुसानीत असल्यािळेु एसटी किाचाऱयांचे पगाि वेळेवि होत नसल्याची 

अथवथिा होती. सिकािने त्यांच्या पगािाची जबाबदािी उचलली आह े आसण 

कोणत्याही परिसथितीत एसटी किाचाऱयांचा पगाि १० तािखचे्या आत होईल. 

त्यासाठी जी काही िदत लागले ती सिकाि द्ायला तयाि आह.े त्यानसुाि एसटी 

किाचाऱयांचा पगाि १० तािखपेयंत होईल अशी जबाबदािी शासनाने घेतलेली आह.े 

एसटी किाचाऱयांना नोकिीवरुन काढण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. कािण िहािंळाने 

तशी कोणतीही र्सूिका घेतलेलीच नव्हती. त्यांच्या तीनही िागण्या परिवहन 

सवर्ागाने िान्य केल्या होत्या. सन्िाननीय सदथय सवाश्री. गोसपचदं पडळकि, 

सदार्ाऊ खोत यांनी एसटी कािगािांचा संप सिटावा म्हणनू प्रयत्न केलेले आहते. 

पिंत,ु त्यांच्या प्रयत्नांना यश सिळाले नाही. एसटी किाचाऱयांनी सवलीनकिणाच्या 

िागणीवि नवीन नेता शोधला होता. त्या नवीन नेत्याच्या र्िवशावि एसटी 

किाचाऱयांनी संप िागे घतेला नाही. शासनाने एसटी किाचाऱयांना र्िगोस पगाि वाढ 

करुन दखेील संप सिटसवण्यात यश सिळाले नाही. त्यांना वािंवाि कािावि या म्हणनू 

सवनंती केली जात होती. एसटी किाचाऱयांच्या न्याय हक्कांच्या िागण्यांसंदर्ाात 

शासन चचाा किायला तयाि आह.े परिवहन सवर्ागाचे जसे दासयत्व एसटी 
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ॲड. असनल पिब..... 

कािगािांप्रती आह ेतसेच दासयत्व िाज्यातील गोिगिीब जनतेप्रती दखेील आह.े आज 

शाळेत, िहासवद्ालयात जाणािी िलेु, वयोवधृ्दांना एसटी सवतीच्या दिात त्यांच्या 

ऐसच्िक थिळी नेण्यासाठी कसटबध्द आह.े तालकुा, सजल्हा आसण ग्रािीण र्ागातील 

प्रत्येकजण एसटीचाच वापि कितो. एसटी किाचाऱयांनी एसटीला वठेीस धरु नये 

अशी वािंवाि शासनाने सवनंती केली होती. पण एसटी किाचािी सवलनीकिण 

झाल्यासशवाय कािावि येणाि नाही या ितावि त ेठाि आहते. आज वािंवाि िाननीय 

न्यायालयात तािखांवि तािखा पडत आहते. िाननीय न्यायालयाचे अनेक वेळा एसटी 

किाचाऱयांनी ऐकले नाही. परिवहन सवर्ाग सातत्याने सांगत होता की, कन्टेम्प्ट िान्य 

किावा. पिंत,ु काही कािणाथतव िाननीय न्यायालयाने कन्टेम्प्ट िान्य केलेला नाही. 

असे वािंवाि प्रयत्न किीत असताना वषााला ४३२० कोटी रुपयांचा आसिाक र्ाि 

िाज्य शासनाने उचलला आह.े िाज्य शासनाने एसटी किाचाऱयांना वषााला ८० कोटी 

रुपयांची पगाि वाढ िान्य केलेली आह.े एवढे करुन दखेील संपावि तोडगा सनघत 

नाही. त्रीसदथयीय ससितीचा अहवाल प्राप्त झालेला आह.े संसवधान १०० टक्के 

सवलनीकिण करुन दणेाि असे एसटी कािगािांच्या िनात होते. अशा वेगवेगळया 

अफवांना बळी पडून एसटी कािगाि सवलनीकिणाच्या िदु्ावि ठाि हाते. त्रीसदथयीय 

ससितीचा अहवाल सवर्ागाने िाननीय न्यायालयाला सादि केला होता. िाननीय 

न्यायालयाने म्हटले होत ेकी, हा अहवाल िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांना िंजिु आह े

काय ? त्यानसुाि सवर्ागाने िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांची र्ेट घेतली होती. आसिाक 

बाबी या िाज्य शासनाशी संबंसधत असल्यािळेु िाज्य शासनाची पिवानी घेतली काय 

अशी सवचािणा िाननीय न्यायालयाने परिवहन सवर्ागाकडे केली होती. त्यानंति 

सदिहू सवषय िसंत्रिंडळापढेु नेला. िंसत्रिंडळाने त्रीसदथयीय ससितीच्या अहवालाला 

िंजिुी सदली. आसिाक र्ाि उचलण्याचे िाज्य शासनाने िान्य केले. अनेक किाचािी 

वेगवेगळा गट करुन िला र्ेटत होते. िी दखेील आतपयंत १०० गटांना र्ेटलेलो 

आह.े िाझ्याशी बोलताना ते संप िागे घेण्याच े िान्य कितात. त्यानंति पित घिी 

गेल्यानंति ते कािाविच येत नाहीत. परिवहन सवर्ाग बेसशथत खपवनू घेणाि नाही. 

त्यािळेु परिवहन सवर्ागाने ८ ते ९ किाचाऱयांना सनलंसबत केलेले आह.े काही 
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किाचाऱयांना बडतफा  केले ति काही किाचाऱयांची सेवा सिाप्ती केली ति काही 

किाचाऱयांना कािणे दाखवा नोटीस बजावली होती. िी अनेक वेळा एसटी 

किाचाऱयांना कािावि येण्यासाठी सवनंती केलेली होती. परिवहन सवर्ाग एसटी 

किाचाऱयांविील कािवाया िागे घेईल असे आश्वासन दखेील सदले होत.े जे किाचािी 

बडतफा  सकंवा सनलंसबत झालेले आहते, ते दसुऱया कािगािांना जाऊन र्ावसनक 

आवाहान किीत असल्याचे िला सिजले होत.े त्यािळेु िी सवा किाचाऱयांविील 

कािवाया िागे घेतल्या आहते. कोणत्याही किाचाऱयाने आत्िहत्या करु नये अस े

आिच्या सवर्ागाचे र्ावसनक ित आह.े आत्िहत्या जो कितो त्याचे कुटंुब िथत्यावि 

येते. आजबूाजचुे सकंवा नातेवाई दहा ते पंधिा सदवस येऊन सांत्वन कितील प्रसंगी 

आसिाक िदतही कितील. यासंदर्ाात वािंवाि बातम्या िीसडयािधनू येत आहते. 

आतापयंत ४८ किाचाऱयांनी आत्िहत्या केलेल्या आहते. १९ किाचाऱयांचा 

अपघाती ितृ्य ूआसण ९५ किाचाऱयांचा नैससगाक ितृ्य ूझालेला आह.े आत्िहत्या 

किणाऱया कुटंुबातील वािसांना एसटीिध्ये सािावनू घेतले जाईल असे िी आश्वासन 

सदलेले आह.े तसेच त्यांच्या कुटंुबीयांना सनयिानसुाि आसिाक िदत ही सदली जाईल. 

कािगािांच्या बाबतीत आिच्या सवर्ागाच्या िनात कोणताही िाग नाही. एकाही 

कािगािांचे नकुसान किण्याची आिची र्सूिका नाही. आजही िी सवा कािगािांना 

र्ावसनक आवाहन किीत आह ेकी, आिचा सवर्ाग सवा कािावाया िाग ेघेईल. पिंत ु

तमु्ही कािावि या. कािावि आल्यानंति आपल्या न्याय िागण्यासंदर्ाात सवचाि होऊ 

शकतो. पिंत,ु कािावि यायचे नाही आसण जनतेला वेठीस धिायचे असा जो प्रकाि 

होत असनू, तो काही बिोबि नाही. एसटी कािगािांचे सशथत आवेदन पध्दती सकंवा 

इति जे सवषय होते ते आिच्या सवर्ागाने िान्य केलेले आह.े जोपयंत संप सिटत नाही 

तोपयंत इति कोणत्याही बाबतीत चचाा होऊ शकत नाही. शसनवाि, सदनांक २  एसप्रल, 

२०२२ िोज गढुीपाडवा आह.े िी िाज्यातील सवा किाचाऱयांना पनु्हा एकदा र्ावसनक 

सवनंती किीत आह ेकी, शसनवाि, सदनांक २ एसप्रल, २०२२ िोज गढुीपाडव्याच्या 

आत कािावि यावे आसण त्यांनी िाज्यातील जनतेला पवूीप्रिाणे सेवा द्ावी.  
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 श्री. सदार्ाऊ खोत : सर्ापती िहोदय, िला प्रािासणकपण ेअसे वाटते की, 

गढुीपाडव्याच्या िहूुताावि एसटी वाहतकू पवूावत सरुु झाली पासहजे. यासाठी िाननीय 

परिवहन िंत्री िहोदयांनी गरुुवाि, सदनांक ३१, िाचा, २०२२ पयंत वेळ द्ावी अशी 

िाझी त्यांना सवनंती आह.े  

 ॲड. असनल पिब : सर्ापती िहोदय, ठीक आह.े िी िाज्यातील सवा एसटी 

किाचाऱयांना पनु्हा एकदा र्ावसनक आवाहन कितो की, गरुुवाि, सदनांक ३१, िाचा, 

२०२२ पयंत कािावि येणािे. िाज्यातील जनतेला सखुासिाधाने गढुीपाडवा साजिा 

किण्यासाठी एसटी किाचाऱयांनी कािावि यावे. िाज्यातील सवा लोकांना नवीन वष े

चांगले जावे. कािगािांच्या िनात काही चकुीच्या गोष्टी सबंबवण्यात आलेल्या 

असतील ति त्या दिू किण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.   

 

     यानंति श्री. बोडे....  
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ॲड.असनल पिब.... 

िला बिेच लोक सांगतात की, एस.टी. किाचाऱयांनी आसिाक सववचंनेिळेु आत्िहत्या 

केल्या आहते.  िी सांग ूइसच्ितो की, आम्ही त्यांना कािावि येण्यावि बंदी आणलेली 

नाही.  िी टी.व्ही.चॅनेल्सवि बघतो सकंवा वतािानपत्रांतनू वाचतो की, एस.टी.किाचािी 

िथत्यावि र्ाजी सवकत आहते.  या बाबत िी त्यांच्याकडे सवचािणा केली की, 

र्ाजीपाला सवकून तमु्हाला िसहन्याला सकती पैसे सिळतात.  त्यावि त्यांनी सांसगतले 

की, िसहन्याला ८-१० हजाि रुपये सिळतात.  सर्ापती िहोदय, एस.टी.किाचाऱयांना 

सकिान २५ हजाि रुपये आसण किाल ६० हजाि रुपये पगाि सिळतो.  त्यािळेु त्यांना 

र्ाजी सवकण्याची काहीच गिज नाही.  िाझे त्यांना आवाहन आह े की, त्यांनी 

कािावि रुज ूव्हावे.  बाकी सवा गोष्टींची जबाबदािी आम्ही घेतो.  या सनसित्ताने िी 

सांग ूइसच्ितो की, एस.टी.किाचाऱयांच्या र्ावनांचा कोणीही उद्रके किता कािा नये.  

त्यांना बाहिे काही मांडळींकडून भडकसवले जात आह ेसकां वा चकुीच्या वाटेवि नेले 

जात आह.े सगिणी कामगािाांच्या सांपामळेु मुांबईतील सगिणी कामगाि कसा उदध््वथत 

झाला ह ेआम्ही आिच्या डोळ्यांनी बसघतले आह.े  आम्ही त्याच र्ागात लहानाच े

िोठे झालो आहोत.  सगिणी कािगािांसािख ेकोणाच्याही बाबतीत ददुवैाने घडू नये 

अशी िाझी थवत:ची इच्िा आह.े त्यािळेु त्यांच्यावि कोणतीही कडक कािवाई करुन 

नये, अशी िाझी र्सूिका होती.  एस.टी.किाचाऱयांचा संप सिटसवण्यासाठी आपण 

सवांनी जे प्रयत्न केले आहते त्याला यश येईल असा िला सवश्वास आह.े   

सर्ापती िहोदय, िी पनु्हा एकदा सवा एस.टी.किाचाऱयांना आवाहन कितो की, 

त्यांनी सद.३० िाचा, २०२२ पयंत कािावि रुज ूव्हावे.  त्यांनी ३० िाचा पवूी कािावि 

रुज ूहोत असल्याबाबतचा अजा सादि किावा.  त्यांचे अजा िान्य किण्यात येतील. 

सध्या इयत्ता १० व १२ वी च्या पिीक्षा सरुु आहते.  सवद्ार्थयांना पिीक्षेसाठी पिीक्षा 

कें द्रावि जावे लागते. पिंत ु संप सरुु असल्यािळेु त्यांना पिीक्षा कें द्रांवि जाण्यात 

अडचणी येत आहते.  त्या र्ागात आजबूाजचू्या परिसिात सरुु असलेल्या बसेस 

पिीक्षा सरुु असेपयंत शाळा/कॉलेजच्या िागाावि डायव्हटा किण्याच्या सचूना िी 

सदलेल्या आहते.  त्यािळेु अशा प्रकािची पयाायी व्यवथ िा होईल.  सर्ापती िहोदय, 
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ॲड.असनल पिब.... 

आपण एस.टी.किाचाऱयांच्या संपावि िागा काढण्यासाठी  प्रयत्न केल्याबद्दल आपले 

सदु्धा आर्ाि िानतो व येिेच िांबतो. 

श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, एस.टी.किाचाऱयांचा संप 

सिटसवण्यासाठी आपल्या दालनात या सर्ागहृातील सन्िाननीय सदथयांच्या 

ससितीच्या दोन-तीन बैठका झाल्या.  िला सदु्धा असे वाटले होते की, शासन हा संप 

सिटसवण्यासाठी काहीच प्रयत्न किीत नाही.  पिंत ुबैठकीिध्ये जे जे ठिले होते त्या 

सवा बाबी िंत्री िहोदयांनी िान्य केल्या आहते.  िंत्री िहोदयांनी एस.टी. 

किाचाऱयांविील सवा खटले िागे घेण्याचे िान्य केले आह.े  तसेच त्यांच्यावि जी 

कािवाई किण्यात आलेली आह ेती सदु्धा िागे घेणाि आहते.  तसेच सातव्या वेतन 

आयोगाच्या जवळपास पगाि दणे्यापयंत ते जात असल्याचे त्यांनी सांसगतले आह.े  

या सर्ागहृातील चचाा एस.टी.किाचािी आसण िाज्यातील जनता ऐकत आह.े 

सर्ापती िहोदय, आपल्याला एक र्सूिका घ्यावी लागले.  एस.टी. हा एक व्यवसाय 

आह े आसण एस.टी. किाचाऱयांनी आपला व्यवसाय वाढसवला पासहजे.  एस.टी. 

िहािंडळाच्या किाचाऱयांनी िहािडंळाचा फायदा वाढसवला पासहजे.  पवूी 

एस.टी.ची िके्तदािी होती.  त्या काळात कोणालाही खाजगी वाहतकू किता येत 

नव्हती.  पिंत ुआता ती िके्तदािी िोडीत सनघाल्यािळेु अडचणी येत आहते.  िंत्री 

िहोदयांनी बैठकीिध्ये ज्या गोष्टींवि कायावाही किण्याचे िान्य केले होते त्या सदु्धा त े

कितील याची िला खात्री आह.े िी सन्िाननीय सदथय श्री.सदार्ाऊ खोत यांना 

िाझ्याजवळ बोलावनू घेतले आसण त्यांना सांसगतले की, एस.टी.किाचाऱयांचा संप 

सटुण्यासाठी आपण जो प्रयत्न केला त्याला यश आले आह.े  

सर्ापती िहोदय, िहािाष्ट्रातनू अनेक किाचाऱयांचे िला फोन आले.  

कोल्हापिू असेल, औिंगाबाद असेल वा इति सजल्ह े असतील त्या र्ागातील 

किाचाऱयांचे फोन आले.  आम्ही या किाचाऱयांच्या बाबतीत गेले दोन सदवस र्सूिका 

िांडत होतो. िंत्री िहोदयांची र्सूिका सदु्धा थवच्ि होती.  आम्हाला सदु्धा कळते की, 
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सवर्ागाला सनयि, सवत्त सवर्ाग या सवांचा सवचारु करुन कायावाही किावी लागते. 

एस.टी.किाचाऱयांच्या संपािळेु झालेल्या तणावपणूा वाताविणािळेु काय दषु्ट्परिणाि 

होऊ शकतात ह े एस.टी.किाचाऱयांना कळालेले आह.े  िला वाटत े आता त्या 

किाचाऱयांच्या कािािध्ये बदल होईल. तसेच एस.टी.फायद्ात कशी येईल ह ेदखेील 

ते बघतील.  जगािध्ये वाहतकुीचा व्यवसाय हा वन-वे आह.े  त्या वाहतकुीिध्ये 

सकाळी जाण्यासाठी गदी असते व सायंकाळी येण्यासाठी गदी असते.  ही परिसथिती 

संपणूा जगर्ि आह.े   

सर्ापती िहोदय, एस.टी.किाचाऱयांनी संप िाग ेघेतला आसण कािावि रुज ू

झाले ति आपण एक बैठक आयोसजत किावी. जेणेकरुन जी कटुता सनिााण झालेली 

आह ेती किी होईल, असे िला वाटते.  यािध्ये िखु्य र्सूिका सर्ापती िहोदयांनी 

बजावलेली आह.े  आपण एस.टी.किाचाऱयांच्या बाबतीत जे आग्रहपवूाक बोलला, 

ते एस.टी.किाचािी कधीही सवसिणाि नाहीत.  या सवषयावि िागा काढण्यासाठी 

सवधानसर्ेच्या अगोदि या सर्ागहृाने ससिती घसटत केली.  याबद्दल िी आपणास 

िनापासनू धन्यवाद दतेो. िंत्री िहोदयांना सदु्धा धन्यवाद दतेो.  बैठकीिध्ये जे काही 

ठिले होते त्यापासनू आपण तसरू्िही िागे गलेा नाहीत.  त्या किाचाऱयांना .... 

ॲड.असनल पिब : सर्ापती िहोदय, िी ह ेथपष्ट करु इसच्ितो की, आसिाक 

बाबीच्या बाबतीत आता आम्ही जे कबलू केले आह ेत्याची जबाबदािी शासनाने 

घेतली आह.े या व्यसतरिक्त जे बाकीचे िदु्द ेहोते त्याच्या बाबतीत... नाही ति िेकॉडावि 

असे येईल की, िी जे सवा कबलू केले ते सवा सदले आह.े  पंित ुतसे नाही.  किाचाऱयांच े

बाकीचे िदु्द े उदाहिणािा सशथत आवेदन पद्धतीबद्दलल सकंवा इति िोट्यािोठ्या 

िागण्या होत्या त्या सवा िी िान्य केल्या आहते. 

श्री.जयंत प्र.पाटील : सर्ापती िहोदय, आपणास सर्ाापती या नात्याने अजनू 

एक र्सूिका बजावावी लागेल.  एस.टी.किाचाऱयांिध्ये आपल्याला सवश्वास सनिााण 

किावा लागेल. त्यांना सांगावे लागले की, ही जबाबदािी एकट्या शासनाची नसनू 
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तिुची सदु्धा आह.े  एस.टी.िहािंडळ जाथत फायद्ात आले ति जाथत पगाि सिळेल 

आसण ते पगािवाढीचे सतू्रच आह.े  त्यािळेु िला वाटते िंत्री िहोदयांनी सदलेला शब्द 

पाळला आह.े असधवेशन संपतासंपता आसण गढुी पाडव्याच्या िहूुताावि कािगािांना 

चांगली बातिी सदली आह.े सवशेषत: एस.टी.किाचाऱयांच्या संपािळेु सवद्ार्थयांची 

झालेली गैिसोय आता दिू होईल.   

श्री.र्ाई सगिकि : सर्ापती िहोदय, िाननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि 

यांनी आपल्या नेततृ्वाखाली ससिती थिापन किण्याची िागणी केल्यानंति आपण 

ताबडतोब ती िागणी िान्य केली.  त्यानसुाि या सर्ागहृाच्या सन्िाननीय सदथयांची 

ससिती घसटत किण्यात आली.  िी िाननीय परिवहन िंत्री ॲड.असनल पिब यांना 

धन्यावद दतेो.  ते बैठकीच्या वेळी आसिाक र्ािाची बाब सोडून इति बाबींच्या 

बाबतीत १०० टक्के सकािात्िक होते. शासनाला जेवढे शक्य होते तेवढे दणे्याच े

त्यांनी िान्य केले आह.े त्यांनी या सवषयी िंसत्रिंडळाची बैठक सदु्धा घेतली आह.े  

िला वाटते न्यायालयीन प्रकिणांचा आता शेवट किावा.  िी शासनाचे आर्ाि 

िानतो.  सवशेषत: िी एस.टी.किाचाऱयांना कळकळीची सवनंती कितो की, त्यांनी 

आता आढेवढेे न घेता कािावि रुज ूव्हावे.  तसेच या संपािळेु जे वैिनथय सकंवा तेढ 

सनिााण झाली आह ेती सिटवावी.  या संपािळेु िहािाष्ट्रातील जनतेचे जे हाल होत 

आहते ते िांबवावेत. इयत्ता १० वी व १२ वीच्या पिीक्षा सरुु असल्यािळेु सवद्ार्थयांच े

हाल होत आहते.  िी पनु्हा एकदा सवा एस.टी.किाचाऱयांना नम्रपणे आवाहन कितो 

की, त्यांनी लवकिात लवकि कािावि रुज ूव्हाव.े 

श्री.कसपल पाटील : सर्ापती िहोदय, िाननीय परिवहन िंत्र्यांचे िन:पवूाक 

आर्ाि िाननू त्यांना धन्यवाद दतेो. 
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सर्ापती िहोदय, िाननीय िंत्री ह ेसवाप्रिि कािगाि नेते आहते.  िी एवढेच 

सवचारु इसच्ितो की, गढुी पाडव्यापयंत रुज ू होणाऱया सवा एस.टी.किाचाऱयांना 

त्यांच्यावि सनलंबनाची, बडतफीची, सेवासिाप्तीची जी कािवाई किण्यात आलेली 

आह ेती िागे घेण्यात येईल याची हिी त्यांना दणे्यात येईल काय ? 

ॲड.असनल पिब : सर्ापती िहोदय, सद.३० िाचा, २०२२ पयंत रुज ूहोणाऱया 

सवा किाचाऱयांविील कािवाई िागे घेण्याची तयािी िी दाखसवलेली आह.े 

सभापती : िी सर्ागहृाच्या सनदशानास  एक बाब आणनू दतेो.  हा संप 

सिटसवण्यासाठी शासनाने केलेली कायावाही सर्ागहृाला अवगत किण्यात आलेली 

आह.े आपण एस.टी.किाचाऱयांच्या बाबतीत सहानरु्तूी दाखसवतो, पिंत ु आपण 

जनतेचेही प्रसतसनधी आहोत, ह ेलक्षात घेतले पासहजे. एस.टी.किाचाऱयांच्या संपािळेु 

सवद्ािी, िसहला यांचे फाि हाल झाले आहते.  ग्रािीण र्ागातील लोकांना या संपाचा 

फाि त्रास झाला. हा संप सिटसवण्यासाठी जे पॅकेज तयाि केले आह ेते किाचाऱयांनी 

संप िागे घतेल्याविच त्यांना सिळेल, एवढे त्यांच्याशी थपष्ट बोलावे लागेल.  त े

किावि रुज ूझाले तिच त्यांना ह ेपॅकेज लाग ूहोईल, या बाबत िंत्री िहोदयांनी थपष्टता 

आणावी. 

ॲड.असनल पिब : सर्ापती िहोदय, शासनाने अगोदि जी आसिाक वाढ 

जाहीि केलेली होती ती त्यांना लाग ूझालेली आह.े  त्यािळेु आसिाक बाबतीत त्यांचा 

प्रश्नच नाही. पिंत ुत्यांचे इति जे िोटेिोठे प्रश्न आहते ते प्रश्न कािावि रुज ूझाल्यानंति 

त्यांच्याशी चचाा करुन सोडण्यास तयाि असल्याचे िी िान्य केलेले आह.े 

 

     नंति श्री.कांबळे.... 
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 श्री. सदार्ाऊ खोत : सर्ापती िहोदय, िी आपला आर्ािी आह.े िी 

आपल्याला सवशेष धन्यवाद दतेो. कािण तमु्ही यािध्ये लक्ष घालनू आम्हा सवा 

सन्िाननीय सदथयांना आसण िाननीय िंत्र्यांना घेऊन िागा काढण्यासाठी प्रयत्न केला. 

सनसितच चांगल्या पध्दतीचा सनणाय िाननीय परिवहन िंत्र्यांनी जाहीि केला आह.े 

कािगािांच्या िनािध्ये पगािाची र्ीती होती. बडतफा , सेवासिाप्ती व सनलंबन यांची 

र्ीती होती. आपण त्याही बाबतीत थपष्ट सांसगतले आह ेकी, रुज ूझाल्यानंति कोणावि 

कािवाई होणाि नाही. तमु्ही पगािाची हिी घतेलेली आह.े त्यांची सातवा वेतन 

आयोगाची एक िागणी होती. आपण त्याबिोबिीने र्सवष्ट्य काळात पगाि दणे्याबाबत  

िान्य केले आह.े िी सर्ागहृाच्या वतीने िाज्यातील सवा एसटी कािगािांना सवनंती 

कितो. 

 ॲङ असनल पिब : सर्ापती िहोदय, िी पनु्हा सांगत आह ेकी, िी सातव्या 

वेतन आयोगा बिोबिीने पगाि दणे्याचे िान्य केलेले नाही. िी ह ेिान्य केले की, आम्ही 

जी पगािवाढ सदली आह ेती सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास गलेेली आह.े 

 श्री. सदार्ाऊ खोत : सर्ापती िहोदय, ठीक आह.े जी काही तफावत आह े

त्याबाबतीत तमु्ही नंति सवचाि किावा. पण िी सर्ागहृाच्या िाध्यिातनू एसटी 

किाचाऱयांना आवाहन कितो की, एक चांगला सकािात्िक सनणाय येिे झाला आह,े 

आपण सवांनी कािावि रुज ूव्हावे. कािण िहािाष्ट्रातील जनतेची ही अपेक्षा आह.े 

दहावी, बािावीच्या पिीक्षा सरुु आहते. त्यािळेु सवा एसटी किाचाऱयांनी या सनणायाच े

थवागत किावे अशी िी अपेक्षा कितो. धन्यवाद ! 

 सभापती : आता आपण पनु्हा अंसति आठवडा प्रथतावाला सरुुवात किीत 

आहोत.  
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   पृ.शी. : िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध सिथयांबाबत िाज्य 

      सिकाि गंर्ीि नसणे. 

   मु.शी.: िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध सिथयांबाबत िाज्य 

     सिकाि गंर्ीि नसणे या सवषयावि सवाश्री प्रवीण  

     दिेकि, र्ाई सगिकि, प्रसाद लाड, डॉ.परिणय फुके, 

     सवाश्री चंद्रशेखि बावनकुळे, सिेुश धस, सदार्ाऊ 

     खोत, गोसपचंद पडळकि, सवनायक  िेटे, डॉ.िणसजत 

     पाटील, सवाश्री प्रवीण पोटे-पाटील, िहादवे जानकि, 

     िणसजतससंह िोसहते-पाटील, अॅड.सनिंजन डावखिे, 

    ॲङसनलय नाईक, सवाश्री चंदरु्ाई पटेल, प्रवीण दटके, 

    ििेशदादा पाटील, नागोिाव गाणाि, िाजहसं ससंह,  

    िािदास आबंटकि,  ििेश किाड, अििीशर्ाई पटेल, 

    िाििाव पाटील, सव.प.स. यांचा ि.सव.प. सनयि २५९ 

    अन्वये अंसति आठवडा प्रथताव. 

        ( चचाा पढेु सरुु .... 

 ॲड. सनिंजन डावखिे (कोकण सवर्ाग पदवीधि) : सर्ापती िहोदय, सनयि 

२५९ अन्वये अंसति आठवडा प्रथतावाच्या िाध्यिातनू काही िहत्त्वाचे िदु्द े िी 

सर्ागहृाच्या सनदशानास आण ूइसच्ितो.  

 सर्ापती िहोदय, ठाणे िहानगिपासलकेिध्ये कोणत्या पध्दतीने कािर्ाि सरुु 

आह े या संदर्ाात या सर्ागहृाला िासहती दणे्याचा िी प्रयत्न किीत आह.े 

िुंबईप्रिाणचे िहािाष्ट्रातील झोपडपट्टयांच्या पनुवासनासाठी झोप ु योजना लाग ू

किण्यात आली. सन २०१८ िध्ये ठाण्यात एसआिएच ेकायाालय दखेील थिापन 

झाले. ठाणे सजल्यात १५० ते २०० प्रथताव आले. िागील काळात त्यातील ६९  
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ॲड. सनिंजन डावखिे .... 

प्रथताव िागी लागले. िात्र २ वषांत एकही प्रकल्प पणूात्वास आला नाही. झोप ु

योजनेला पणुापणे झोपी घालसवण्याचे काि २ वषांत सत्ताधाऱयांनी केले आह.े  

 सर्ापती िहोदय, िी एकच उदाहिण सांगतो. ठाणे येिील कोपिी र्ागािध्ये 

एसआिएचा प्रकल्प िाबसवण्यात येत आह.े गेल्या १० वषांपासनू तो प्रकल्प 

िखडलेला आह.े गपु्ता नावाच्या सवकासकाने दीड वषांपासनू तेिील लोकांचे घिर्ाडे 

सदलेले नाही. ३५० हून असधक र्ाडेकरु आज उघड्यावि आहते. आसका टेक्टकडून 

नवीन प्लॅन पटुअप होत आहते. िुबंईिध्ये दखेील हा प्रॉब्लेि असेलच.  

सॉफ्टवेअििळेु आसका टेक्ट २ िसहने प्लॅन पटुअप किण्याचा प्रयत्न किीत आहते, पण 

त्यातील प्लॅनच पटुअप होत नाही. परिणािी सवकासकाला त्या संदर्ाात िोठ्या 

प्रिाणात आसिाक र्दूडं सहन किावा लागत आह.े ह ेसॉफ्टवेअि सदोष असेल  ति 

कोणासाठी या सॉफ्टवअेिच्या वापिाचा आग्रह धिला जात आह,े कोणाची तळी 

र्िण्याचे काि किीत आहते ह ेसिजत नाही.  

 सर्ापती िहोदय, ठाण े शहिात क्लथटि डेव्हलपिेंट प्रकल्प किण्यापवूी 

सवांना सवश्वासात घेणे अपेसक्षत आह.े जनु्या ठाणे शहिात फाि िोठ्या प्रिाणात जनु्या 

इिािती आहते. िघाशी सन्िाननीय सदथय श्री. प्रसाद लाड यांनी िुंबईतील काही 

र्ागातील अडचण सांसगतली, तीच अडचण ठाण्यािध्ये आह.े िाननीय श्री. दवेेंद्र  

फडणवीस िखु्यिंत्री होते, तेव्हा त्यांनी यसुनफाईड डेव्हलपिेंट प्लॅन आणला. िात्र  

सत्तेत आल्यानंति सत्ताधाऱयांनी गलेी दीड वषे ते अडकवनू ठेवण्याचे काि केले. त्या 

िागचा हते ूकाय आह े? कािण त्यातनू ठाण ेशहिासािख्या अनेक शहिांतील जनु्या 

इिाितींचा सवकास होऊ शकतो. तो सवकास अडसवण्याचे पाप सत्ताधाऱयांनी केले 

आह.े क्लथटिच्या िाध्यिातनू ठाणे येिील वागळे इथटेट, सकसननगि, कळवा-िुंब्रा 

या र्ागातील इिाितींचा सवकास चांगल्या पध्दतीने होऊ शकतो. िाननीय श्री. दवेेंद्र  

फडणवीस यांनी क्लथटि योजना पढेु आणली. िात्र पनुसवाकास िागे िासहला. आज 

क्लथटििधनू एक उद्ोग सरुु झाला आह.े पसहल्यांदा खाजगी सवकासक आला, नंति 

ससडको आले, आता कोणत्या सदशेने हा क्लथटि चालला आह ेह ेिाहीत नाही.  
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ॲड. सनिंजन डावखिे .... 

सदशासहन पध्दतीने हा क्लथटि चालला आह,े त्याला सदशा दणे्याचे काि अपेसक्षत 

आहते. िात्र ते न किता जबिदथतीने लोकांवि क्लथटि लादले जात आह.े बिेचसे 

लोक त्या संदर्ाात हिकती घेत आहते. सिकाि िहानगिपासलकेच्या िदतीने 

जबिदथतीने ते लादण्याचे काि किीत आह.े िागच आठवड्यात वताकनगििध्ये 

क्लथटिच्या संदर्ाातील र्सूिसपजून केले. िात्र ते संििण सशसबि आह ेकी पनुवासन 

इिाित आह ेया संदर्ाातील  दखेील थपष्ट धोिण नाही. ३५०, ४१०, ३२० चौ.फु. 

दणेाि या संदर्ाातील कोणत्याही धोिणाबाबतची थपष्टता न किता या संदर्ाातील 

क्लथटि योजना िाबसवली जात आह.े पिवा ििाठी र्ाषेच्या संदर्ाातील सवधेयक िंजिू 

केले. क्लथटि संदर्ाातील सनयि, अटी पणूा इगं्रजीिध्ये सांसगतल्या जात आहते. 

त्यािळेु तेही ििाठीिध्ये होणे गिजेचे आह.े क्लथटि ज्या पध्दतीने िाबसवले जात आह े

ते पाहून लोकांच्या िनात सततची एक र्ावना येत आह,े ती अशी आह ेकी, 

" आपके इन बलंुद वादों से हि क्या किेंगे? 

हिें हिािी जिीं द ेदो, 

हि आसिााँ से क्या किेंगे ? " 

 सर्ापती िहोदय, आिाखडा पाहून नागरिकांना सचूना, हिकती द्ायच्या 

आहते. िात्र िहानगिपासलकेकडून िदु्दाि त्या संदर्ाात सदिंगाई किण्याचे काि होत 

आह.े िहानगिपासलकेने या संदर्ाातील ज्या हिकती घेतल्या आहते, त्या संदर्ाात 

सवचाि न किता, जबिदथतीने क्लथटिसंदर्ाातील कायावाही सरुु आह.े उच्चासधकाि 

ससितीिध्ये लोकप्रसतसनधी व थवयंसेवी संथिा यांना घेणे अपेसक्षत आह.े िात्र ते 

घेण्याचे काि दखेील क्लथटिच्या िाध्यिातनू होत नाही. बाळासाहबेांच्या नावाने 

ठाण्यात एक वाथत ू उर्ािली आह,े त्यािध्ये दखेील पैसे खाण्याच े काि ठाण े

िहानगिपासलकेिध्ये सत्ताधाऱयांनी केले आह.े आज ठाण्याचे सदघे साहबे असते ति 

त्यांनी सनसश्तचपणे त्यांना चाबकाने फोडून काढले असते. सदि बाबतीतील कािवाई 

िाननीय ितं्र्यांच्या उतिात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त कितो आसण िांबतो. धन्यवाद !  
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 श्री. सनुील सशंद े (िुंबई थिासनक प्रासधकािी संथिा) : सर्ापती िहोदय, िी 

सनयि २५९ अन्वये िांडलेल्या असंति आठवडा प्रथतावावि बोलण् यासाठी उर्ा 

आह.े  

 सर्ापती िहोदय, आम्ही शहिातील आिदाि आहोत. आिचे शहिातील 

सवषय असतात. गहृसनिााण, थवच्िता, वाहतकू व्यवथिा याबाबत कालच िाननीय 

िखु्यिंत्री सवधानसर्ते बोलले, िाननीय गहृसनिााण िंत्री बोलले. आम्ही या सवा 

बातम्या वतृ्तपत्रांतनू वाचल्या आहते. आम्हाला या बऱयाच गोष्टींच े थपष्टीकिण 

सिळाले आह.े त्यािळेु िी या सवा गोष्टींिध्ये खोलवि जात नाही.  

 सर्ापती िहोदय, कालपासनू ही चचाा सरुु झाल्यानंति जण ुकाही आता िुंबई 

िहानगिपासलकेची सनवडणकू लागली आह.े िहानगिपासलकेिध्ये भ्रष्टाचाि झाला 

आह ेआसण तो सर्ागहृात िांडून उद्ा लोक िते दतेील अशा असवर्ाावात येिे बिेच 

जण बोलत होते. पण त्यांना िाहीत नाही की, ते जेव्हा एक बोट आिच्याकडे कितात 

तेव्हा ४ बोटे त्यांच्याकडे असतात. तमु्ही भ्रष्टाचािावि बोला, हिकत नाही, तो तिुचा 

असधकाि आह.े 

सर्ापती िहोदय, िी िाझ्या िखु्य सवषयावि बोलणाि नाही असे सांसगतले 

आह.े अनेक भ्रष्टाचािाचे सवषय िेडले आहते. एके काळी िी दखेील नगिसेवक होतो. 

िी सवधानसर्ेत आिदाि होतो, आज या सर्ागहृात आिदाि आह.े काही गोष्टींच्या 

वेदना होत होत्या. भ्रष्टाचाि िांडत असताना ही िंडळी काही गोष्टी सवसिली आहते. 

          नंति श्री. खचे .... 
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श्री.सनुील सशंद.े.. 

िुंबई िहानगिपासलकेच्या किाचाऱयांनी कोसवडच्या काळात जी सेवा िुंबईकिांना 

सदली ती सेवा सदली नसती ति यापेक्षा जाथत हाहाकाि उडाला असता. अनेक चांगले 

असधकािी कोसवड काळात बळी पडले. सफाई कािगािांचे बळी गलेे आहते. 

िहानगिपासलकेच्या अनेक डॉक्टिांचा ितृ्य ूझाला आह.े याबाबत कोणतीही चचाा 

केली नाही सकंवा त्याचे गांर्ीया कोणालाही कळल्याचे सदसत नाही. 

िहानगिपासलकेच्या आसिाक व्यवहािावि तमु्ही आिोप किीत आहात ते ठीक आह.े 

आसिाक व्यवहाि होत असताना िहानगिपासलकेिाफा त दणे्यात येणािी रुग्ण सेवा 

पाहायला पासहजे. केईएि हॉथपीटलिध्ये िोज १००० ऑपिेशन्स होतात, तीन ते चाि 

हजाि लोक ओपीडीसाठी येतात. केईएि, नायि, कथतिुबा येिे अनेक ससुवधा सनिााण 

केल्या आहते. ज्या टेथट िुंबईत व िहािाष्ट्रात होत नव्हत्या त्या सवा टेथटची ससुवधा 

िाननीय िखु्यिंत्री श्री.उद्धव ठाकिे यांनी व िाननीय िंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यांनी 

सनिााण करुन सदल्या आहते. आपण त्यांचे असर्नंदन करु नका पण जे चांगले केले 

त्याबाबत चाि शब्द बोलण्याचे धाडस  दाखवा. या सवा ससुवधा नसत्या ति कोसवड 

काळात यापेक्षा र्यंकि कठीण प्रसंगाला सािोिे जावे लागले असते. सविोधी पक्ष 

फक्त टीका किीत आह.े आम्ही जी चांगली कािे केली त्यांची जंत्री घेऊन लोकांसिोि 

जाऊ व ही सवा चांगली कािे पाहून लोक आम्हाला पनु्हा िहानगिपासलकेत सनवडून 

सदल्या सशवाय िाहणाि नाही, याची िला खात्री आह.े िी येिे िाजकािणाचा सवषय 

काढत नाही. सिोिच्या बाकावरुन आिच्यावि आिोप होत असताना व आिोपाचा 

अंधाि आिच्या सिोि तयाि किीत असताना अंधािाची आम्ही सर्ती बाळगायची 

काय, अिे आिच्या डोक्यावि बाळासाहबेांच े हात आहते. ज्यांच्या डोक्यावि 

बाळासाहबेांचे हात आहते त्याची जात सशवसेनेची आह.े  त्यािळेु आम्ही या सवा 

गोष्टींना घाबित नाही. िी या िाध्यिातनू आव्हान दते नाही. सर्ागहृात चचाा सरुु 

असताना चचेचा थति वथतसुथितीशी सनगडीत असायला पासहजे. िी 

िहानगिपासलकेत नगिसेवक होतो. िहानगिपासलकेचे काि िी जवळून पासहले आह.े 

त्यािळेु त्याबाबत िला वेदना होणे सनसित आह.े िाझे नाव अनेक वेळा घेतले गलेे ृ

तमु्ही अिकु किा कदासचत सन्िाननीय सदथय ॲड.सनिंजन डावखिे यांनी सशंद ेअसे  
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श्री.सनुील सशंद.े.. 

म्हटले आह ेत्यांना कोणते सशंद ेअपेसक्षत आह ेयाची िला िासहती नाही. पिंत ुिाझ े

नाव घेण्यात आले आह.े सन्िाननीय सदथय श्री.प्रसाद लाड यांनी िाझे नाव अनेक 

वेळा घेतले ही वथतसुथिती आह.े बीडीडी चाळीच्या िाध्यिातनू सवषय उपसथित 

किण्यात आला. िी आिदाि असताना पसहले र्ाषण िाज्यपाल िहोदयांच्या 

असर्र्ाषणावि केले होते. िी िाझे पसहले र्ाषण बीडीडी चाळीचे रिडेव्हलिेंट या 

सवषयावि केले होते. िहानगिपासलकेत सन २००९ िध्ये िी तसा प्रथतााव िांडला 

होता. धािावीच्या जनतेला २५० थक्वेअि फूटाचे घि दते असाल ति बीडीडी 

चाळीतील िसहवाशांना ४५० थक्वेअि फूटापेक्षा िोठे घि का सिळू नये. त्यानंति तो 

सवषय िोठ्या प्रिाणात उपसथित किण्यात आला. िला असे सनदशानास आणनू 

द्ायचे आह ेकी, िी कोणाच्या कतुात्वावि टीका किीत नाही. त्यावेळचे तत्कालीन 

गहृसनिााण िंत्री यांना आम्ही वािंवाि या सवा बाबी सांगत होतो. त्यांच्याकडून 

आम्हाला पासहजे तवेढा प्रसतसाद सिळत नव्हता. सदुवैाने सशवसेना पक्षाच ेगहृ सनिााण 

िाज्यिंत्री होते. त्यांनी या सवषयात लक्ष सदले. िाज्यपाल िहोदयांच्या 

असर्र्ाषणानंति त्यांनी विळी येिे येऊन िाझ्यासोबत व जनतेसोबत बैठक घेतली. 

रिडेव्हलिेंटबाबत विळी व बीडीडी चाळीतील लोकांच्या काय र्ावना आहते त्या 

जाणनू घेतल्या. त्यांनी प्रथताव तयाि केले व तत्कालीन िखु्यिंत्री िहोदयांची 

आम्हाला असतशय िदत झाली. प्रथताव तयाि झाल्यावि तिेे उद्घाटने झाली िी 

तत्कालीन आिदाि म्हणनू तेिील व्यासपीठाि उपसथित होतो. काही बाबी अनतु्तिीत 

होत्या त्या आम्ही शासनाकडे वािंवाि िांडत होतो. सदुवैाने िाननीय श्री.उद्धव ठाकिे 

िखु्यिंत्री झाले. विळी ितदाि संघाचे आिदाि िाननीय श्री.आसदत्य ठाकिे झाले. 

आम्ही िांडलेल्या गोष्टीकडे त्यांनी तातडीने लक्ष सदले. लोकांना वैयक्तीत ॲग्रीिेंट 

सदले पासहजेत. घिाचे सडझाईन चेंज झाले पासहजे.डेव्हलिेंटचा कालावधी जाथत आह े

तो किी केला पासहजे. दखेर्ाल दरुुथतीचा खचा जाथत आह ेतो किी झाला पासहजे. 

याबाबी या शासनाने तातडीने िान्य केल्या आहते. आताच्या गहृसनिााण िंत्र्यांनी 

याबाबी िनावि घेतल्या आहते. सवशषे करुन ॲग्रीिेट किताना १००० रुपये शासन 

र्िणाि आह.े सवा ससुवधा बीडीडी चाळीतील लोकांना उपलब्ध करुन सदल्या आहते.  
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श्री.सनुील सशंद.े... 

म्हणनू पनु्हा त्याचे उद्धाटन झाले विळी,सशवडी व नािजोशी िागा येिे काि सरुु झाले. 

िी गहृसनिााण िंत्री िहोदयांचे असर्नंदन कितो. विळीच्या प्रोजेक्टला बाळासाहबेांच े

नाव दणे्याचे कबलू केले. िाननीय श्री.शिद पवाि यांचे नाव दणे्याचे कबलू केले. 

असा एक चांगला सनणाय घेतला आह.े 

 सर्ापती िहोदय, आता वाताविणीय बदल होत आह.े वेगवगेळ्या 

िहानगिपासलकांची आम्ही तलुना कितो.जो तो उठतो व िुंबई िहानगिपासलकेवि 

बोट दाखसवतो. िुबंई िहानगिपासलकेच्या या सवा सेवा एका बाजलूा ठेवा व इति 

िहानगिपासलकेत लोक काि कितात. त्याबाबत िला टीका किायची नसली तिी 

नागपिू, पणुे या िोठ्या िहानगिपासलकांिध्ये दणे्यात येणाऱया ससुवधा व िुंबई 

िहानगिपासलकेत दणे्यात येणाऱया ससुवधांची तलुना किा. िाननीय पयााविण िंत्री 

श्री.आसदत्य ठाकिे यांनी वाताविण बदलाची सवाात जाथत दखल घेतल्यािळेु त् यांचा 

जागसतक गौिव झाला आह.े क्लायिेट ॲक्शन प्लॅन थवीकािणािी पसहली िबंई  

िहानगिपासलका आह.े प्लॅनच्या अनषुंगाने पयााविणाचा सितोल िाखण्यासाठी ज्या 

सचूना आहते त्यांचा थवीकाि केला आह.े त्यासंदर्ाातील पसुथतका प्रससध्द किण्यात 

आली आह.े त्याचा कालबध्द कायािि जाहीि झाला आह.े पयााविणाच्या दृष्टीने 

िुंबईसह संपणूा िाज्यातील सितोल िाखण्यासाठी कायािि हाती घतेला आह.े 

त्यािळेु फक्त टीका करुन चालत नाही ति जी चांगली कािे झाली त्या कािांचे कौतकु 

झाले पासहजे. काि किणाऱया किाचाऱयांचा आत्िसवश्वास डळिळीत होणाि नाही 

अशा प्रकािची आपली वागणकू असायला पासहजे. िी या सवा किाचाऱयांचे कौतकु 

कितो. िुंबई िहानगिपासलकेचे किाचािी, ठाण े िहानगिपासलकेचे किाचािी, इति 

िहानगिपासलकांचे किाचािी असतील. या िहानगिपासलकांच्या किाचाऱयांनी 

कोसवड काळात जी कािे केली त्यािळेु सवांना िदत झाली आह.े एसआिएबाबत 

बोलण्यात येते. िला ितं्री िहोदयांचे कौतकु किायला पासहजे पवूीच्या काळी तीन 

सठकाणी पात्रता यादी सफित होती. एसआिएसाठी वनसवंडो ससथटीि जाहीि किण्यात 

आली. एकाच सठकाणी पात्रता यादी सनसित होणाि आह.े वषार्िात जवळपास ४००  
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श्री.सनुील सशंद.े... 

पनुसवाकासाच्या एनओसी इश्य ूकेल्या आहते. िागील दहा वषाातील एनओसी व एका 

वषाातील एनओसीची तलुना केल्यास गहृसनिााण सवर्ागाच्या कािाचा वेग  सकती 

आह ेतो आपणाला सदसनू येईल. बोलण्यासािख ेर्िपिू आह.े िला बोलण्यास संधी 

सदली त्याबाबत िी सर्ापती िहोदयांचे आर्ाि िानतो व िाझे र्ाषण संपसवतो. 

धन्यवाद. 

     --------- 
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 श्री.असनकेत तटकिे (िायगड,ित्नासगिी,ससंधदुगुा थिासनक प्रा.संथिा) : 

सर्ापती िहोदय, सनयि २५९ अन्वये सविोधी पक्ष नेत्यांनी िांडलेल्या अंसति 

आठवडा प्रथतावावि िाझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी िी उर्ा आह.े आपण िला 

बोलण्यास संधी सदली त्याबाबत िी आपले सरुुवातीला आर्ाि व्यक्त कितो. 

 सर्ापती िहोदय, िुंबई व िुंबईच्या परिसिातील अनेक बाबी प्रथतावाच्या 

अनषुंगाने सांगण्यात आल्या आहते. म्हाडा व िुबंईची परिसथिती पासहली ति िुंबईत 

आतापयंत एसआिएचे ३७० प्रकल्प एका वषाात िंजिू केले आहते. कोसवडच्या 

कािणािळेु सकंवा इति कािणांिळेु ह ेप्रकल्प िखडले आहते. त्यांना गती दणे्याचे काि 

या शासनाच्या काळात झाले आह.े जे प्रकल्प िखडले ते लवकिात लवकि िंजिू 

करुन घ्यावेत. कािण अनेक लार्धािक ह ेझोपडपट्टीत िाहणािे आहते ते न्यायाच्या 

प्रसतके्षत आहते. याबाबत शासनाने लवकिात लवकि अंिलबजावणी किावी. अशी 

िी अपेक्षा व्यक्त कितो. कोकण म्हाडा ह ेफक्त नावापिुते आह.े तेिील उप सर्ापती 

यांना िाज्यिंत्री पदाचा दजाा दणे्यात आला असनू ते लोकप्रसतसनधी आहते. ददुवेाने 

अनेक जागा म्हाडाच्या अंतगात कोकणात प्रलंसबत आहते. त्याबाबत कोणतेही 

सनयोजन नाही व सवकास कसा होणाि आह ेयाबाबत थपष्टता आलेली नाही याची 

दखल शासनाने घ्यावी. अिासंकल्पात िहािाष्ट्र र्वन नवी िुंबई येिे जाहीि किण्यात 

आले त्याबाबत िी शासनाचे असर्नंदन कितो. त्याचबिोबि सहा सवर्ागातनू सवद्ािी 

िुंबईत सशक्षणासाठी येतात त्यांच्यासाठी वससतगहृ बांधण्याचा शासनाने सवचाि 

किावा अशी िी सवनंती कितो. 

        या नंति श्री.बोिले.. 
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 सर्ापती िहोदय, सिठी नदी संदर्ाात अनेक वेळा चचाा होते. पिंत ुती नदी 

आह ेका नाला आह,े असा प्रश्न सनिााण होतो. पिंत ुनद्ा, नाल्यांचे संवधान किण्याची 

जबाबदािी केवळ िहानगिपासलका व शासनावि ियाासदत न ठेवता सािान्य 

नागरिकांची सदु्धा ती जबाबदािी आह,े ह े िी नम्रपणे सांग ू इसच्ितो. नदी, नाले, 

पाण्याचे स्त्रोत जतन किण्याचे काि नागरिकांनी दखेील किणे असर्पे्रत आह.े  

 सर्ापती िहोदय, आपण प्लॅथटीक वापिाबाबत वािंवाि चचाा कितो. शासन 

त्या संदर्ाात परिपत्रक, शासन सनणाय सनगासित किते. शासनाने ५० िायिॉनचे 

प्लॅथटीक वापिण्यास िजंिुी सदलेली असताना सिाासपणे प्लॅथटीक वापिले जाते. 

शासनाने या संदर्ाात ठोस सनणाय घेतला पासहजे. िुंबई शहिाला ६० लाख पयाटक 

र्ेट दतेात. पिदशेात गेल्यानंति तेिील नैससगाक साधन संपत्ती, सजावट इत्यादींची 

आपल्याला र्िुळ पडते. ससंगापिू सविानतळावरुन बाहिे पडल्यानंति चकचकीत 

िथते, फुलांनी बहिलेली झाडे बघावयास सिळतात. िी िाननीय पयााविण िंत्री 

श्री.आसदत्य ठाकिे यांचे िन:पवूाक असर्नंदन कितो. िुंबईतील सवाच उड्डाण 

पलुांच्या खालील जागचेे सशुोसर्किण किण्यात आले आह.े उड्डाण पलुाच्या 

खाली झोपडपट्टया सनिााण होत होत्या. पिंत ुआता उड्डाण पलुाच्या खाली असणािी 

िोकळी जागा थवच्ि झाल्याचे, तिेे िंगिंगोटी, सडजीटल लाईसटंग किण्यात आल्याच े

बघावयास सिळते. आपल्याला िुंबई शहि आंतििाष्ट्रीय दजााचे किण्यािध्ये यश 

आलेले आह,े असे िला सांगावेसे वाटते. 

 सर्ापती िहोदय, िुंबई शहिापिुतचे नाही ति आजबुाजचू्या शहिांिध्ये घन 

कचिा व्यवथिापन कशा प्रकािे किता येईल यासाठी प्रयत्न केले पासहजे. तसेच, 

िहािाष्ट्र सकंवा िुंबई शहिाला प्रत्येक वषी जवळपास २८५ प्रकािचे पक्षी र्ेट दतेात. 

फ्लेसिंगो सकंवा इति पक्षी पाहुणे म्हणनू येतात. आपल्याला अलीकडच्या काळात ते 

पक्षी पाहण्यासाठी व त्यांचे फोटो काढण्यासाठी गदी होत असल्याचे बघायला 

सिळते. अशा थपॉटचे संवधान करुन ती िासहती शासनाच्या िाध्यिातनू लोकांपयंत 

पोहोसवण्यात यावी, अशी िाझी अपेक्षा आह.े  
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श्री.असनकेत तटकिे........ 

 सर्ापती िहोदय, शासनाने विळी, सगिगांव चौपाटी येिे सवसवंग गलॅिी सनिााण 

केलेली आह.े तेिे टुरिझि हॉटथपॉट तयाि होत आहते याबद्दल िी शासनाने सवशेष 

असर्नंदन कितो.  

 सर्ापती िहोदय, आपण िला बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल िी आपले 

आर्ाि िाननू िाझे दोन शब्द संपसवतो.  

-------- 
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 श्री.अिोल सिटकिी (सवधानसर्ेने सनवडलेले) : सर्ापती िहोदय, िाननीय 

सविोधी पक्षनेते व इति सन्िाननीय सदथयांनी सनयि २५९ अन्वये िांडलेल्या अंसति 

आठवडा प्रथतावावि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदय, आपण िाझ्या सािख्या नवीन सन्िाननीय सदथयांना सनयि 

२६० अन्वये प्रथताव, लक्षवेधी सचूना, तािांसकत प्रश्न सकंवा इति आयधुांच्या 

िाध्यिातनू वेळोवेळी बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल िी आपले आर्ाि िानतो.  

 सर्ापती िहोदय, िी काल पासनू सविोधी पक्षाकडून ठाणे व िुंबई 

िुंबईनगिपासलकेतील भ्रष्टाचािाचे िदु्द ेऐकत आह.े सन्िाननीय सदथय ॲड.सनिंजन 

डावखिे यांनी ठाणे व िुंबई िहागिपासलकेच्या कािर्ािासवषयी अनेक आिोप 

प्रत्यािोप केले. कािण आता िहानगिपासलकेच्या सनवडणकुा डोळ्यासिोि आहते. 

िाझ्याकडे अकोला िहानगिपासलकेतील भ्रष्टाचािाचा गठ्ठा आह.े िला वळेेअर्ावी 

त्या संदर्ाात बोलता येणाि नाही, याची िला कल्पना आह.े िाझ्याकडे पेनड्राईव्ह व 

लॅपटॉपिध्ये ती संपणूा िासहती आह.े ज्या सठकाणी तिुच्या पक्षाची सत्ता आह ेतिेे 

भ्रष्टाचािाचे खपू िोठे घबाळ आह.े पिंत ुिी त्या संदर्ाात उल्लेख करुन सर्ागहृाचा 

वेळ घेणाि नाही. अकोला िहानगिपासलकेतील भ्रष्टाचािाची चौकशी किण्यासाठी 

सोनी ससिती गसठत किण्यात आलेली आह.े र्ाितीय जनता पक्षाने सपु्त पद्धतीने 

प्रत्येकाचा कॅडि घेतलेला आह,े असे िाझे ित आह.े तत्कालीन िखु्यिंत्री श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांनी त्यांच्या कायाकाळात िथत्यांची कािे केली, अिकू कािे केली असे 

सातत्याने  सांसगतले जाते. िहासवकास आघाडी सिकािने अत्यंत चांगली काि े

केलेली आहते. शासनाने चांगला अिासंकल्प िांडलेला आह.े शासनाने एसटी 

किाचाऱयांबाबत जो सनणाय घेतला तो िहािाष्ट्रातील जनता सवसिणाि नाही. आपण 

आिोप प्रत्योिोप किीत आहात पिंत ु आपल्याला पढुील काळात त्याचे परिणाि 

सनसितपणे सदसनू येतील.  
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श्री.अिोल सिटकिी........ 

"हवाएं बाज कहां आती ह ैशिाफत से, 

सि पि हाि न िखो तो पगस़ियां उ़ि जाए, 

बहुत गरुुि ह ैदरिया को अपने होने पि, 

हिािी प्यास से उलझे तो धसज्जयां उ़ि जाए." 

 सर्ापती िहोदय, आपण िला बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल िी आपले 

आर्ाि िाननू वेळेअर्ावी िाझे दोन शब्द संपसवतो. 

-------- 
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श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू थिासनक प्रासधकािी संथिा) : सर्ापती 

िहोदय, िाननीय सविोधी पक्षनेते व इति सन्िाननीय सदथयांनी सनयि २५९ अन्वय े

िांडलेल्या अंसति आठवडा प्रथतावावि बोलण्यासाठी िी उर्ा आह.े 

 सर्ापती िहोदय, िी सर्ागहृाचा जाथत वेळ घते नाही. िी केवळ दोन िदु्द े

िांडून िाझे र्ाषण संपसवणाि आह.े िुंबई िहानगिपासलकेतील सहायक आयकु्त, वॉडा 

ऑसफसि, वरिष्ठ सेवा गट-अ, जासहिात ििांक ४२०२१, सदनांक २४ जनू, २०२१ 

िोजी १६ पदांची जासहिात दणे्यात आली होती. उपिोक्त पदाची जासहिात, 

उिेदवािांची सनयकु्ती प्रसिया एिपीएससी िाफा त पाि पाडण्यात आली. िाननीय 

िहसलू िंत्री श्री.बाळासाहबे िोिात यांनी या प्रकिणी लक्ष द्ावे, अशी िाझी सवनंती 

आह.े सदि जासहिातीिध्ये आसिाक दबुाल घटकासाठी २ जागा िाखीव होत्या. पिंत ु

आसिाक दबुाल घटकासाठी असलेली ५ वषे वयोियाादचेी अट जासहिातीिध्ये निदू 

नव्हती. त्यािळेु ४० ते ४५ वयोगटातील उिेदवािांना सदि पिीके्षपासनू वंसचत िाहाव े

लागले. तसेच, सदि जासहिातीिध्ये ४० प्रश्न सवचािण्यात आले होते. एिपीएससी तफे 

घेण्यात येणाऱया पिीके्षसाठी जे उिेदवाि बसले होते त्या संदर्ाातील िासहती 

िाझ्याकडे आह.े त्या पदासाठी पिीक्षते कोणत्या सवषयाचे प्रश्न सवचािले ह ेकळत 

नसल्यािळेु योग्य उिेदवािांची सनवड होऊ शकली नाही, असे सवद्ार्थयांचे म्हणण े

आह.े  सहायक आयकु्त, वॉडा ऑसफसि पदाच्या पिीके्षसाठी बसलेल्या उिेदवािांची 

अशी िागणी आह ेकी, पनु्हा पिीक्षा घेण्यात यावी आसण ईडब्ल्यएूस प्रवगाातील 

उिेदवािांना दखेील न्याय द्ावा. शासनाने एिपीएससीला पनु्हा पिीक्षा घेण्यासाठी 

सचूना केली पासहजे. या संदर्ाातील तािांसकत प्रश्न अतािांसकत झाल्यानंति त्यांनी 

सनकाल जाहीि केला. ४० सदवसांपवूी पिीक्षा झाली होती. पिंत ुपिवा सनकाल जाहीि 

किण्यात आला. कािण त्यांना जो घोळ किावयाचा होता तो त्यांनी केला. िंत्री 

िहोदयांनी यािध्ये लक्ष घालनू या संदर्ाात बैठक आयोसजत करुन सनणाय घ्यावा, 

अशी िाझी सवनंती आह.े  
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श्री.चंद्रशेखि बावनकुळे........ 

 सर्ापती िहोदय, अनेक िहानगिपासलकांची आसिाक परिसथिती चांगली 

नाही. िुंबई िहानगिपासलकेने ५०० थक्वेअि फुटापयंतच्या घिांना िालित्ता कि व 

इति शलु्कातनू सटू सदलेली आह.े पिंत ुिाज्यातील इति िहानगिपासलका के्षत्रात ५०० 

थक्वेअि फुटाच्या घिात िाहणािे लोक आसिाक दबुाल असनू त्यांची आसिाक 

परिसथिती चांगली नाही. ते िालित्ता कि व इति शलु्क र्रु शकत नाहीत. शासनाने 

त्यासाठी िदत किण्याची आवश्यकता आह.े आज जिी ते शक्य नसले तिी र्सवष्ट्यात 

िुंबई िहानगिपासलकेच्या धतीवि इति िहानगिपासलका के्षत्रातील ५०० थक्वेअि 

फुटाच्या घिांना किातनू सटू सदली पासहजे. िुंबई िहानगिपासलका थवत: पैसे दतेे. पिंत ु

काही सठकाणी िात्र शासनाला िदत किावी लागेल. आपल्याला एका सठकाणी एक 

न्याय आसण दसुऱया सठकाणी दसुिा न्याय असे किता येणाि नाही. र्सवष्ट्यात ज्या 

िहानगिपासलकांकडून प्रथताव येतील त्या िहानगिपासलकेला ५०० थक्वेअि 

फुटापयंतच्या घिांना िालित्ता कि व इति शलु्क िाफी दणे्याबाबत शासनाने सनणाय 

घ्यावा, अशी सवनंती करुन िी िाझे र्ाषण संपसवतो.  

--------- 
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 श्री.बाळासाहबे िोिात (िहसलू िंत्री) : सर्ापती िहोदय, िाननीय सविोधी 

पक्षनेते व इति सन्िाननीय सदथयांनी सनयि २५९ अन्वये िांडलेल्या अंसति आठवडा 

प्रथतावाविील चचते िहसलू सवर्ागाशी संबंसधत काही िदु्द े उपसथित किण्यात 

आलेले आहते. सन्िाननीय सदथय श्री.प्रवीण दटके, डॉ.परिणय फुके यांनी वाळू 

सललाव संदर्ाात िदु्दा िांडलेला आह.े िाज्यात अनेक वषांपासनू वाळूचा सवषय 

चचलेा येतो. िहसलू सवर्ागाला त्या सवषयाला िोठ्या प्रिाणावि तोंड द्ावे लागते. 

आता पयंत प्रत्येक सिकािने बेकायदशेीि वाळू उपसा िांबसवण्यासाठी प्रयत्न केलेले 

आहते. सन्िाननीय सदथय डॉ.परिणय फुके यांनी शंर्ि टक्के िॉयल्टी िाफ केली तिी 

चालेल असे सांसगतले. जेिे बांधकाि सरुु आह ेतेिे ती आकािणी केली ति सोईचे 

होईल, त्यािळेु िाज्याच्या िहसलुात वाढ होईल, पासहजे तेिनू वाळू उचलण्यात यावी 

अशा प्रकािची िागणी सवधानसर्ेत किण्यात आली आसण या सर्ागहृात सदु्धा तशी 

िागणी किण्यात ओलेली आह.े 

        यानंति श्री.सांगळे...... 
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श्री.बाळासाहबे िोिात .... 

या संदर्ाात उच्च न्यायालय, सवोच्च न्यायालय, हरित लवाद असो, त्यांच्याकडून 

सातत्याने सनणाय सदले जात असतात. पयााविण हा सवषय असतशय संवेदनशील 

असल्यािळेु हरित लवादाकडून त्यासंबंधी वािंवाि सनणाय सदले जात असतात. उच्च 

न्यायालय, सवोच्च न्यायालय, हरित लवाद असो, त्यांनी सदलेल्या सनणायांच्या 

अनषंगाने शासनाकडून सनणाय घेतले जातात. त्यािळेु त्यात आणखी कठीणता येत 

असते, ही वथतसुथिती आह.े वाढलेल्या ऑपसेट प्राईजिळेु लोकांना वाळूचे दि 

पिवडत नसल्यािळेु ती ऑपसेट प्राईज किी किण्याचा शासनाने सनणाय घेतला. तसेच  

िेती उचलणे व सललाव प्रसियेसाठी किी कालावधी िाहत असल्यािळेु त्याकरिता 

३ ते ५ वषांपयंत िदुत वाढसवण्यात आली. सललावाचे के्षत्र ५ हके्टिपयंत वाढसवण्यात 

आले. तसेच पयााविण अनिुतीची जबाबदािी ठेकेदािावि टाकण्यात आली. 

शासकीय कािांसाठी घाट िाखीव ठेवणे तसेच खाण िंडळािाफा त काही सठकाणी 

उत्खनन करुन वाळू उपलब्ध करुन दणे्याच े शासनाने ठिसवले. अशा प्रकािे 

शासनाकडून वाळूचे धोिण चांगल्या प्रकािे िासबवण्याचा सनसितपणे प्रयत्न केला जात 

आह.े या प्रथतावाच्या सनसित्ताने २-३ सवषय उपसथित किण्यात आले असल्यािळेु 

िी त्याबाबत सदनाला िासहती दतेो. सन्िाननीय सदथयांनी संगणकीकिणासंबधी असे 

सांसगतले की, िदु्दाि संगणकीकिण बंद केले जाते. तसेच िॅन्यअुली पद्धतीने काि 

व्हावीत असा प्रयत्न केला जातो. सर्ापती िहोदय, िी दसुऱयांदा िहसलू िंत्री झालो 

आह.े पसहल्या वेळी िहसलू िंत्री असताना तेव्हा दखेील िी संगणकीकिणावि र्ि 

सदला होता. ऑनलाईन ससथटीििळेु पािदशाकता व अचकुता येते.  त्यािळेु जलद 

गतीने कािे होतात. आता ७/१२ चे संगणकीकिण झाले असनू त्याकरिता नवीन 

निनुा सदलेला आह.े तसेच त्यातील अनावश्यक नोंदी पणूापणे काढून टाकण्यात 

आल्या आहते. इतकेच नव्हतेि सवा ७/१२ सवा शेतकऱयांना पनु्हा वाटप करुन त्यात 

काही दोष आहते का, याबाबत त्यांच्याकडे सवचािणा केली आह.े जेणेकरुन त्यातील 

सवा दोष दिू केले जातील. सन २०१६ नंतिचे फेिफाि पणूापणे संगणकीकिणीय 

झाल्यािळेु ते ऑनलाईन सिळू शकतात. िुंबई व उपनगिांचे पीआि काडा 

संगणकीकिण पणूा सिळकत पसत्रका डीसजटल साईनद्वािे ऑनलाईन उपलब्ध करुन  
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श्री.बाळासाहबे िोिात .... 

दणे्यात आले आहते. जेिे प्रॉपटी काडा होतील तेिे कायिथवरुपी ७/१२ बंद केला 

आह.े ऑनलाईन फेिफाि केला आह.े अशा प्रकािे ही सवा ससथटीि ऑनलाईन 

पध्दतीने सरुु िासहल्या पासहजेत अशी आम्ही काळजी घेत आहोत. िोजणीच्या 

संदर्ाात शासनाने अनेक बदल केलेले आहते. एक वषााच्या काळात आपल्याला 

त्याबाबत चांगले परिणाि सदसनू येतील. िदु्रांक आसण नोंदणी यािध्ये सन २०१४ 

पवूी आय-सरिता करुन सवा ससथटीि ऑनलाईन केली आह.े आपल्याला त्याचा 

चांगला परिणाि सदसनू येत आह.े त्यािळेु िसजथरेशन किण्यासाठी असतशय चांगली 

िदत होत आह.े िध्यंतिीच्या काळात सव्हािकरिता गेलेली केबल खोदकािात 

तटुल्यािळेु २ सदवस प्रश्न सनिााण झाला होता. आता सवा काही सिुळीत सरुु आह.े 

आता आपण ऑनलाईन पद्धतीने िसजथरेशन सरुु किीत आहोत. ज्या फ्लॅटसची िेिा 

नोंदणी झाली आह.े त्या बाबतीत प्रसशक्षण दणे्यात आले आह.े आता त्यांच्या फ्लॅटचे 

िसजथरेशन त्यांच्याच कायाालयातनू ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकतील. अशा प्रकािे 

सवा कािे ऑनलाईन पद्धतीने किण्याचा आिचा प्रयत्न आह.े पिंत ुत्यात काही दोष 

सकंवा त्रटुी असल्यास त्या दिू किण्यास आम्ही तयाि आहोत. शासनाने कोसवड 

काळात थटॅम्प डयटुीिध्ये सवलत सदली होती. त्यािळेु िोठया प्रिाणात प्रॉपटीच े

खिेदी सविीचे व्यवहाि झाले. त्यािळेु अिाव्यवथिेला िोठी गती प्राप्त झाल्याची बाब 

दशेपातळीवि दखेील िान्य किण्यात आली आह.े जाथतीत जाथत सनयंत्रण ठेवनू 

नागरिकांना चांगल्या ससुवधा सिळाल्या पासहजेत या दृष्टीने सवर्ागाकडून प्रयत्न केला 

जात आह.े काही दोष असल्यास त्याबाबत सनसितपणे दरुुथती केली जाईल. कोणी 

चकुीचे काि किीत असल्यास त्याला सशक्षा होईल. एवढेच िी या सनसित्ताने सांगतो 

व िाझे र्ाषण पणूा कितो.  

     ----------- 
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 श्री.प्राजक्त तनपिेु (नगिसवकास िाज्यिंत्री) : सर्ापती िहोदया, अंसति 

आठवडा प्रथतावातील नगिसवकास सवर्ागासंबंधी िाननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण 

दिेकि, तसेच सन्िाननीय सदथय सवाश्री सदार्ाऊ खोत, डॉ.परिणय फुके, सवाश्री 

ििेशदादा पाटील, प्रवीण दटके, िाजहसं ससंह, सवनायक िेटे, प्रसाद लाड, संजय 

पोतनीस, डॉ.िसनषा कायंद,े ॲङ सनिंजन डावखिे सवाश्री सनुील सशंद,े असनकेत 

तटकिे, अिोल सिटकिी, चंद्रशेखि बावनकुळे यांनी आपापले सवचाि व्यक्त केलेले 

आहते.  

 सर्ापती िहोदय, अनेक सन्िाननीय सदथयांनी सवशेषत: िाननीय सविोधी 

पक्षनेते यांनी नगिसवकास सवर्ागासंबंधी िुबंई िहानगिपासलकेच्या कायापद्धतीसवषयी 

तसेच िुंबई िहानगिपासलकेत कोसवड काळात झालेले गैिव्यवहाि, सिठी नदीची 

दरुुथती, बेथट, तसेच सनवडणकुीच्या काळात सदलेल्या आश्वासनांसंबंधी कोणती 

कायावाही किण्यात आली  ? अशा प्रकािे सवसवध प्रश्न उपसथित केलेले आहते. 

िाननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी असा उल्लेख केला की, सिठी नदीच्या संदर्ाात शासनाने 

आतापयंत १२,५०० कोटी रुपये खचा केले आहते. त्यांनी सदिहू िकिेचा उल्लेख 

किीत असताना त्यात एक शनू्य जाथत टाकला आह.े त्यािळेु िुंबईिधील जनतेिध्ये 

िोठा गैिसिज सनिााण होऊ शकतो. शासनाने सिठी नदीवि आतापयंत १२५० कोटी 

रुपयांचा खचा केलेला आह.े पावसाळयात सवशेषत: सिदु्रािध्ये जेव्हा र्िती असत े

तेव्हा वाहून येणािे पाणी सिठी नदीत जात असते. ते पाणी अडसवले जाते, सिदु्राच े

पाणी उलट सदशेने येत असते.  सवसवध र्ागांिध्ये ते पाणी जात असते. त्यािळेु असा 

पयााय केला आह े की, नदीची वहन क्षिता वाढसवण्याचे काि केले आह.े 

िहानगिपासलकेने कळसवलेल्या आकडेवािीनसुाि शासनाने सिठी नदीची वहन क्षिता 

दपुटीने वाढसवली आह.े नदीचे रंुदीकिण, गाळ काढणे, खोलीकिण, संिक्षक सर्ंती 

असो,  ही सवा कािे सरुु आहते. संिक्षक सर्ंतीचे ८० टक्के काि पणूा झाले असनू 

उवारित २० टक्के काि प्रगतीपिावि आह.े सेवा िथत्यांची कािे सरुु आहते. एकूण 

कािाचा सवचाि केल्यास जवळपास ९० टक्के कािे पणूा झाली आहते. त्यािळेु 

नदीची वहन क्षिता सनसितपणे वाढली आह.े र्िती आल्यानंति पाणी येतच असते.  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु ... 

पाणी आल्यानंति त्याचा सनचिा होण्यासाठी जो कालावधी लागतो तो लक्षणीयरित्या 

किी झाला आह.े िहानगिपासलकेने घेतलेल्या पढुील टप्प्यात असे प्रथतासवत केलेले 

आह ेकी, सर्ोवतालच्या र्ागातील पाणी ज्या आऊटलेटने सिठी नदीिध्ये येते. तेिे 

गेटस किायचे आहते. जेणेकरुन र्ितीचे पाणी पनु्हा उलट िागााने येऊ नये. अशा 

प्रकािे आपण त्या आऊटलेटसला गेटस केली जाणाि आहते. तसेच तेिनू पंसपंग करुन 

सिदु्राकडे जाणाऱया पाण्याला कोणताही अडिळा येऊ नये त्याकरिता सदि पाणी 

पंसपंग करुन इकडे टाकले जाणाि आह.े सदि कािे २-३ वषांिध्ये प्रथतासवत केलेली 

आहते. आतापयंत झालेल्या कािांिळेु नदीची वहन क्षिता वाढसवली आह.े र्िती 

तसेच पाऊस पडल्यानंति पाणी येणािच आह.े पिंत ु आता नदीची वहन क्षिता 

वाढसवल्यािळेु पाण्याचा सनचिा किी कालावधीत होणाि आह.े पढुील टप्प्यातील 

कािे केल्यानंति पाऊस सकंवा र्िती आली तिी पाणी साचणाि नाही अशा प्रकािे 

सदि टप्प्यात कािे केली जाणाि आहते.  

सर्ापती िहोदय, िुंबई िहानगिपासलकेने १२,५०० कोटी रुपये खचा 

केल्यासंबंधी िाननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी केलेला दावा पणूात: चकुीचा आह.े 

एिएिआिडीए आसण िुंबई िहानगिपासलका या दोघांचा सिळून सिठी नदीवि 

साधािणत: १२५० कोटी रुपये खचा झालेला आह.े त्यातनू सनसितपणे चांगली काि े

झालेली आहते. तसेच सदि काि पणूा झाले आह ेअसे िी म्हणणाि नाही. पिंत ुत्या 

बाबतीत चांगली कािे झालेली आहते.  

       यानंति श्री.गागिे... 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN - 226 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 16:30 

 

 

श्री.प्राजक्त तनपिेु ..... 

ह ेसवव करुन एक चाांगले काम बहृन्मुांबई महानगिपासलकेकडून चाांगल्या प्रकािे झालेले 

आह.े इति दखेील बिेचसे सवषय आहते, माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी साांसगतले 

की, सशक्षण क्षेत्रात मुांबई महानगिपासलकेने सनवडणकूीच्या वेळी आश्वासन सदले की, 

ई वाचनालय चाल ूकेले जाईल. पण कोणतयाच प्रकािचे ई वाचनालय झाले नाही 

असे खिे ति साांगण्यात आले. मी साांग ू इसच्छतो की, २०२०-२१ मध्ये बनृ्मुांबई 

महानगिपासलकेच्या शाळाांनी २५ माध्यसमक शाळाांमध्ये प्रायोसगक ततवावि ई 

लायब्रिीची स्थापना केलेली आह.े आश्वासन सदले आह ेव पढेु काही झाले नाही या 

दाव्यामध्य ेकाही तर्थय नाही. कोसवडमळेु दोन वषव वेळ वाया गलेा नाही ति असधक 

असधक ई लायब्रिी सरुु किता आल्या असतया. याच्या तपशीलात मी जात नाही, 

ज्याला पासहजे तयाला तपशील उपललध करुन दणे्यात येईल. सांगणक, िसनवचिसह 

अद्यावत अशा ई-लायब्रिी २५ शाळाांमध्ये कायावन्वीत करुन सनवडणकुीत सदलेला 

शलद पाळलेला आह.े १५० सशक्षकाांची पद ेभिण्याबाबतही तयाांनी भाष्य केले. १५० 

सशक्षकाांची पद ेभिण्यासाठी ही मलेु स्वत: आझाद मैदान येथे उपोषणाला बसली 

होती मी स्वत: तयाांची भटे घेण्यास तेथे गेलो व भटेलो. मी स्वत: तयाांच्या दोन बैठका 

घेऊन वस्तसुस्थती समोि आली आह.े इांग्रजी माध्यमाच्या दोन प्रकािच्या शाळा 

येथील महानगिपासलकेत आहते. एमपीएस व यपुीएस असे दोन प्रकाि आहते.  

 सभापती महोदय, एमपीएस ही नवीन सांकल्पना चाल ू केलेली आहते, 

ज्यामध्य ेदोघाांच्या भिती प्रसक्रया आहते. कोणतया प्रकािची सशक्षकाांची भिती याच े

सनकष वेगळे आहते. एमपीएस नवीन शाळा सरुु केलेल्या आहते. महानगिपासलकेला 

अपेक्षीत होते की, बीएड, डीएड ह े इांग्रजी माध्यमातनू यपुीएसमध्येही होते. पिांत ु

इांग्रजीवि असधक प्रभतूव असावे. तयाने चाांगले इांग्रजी बोलावे. तयाचे शालेय सशक्षण 

दखेील इांग्रजी माध्यमातनू झालेले असावे असे सनकष एमपीएसच्या सशक्षक 

भितीमध्ये लावण्यात आलेले आहते. पिांत ुमागील सिकािच्या काळात पसवत्र पोटवल 

ही नवीन सांकल्पना काढली गेली, पण आपण जवे्हा एखादी ससस्टीम आणतो, तेव्हा 

ती नवीन ससस्टीम चालेल सकां वा नाही, यामध्य ेनेमके कोणते प्रश्न उपसस्थत होऊ 
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 शकतात ह ेपासहले गेले नाही. मुांबई महानगिपासलकेने जासहिात सदल्या तेव्हा पसवत्र 

पोटवलमध्य ेिक्त एवढेच होते की, इांग्रजी माध्यम असेल ति काय, मिाठी माध्यम 

असेल ति काय. पिांत ुमुांबई महानगिपासलकेने इांग्रजी माध्यमात दोन सनकष सदले होते. 

ददुवैाने ते पसवत्र पोटवलला कळवनूदखेील तया नीट प्रससध्द झाल्या नाहीत. तया मलुाांना 

त ेकळाले नाही. खिे ति मुांबई महानगिपासलकेने पसवत्र पोटवलमध्ये ह ेसवव साांसगतले 

होते की, एमपीएस भिती प्रसकेयेचे सनकष काय आहते. पसवत्र पोटवलमध्ये त े

व्यवसस्थतपणे रििलेक्ट न झाल्यामळेु मलुाांनी केलेले पात्र अजव पसवत्र पोटवलने 

महानगिपासलकेने पाठवनू सदले. पसवत्र पोटवलने स्वीकािले म्हणज ेरुज ूझालो अस े

मलुाांना वाटले. मुांबई महानगिपासलकेने साांसगतले की, आम्ही असे काही कळसवल े

नव्हत.े आमचे सनकष वेगळे होते. तयामळेु पसवत्र पोटवलच्या घाईमळेु मलुाांचा हा 

गोंधळ झाला. नांति मलेु आांदोलनाला बसली. पण पासलकेचे असे म्हणणे होते की, 

आम्ही नवीन प्रकािच्या शाळा सरुु केलेल्या आहते. तयामध्ये इांग्रजी माध्यमावि 

प्रभतूव असलेले सशक्षक असावेत. तिी दखेील दोन बैठका घेतल्या आहते. मखु्य 

ससचवाांनी दखेील बैठक घेतलेली आह.े सकािातमकपणे मुांबई महानगिपासलका याचा 

सनकाल लावणाि आह.े माननीय सविोधी पक्ष नेत ेयाांनी साांसगतले की, मिाठी शाळाांची 

सांख्या कमी होत आह,े मिाठी शाळाांकडे लक्ष नाही. मी साांग ूइसच्छतो की, यावषी 

२०२१-२२ मध्य ेमिाठी शाळाांच्या पटामध्य ेदखेील एक हजाि मलुाांची वाढ झालेली 

आह.े सवद्यार्थयांची सांख्या कमी होत आह ेहा मदु्दा चकुीचा आह.े मिाठी बिोबि इति 

माध्यमाांच्या शाळाांचीही वाढ झालेली आह.े मिाठी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये सवसवध 

प्रकािच्या ससुवधा मलुाांकिीता उपललध करुन सदल्या जातात. गणवेश, शजु, सॉक्स, 

िेनकोट, छत्री, मध्यान्ह भोजन दते असतो, अशा बऱयाच वस्त ुमलुाांना सदल्या जातात. 

इमािती ससुज्ज व आकषवक आहते. सांगणक प्रयोगशाळा, सवज्ञान प्रयोगशाळा, 

सडजीटल वगव, समनी सायन्स सेंटि, सवज्ञान कुतहूल भवन अशा प्रकािच्या सवसवध 

ससुवधा मिाठी माध्यमाांच्या मलुाांनादखेील मलुाांना उपललध करुन सदल्या जातात. 

सवावत महतवाचे म्हणज ेव्हच्यअुल रेसनांग सेंटि मुांबई महानगिपासलकने सरुु केलेले 

आह.े तज्ज्ञ सशक्षक सववत्र सशकसवण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत. पिांत ुव्हच्यअुल  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN - 228 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 16:30 

 

 

श्री.प्राजक्त तनपिेु ..... 

रेसनांग सेंटिच्या माध्यमातनू एकाच वेळी सवव शाळाांमध्य े सशकव ूशकतात. तयातनू 

मिाठी माध्यमाच्या मलुाांना दखेील एखाद्या सवषयी तज्ज्ञ सशक्षकाांचे मागवदशवन एकाच 

वेळी सवव शाळातील सवद्यार्थयांना दखेील प्राप्त होते. अशा प्रकािे असधक चाांगल्या 

ससुवधा मिाठी माध्यमाच्या शाळाांना सधु्दा महानगिपासलकेने उपललध करुन सदल्या 

आहते. सनसितपण े तयामळेु सवद्याथीसांख्येत वाढत होत आह.े आश्रय योजनेबाबत 

माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी भाष्य केले की, मुांबई महानिपासलकेच ेसािसिाई 

किण्याऱया कमवचाऱयाांना घिे दणे्याची योजना आह.े माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी  

आिोप केला की, आश्रय योजनेवि अडीचशे कोटी रुपये खचव केले. मी आपल्या 

माध्यमातनू मुांबई शहिातील जनतलेा साांग ूइसच्छतो की, यामध्य ेिक्त २९ कोटीची 

कामे प्रस्तासवत केलेली आहते. २५० कोटी व २९ कोटी यामध्य ेएक शनु्य वाढवला 

गेल्यामळेु मुांबईतील जनतेचा मोठा गैिसमज होण्याची शक्यता आह.े मी २९ कोटी 

चाचावचा तपशीलही आपणास दऊे शकतो. १२ हजाि सदसनका या मुांबई शहिात ३० 

लोकेशन्सवि सिाई कमवचाऱयाांसाठी बाांधत आहोत. यासाठी समुािे साडेतीन हजाि 

कोटी रुपये खचव येणाि आह.े एवढया मोठया प्रमाणात ३० साईटवि काम चाल ू

असताना मुांबई महानगिपासलकेतील इांसजसनयसव, स्रक्चिल इांसजसनयसव, इति असभयांत े

ह ेसवव या कामावि लक्ष ठेऊ शकत नाही. म्हणनू आम्ही सवव सठकाणी प्रोजेक्ट 

मॅनेजमेंट कन्सलटांट नेमतो. तस ेह े नेमलेले आहते. एक सकां वा दीड टक्के तयाांची 

कन्सलटन्शी िी आह,े जी िाज्यात कोठेही पासहले ति ती िी अवाजवी नाही. एक 

एक शनु्य वाढवनू मुांबई शहिातील लोकाांची सदशाभलू होऊ नय े म्हणनू खोलात 

जाऊन आकडे आता साांगत आह.े सिाई कमवचा-ऱयाांसाठी मोठी घिकुले शासन दते 

आह.े योग्य सकां मतीत, पािदशवक प्रसक्रया पाि पाडून या गोष्टी किीत आहोत.  

 सभापती महोदय, बेस्टच्या बाबतीत आिोप झाला की, प्रसतक्षानगि आगाि 

नाममात्र िकमेत सदले व तयाचे असधक उतपन्न येऊ शकले असते. एक रुपया दिाने 

सदल्यामळेु मोठे नकुसान केल्याचे आिोप किण्यात आला. बससे आउटसोसव केल्या 

जातात. मुांबई शहिातील लोकाांना स्वस्त दिात बेस्ट ससुवधा उपललध व्हावी व सांस्थेच े



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN - 229 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 16:30 

 

 

श्री.प्राजक्त तनपिेु ..... 

 सहत पाहून हा सनणवय घतेला गेला. तयात आउटसोसी ांग ततवावि बसेस घेतल्या ति 

िात्री व्यवस्थत कोठे तिी पाकव  किण्याची जबाबदािी आपली आह.े बस कोणाच्या 

घिी पाकव  किण ेव्यवहायव नाही. शेवटी ती महानगिपासलकेची जबाबदािी आह.े बस 

पाकी ांगची ससुवधा व्यवससथतपणे कोठे तिी केली गेली पासहजे. आपण तयाचे िेट 

दखेील सकलोमीटिवि दतेो, याची गणना किण्यामध्येही ससुतु्रता यावी, बसेस िात्री 

पाकव  किण्याकिीता प्रसतक्षानगि आगाि सदले जात आह.े केवळ मुांबईत नव्हतेि सववत्र 

नाममात्र दिाने अशा जागा सदल्या जातात. मला समळालेल्या मासहतीनसुाि नवी मुांबई 

परिसिातही नाममात्र दिाने जागा सदल्या जातात. याांना एक रुपयाऐवजी शांभि रुपय े

दिाने द्या असे आपण म्हटले ति शेवटी टेंडिमध्ये तयाांचे माजीन पकडून १०० रुपय े

कॉस्ट वाढवले. अतयांत इल-लॉजीकल सवषय यथेे कसा माांडला गेला याबाबत मला 

आियव वाटते. या माध्यामातनू मुांबईकिाांना सदशाभलू होऊ नय ेहा मदु्दा मी सक्लअि 

केला आह.े सभापती महोदय, कोसवड कायवकाळात आपण पासहले की, मबुई 

महानगिपासलकेने कोसवड काळात चाांगले काम केले. 

 

        यानांति श्रीमती नािडे.... 
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याची दखल जागसतक आिोग्य संघटनेने घेतलेली आह.े  सवोच्च न्यायालयाने सदल्ली 

व तत्सि शहिांना सांसगतले की, कोसवडसंदर्ाातील काि पाहायचे असेल ति ते िुंबई 

िहानगिपासलकेचे काि पाहावे. िुंबई िहानगिपासलकेने िाज्यात, दशेात व 

जगर्िािध्ये आदशा होईल, असे काि कोसवडसंदर्ाात केलेले आह.े   ठीक आह.े.. 

काही ना काही चकुा होणािच आहते, झाल्याही असतील.   िी आता असे म्हणणाि 

नाही की, उत्ति प्रदशे आसण अन्य िाज्यात याबाबत काय झाले ? शेवटी हा आजाि 

नवीन होता, आपल्या सवांच्या याला टॅकल किताना कुठे ना कुठे िोडया चकुा 

होण्याची शक्यता आह.े िी असे म्हणत नाही की, सवा काही ऑलवले झालेले आह.े 

जागसतक आिोग्य संघटनेने दखल घेण्याइतपत काि िुंबई िहानगिपासलकेने कोसवड 

संदर्ाात केलेले आह.े   

 सर्ापती िहोदय, िाचा,२०२०िध्ये पसहला कोसवड रुग्ण आढळून आला 

होता. त्यावेळी कथतिुबा रुग्णालय कोसवडकरिता डेसडकेट केले होते. त्यानंति 

जवळपास एक िसहन्यात कोसवडकरिता साडे तीन हजाि बेड्स वाढसवले होत.े  

त्यानंतिचे काि ति आपल्या सवांना िासहतीच आह.े सवसवध कोसवड केअि सेंटसा 

प्रत्येक वॉडाािध्ये उर्ािले गेले होते. डीसीएसी कोसवड वाडा तयाि केले होते. िुंबईत 

िहानगिपासलकेचे जे काही चाि टशािी हॉथपीटल्स आहते, त्याच्यािध्ये दखेील 

आपण आयसीय ू वॉडा केलेले आहते. त्यािध्ये डायसलसससची ससुवधा 

असण्याकरिता वेगळा वॉडा, गिोदि िसहलांसाठी दखेील वेगळा आयसीय ूवॉडा तयाि 

किण्यात आला होता.  कोसवड संदर्ाात अत्यंत चांगले काि किण्याचा प्रयत्न 

िहानगिपासलकेने केलेले आह.े    

 सर्ापती िहोदय, दशेात बेड्स सिळसवण्याकरिता धावपळीची अनेक उदाहिण े

आपण ऐकलेली आहते. याकरिता िुंबई िहानगिपासलकेने केलेल्या सनयोजनाबाबत 

त्यांचे कौतकु केले पासहजे. वॉडा लेव्हलला वॉि रुम्स केल्या गेल्या.  प्रत्येक वॉि 

रुम्सिध्ये डॉक्टसा बससवले गेले िुंबई िहानगिपासलका हद्दीत जेिे कोसवड चाचण्या 

केल्या असतील ति तो चाचणी अहवाल वॉि रुम्सिध्ये येत होते.  
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त्यापैकी जि कोणाची चाचणी पॉसझसटव्ह आली ति त्याला वॉि रुि िधनू फोन जात 

होता.  फोन करुन पसहल्याप्रिि संबंसधत रुग्णाला धीि सदला जात होता.   त्यानंति 

आपल्या आिोग्य सेसवका जेिे कुठे गिज असेल, कुठे जि लक्षणे असलेला गंर्ीि 

रुग्ण असले ति तिेे जात होत्या.  प्रत्येक वॉडाािध्ये पाच-सहा ॲम्ब्यलून्सेस दखेील 

उपलब्ध करुन सदल्या होत्या.  ॲम्ब्यलून्स घऊेन त्या रुग्णाला बेड उपलब्ध करुन 

दणे्याची जबाबदािी ही त्या वॉि रुििधनू पाि पाडली जात होती. एखाद्ाला खाजगी 

रुग्णालयात जायचे असेल ति त्यांनाही िहानगिपासलकेने सांसगतले की ८० टक्के 

बेड्स िहानगिपासलका सांगेल त्याप्रिाणे आिसक्षत किायचे.  बेड्सकरिता धावपळ 

होऊ नये. वॉि रुििध्येच रुग्णाला बेडची उपलब्धतता सांसगतली जात होती.  

िहानगिपासलकेची रुग्णवासहका रुग्णाला इसथपतळात घेऊन जात होती.   

 सर्ापती िहोदय, एवढे चांगले काि कित असतानाही िहानगिपासलकेवि 

अनेक आिोप केले गेले.  दसुऱया लाटेिध्ये ऑसक्सजनचा तटुवडा सनिााण झाला 

होता.  जेिनू ऑसक्सजन सिळेल, तेिनू तो सिळसवण्याचा प्रयत्न शासनाने केला.  

त्यावेळी गडबडीिध्ये असनयसितता झाल्याही असतील, िी नाकाित नाही. पिंत ुती 

वेळ अशी होती की, ऑसक्सजन आसण बेड उपलब्ध करुन दणेे ह ेप्राधान्याने गिजचेे 

होते.  थिायी ससितीने ऑनलाईन ठिाव केला आसण सगळे असधकाि प्रशासनाला 

सदले होते.  नगिसेवक आसण िहापौि यांच्यापैकी कोणाचाही यािध्ये इटंिसफयिन्स 

ठेवलेला नाही. गडबडीची वेळ आह,े याबाबत सवा प्रोससजि किण्याऐवजी 

प्रशासनाच्या पातळीवि सनणाय घेऊन कायावाही किणे गिजेचे आह.े याकरिता नंति 

कायोत्ति िंजिूी घेण्यात यावी, असे सांसगतले गेले.   कािण त्यावेळी सवासािान्य 

िुंबईकिांचे जीव वाचण ेह ेिहत्त्वाचे होते. आता ती परिसथिती सनवळलेली आह.े 

आता सवा काही सनवळलेले असताना आिोप किणे सोपे आहे.  पिंत ु िुंबई 

िहानगिपासलकेने कोसवड काळात उत्ति काि केलेले आह,े याची दखल घेणेही 

आवश्यक आह.े 
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श्री.प्राजक्त तनपिेु...... 

 सर्ापती िहोदय, सविोधी पक्ष नेते िहोदयांनी आिोप केला की, 

ऑसक्सजनच्या प्लांटसंदर्ाात ठिासवक कंपनीला हायवे कन्थरक्शन्स कंपनीलाच 

काि सदले गेले, त्यांनाच का काि सदले गेले, त्यांना वाढीव दिािध्ये काि सदले गेले.  

िी याबाबत सांग ूइसच्ितो की, याबाबतीतील सवा प्रोससजि पिफेक्टली फॉलो केली 

गेलेली आह.े  बाजािर्ावाप्रिाणे सवा काही झालेले आह.े  कोणाला जि त्यािध्ये 

काही संशय वाटत असेल ति सनसितपण े एखाद्ा नािांसकत संथिेकडून 

बाजािर्ावाप्रिाणे ह ेसिकक्ष आह ेकी नाही, याची दखेील तपासणी किावी  असे 

केले ति सनसितपणे ते सिकक्षच असल्याचे आढळून येईल.  यािध्ये शासनाने ८५०-

१००० सलटि प्रती सिसनट क्षितेचे पीएसए यसुनट जे आह,े ते बससवले होत.े  ते िोठया 

क्षितेचे बससवले होते.  िुंबईचे दिट हवािान बघता थटेनलेस थटीलचे ऑसक्सजन 

थटोिेज असावे, अशी दखेील सचूना केली गेली होती.  ऑईल फ्री कम्पे्रसि असावा, 

असे बिेच जेणेकरुन जे चांगले आह,े तेच केले गेले. उगाच काहीतिी गडबडीत 

घ्यायचे आसण नंति ते चालणाि नाही, अशा प्रकािे काहीही न किता जे केले ते उत्ति 

केलेले आह.े  िोठया कॅपॅससटीचा ऑसक्सजन प्लांट तयाि किण्याचे सनयोजन 

शासनाने केलेले आह.े टेंडि प्रसिया पािदशाकपण ेपाि केलेली आह.े   

 सर्ापती िहोदय, दसुऱया लाटेत ऑसक्सजनचा तटुवडा सनिााण होईल, याची 

कोणालाही कल्पना नव्हती. िुंबईची जी जाथतीत जाथत ऑसक्सजनची िागणी होती 

ती २१० िेसरक टनाची होती. त्यानंति शासनाने ठिसवले की, सतसिी लाट येऊ नये 

म्हणनू तयािी किणे आवश्यक आह.े  सतसऱया लाटेची तयािी कित असताना 

शासनाने १७८ िेसरक टन आपल्याच हॉसथपटलच्या सप्रिाईसेसिध्ये सकंवा जंबो 

कोसवड केअि सेंटििध्ये पीएसए प्लांटिाफा त ऑसक्सजन तयाि किण्याची क्षिता 

तयाि झालेली आह.े जिी आता ऑसक्सजनच्या तटुवडयाची वेळ आली तिी 

आपणच आपला ऑसक्सजन तयाि करु, एवढी आपल्याकडे क्षिता आह.े  ११०० 

िेसरक टन सलसक्वड ऑसक्सजन थटोिेज कॅपॅससटी आपल्याकडे आह.े टाथक फोसाने 

सांसगतले, त्यापेक्षा सतप्पट ऑसक्सजन क्षिता िहानगिपासलकेने सनिााण केलेली आह.े   
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श्री.प्राजक्त तनपिेु..... 

जगर्िािध्ये आता चौिी लाट आल्याच्या बातम्या सिोि येत आहते.  चौर्थया लाटेची 

वेळ जिी आली तिी िुबंई िहानगिपासलका ऑसक्सजनच्या बाबत परिपणूा आह.े   

असे असतानाही जि अशा प्रकािचे आिोप केले जात असतील ति ते चकुीचे आह.े 

 सर्ापती िहोदय, िुंबई िहानगिपासलकेिाफा त चाल ूअसलेले प्रकल्प धीम्या 

गतीने चाल ूआहते, असा आिोप केला गेला. हा आिोप चकुीचा आह.े एिएिआि 

रिजनिध्ये खपू प्रकल्प चाल ूआह.े िी सवा प्रकल्पांची नावे घेऊन सर्ागहृाचा वेळ 

घेऊ इसच्ित नाही. पिंत ुकोथटल िोडचा.....अडिळा.... 

 श्री.प्रसाद लाड(खाली बसनू) : िाईट टू रिप्लाय नाही ति िग एवढे सांगनू काय 

फायदा आह े? आम्हाला यावि िाईट टू रिप्लायअंतगात बोल ूसदले जाणाि नसेल ति 

िंत्रीिहोदयांनी आपली िासहती पटलावि ठेवावी. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु:  नाही, िी पटलावि काही ठेवणाि नाही.  तिुचे सवा आिोप 

करुन झालेले आहते, आता िला त्याबद्दल सवथततृपणे सांगावे ति लागले.  

 सभापती : िाईट टू रिप्लायबाबतचा हा िाझा सनणाय आह.े  सनयि २५९ व 

२६० अंतगात ज्यांनी प्रथताव िांडलेला असतो, त्यालाच िाईट टू रिप्लाय असतो. 

सन्िाननीय सदथय श्री.सवनायक िेटे याबाबतची सर्ागहृाची ही पिंपिा आपल्यालाही 

लाग ूआह.े   

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सर्ापती िहोदय, िाझे शेवटचे दोन-तीन िदु्द ेसवथततृपण े

सांगावे लागतील.   

 सर्ापती िहोदय, कोथटल िोडचे काि जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जाथत 

झालेले आह.े ऑक्टोबि,२०२२ पयंत ह े काि संपणे अपेसक्षत होते. पिंत ु

न्यायालयाच्या थटे िळेु आसण कोसवडिळेु ह ेकाि बंद होते.  न्यायालयाच्या थटे िळेु 

आठ िसहने आसण कोसवडिळेु सहा िसहने ह ेकाि बंद होते.  उक्त कालावधी ॲड 

केला ति सदलेल्या िदुतीिध्ये ह ेकाि सनसितपणे पणूा होईल.  सवा काि शेडयलूप्रिाण े

चाल ूआह.े  सिदु्राच्या खालनू बोगद्ाचे काि, सप्रयदसशानी पाका  ते विळी येिील  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु.... 

पलूाचे काि र्िाव टाकून केले जात आह.े  या सवा कािांिध्ये सवलंब होत नाही. पवूा-

पसिि कनेसक्टसव्हटी किण्याकरिता गोिेगांव-िलुुंड सलंक िोडच्या तीन टप्प्यांपैकी दोन 

टप्प्यांचे काि जेिे फ्लाय-ओव्हि बांधणाि आहोत.  .....(अडिळा) 

(िाननीय िखु्यिंत्री िहोदयांचे सर्ागहृात आगिन झाले. ) 

 ही सवा कािे सदलेल्या सनधाारित वेळापत्रकाप्रिाणे व्यवसथितपणे चाल ूआहते.  

याकरिता जे जे काही आिोप िुंबई िहानगिपासलकेच्या कायापध्दतीवि केले गेले, 

त्यासंदर्ाातील सनसितपणे खलुासे िी केलेले आहते. उवारित आिोपांचे खलुासे 

सवांच्या िागणीप्रिाणे िी पटलावि ठेवले. उवारित सवा सवषयांविील उत्तिे पटलावि 

ठेवले जातील.   

 सभापती : ि.सव.प.सनयि २५९ व २६० अन्वये प्राप्त अंसति आठवडा व 

सत्तारुढ पक्षाच्या प्रथतावाविील चचाा झाली. 

---------------------- 

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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महािाष्ट्र लििानपरिषद अथहसंकल्पीय अलििेशन २०२२ 

                             सत्र काळातीि कामकाजाचा आढािा 

        सभापती : अिासंकल्पीय असधवेशनाचा आजचा शेवटचा सदवस आह.े अशासकीय 

कािकाज िी पढेु ढकलले आह.े आजच्या सदवसाचे कािकाज संपलेले आह.े िी 

सत्रकाळातील कािकाजाचा आढावा आता सदनासिोि ठेवतो.   

एकूण बैठकींची संख्या       :        १५ 

प्रत्यक्षात झालेले कािकाज               : ८८    तास   ३७   सिसनटे  

िोजचे सिासिी कािकाज      :   ५    तास   ५३ सिसनटे  

िंत्री उपसथित नसल्यािळेु वाया गेलेला वेळ           :   १० सिसनटे 

अन्य कािणांिळेु वाया गेलेला वेळ               :    ४  तास ३० सिसनटे    

१.      नवसनवाासचत सदथयांचा परिचय    :    ०५ 

२.      अध्यादशे सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले   :    ०२ 

३. . शोक प्रथताव        :    ०९ 

४.       तािांलकत प्रश्न  

(१) प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या         :  १७५५ 

(२) थवीकृत झालेल्या प्रश्नांची संख्या :      :   ७७५ 

(३) उत्तिीत झालेल्या प्रश्नांची संख्या :          :  ११३ 

अतािांलकत प्रश्न      

(१) प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या               :     १२२ 

(२) तािांसकत प्रश्नातनू अतािांसकत झालेल्या प्रश्नांची संख्या  :  २३५ 

(३) प्राप्त झालेल्या उत्तिीत प्रश्नांची संख्या (िागील सत्रातील थवीकृत प्रश्नांसह ): ४२० 
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अल्पसूचना प्रश्न  

१) प्राप्त झालेली संख्या     : ५ 

२) थवीकृत झालेली संख्या : सनिंक  

सभापती....... 

३) उत्तरित झालेली संख्या : सनिंक   

सािहजलनक महत्त्िाच्या बाबीसंबंिी  

 (क ) प्रश्नांच्या उत्तिातून उद्भििेल्या -  

 (१)  प्राप्त झालेली संख्या  :      १५ 

 (२) थवीकृत झालेली संख्या            :     १० 

 (३) चचाा झालेली  संख्या           :      सनिंक  

 (ख) इति बाबीतीि (सिहसािािण ) 

(१) प्राप्त झालेली संख्या :         ६० 

(२) थवीकृत झालेली संख्या  :    ३१ 

(३)    चचाा झालेली संख्या   :        ०३ 

५.   म.लि.प.लनयम २८९ अन्िये प्रस्ताि      

  (१)  प्राप्त झालेल्या प्रथतावांची संख्या   :        ११  

  (२) िान्य झालेल्या प्रथतावाची संख्या  : सनिंक 

   (३) चचाा झालेल्या प्रथतावाची संख्या  : सनिंक   

 ६. लनयम ९३ अन्ियेच्या सूचना   

    १) एकूण सचूना :   ८० 

           २) थवीकृत सचूनांची संख्या :   १९ 
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           ३)    सर्ागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आलेली एकूण सनवेदने : १९ 

 ७. औलचतयाचे मुदे्द  

            १) एकूण प्राप्त झालेले औसचत्याचे िदु्द े   :  १०६ 

             २) िांडण्यात व पटलावि ठेवण्यात आलेले औसचत्याचे िदु्द े:  ७२ 

८. िक्षिेिी सूचना  

   १)   प्राप्त झालेल्या सचूनांची संख्या :  ५८५ 

           २) िान्य झालेल्या सचूना    :        २१० 

          ३) चचाा झालेल्या सचूना               :  ५०  

सभापती......... 

९.   लिशेष उल्िेख       

१)  प्राप्त सचूनांची संख्या   :    २५४   

२)  िांडण्यात आलेल्या व पटलावि ठेवलेल्या सचूनांची संख्या  :  १६६ 

१०. अल्पकािीन चचाह  (म.लि.प.लनयम ९७ अन्िये) 

    १)  प्राप्त सचूनांची संख्या    : ०८ 

२) िान्य झालेल्या सचूनांची संख्या   : ०७ 

३) चचाा झालेल्या सचूना     : ४ 

 

११.  लनयम ४६ अन्िये मंत्री महोदयांनी  केिेिी लनिेदने  :  २ 

 

१२ लनयम ४७ अन्िये  केिेिी लनिेदने :  लनिंक  
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१३ शासकीय लििेयके  - लििानपरिषद  

          १) सवधानपरिषद सवधेयके पिु:थिासपत किण्यात आली :  ०२ 

          संित किण्यात आलेली सवधेयके  :      :  ०२  

२ )      लििानसभा  

१) सवधानसर्ा सवधेयके पारित किण्यात आली :   ११ 

२) सवधानसर्ेकडे सशफािशीसशवाय पित पाठसवण्यात आलेली सवधेयके  

  (धन सवधेयक) :  ०४ 

१४.  अशासकीय लििेयके - 

           १ ) प्राप्त झालेल्या सचूना  :  १ 

२)      थवीकृत सचूना :   १ 

३)     पिु:थिापनािा : सनिंक 

४ )     सवचािािा :   सनिंक  

१५. लनयम २६० अन्िये प्रस्तािाििीि चचाह  

१ )  एकूण प्राप्त झालेल्या प्रथतावांची संख्या : ०४ 

 २ )   चचाा झालेल्या प्रथतावांची संख्या :   ३  

भापती.......   

१६.  अशासकीय ठिाि  

१ ) एकूण प्राप्त झालेल्या सचूनांची संख्या : ११० 

२ ) थवीकृत झालेल्या सचूनांची संख्या :  ९७ 

३ ) चचाा झालेल्या सचूनांची संख्या  : सनिंक  

१७   शासकीय ठिाि - सचूनांची संख्या :  सनिंक  

१८.    अंलतम आठिडा प्रस्तािाची संख्या -  ०१ 

१९.     सन्माननीय सदस्यांची उपलस्थती  
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       १ )     जाथतीत जाथत उपसथिती  :    ९२.८५ टक्के  

       २  )     किीत किी उपसथिती    :     ६७.८५    टक्के  

        ३ )     एकूण सिासिी उपसथिती :     ८५.७१    टक्के  

                                                ------- 
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पृ.शी./मु.शी. : पढुील असधवशेनासंबंधी घोषणा 

 

 सभापती : िी जाहीि कितो की, िहािाष्ट्र सवधानपरिषदचेे पढुील असधवेशन 

सोिवाि, सदनांक १८ जलैु, २०२२ पासनू िुंबई येिील सवधान र्वनात बोलवावे, 

अशी सशफािस िाज्यपालांकडे किण्याचे ठिले आह.े 

------------ 
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पृ.शी./मु.शी. : सत्र सिाप्तीसंबंधी घोषणा 

 

 सभापती : सर्ागहृापढुील कािकाज संपले आह.े आता िी                                 

सत्र-सिाप्ती संबंधीचा िाज्यपालांचा आदशे वाचनू दाखसवतो. 

 " र्ाितीय संसवधानाच्या अनचु्िेद १७४, खडं(२) उपखडं (क) अन्वये प्रदान 

किण्यात आलेल्या शक्तीचा वापि करुन िी र्गतससंह कोश्यािी िहािाष्ट्राचा 

िाज्यपाल, याद्वािे िहािाष्ट्र सवधानपरिषदचेे सत्र संथिसगत किीत आह.े" 

  आता िाष्ट्रगीत गायले जाईल व त्यानंति सत्र संथिसगत होईल, असे िी घोसषत 

कितो. 

( यानंति िाष्ट्रगीत झाले.) 

 

( सायंकाळी ४.५५ वाजता सत्र संथिसगत झाले.) 

 

------------- 

 

 


